
ORODHA YA WAJUMBE WA BARAZA LA WAWAKILISHI 

ZANZIBAR 

  

MHE.  ZUBEIR ALI MAULID  - SPIKA 

 

1. Mhe. Mgeni Hassan Juma  - Naibu Spika/ Nafasi za  

Wanawake 

2. Mhe. Mwanaasha  Khamis Juma                - Mwenyekiti wa Baraza/  

Jimbo la Chukwani 

3. Mhe. Shehe Hamad Mattar  - Mwenyekiti wa Baraza/  

Jimbo la Mgogoni 

4. Mhe. Balozi Seif Ali Iddi          -       MBM/Makamu wa Pili 

     wa Rais /Kiongozi wa 

     Shughuli za Serikali/ 

     Jimbo la Mahonda 

5. Mhe. Issa  Haji Ussi (Gavu)      - MBM/Waziri wa Nchi, 

      Ofisi ya Rais na  

      Mwenyekiti wa Baraza la 

      Mapinduzi/Jimbo la 

      Chwaka 

6.Mhe. Haji Omar Kheri              - MBM/Waziri wa Nchi, 

      Ofisi ya Rais Tawala za 

      Mikoa na Idara Maalum 

      za SMZ/ Jimbo la 

      Tumbatu 

7. Mhe. Haroun Ali Suleiman      - MBM/Waziri wa Nchi, 

      Ofisi Rais, Katiba, Sheria 

      na Utumishi wa Umma 

      na Utawala Bora /Jimbo 

      la Makunduchi 

8. Mhe. Mohammed Aboud Mohammed       - MBM/Waziri wa Nchi, 

Ofisi ya Makamu wa Pili 

wa Rais wa Zanzibar/ 

Uteuzi wa Rais 

9. Mhe. Dkt.  Khalid Salum Mohamed  -     MBM/Waziri wa Fedha 

      na Mipango /Jimbo la 

      Donge 
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10. Mhe.Mahmoud Thabit Kombo  - MBM/Waziri wa Afya/  

  Jimbo la Kiembesamaki 

11. Mhe. Riziki Pembe Juma - MBM/Waziri wa Elimu 

na Mafunzo ya Amali / 

Nafasi za Wanawake 

12. Mhe. Balozi Amina Salum Ali                  - MBM/Waziri wa 

Biashara, Viwanda na 

Masoko Zanzibar/ Uteuzi 

wa Rais 

13. Mhe.  Balozi Ali Abeid Karume  - MBM/Waziri wa  

Ujenzi, Mawasiliano na 

Usafirishaji/ Uteuzi wa 

Rais 

14. Mhe. Rashid  Ali Juma   - MBM/Waziri wa  Habari,  

Utalii na Michezo/Jimbo 

la Amani 

15. Mhe. Hamad Rashid Mohamed  - MBM/Waziri wa Kilimo,  

Maliasili, Mifugo  na 

Uvuvi/ Uteuzi wa Rais 

16. Mhe. Maudline Cyrus Castico  - MBM/Waziri wa  

Uwezeshaji, Wazee, 

Vijana, Wanawake na 

Watoto/ Uteuzi wa Rais 

17. Mhe. Salama Aboud Talib  - MBM/Waziri wa Ardhi, 

     Maji, Nishati na  

     Mazingira/ Nafasi za  

      Wanawake 

18. Mhe. Juma Ali Khatib   - MBM/ Waziri Asiekuwa 

      naWizara Maalum/Uteuzi 

      wa Rais 

19. Mhe.  Said  Soud Said   - MBM/Waziri Asiekuwa 

      na  Wizara Maalum/ 

      Uteuzi wa Rais 

20. Mhe. Khamis Juma Mwalim  - Naibu Waziri, Wizara ya 
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 Nchi, Ofisi ya Rais, 

Katiba, Sheria na 

Utumishi wa Umma na 

Utawala Bora/ Jimbo la 

Pangawe 

21. Mhe. Mihayo Juma N’hunga   - Naibu Waziri wa  Nchi, 

      Ofisi ya Makamu wa pili 

      wa Rais wa Zanzibar/ 

      Jimbo la Mwera 

22. Mhe.  Shamata Shaame Khamis  - Naibu Waziri wa Nchi, 

      Ofisi ya  Rais Tawala za 

      Mikoa, Serikali za Mitaa 

      na Idara Maalum za 

      SMZ / Jimbo la  

      Micheweni 

23. Mhe. Harusi Said Suleiman  -      Naibu Waziri wa Afya/ 

      Jimbo la Wete 

24. Mhe.  Mmanga Mjengo Mjawiri  - Naibu Waziri wa Elimu 

      na Mafunzo ya Amali 

      /Jimbo la Mkoani 

25. Mhe.  Mohamed Ahmada Salum  - Naibu Waziri wa Ujenzi,  

 Mawasiliano na 

 Usafirishaji / Jimbo la 

 Malindi 

26. Mhe. Chum Kombo Khamis  - Naibu Waziri wa Habari,  

 Utalii na Michezo/Nafasi 

 za Wanawake 

27. Mhe. Shadya Mohamed  Suleiman - Naibu Waziri wa  

                    Uwezeshaji,Wazee, 

      Vijana, Wanawake na 

      Watoto/ Nafasi za 

      Wanawake 

 

28. Mhe. Lulu Msham Abdalla  - Naibu Waziri wa Kilimo,  
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 Maliasili, Mifugo na 

 Uvuvi/ Nafasi za 

 Wanawake 

29. Mhe. Juma Makungu Juma   -    Naibu Waziri wa Ardhi, 

     Maji, Nishati na  

     Mazingira/ Jimbo la 

     Kijini 

30. Mhe. Abdalla Ali Kombo  - Jimbo la  

      Mwanakwerekwe 

31. Mhe. Abdalla Maulid Diwani  - Jimbo la Jang’ombe 

32. Mhe.  Ali Khamis Bakar  - Jimbo la Tumbe 

33. Mhe. Ali Salum Haji   - Jimbo la Kwahani 

34. Mhe. Ali Suleiman Ali (Shihata) - Jimbo la Kijitoupele 

35. Mhe.  Ame Haji Ali   - Jimbo la Nungwi 

33. Mhe. Amina Iddi Mabrouk  - Nafasi za Wanawake 

37. Mhe.  Asha Abdalla Mussa  -      Jimbo la Kiwengwa 

38. Mhe. Bahati Khamis Kombo  - Jimbo la Chambani 

39. Mhe. Bihindi Hamad Khamis  - Nafasi za Wanawake 

40. Mhe. Hamad Abdalla Rashid  - Jimbo la Wawi 

41. Mhe. Hamida Abdalla Issa  - Nafasi za Wanawake 

42. Mhe. Hamza Hassan Juma  - Jimbo la Shaurimoyo 

43. Mhe. Hassan Khamis Hafidh  - Jimbo la Welezo 

44. Mhe.  Hidaya Ali Makame  - Nafasi za Wanawake 

45. Mhe. Hussein Ibrahim Makungu (Bhaa) -  Jimbo la Mtoni 

46. Mhe. Jaku Hashim Ayoub  - Jimbo la Paje 

47. Mhe.  Khadija Omar Kibano  - Jimbo la Mtambwe 

48. Mhe. Machano Othman Said  - Jimbo la Mfenesini 

49. Mhe.  Dkt. Makame Ali Ussi Makoti  - Jimbo la Mtopepo 

50. Mhe. Makame Said Juma  - Jimbo la Kojani 

51. Mhe.  Maryam Thani Juma  -     Jimbo la Gando 

52. Mhe.  Masoud Abrahman Masoud - Jimbo la Bububu 

53. Mhe. Miraji Khamis Mussa   - Jimbo la Chumbuni 

54. Mhe.  Moh’d Mgaza Jecha   - Jimbo la Mtambile 

55. Mhe.  Mohamed Said Mohamed   - Jimbo la Mpendae 

56. Mhe. Mohammedraza Hassanaali Mohamedali- Jimbo la Uzini 

57. Mhe. Mtumwa  Peya Yussuf  -       Jimbo la Bumbwini 
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58. Mhe.  Mtumwa Suleiman Makame  - Nafasi za Wanawake 

59. Mhe.  Mussa Ali Mussa  - Jimbo la Ole 

60. Mhe. Mussa  Foum Mussa  - Jimbo la Kiwani 

61. Mhe. Mwanaidi  Kassim Mussa  - Nafasi za Wanawake 

62. Mhe. Mwantatu  Mbaraka Khamis - Nafasi za Wanawake 

63. Mhe. Dkt  Mwinyihaji Makame Mwadini -  Jimbo la Dimani 

64. Mhe.  Nadir Abdul-latif Yussuf Al-Wardy-  Jimbo la Chaani 

65. Mhe. Nassor Salim Ali   - Jimbo la Kikwajuni 

66. Mhe. Omar Seif  Abeid  - Jimbo la Konde 

67. Mhe. Panya Ali Abdalla  - Nafasi za Wanawake 

68. Mhe.  Rashid Makame Shamsi  - Jimbo la Magomeni 

69. Mhe. Saada Ramadhan Mwendwa - Nafasi za Wanawake 

70. Mhe.  Said Omar Said   - Jimbo la Wingwi 

71. Mhe.  Said Hassan Said  - Mwanasheria Mkuu 

72. Mhe.  Salha Mohamed Mwinjuma  - Nafasi za Wanawake 

73. Mhe.  Salma Mussa Bilal  - Nafasi za Wanawake 

74. Mhe. Shaib Said Ali   - Jimbo la Chonga 

75. Mhe.  Simai Mohammed Said  - Jimbo la Tunguu 

76. Mhe. Sira Ubwa Mamboya  - Uteuzi wa Rais 

77. Mhe. Suleiman Makame Ali  - Jimbo la Ziwani  

78. Mhe. Suleiman Sarahan Said      - Jimbo la Chakechake 

79. Mhe. Tatu  Mohamed Ussi  - Nafasi za Wanawake 

80. Mhe.  Ussi  Yahya  Haji  - Jimbo la Mkwajuni 

81. Mhe. Viwe Khamis Abdalla  - Nafasi za Wanawake 

82. Mhe.  Wanu Hafidh Ameir  - Nafasi za Wanawake 

83. Mhe. Yussuf Hassan Iddi  - Jimbo la Fuoni 

84. Mhe.  Zaina Abdalla Salum  - Nafasi za Wanawake 

85. Mhe.  Zulfa Mmaka Omar  - Nafasi za Wanawake 

 

 

 

Ndugu Raya Issa Msellem  - Katibu wa Baraza la Wawakilishi 
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Kikao cha Tano  - Tarehe 16 Mei, 2017 

 

(Kikao kilianza saa 3.00 asubuhi) 

 

DUA 

 

Mhe. Spika (Zubeir Ali Maulidi) alisoma Dua 

 

 

HATI ZA KUWASILISHA MEZANI 

 

Mhe. Waziri wa Nchi (OR) Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa na Idara 

Maalum za SMZ: Mhe. Spika, kwa idhini yako naomba kuwasilisha mezani 

Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais (OR) Tawala za 

Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Naomba kuwasilisha. 

 

Mhe. Mwantatu Mbarak Khamis: (Kny Mhe. Mwenyekiti wa Kamati ya 

Sheria,  Utawala Bora na Idara Maalum): Mhe Spika, kwa idhini yako 

naomba kuweka mezani ya Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Sheria Utawala 

Bora na Idara Maalum kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya 

Rais, Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa mwaka 

2017/2018. (Makofi) 

 

MASWALI NA MAJIBU 

 

Nam. 126 

 

Wananchi Kugharamia Matengenezo ya Visima vya TASAF 

 

Mhe. Abdalla Maulid Diwani  – Aliuliza: 

 

Tunaipongeza sana Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais kwa kutekeleza miradi ya 

TASAF  inayokusudia kuwaondolea shida ya maji wananchi wetu wa sehemu 

mbali mbali kwa kuchimba visima katika maeneo hayo. Hata hivyo, kumetokea 

kero ya kulipishwa gharama kwa wananchi wa sehemu husika zenye visima 

hivyo pindi linapotokea tatizo. 

 

(a) Je, Serikali inalitambua swali hili la ZAWA kuwalipisha wananchi 

matengenezo ya visima vilivyochimbwa kupitia miradi ya TASAF. 

 

(b) Je, ni Sheria gani inayowataka wananchi walipie gharama za ukarabati 

wa visima hivyo. 
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(c) Je, Serikali imechukua hatua gani katika kukabiliana na tatizo la 

wananchi kulipishwa gharama za matengenezo ya visima hivyo. 

 

Mhe. Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais - Alijibu: 

 

Mhe. Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mhe. Makamu wa Pili wa Rais, 

naomba  kumjibu Mhe. Abdalla Maulidi Diwani, Mwakilishi wa Jimbo la 

Jang’ombe  suala lake Nam. 126 lenye vifungu (a), (b) na (c) kama ifuatavyo, 

naomba kutanguliza maelezo yafuatayo:- 

 

Mhe. Spika, kwa niaba ya Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, napokea pongezi 

zilizotolewa na Mhe. Mwakilishi kwa kuona mafanikio wanayopata wananchi 

wetu kwa kuwaondolea shida zinazowakabili ikiwemo kuwapatia maji safi na 

salama kupitia Mradi wa TASAF. Mhe. Spika, ni utaratibu  wa miradi yote ya 

TASAF baada ya kukamilika, hukabidhiwa kwa sekta husika ili Miradi hiyo 

ipate usimamizi na uangalizi wa kudumu TASAF kupitia taasisi husika. 

 

Mhe. Spika, baada ya maelezo hayo kwa ruhusa yako  sasa naomba kumjibu 

Mhe. Mwakilishi Abdalla Maulidi Diwani swali lake Nam. 126  lenye vifungu 

(a), (b) na (c) kama ifuatavyo :- 

 

(a) Mhe. Spika, kwa upande wa visima vya maji vilivyochimbwa na 

TASAF ambavyo vimekabidhiwa kwa Mamlaka ya Maji (ZAWA), 

bado Wizara yangu haijapokea taarifa rasmi kuwa wananchi 

wanaopata maji katika visima hivyo kuwa wanalipishwa. 

 

(b) Mhe. Spika, hakuna Sheria inayoelekeza kuwa wananchi walipie 

gharama za ukarabati wa visima hivyo. Sheria iliyopo nambari (4) 

(2006) ni ya kuchangia huduma ya maji. 

 

(c) Mhe. Spika, Wizara yangu kwa kushirikiana na Mamlaka ya maji, 

ZAWA italifuatilia tatizo hili na ikibainika kuwa wananchi 

wanalipishwa kinyume na utaratibu, Sheria zitachukuliwa kwa 

wanaohusika. Naomba Mhe. Mjumbe awe tayari kutoa ushirikiano 

kuwabaini wanaofanya jambo hilo. 

 

Mhe.  Abdalla Maulid Diwani: Ahsante sana Mhe. Spika, pamoja na majibu 

mazuri sana ya Mhe. Naibu Waziri bado kwa upande wa TASAF hizi hizi 

ushirikishwaji wa viongozi hatupati kushirikishwa lakini mara nyingi sana 

hutokea maombi ambayo tunaletewa kama viongozi wa ile TASAF sehemu 

husika. Je, tuna haki ya kuyachangia. 
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Mhe. Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais: Kwa 

ruhusa yako na kwa niaba ya Makamu wa Pili wa Rais naomba kumjibu  Mhe. 

Abdalla Maulid Diwani  swali lake la nyongeza kama ifuatavyo: 

 

Mhe. Spika, kwanza utaratibu wa TASAF, miradi yote ambayo TASAF imewahi 

kutekeleza ni miradi ambayo wananchi wahusika wamekuwa wakiibua, ndio 

maana TASAF baadae inakuja kutekeleza jambo ambalo jamii yenyewe katika 

eneo husika kuhusiana na tatizo lao ndio ambao tuliokuwa tukiamini. Lakini 

pia TASAF bado hatujawa na utaratibu wa kwenda kuwafuata viongozi wengine 

na kuwashangisha. TASAF kama TASAF, lakini kama itatokea katika jamii, 

wananchi wale wameona katika hili ipo haja ya kumshirikisha kiongozi wao 

wakamfuata wakamwambia ni jambo jema la kheri ni vyema kiongozi 

kushirikiana na wananchi wake katika jambo ambalo wenyewe watakuwa 

wameliamua.  

 

Mhe. Spika, nakushukuru. 

 

Mhe. Ali Suleiman Ali: Ahsante sana Mhe. Spika, pamoja na majibu mazuri 

ya Mhe.  Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, kwa ruhusa 

yako naomba kuuliza swali la nyongeza. 

 

Mhe. Spika, kwanza niipongeze Serikali yetu kwa juhudi kubwa kwa 

kuhakikisha  wananchi wanaondoka na adha mbali mbali, hasa katika Mradi wa 

TASAF ambao wanyonge wanautegemea kwa kuondokana na matatizo 

yanayowakabili, pamoja na hayo  hivi sasa hivi kuna maeneo ambayo yana 

matatizo ya maji lakini kwa mtazamo wangu mimi na baadhi ya watu 

inasemekana kuna vitendo vya makusudi yanafanyiwa maji hayo hujuma.  

 

a) Kwa mfano eneo la Kisima cha Jitimai ya zamani Mwanakwerekwe 

Skuli ya Sekondari ya Ahli Ihsan, huu ni mwezi wa pili maji 

hayajapatikana, lakini pia Mtopepo kuna kesi kama hiyo, Je kutokea 

Wizara husika Maji, Nishati Ardhi ina mpango gani wa kufuatilia 

tatizo hili ambalo wananchi wake wanataabika kila siku bila ya 

sababu. 

 

b) Kuna mpango wa makusudi unachangishwa pesa. Mtopepo 

wanachangishwa shilingi elfu 10 kila nyumba na huku Ijitimai 

wanachangishwa shilingi 5,000 nyumba kwa nyumba na mchangishaji 

huyo anajulikana.  Hatua gani za kisheria zitachukuliwa juu yao. 
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Mhe. Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais: 

Nakushukuru Mhe. Spika, kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mhe. Ali 

Suleiman Ali (Shihata) swali yake mawili kama ifuatavyo: 

 

(a) Nimwambie Mjumbe kwamba ingawa maswali yake hayajikita katika 

suala zima la TASAF ama katika taasisi yetu, lakini tunaomba 

tumsaidie majibu. Kwanza Serikali kama Serikali haiwazui watu 

kushajiishana hasa sisi viongozi ambao tumekuwa na tabia na desturi 

ya kuchimba visima katika maeneo yetu. Si dhambi kwa wananchi 

wale kutoa pesa kwa ajili ya kuendesha huduma za gharama za umeme 

katika visima ambavyo tulikuwa tukivichimba vidogo vidogo kwa 

dhamira ya kutusaidia sisi wenyewe kupata huduma za maji katika 

maeneo yetu. 

 

(b) Hili ambalo kumekuwa na kuna baadhi ya visima vilichibwa lakini 

watu sawa wamekuwa wakilipishwa.Tunaomba sana Mhe. Mjumbe 

afike katika taasisi zinazohusika na maelezo yake na ushahidi wake, ili 

sasa wizara kupitia taasisi husika ikapate kwenda kufanyika kazi kitu 

ambacho kimeripotiwa hapo. Nakushukuru Mhe. Spika.  

 

 

Nam. 117 

 

Utaratibu wa Kuhamishwa Wafanyakazi 

 

Mhe. Omar Seif Abeid – Aliuliza: 

 

Kwa kuwa kwa sasa kuna zoezi la uajiri wa wafanyakazi wa kada tofauti za 

Afya, na kwa sababu agizo la Serikali linamtaka mfanyakazi aombe kituo 

maalumu atakachofanya kazi ili kuepusha kuhamishwa kiholela kwa 

wafanyakazi. Kwa sasa inaonekana kwamba vijana wengi huomba nafasi za 

kazi kutoka Pemba lakini baada ya muda mfupi wa kuajiriwa huomba 

uhamisho ili waje kufanyakazi Unguja kwa visingizio tofauti. 

 

(a) Je, kwenye zoezi la uajiri kwa Wizara ya Afya, umezingatiwa 

muongozo huo wa  mtu kupangiwa kazi katika kituo alichoomba na 

kwa muda maalum. 

 

(b) Je, Tume ya Utumishi ina mpango wa kuusimamia mpango huo ili 

kuondoa manung’uniko kwamba waajiriwa wengi wanaofanya kazi 

Pemba ni vijana wanatokea Unguja na baada ya muda mfupi huomba 
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uhamisho na kuviacha vituo vyao vya kazi vikiwa na upungufu 

mkubwa wa wafanyakazi. 

 

Mhe. Spika: Kumradhi Mhe. Waziri, maana yake swali hili nilikuwa nilipange 

mwanzo. Naomba ulijibu hivi sasa. 

 

Mhe. Naibu Waziri wa Nchi, (OR), Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na 

Utawala Bora - Alijibu: 

 

Mhe. Spika, kwa niaba ya Mhe. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, 

Utumishi wa Umma na Utawala Bora naomba kumjibu Mhe. Mwakilishi Omar 

Seif Khatib Mwakilishi wa Jimbo la Konde swali lake Nam. 117 kama 

ifuatavyo:- 

 

Mhe. Spika, kabla sijamjibu Mhe. Mwakilishi swali lake lenye Nam. 117  

naomba kutoa maelezo kama yafuatavyo: 

 

Kwa mujibu wa Sheria ya Utumishi wa Umma nambari 2 ya mwaka 2011 

kifungu namba 57 kimeeleza kwamba kila Taasisi ya Utumishi wa Umma 

inaweza kuajiri idadi ya watumishi kwa mwaka wa fedha kulingana na Mpango 

wa Rasilimali Watu ilivyoidhinishwa, katika kutekeleza mpango huo ajira 

zitafanya na Tume za Utumishi husika. Utaratibu wa kuajiri umeelezwa wazi 

katika kifungu cha nambari 57 (3) cha Sheria ya Utumishi wa Umma na 

kwamba katika ajira hizo kutazingatiwa mambo yafuatayo: 

 

(a) Nafasi ya kazi iwe imetangazwa katika vyombo vya habari vya umma 

isipokuwa kama imeruhusiwa na Katibu Mkuu Kiongozi. 

(b) Hatua za uteuzi, ulio sahihi, wazi na wa haki ziwe zimefuatwa. 

(c) Mapitio sahihi ya taarifa ya nyuma au uchunguzi kama itakavyofaa 

umefanywa kwa waombaji. 

 

Mhe. Spika, baada ya maelezo hayo sasa naomba kumjibu Mhe. Mwakilishi  

swali laki Nam. 117 lenye sehemu (a) (b) na (c) kama ifuatavyo: 

 

(a) Kwa kuzingatia msingi wa maelezo nilioutaja katika maelezo ya awali 

ni kuwa kila mtumishi hupangiwa kazi katika kituo au sehemu 

iliyotangazwa kwa mujibu wa mahitaji ya taasisi husika.  

 

(b) Kwa kuzingatia kifungu cha 42(2) cha Sheria ya Utumishi wa Umma 

masuala ya kumuhamisha mtumishi wa Umma kutoka sehemu moja 

ya kazi kwenda kuendelea na majukumu ya kazi ndani ya Taasisi 
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husika yamo ndani ya Mamlaka ya Mtendaji Mkuu wa Taasisi kwa 

lengo la kuimarisha utendaji. Ahsante. 

 

Mhe. Omar Seif Abeid: Mhe. naamini unatangulia wewe kulisahihisha  mimi 

kama nilisikia vizuri kanitaja Omar Seif Khatib. Mimi sio Omar Seif Khatib 

naitwa Omar Seif Abeid. 

 

Mhe. kwa kuwa kwenye jibu lake la msingi amekiri kwamba utaratibu wa 

Kikanuni na Kisheria unaotumika ambao unapaswa kutumika katika uwajiri, 

lakini swali langu liko kwa kuwa Wizara yake ndio yenye jukumu hilo la uajiri 

kwa wafanyakazi ambayo ndio yeye dhamana ya uajiri na kwa kuwa tatizo hilo 

linalalamikiwa na linanung'ukiwa kwamba lipo. Mimi nilitaka kujua. Je Wizara 

yako inafahamu kwamba hilo la swali la msingi ambalo mimi nimeliuliza la 

tatizo la wafanyakazi wanaomba nafasi za ajira Pemba ikisha wakahamishwa 

wakaja omba uhamisho kuja Unguja inalifahamu. Kama inalifahamu 

inalichukuliaje suala hilo kwa kushirikiana na Taasisi husika zenye hao 

wafanyakazi wanaomba ajira kupitia Pemba kisha wakaomba uhamisho kuja 

zao Unguja. Ahsante sana 

 

Mhe. Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi Rais, Katiba, Sheria, Utumishi wa 

Umma na Utawala Bora: Mhe. Spika, kwa niaba ya Mhe. Waziri wa Nchi, 

Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, naomba 

kumjibu Mhe. Mwakilishi Omar Seif Abeid swali lake la nyongeza lenye (a) na 

(b) kama ifuatavyo:- 

 

Mhe. Spika, wizara yetu bado haijapokea taarifa hiyo ya kwamba kuna 

wafanyakazi ambao wanaajiriwa Pemba na baada ya siku mbili, tatu 

wanarejeshwa Unguja. Taarifa hiyo hatujapata mpaka dakika hii lakini 

nimuombe Mheshimiwa kwamba hilo lipo na kuna taasisi unaielewa 

wanafanya hivyo naomba tushirikiane ili kuweza kulichukulia hatua ipasavyo, 

lakini bado hatujapata taarifa hiyo. 

 

Nam. 62 

 

Wafanyakazi wa Zanzibar Walioajiriwa Benki Kuu ya Tanzania 

 

Mhe. Nadir Abdul-latif Yussuf Al-Wardy (Kny: Mhe. Simai Mohamed 

Said)  - Aliuliza: 

 

Ni wafanyakazi wangapi kutoka Zanzibar walioajiriwa katika Benki Kuu ya 

Tanzania. 
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Mhe. Waziri wa Fedha na Mipango - Alijibu: 

 

Mhe. Spika, naomba kumjibu suala lake Nam. 62 la Mhe. Simai Mohamed Said 

Mwakilishi wa Jimbo la Tunguu  linalohitaji kujua idadi ya Wafanyakazi 

Wazanzibari katika Benki Kuu ya Tanzania.  

 

Mhe.  Spika, tumefuatilia Benki Kuu kupata idadi kamili ya wafanyakazi hao.  

Hata hivyo, kama tulivyotarajia Benki Kuu haina takwimu ya idadi ya 

wafanyakazi kwa kuzingatia sehemu wanaotoka wafanyakazi hao ndani ya 

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo kupitia vikao vya kamati ya 

pamoja baina ya SMT, SMZ chini ya Uenyekiti wa Makamu wa Rais wa 

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambacho  kinashirikisha Waziri Mkuu na 

Makamu wa Pili, suala la ajira katika Taasisi za Muungano limekubalika kuwa 

liwe kwa uwiano ambapo Zanzibar inastahiki kupata asilimia 21. Ni Imani yetu 

kwamba ajira zote za Benki Kuu kwa kipindi hiki zitazingatia makubaliana 

haya ya  Serikali zetu mbili. 

 

Mhe. Nadir Abdul latif  Yussuf: Ahsante sana Mhe. Spika, mimi ningeomba 

kuuliza swali la ziada lenye (a) (b) na (c) 

 

Kwanza Mhe. Waziri wa Fedha kakiri kwamba Mhe. Waziri Mkuu 

kushirikiana na Mhe. Makamu wa Pili waRais wamekaa pamoja na 

kukubaliana na wazanzibari asilimia 21 waweze kuajiriwa katika Taasisi hizi. 

Sasa swali langu la kwanza:-  

 

a) Kwa nini idadi hakujanayo wakati asilimia 21 ile 

washakubaliana wawemo Wazanzibari. 

 

b) Sababu zipi zinazofanya Tanzania kushirikiana na Benki ya 

BOT na PBZ mpaka hii leo Dola iko juu kuliko pesa T.shillings. hasa 

kwa upande wa Zanzibar. Ukilinganisha Dar es Salaam unakuta bei 

ile ile ya Dola lakini unapata tahafifu kuliko unapokuwa Zanzibar,. 

 

c) Ni sababu zipi zinazofaya US Dola ndani ya Zanzibar 

wanaochenjisha fedha wale wenye Burean de Change Dola kubwa 

wanabadilisha kwa thamani kubwa na Dola ndogo wanabadilisha kwa 

thamani ndogo, wakati Dola ni Dola haina tofauti yoyote 

 

Mhe. Spika: Mhe. Waziri jibu swali moja tu kwa sababu maswali mawili 

yanahusu rate ya Dola na swali la msingi linahusu wafanyakazi tu. Naomba 

ulijibu swali lake moja. 
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Mhe. Waziri wa Fedha na Mipango: Mhe. Spika, naomba kumjibu Mhe. 

Nadir swali lake la nyongeza kama ifuatavyo: 

 

Nilichokisema ni kwamba Kamati ya pamoja baina ya SMZ na SMT, siyo 

mazungumzo baina ya Waziri Mkuu na Makamu wa Pili wa Rais, na 

makubaliano hayo yamepitishwa hivi karibuni sasa tunasubiri utekelezaji wake 

na sio kwa Benki Kuu tu. Benki Kuu tu lakini kwa Taasisi zote za Muungano 

zinahusika na mgao huo. 

 

Mhe. Dkt. Mwinyihaji Makame Mwadini: Mhes. Spika, naomba kumuliza 

Mhe. Waziri swali moja la nyongeza kama ifuatavyo 

 

Mhe. Spika, kuna baadhi ya kazi vikao hivyo vya makubaliano kati ya SMZ na 

SMT imekubalika kazi hizo zifanyiwe na nchi husika wenyewe, kama mfano 

watu wa bustani, wapika chai, ma-messenger pale BOT.  

 

Utagundua kwamba kazi hizo zinafanywa na wafanyakazi waliotoka Tanzania 

Bara kama kazi za bustani, wapika chai, ma-messenger. Je, Mhe. Waziri 

atalichukua vipi suala hilo kulisimamia ipasavyo ili Wazanzibari nao madhali 

Benki Kuu ipo Zanzibar wafaidike na nafasi hizo.  

 

Mhe. Waziri wa Fedha na Mipango: Mhe. Spika, naomba kumjibu Mhe. Dkt. 

Mwinyi Haji Makame swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. 

 

Mhe. Spika, kwanza ni kweli kupitia vikao hivi ilikubalika kuwa Taasisi za 

Muungano wafanyakazi wale wa kada za chini kama alivyowataja watoke 

katika eneo lile. Naomba nimjulishe kwamba secular ilitoka kutoka Utumishi 

Dar-es-Salaam na ilizunguka kwa Taasisi zote za Muungano  kutekeleza agizo 

hilo.  

 

Mhe. Mwenyekiti, ninavyofahamu kwamba wafanyakazi wa kada za chini 

wanaajiriwa kutoka sehemu ile inayohusika. Kama Dkt. Mwinyihaji anajua 

wapo wanaotoka upande mwengine, lakini na hapo hapo kuna changamoto 

yake, kujua huyo hasa ambaye hahusiki. Kwa sababu nchi yetu ni moja, 

wananchi wanaotoka Tanzania Bara pia wanayo haki ya kuishi hapa na wapo 

wanaoishi hapa, wakiajiriwa hapa sio sehemu ya wafanyakazi wageni. 
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Nam. 26 

 

Wananchi Kupewa Mikopo ya Kuchuma Karafuu 

 

Mhe. Mwantatu Mbaraka Khamis (Kny: Mhe. Mwanaidi Kassim Mussa) - 

Aliuliza: 

Mhe. Spika, kama tunavyofahamu zao la Karafuu ni zao kuu linalotegemewa 

na serikali yetu. 

 

a) Je, pamoja na mipango mizuri iliyopangwa kuhusu wananchi wetu 

kuwekewa mazingira mazuri ya kuchuma karafuu hadi kufikia kuuza. 

Wizara yako ina mpango gani wa kuwakopesha pesa wakulima wa zao 

hili ili kufanikisha zaidi uchumaji huo. 

 

b) Je, wale wanaopata mkopo na baada ya uchumaji wa karafuu kuamua 

kutokuiuzia karafuu hizo serikali na kuuza maeneo mengine huwa 

wanachukuliwa hatua gani. 

 

Mhe. Waziri wa Biashara, Viwanda na Masoko - Alijibu: 

 

Mhe. Spika, kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mhe. Mwakilishi swali lake 

Nam. 26 lenye vifungu (a) na (b) kama ifuatavyo:- 

 

a) Mhe. Spika, Wizara ya Biashara Viwanda na Masoko kupitia Shirika 

la Biashara la Taifa (ZSTC) imekuwa ikitoa mikopo ya fedha taslimu 

kila mwaka kwa wakulima na wanaokodi karafuu kwa hatua za awali 

za uchumaji na ununuzi wa majamvi kwa kuanikia karafuu hizo. 

Mikopo hiyo hutolewa bila ya riba yoyote anachokopeshwa ndicho 

anachotakiwa kirejesha. 

 

Katika kipindi cha miaka minne (4), shirika limetoa mikopo kama 

inavyoonekana katika jadweli:- 

 

 

MWAKA: 

 

PEMBA TZS: 

 

UNGUJA TZS: 

 

JUMLA: 
 

2013/2014 2,410,000 2,100,000 4,510,000 

2014/2015 1,750,000 - 1,750,000 
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2015/2016 222,500,000 119,800,000 342,300,000 

2016/2017 33,000,000 15,750,000 48,750,000 

JUMLA: 259,660,000 137,650,000 397,310,000 

 

(b) Mhe. Spika, Shirika la Biashara ya Taifa (ZSTC) limekuwa likitoa 

mikopo ya fedha  taslim kila mwaka kwa Wakulima na wanaokodi karafuu, 

kwa hatua za awali za uchumaji na ununuzi wa majamvi kwa kuanikia karafuu 

baada ya kufanya tathmini ya mashamba ya  wakulima hao kabla ya kuwapatia 

mikopo hiyo. 

 

Hadi sasa Shirika halijapata taarifa yoyote ya kwamba kuna baadhi ya 

wakulima waliokopeshwa hawauzi karafuu zao serikalini. Aidha, katika 

kuhakikisha shirika linaweka usimamizi mzuri wa kuwatambua wakulima na 

wadau wa karafuu, shirika linaendelea na zoezo la kuwasajili wakulima na 

Wadau wa zao la karafuu Unguja na Pemba na kuwapatia vitambulisho 

maalumu. Tunaamini hatua hii ya usajili itatusaidia kulisimamia vyema zao la 

karafuu. 

 

Mhe. Mwantatu Mbaraka Khamis: Ahsante Mhe. Spika, kwa kunipa fursa 

hii tena kwa kuuliza swali la nyongeza. Pamoja na majibu mazuri ya Mhe. 

Waziri napenda kumuuliza swali dogo la nyongeza. 

 

Je, ni vigezo gani vinavyotumika kuwapatia mikopo wakulima wa zao hilo. 

 

Mhe. Waziri wa Biashara, Viwanda na Masoko: Mhe. Spika, naomba nijibu 

swali la nyongeza la Mhe. Mwantatu kama hivi ifuatavyo.  

 

Mhe. Spika, kwa kweli mikopo haijawekewa kiasi, inategemea lile shamba 

lilivyo na mahitaji ya yule mkulima. Kwa sababu mashamba ya karafuu 

yanatofautiana baina ya wakulima mbali mbali na wanaokodi mbali mbali. 

Kwa hivyo Viwango havijawekwa inategemea hali halisi ya yale maombi 

ambayo yanasimamiwa kwa kutokuwepo dhamana na kuonekana kama huyu 

mkulima historia yake huko nyuma ilikuwa nzuri na analipa vizuri. 

 

Mhe. Hidaya Ali Makame: Ahsante Mhe. Spika, kwa ruhusa yako na mimi 

naomba niulize swali dogo la nyongeza.  
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Mhe. Waziri tunategemea msimu wa mara hii wa zao la karafuu utakuwa ni 

msimu mkubwa na tunategemea kwamba wakulima wengi watafaidika sana na 

zao hili la karafuu. Je, kwa kuzingatia hii mikopo ambayo inatoka kuna 

utaratibu gani wa kuongezeka hii mikopo kwa wakulima hawa ili waweze 

kufaidika na kuweza kufanya kazi zao za uchumaji wa karafuu kwa urahisi 

zaidi. 

 

Mhe. Waziri wa Biashara, Viwanda na Masoko: Mhe. Spika, naomba 

nimjibu swali la nyongeza la Mhe. Hidaya Ali Makame  kama hivi ifuatavyo.  

 

Mhe. Spika, ni kweli msimu huu kwa kuangalia zao la karafuu sasa hivi Unguja 

na Pemba inawezekana likawa ni kubwa pamoja na kwamba kumetokea haya 

mafuriko na mvua kubwa. Lakini bado tunaona kwamba karafuu hazijaathirika 

sana. Kwa hivyo msimu unaweza ukawa mkubwa.  

 

Mhe. Spika, kwa upande wa Wizara yetu na ZSTC tumejiandaa vizuri sana 

mwaka huu kwa kuona kwamba kwanza zitahitajika fedha nyingi kwa ajili ya 

mikopo, lakini pia fedha nyingi kwa ajili ya ununuzi wa karafuu. 

 

Mhe. Spika, niseme kwamba tumeshaanza zoezi la kuwasajili. Huko nyuma 

wakulima wengi na hawa wanaokodi ilikuwa hatuwajui walivyo. Lakini sasa 

tumeanzisha taratibu ya kuwasajili na kuwapa vitambulisho ili kuwajua ni nani 

na wanafanya nini na wako wapi. Matarajiy yangu kwa sababu tumejiandaa 

vizuri na tunaendelea kujiandaa tutaweza kuwahudumia wakulima kwa mikopo 

yao ambayo kila mwaka wanahitajika wapewe ili waweze kufanya kazi  yao 

nzuri ya kuweza kuhudumia na kuchuma karafuu na kuweza kuziuza ZSTC.  

 

Mhe. Rashid Makame Shamsi: Ahsante sana Mhe. Spika, na mimi kwa 

kunipa nafasi hii ya kuuliza swali dogo la nyongeza kwa Wizara hii ya 

Biashara Viwanda na Masoko.  

 

Mhe. Spika, kwanza niipongeze Wizara kwa suala zima la kuweza kuimarisha 

zao hili la karafuu ambalo ni muhimili mkubwa sana katika uchumi wetu wa 

visiwa hivi. Pamoja na utoaji wa mikopo Wizara hii imejitahidi sana katika 

kuwasaidia wakulima katika kuwapa miche ya karafuu bila ya malipo yoyote 

na hususan katika kipindi hichi cha mvua za masika. 

 

Mhe. Spika, swali langu ni dogo sana. Wizara ina mikakati gani au mipango 

gani ya kufuatilia wakulima wa karafuu ambao tunawapa miche hii bila ya 

malipo yoyote ili kuhakikisha kwamba kile tulichokifanya kinaleta tija kwa 

taifa. 
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Mhe. Waziri wa Biashara, Viwanda na Masoko: Mhe. Spika, naomba 

nichukue pongezi zake Mhe. Rashid kwa kazi nzuri wanayoifanya ZSTC 

kuhudumia suala zima la karafuu. Lazima mkubali kwamba karafuu ndiyo uti 

wa mgongo wa kisiwa chetu cha Zanzibar, kwa sababu zaidi ya asilimia 90 ya 

Wazanzibari wameguswa na karafuu, kama sio wakulima, wakodishaji, 

watumiaji, familia zao. Kwa hivyo karafuu ni uti wa mgongo sana wa taifa letu 

na uchumi wa Zanzibar. Lakini pia mila na silka za Wazanzibar zinazunguuka 

katika suala zima la karafuu. 

 

Mhe. Spika, tulipoamua kwamba miche ya karafuu itolewe bure ni kwamba 

ilikuwa uamuzi wa busara wa kuwahamasisha wakulima wapate miche 

iliyokuwa itawawezesha kuongeza idadi ya karafuu. Kuna uamuzi wa serikali 

uliochukuliwa huko nyuma kwamba miche ya karafuu kila mwaka itolewe 

milioni moja kwa ajili ya kuwezesha idadi ya mikarafuu kuwa mingi, turejee 

kuwa wazalishaji kama zamani. Kwa bahati mbaya idadi hii haikuweza 

kukamilika lakini sasa hivi Wizara na kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo 

mwaka huu tutatafuta njia ya kuweza kuongeza hii miche ya mikarafuu na 

itolewe bure. 

 

Mhe. Spika, swali lake aliuliza kwamba kuna jitihada gani tunazofanya 

kwamba mtu akipewa miche tunafuatilia na kuona kwamba miche ile imeweza 

kukua. Hilo ndilo tatizo moja kubwa liliopo kwamba miche mengine inakuwa 

haifiki mwaka ule ambao imepandikizwa, haifiki kukua. Kwa sababu kama 

mnavyojua miche ya mikarafuu inataka huduma nyingi mwanzoni, lazima 

utumie muda mrefu sana kubembeleza ule mche mpaka ukae utulie mche uwe 

mkubwa, hapo ndipo kunako udhaifu tuliokuwa nao. 

 

Mhe. Spika, kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo jambo hili tumeligundua na 

mwaka huu kama nilivyosema tumetoa vitambulisho vya wakulima ili 

kuwafuatilia. Kwa sababu tulikuwa hatuwajui wengi wao lakini sasa hivi 

tunawajua wakulima mpaka sasa hivi tumeshawasajili wakulima 256 na bado 

zoezi linaendelea, itakuwa rahisi kuwafuatilia hata kunako miche, kwa sababu 

tukishakujua mkulima alipo itakuwa ni rahisi kumfuata katika suala zima la 

miche. Jambo hilo tumejiandaa na tunalifanyia kazi mwaka huu.(Makofi). 
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Nam. 33 

 

Mikopo kwa Vikundi vya Wajasiriamali 

 

Mhe. Tatu Mohamed Ussi - Aliuliza: 

 

Kama tunavyojuwa kuwa Wizara ya Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na 

Watoto inatoa mikopo kwa vikundi mbali mbali vikiwemo vya Wajasiriamali 

ambao hawajajiunga na vikundi vya Ushirika. 

 

(a) Je, ni vikundi vingapi Unguja na Pemba ambavyo vimepewa mikopo 

kwa mwaka wa 2015-2016. 

 

(b) Wajasiriamali mmoja mmoja wangapi ambao wamepewa mikopo 

Unguja na Pemba kwa ajili ya kujipunguzia makali ya umasikini. 

 

Mhe. Naibu  Waziri wa Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na 

Watoto – Alijibu: 

 

Mhe. Spika, awali ya yote kwanza naomba niendelee kumshukuru Mwenyezi 

Mungu ambaye amenipa pumzi zake na uzima na usubuhi hii nikaweza kuwepo 

hapa katika hali ya uzima na afya njema.  

 

Mhe. Spika, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu sasa naomba kumjibu 

Mhe. Mwakilishi wa swali lake Nam. 33 lenye kifungu (a) na (b) kama 

ifuatavyo:- 

 

Mhe. Spika, kabla ya kumjibu Mhe. Mwakilishi kwamba naomba kutoa 

maelezo kama ifuatavyo: 

 

Mhe. Spika, Wizara ya Kazi, Uwezeshaji, Vijana, Wanawake na Watoto, 

kupitia Mfuko wa Uwezeshaji Wananchi imekuwa ikitoa mikopo yenye 

masharti nafuu kwa wajasiriamali wanawake na wanaume Unguja na Pemba 

kupitia programu kuu ya uwezehaji wananchi kiuchumi. Sharti la lazima kwa 

waombaji wawe ni wanachama katika vikundi rasmi vilivyosajiliwa na 

Mamlaka za Serikali.  Waombaji wanahiari kuchukua mkopo kwa pamoja au 

mmoja mmoja na kikundi kinabaki kuwa dhamana ya mikopo iliotolewa. 

 

Mhe. Spika, kwa mwaka 2015-2016, Mfuko wa Uwezeshaji Wananchi 

umeweza kutoa mikopo 337 yenye thamani ya shilingi milioni mia tano na 

ishirini na tatu, laki nne na ishirini na nane elfu (523,428,000/-) ambayo ni 

sawa na asilimia thamanini na saba (87%) ya lengo la mwaka 2016-2017. 
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Baada ya maelezo hayo naomba kumjibu kama ifuatavyo:- 

 

(a) Kwa mwaka 2015-2016 Mfuko umeweza kutoa mikopo kwa 

vikundi115 wenye thamani ya shilingi milioni mia tatu na arubaini na 

tano (345,000,000/-). Unguja vikundi 80 kwa mikopo yenye thamani 

ya shilingi milioni mia mbili na sitini na tano, laki sita na elfu hamsini 

(265,650,000/=)na Pemba vikundi 35 kwa mikopo wenye thamani ya 

shilingi milioni sabini na tisa, laki tatu na elfu hamsini (79,350,000/-)  

 

(b)  Jumla ya wajasiriamali mmoja mmoja 222 wamepatiwa mikopo hiyo 

yenye thamani ya shilingi milioni mia moja nasabini na nane laki nne 

na ishirini na nane elfu. (178,428,000/-). Unguja wajasiriamali 181 

kwa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni mia moja thelathini na 

saba laki tatu themanini na tisa mia tano na sitini (137,389,560/-) na 

Pemba  wajasiriamali 41 kwa mikopo  yenye thamani ya shilingi 

milioni arubaini na moja elfu thelathini na nane mia nne arubaini 

(41,038,44 

 

Mhe. Tatu Mohamed Ussi: Ahsante Mhe. Spika, kwa kunipa nafasi ya kuuliza 

swali la nyongeza. Kwanza nimshukuru Waziri kwa majibu yake mazuri yenye 

ufasaha. Baada ya kumshukuru naomba niulize swali moja la nyongeza lenye 

vifungu (a) na (b) kama ifuatavyo. 

 

a) Katika vikundi 115 vilivyopewa mikopo vya wajasiri amali ni 

vikundi vingapi ambavyo vimeshaanza kurejesha mikopo hiyo. 

 

b) Kati ya wajasiri amali 222 waliopewa mikopo kwa mwaka huu 

wa 2015/2016 ni wajasiria wangapi ambao wameshaanza 

kurejesha mikopo hiyo ili na wananchi wengine waweze 

kufaidika na mfuko huo. 

 

Mhe. Naibu Waziri wa Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na 

Watoto: Ahsante sana Mhe. Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mhe. 

Waziri wa Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto naomba 

kumjibu Mheshimiwa Mwakilishi kwamba katika maswali yake yote 

aliyoyauliza haya yanahitaji takwimu. Kwa jibu sahihi ambalo sitaki 

nimdanyanye Mheshimiwa Mwakilishi naomba takwimu hizo nitamjibu kwa 

maandishi. 

 

Mhe. Spika: Nitaanza na Mhe. Mwantatu Mbaraka Khamis. Khamis.  
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Mhe. Mwantatu Mbaraka Khamis: Nashukuru Mhe. Spika, kwa kunipa fursa 

hii na mimi kuuliza swali la nyongeza. 

 

Mhe. Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mhe. Naibu Waziri na miongoni mwa 

majibu yake alisema kuwa kuna jumla ya vikundi 337 ambavyo vimepatiwa 

mikopo naomba nimuulize Mhe. Naibu Waziri  

 

a. Je, katika vikundi 337 ni vikundi vingapi vya watu wenye ulemavu 

ambavyo mmeweza kuwapatia mikopo. 

 

b. Na je, katika ile mikopo ambayo mmewapatia mtu mmoja mmoja ni 

watu wangapi wenye ulemavu ambao wameweza kufaidika na mikopo 

hiyo. 

 

Mhe. Naibu Waziri wa Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na 

Watoto: Ahsante sana Mhe. Spika, kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mhe. 

Mwantatu swali lake la nyongeza lenye sehemu (a) na (b) kama ifuatavyo. 

 

Mhe. Spika, katika mikopo 337 alivyotaka kujua Mheshimiwa Mwakilishi ni 

vikundi vingapi walivyopewa watu wenye ulemavu. Napenda kumjibu kwamba 

katika mwaka huu wa 2017/18 vikundi vya watu wenye ulemavu ambavyo 

tunategemea keshokutwa kuvipa mkopo huo ni vikundi 9 

 

Mhe. Mwantatu Mbaraka Khamis: Kuhusu utaratibu. 

 

Mhe. Spika: Nitawapa zaidi ya watu watatu kuuliza swali la nyongeza. 

 

Mhe. Mwantatu Mbaraka Khamis: Mhe. Spika, kuhusu utaratibu. 

 

Mhe. Spika: Naomba niende kwenye vijana Mhe. Zulfa Mmaka Omar. 

 

Mhe. Mjumbe: Mhe. Spika, kuhusu utaratibu. 

 

Mhe. Spika: Hapana, kuhusu utaratibu hapana. Mhe. Zulfa kwa swali la 

nyongeza. 

 

Mhe. Zulfa Mmaka Omar: Ahsante Mhe. Spika, kwa kuzingatia kwamba 

Wizara hii kwamba na vijana tumo. Naomba niulize swali dogo lenye (a) na 

(b). 

 

a)  Mhe. Waziri ni vijana wangapi waliopatiwa angalau mafunzo ya 

ujasiriamali Unguja na Pemba ili waweze kujiajiri wenyewe. 
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b)  Naomba nijue ni thamani gani ya pesa iliyotoka katika Wizara yako 

kwa kuwapatia vijana mikopo hii nafuu na ni vikundi vingapi 

ambavyo vimepatiwa mikopo hiyo Unguja na Pemba ya Vijana. 

 

Mhe. Naibu Waziri wa Uwezashaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto: 

Mhe. Spika, hebu naomba Mwakilishi arudie tena swali lake 

 

Mhe. Spika: Mhe. Waziri mwenyewe naomba alijibu. 

 

Mhe. Waziri wa Uwezashaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto: Mhe. 

Spika, napenda niseme kwanza nawapongeza sana sana Wawakilishi kwamba 

sasa hivi wamekuwa karibu sana na Wizara yetu na kufuatilia na sisi inatupa 

changamoto nzuri ya kuhakikisha kwamba kila tutakachofanya tutaweka katika 

takwimu.  

 

Sasa kwa kuwa ni mambo mengi ambayo yanahitaji takwimu, tukiwajibu kwa 

kichwa hatutaweza kusema vizuri. Naomba nilichukue hili suala tulifanyie kazi 

na ninasema kwamba kwetu sasa hivi ni challenge nzuri kwamba kila 

tutakachofanya tunaweka katika takwimu ili muzipate vizuri. 

 

Mhe. Spika, lakini pia nawaomba Wawakilishi wenyewe watusaidie, 

wanashajihisha watu wangapi kwenye maeneo yao ili sisi watakapo kuja 

tuweze kuwa na nafasi nzuri zaidi, ili hawa kwa sababu inakuwa sio rahisi 

kuwapata wote wakaja. Wengine wamekaa wanangoja tu tuwaletee, lakini  

wakiwashajihisha watu wao itatusaidia zaidi. 

 

(Hapa Wajumbe walikuwa wakipiga mayowe) 

 

Mhe. Spika: Naomba utulivu, naomba utulivu. 

 

Mhe. Waziri wa Uwezashaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto: Kwa 

hivyo naomba hili suala naomba tuchukue kama ni takwimu challenge 

yakwamba tutaanza kuweka. Lakini bado kuna taarifa ambayo tunaweza 

tukaitoa baadaye kujibu baadhi ya maswali ambayo yameulizwa sasa hivi. 

Watendaji wangu wako pale juu  wanaweza wakatusaidia. Ahsante. 

 

Mhe. Spika: Mhe. Dimwa kwa suala la nyongeza. 

 

Mhe. Mohammed Said Muhammed: Mhe. Spika, nikushukuru sana kwa 

kuniona pamoja na majibu mazuri sana ya Mheshimiwa Waziri naomba 

kumuuliza swali moja dogo sana la nyongeza. Kwa sababu mfuko huu Wizara 

iliuanzisha kipindi kirefu sana. Nataka kujua kuna tathmini yoyote iliyofanywa 
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na kupata mafanikio yake, lakini na nini changamoto ambayo mfuko huu 

imeupata.  

 

Mhe. Spika: Mhe. Waziri mwenyewe naomba ujibu. 

 

Mhe. Waziri wa Uwezashaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto: Mhe. 

Spika, nataka kusema tathmini zinazofanyika zinaonesha kabisa jinsi gani 

miradi ya mikopo inaendelea  kutolewa. Hii inatokana na kwamba hawa watu 

wangekuwa hawarejeshi mikopo tusingeweza  kuwapa tena.  

 

Mhe. Spika, inaonyesha inathibitisha kutokana na mikopo ya awali iliyowahi 

kutokea huko nyuma, mikopo ya viongozi waliopita tuliwapa katika hali 

ambayo hatukuwa na takwimu za kutosha. Lakini sasa hivi kutokana na Wizara 

yetu tumekuwa tunatoa kwa usimamizi wa karibu sana, kuwaelimisha, 

kuwafundisha na kuweza kurudisha pesa ndio maana zinazunguka. Lakini nalo 

hilo tunaendelea kulichukulia ili tuweze kulifanyia kazi vizuri. 

 

Mhe. Spika: Swali la mwisho la upendeleo Mhe. Asha Abdalla Mussa. 

 

Mhe. Asha Abdalla Mussa: Ahsante sana Mhe. Spika, napenda nimuulize 

swali la nyongeza Mhe. Waziri. 

 

Mhe. Spika, kauli mbiu ya mwaka huu kupitia sera ya wanawake ni 

kumuwezesha mwanamke kiuchumi.  Kama jina linavyosema Wizara ya Kazi, 

Uwezeshaji Vijana, Wanawake na Wazee na Watoto na katika jibu lake mama 

alizungumzia kwamba wanatoa mikopo kwa wanawake na wanaume. Lakini 

kuna changamoto kubwa ambayo wanawake wanapoomba mikopo pamoja na 

wanaume inaonesha kwamba wanawake wanapewa mikopo midogo tofauti na 

wanaume ni sababu gani ambazo zilizopelekea wanawake kupata mikopo 

midogo kuliko wanaume na hii sera hatuoni kwamba Wizara badala ya 

kumuwezesha mwanamke kiuchumi inamkandamiza kiuchumi. 

 

Mhe. Spika: Mhe. Waziri mwenyewe ajibu. 

 

Mhe. Waziri wa Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto:  
Ahsante sana Mhe. Spika, ni kwamba mikopo mingi inayojitokeza kwa 

wanawake inajionesha kabisa wanakopa mikopo ambayo ni midogo midogo, 

ndio maana inaonesha kwamba wanapata mikopo michache.  

 

Lakini vikundi vyao ni vingi zaidi kuliko wanaume na inawanufaisha sana 

wanawake. Kwa sababu mpaka sasa hivi mahitaji ya kelele wanawake kuomba 
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omba mjini yamepungua na vilio vyao vimepungua. Watoto wanapelekwa 

maskuli, wanasaidia huduma mbali mbali na wazazi wao wanawake.  

 

Mhe. Spika: Ahsante tumemaliza. Mheshimiwa Waziri swali hili mtaona 

kwamba lilikuwa na changamoto kubwa kwa sababu idadi ya watu waliokuwa 

wananyanyuka kwa ajili ya maswali ya nyongeza ilikuwa ni wengi sana.  

 

Kwa hivyo haya maswali yanayohusiana na mambo ya mikopo yaangalieni 

kwa undani kidogo kabla ya hata hatujafika kwenye masuala ya bajeti yenu. 

Kwa sababu itaonekana kwamba Waheshimiwa watachangia sana upande 

huwo. Katibu kwa wizara inayofuata. 

 

Nam. 128 
 

Malipo ya Fidia kwa Maeneo Yaliyopitishwa 

 Laini Kubwa ya Umeme Wesha 
 

Mhe. Suleiman Makame Ali  – Aliuliza: 

 

Mnamo mwaka 1982 Serikali kupitia Shirika la Umeme ilipitisha laini kubwa 

ya umeme yaani “HIGH TENSION” iliyotoka Wesha kwenda Tibirinzi kupitia 

kwenye makaazi ya wananchi wa maeneo ya Mshangama Shehia ya Wesha. 

Hadi leo wananchi wa maeneo hayo hawajapatiwa fidia na wanaendelea kuishi 

katika sehemu hizo hatarishi. 

 

Je, ni lini wananchi hao watalipwa fidia ili waweze kuondoka katika maeneo 

hayo hatarishi. 

 

Mhe. Spika: Mhe. Waziri wa Ardhi, Maji, Nishati na Mazingira kwa majibu 

 

Mhe. Naibu Waziri wa Ardhi, Maji, Nishati na Mazingira - Alijibu: 

Mhe. Spika, kwa idhini yako na kwa niaba ya Mhe. Waziri wa Ardhi Maji 

Nishati na Mazingira naomba kumjibu Mhe. Suleiman Makame Ali wa Jimbo 

la Ziwani swali lake Nam. 128 kama ifuatavyo:- 

 

Wizara yangu haina kumbukumbu zozote kwamba wakati wa ujenzi wa laini 

hiyo ya Umeme kulikuwa kuna wananchi wanaoishi katika maeneo 

yaliyopitishwa njia kuu ya Umeme kutoka Wesha hadi Tibirinzi ambao 

walihitaji kuhamishwa/kufidiwa ili kupisha utekelezaji wa ujenzi huo. 

 

Ahsante Mhe. Spika. 
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Mhe. Spika: Mhe. Suleiman Makame Ali kwa swali la nyongeza. 

 

Mhe. Suleiman Makame Ali: Ahsante sana Mhe. Spika, nashukuru kwa 

kuweza kunipa fursa hii ya kuweza kuuliza swali dogo la nyongeza. 

 

Mhe. Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mhe. Naibu Waziri naomba 

kumuuliza swali dogo la nyongeza Mhe. Naibu Waziri. 

 

Je, uko tayari kufuatana mimi pamoja na wewe pamoja na watendaji wako wa 

Shirika la Umeme kwenda kwa wananchi wenyewe kuthibitisha ukweli wa 

swali hili. 

 

Mhe. Spika: Mhe. Waziri majibu. 

 

Mhe. Naibu Waziri wa Ardhi, Maji, Nishati na Mazingira: Ahsante Mhe. 

Spika, kwa idhini yako naomba kumjibu Mhe. Suleiman Makame Ali swali 

lake la nyongeza kwamba ndio Wizara yangu ipo tayari kufuatana naye kwenda 

kwa wananchi kutokana na muda muwafaka in shaa Allah. 

 

Nam. 36 
 

Kuharibika kwa Miundombinu ya Barabara Kisiwani Pemba 
 

Mhe. Shaibu Said Ali  - Alijibu: 

 

Kuna njia zilizojengwa kwa majaribio kisiwani Pemba kama vile Chanjaani – 

Pujini, Chanjamjawiri – Tundaua, Mizingani – Wambaa na kadhalika. Lakini 

njia hizo hivi sasa zinaendelea kuharibika kwa kasi sana, na baada ya muda 

mfupi ujao barabara hizo zinaweza kurudia hali mbaya kama zilivyokuwa kabla 

ya ujenzi huo. 

 

a) Je, Wizara ina utaratibu gani wa kuzifanyia ukarabati njia hizo ili 

zisiendelee kuharibika zaidi. 

 

b) Kama njia hizo zilikuwa kwenye majaribio, Je Wizara imeridhika na 

kiwango cha njia hizo. 

 

Mhe. Spika: Mhe. Waziri kwa Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji kwa 

majibu 
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Mhe. Naibu Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji – Alijibu: 

 

Mhe. Spika, kwa ruhusa yako napenda kuchukua nafasi hii kumjibu Mhe. 

Shaibu Saidi Ali Mwakilishi wa wananchi Jimbo la Chonga swali lake Nam. 36 

lenye kifungu (a) na (b) kama ifuatavyo:- 

 

a) Ni kweli kwamba barabara hizo zimeharibika na tayari Wizara imeliona 

hilo na imo katika mpango wa kuzifanyia matengenezo yanayostahiki 

awamu kwa awamu. 

 

b) Ni kweli kabisa kwa wakati ule Wizara iliridhika na kiwango cha njia hizo. 

Hata hivyo Wizara kwa kutambua umuhimu wa barabara hizo imejipanga 

kuzifanyia matengenezo pale tu ambapo hali ya fedha itakaporuhusu lakini 

kuna umuhimu wa kuzifanyia matengenezo kwa sababu mimi karibuni 

nilikuwepo kule na niliziona zilivyoharibika barabara zile.  Ahsante Mhe. 

Spika. 

 

Mhe. Shaibu Said Ali: Ahsante Mhe. Spika, pamoja na majibu ya Mhe. Waziri 

naomba kumuuliza swali moja tu la nyongeza kama ifutavyo. 

 

Pamoja na kuridhika kwa malalarabia njia hizo je, Wizara ina mpango gani wa 

kuziongezea upanda njia hizo ili kuondosha ajali zinazotokezea mara kwa mara 

katika njia hizo. 

 

Mhe. Naibu Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji: Mhe. Spika, 

naomba kumjibu Mhe. Mwakilishi swali lake la nyongeza kama hivi ifuatavyo. 

 

Kama nilivyosema mwanzo Mheshimiwa zile barabara zilivyojengwa kwa 

majaribio, ile layer ya mwisho kabisa ilifanyiwa kazi na wananchi wenyewe 

kwa ajili ya kuwasaidia na wao wapate kipato. Kwa hivyo mpaka hivi sasa 

tabaka la kifusi liko vizuri, barabara zenye kutaka kufanyiwa matengenezo zote 

hizo ni tabaka la lami. 

 

Kwa hivyo namuomba sana Mhe. Mwakilishi asubiri na sisi tunaendelea 

kuzitathmini barabara zile na kweli kuna barabara nyengine zimeharibika sana 

na wakati wowote Serikali itakapopata fedha basi itazifanyia marekebisho na 

zile ambazo zimeharibika sana tutaanza kuzifanyia kwa awamu hii ya mwaka 

wa bajeti unaokuja wa 2017/2018.  Ahsante Mhe. Spika. 

 

Mhe. Mohamed Said Mohamed: Ahsante Mhe. Spika, pamoja na majibu 

mazuri sana ya Mhe. Waziri na kwa sababu swali hili linafanana sana na 

barabara inayotoka kwa Mchina sokoni kupitia Kaburi kikombe mpaka Skuli 
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ya Jang'ombe nayo ilijengwa na Mhe. Mbunge wa Jimbo la Mpendae imeanza 

kuharibika kwa kiasi kikubwa sana.  

 

Je, ni lini sasa Serikali itaona  huruma za wananchi wale ambazo wamepewa na 

Mbunge wao. 

 

Mhe. Naibu Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji: Ahsante Mhe. 

Spika, kwa ruhusa yako napenda kuchukua nafasi hii kumjibu swali lake la 

nyongeza Mhe. Mohamed Said Dimwa ni kweli kwamba barabara hii hata 

katika kipindi cha bajeti iliyopita Mhe. Abdalla Diwani aliitetea sana na sisi 

tumeiona kweli hii barabara inaanza kuharibika tutakaa pamoja na Wizara ya 

Nchi (OR) Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ 

kuhakikisha kwamba tunaipa na ile barabara kipaumbele ili tuwape stahiki 

wananchi wa Jimbo la Mpendae. 

 

Ahsante Mhe. Spika. 

 

Mhe. Bahati Khamis Kombo: Ahsante sana Mhe. Spika, pamoja na majibu 

mazuri ya Mhe. Waziri naomba kumuuliza swali moja na nyongeza kama 

ifuatavyo. 

 

Mhe. Spika, Mhe. Naibuu Waziri amesema kwamba ana mpango wa 

kuzitengeneza barabara ambazo zote zimepata matatizo katika kipindi hiki.  Je, 

wewe ni shuhuda kwa barabara ya Kwa Azani ambayo imepata matatizo 

makubwa sana na haiwezi kutengezwa na Mbunge wala Mwakilishi, una 

mpango gani wa kuitengeneza kiwango la lami barabara ile ya Wambaa Kwa 

Azani. 

 

Mhe. Naibu Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji: Ahsante Mhe. 

Spika, kwa ruhusa yako napenda kumjibu Mhe. Bahati Khamis Kombo swali 

lake hili la nyongeza kama ifuatavyo. 

 

Mimi na yeye tulikuwa pamoja juzi na kwa bahati mbaya hata gari letu 

lilikwama kule, lakini kwa kuwa zile ni barabara za ndani mimi nitaomba sana 

kama nilivyomshauri wakati tulipokutana kule basi kwa kushirikiana na 

wawekezaji na sisi Wizara na Wizara ya TAMISEMI basi angalu zile sehemu 

ambazo haziwezi pitika barabara kwa kipindi hiki basi tuzifanyie matengezo ya 

dharura.  Ahsante Mhe. Spika. 

 

Mhe. Spika: Waheshimiwa Wajumbe kwa sababu muda wa maswali bado upo. 

Mheshimiwa  usiondoke kwanza nitatoa nafasi mbili za upendeleo nitaanza na 

Mhe. Suleiman Makame Ali. 
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Mhe. Suleiman Makame Ali: Ahsante sana Mhe. Spika nashukuru kwa 

kunipa nafasi hii ya kuweza kuuliza swali dogo la nyongeza. 

 

Mhe. Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mhe. Naibu Waziri namuomba 

kumuuliza swali dogo la nyongeza.   

 

Mhe. Spika, Mhe. Naibu Waziri kuna barabara nyingi ambazo zinahitaji 

kutengezwa kwa kiwango cha lami. Je, huoni kwamba kutengeneza barabara 

kwa majaribio ni kupoteza pesa za wananchi. 

 

Mhe. Naibu Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji: Ahsante Mhe. 

Spika, kwa ruhusa yako napenda kumjibu Mhe. Suleiman Mwakilishi swali 

lake kama ifuatavyo. 

 

Zile barabara kama alivyosema ilikuwa ni msaada kutoka Norway, kwa hivyo 

wao ndio walioamua kwamba zile barabara kwa sababu ya hali ya kwao kule 

na kufanya zile barabara Msumbiji zilitoka na mafanikio mazuri wakaona na 

ule mpango waujaribu kwa Zanzibar hasa kisiwani Pemba. 

 

Kwanza na siye tunachukua nafasi hii kuwashukuru sana Serikali ya Norway  

kwani walitenga kiasi cha Dola milioni kumi na moja kufanikisha mradi ule wa 

barabara isipungua kilomita 42.7. Hiyo peke yake ni kuonesha walijali 

wananchi wa maeneo yake hasa kwa kipindi kile. Kwa hivyo kama tulivyosema 

barabara zile tabaka la lami ndio ambazo zimeharibika basi na sisi abebwaye 

hujikaza, tutachukua juhudi ya kuhakikisha tunazifanyia matengenezo ili 

zipitike kwa ufasaha zaidi na kwa urahisi zaidi kwa wananchi wetu.  Ahsante 

Mheshimiwa Spika. 

 

Mhe. Hidaya Ali Makame: Ahsante Mhe. Spika, kwa ruhusa yako na mimi 

naomba niulize swali dogo ya nyongeza Mhe. Naibu Waziri. 

 

Mhe. Spika, Mhe. Naibu Waziri tunafahamu kwamba barabara za ndani nyingi 

zao ni mbovu na hazipitiki hata kidogo, lakini kwa kulizingatia  hili 

tunafahamu kwamba barabara za Nungwi zinazoingia ndani ya mahoteli na 

ndani ya kijiji cha Nungwi nyingi ni mbovu hazipitiki.   

 

Je, Mhe. Naibu Waziri una mpango gani wa kushirikiana na Halmshauri 

pamoja na wawekezaji ambao wamewekeza ndani ya Nungwi ile yote 

waliyoizunguka nje na ndani kushirikiana kuzitengeneza hizi barabara ili  

Nungwi wakaiona inang'ara kama yanavyong'ara mahoteli yao.  Ahsante 

 



28 

 

Mhe. Naibu Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji: Ahsante Mhe. 

Spika, kwa ruhusa yako napenda kuchukua nafasi hii kumjibu Mhe. Hidaya Ali 

Makame swali lake hili ambalo ni zuri.  

 

Sisi kama tulivyosema barabara za ndani tunajua ziko katika Wizara ya Nchi 

(OR) Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ lakini licha 

ya hivyo kwa kuwa na sisi tunapenda sana wananchi wetu wapate maendeleo 

basi tuko tayari kushirikiana na halmashauri zote pamoja na wawekezaji hata 

na wao wawakilishi pale ambapo watakuwa tuko tayari kushirikiana na sisi, 

basi sisi nafasi hiyo tunaitoa kwa sababu hii nchi yote ni yetu na itajengwa na 

Wazanzibari wenyewe pamoja na wawekezaji. 

 

Ahsante Mhe. Spika. 

 

Mhe. Spika: Ahsante sana waheshimiwa muda wa maswali umekwisha na 

sioni tangazo lolote hapa. Katibu kwa shughuli inayofuata. 

 

HOJA ZA SERIKALI 

 

Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 - 

Wizara ya Nchi, (OR) na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi 

 

(Majadiliano yanaendelea) 

 

Mhe. Spika: Ahsante naomba nimwite Mhe. Omar Seif Abeid kwa ajili ya 

mchango. 

 

Mhe. Omar Seif Abeid: Mhe. Spika, nashukuru sana leo kunipa nafasi ya 

kwanza  asubuhi ya leo kuchangia katika Wizara ambayo tumeibakisha jana. 

Jana na mimi niliomba kutoa mchango lakini ikawa muda haukuwa rafiki. 

 

Mhe. Spika, awali ya yote nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu 

lakini pia nachukua fursa hii kumpongeza Mhe. Dkt. Ali Mohamed Shein, Rais 

wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kutekeleza ahadi 

yake aliyoitoa... 

 

Mhe. Spika: Mheshimiwa samahani naomba ukae kwanza nampisha Naibu 

Spika halafu tutaendelea.  

 

(Hapa Mhe. Naibu Spika alikalia kiti) 

 

Mhe. Naibu Spika: Mhe. Omar tuendelee. 
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Mhe. Omar Seif Abeid: Ahsante sana Mhe. Naibu Spika, kwa kunirejeshea 

muda wangu wa kuweza kuchangia.  

 

Mhe. Naibu Spika, Rais wetu Mhe. Dkt. Ali Mohamed Shein wakati kwenye 

sherehe za Mapinduzi mwaka jana alitamka wazi kwamba ataongeza kima cha 

chini cha mshahara cha wafanyakazi wa chini kutoka Shs.150,000/- hadi 

Shs.300,000/-. 

 

Mhe. Naibu Spika, miongoni mwetu wengi tulikuwa tuna hofu juu ya 

utekelezaji wa suala hili kama lingeweza kufanikiwa. Lakini Mhe. Naibu 

Spika, ni ukweli usiofichika wenzangu wengi wameanza kuchangia na 

wamelielezea kwa upana suala hili kwamba imekuwa ni faraja kubwa kwa 

wananchi wa kima cha chini kwa mwezi wa Aprili uliopita kuona kwamba  

ahadi ya Mhe. Rais imeweza kutekelezwa. Hongera sana Dkt. Ali Mohamed 

Shein, mimi zaidi ya kusema na kumuombea dua kwamba Mwenyezi Mungu 

ampe nguvu ammiminie hekma amuongezee na busara aliyonayo aweze 

kutuongoza katika nchi yetu, alisema jana Mhe. Hamza Hassan Juma kwamba 

kwa asilimia kubwa ahadi za Mhe. Rais huwa ni zenye kutekelezwa.(Makofi). 

 

Mhe. Naibu Spika, na mimi nakubaliana na Mhe. Hamza kwamba ahadi za Dkt. 

Shein ni zenye kutekelezwa. Kwa hivyo ni jambo lisilopingika hata kidogo 

ambalo tumelizowea kwamba Dkt. Ali Mohamed Shein anaposema anafanya, 

kitu huwa anafanya. Lakini pia Dkt. Ali Mohamed Shein Rais wa Zanzibar na 

Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ni mtu anayependa kufanya kazi.  

 

Maoni yangu na ushauri wangu kwa waandamizi wafuate nyayo na kasi za 

Mhe. Rais wetu mpendwa kufanya kazi tukitegemea kwamba yeye ndiye 

kigezo na sisi wafuasi tumfuate, ili kufikia lengo tulilolikusudia. Lakini si hilo 

tu ni pale anapotaka kwamba viongozi kuwasimamia wafanyakazi ambao wako 

chini yao. Mhe. Naibu Spika, wale ambao wako chini siku zote tunaona 

kwamba kuanzia ngazi za Wakurugenzi hapo kuja chini, kunakuwa na 

changamoto za hapa na pale.  

 

Mhe. Naibu Spika, ni imani yangu kwa pamoja kutokana na ongezeko hili la 

mishahara liliongezwa na Mhe. Rais kwamba wafanyakazi wetu wataongeza 

mori, wataongeza ari ili waweze kufanya kazi zaidi kwa ajili ya kuliletea 

maslahi taifa letu.  

 

Mhe. Naibu Spika, mimi mwenyewe katika Kamati wakati nilipokuwa 

nasimamia Kamati yangu ya Kusimamia Viongozi Wakuu, nilipata bahati ya 

kuitembelea Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Pemba 
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pamoja na mambo mengine ambayo nimeyaona na yamenifurahisha kwa 

maagizo na miongozo yake Mhe. Rais ni kujenga Msikiti ndani ya Ikulu. Leo 

ukienda katika Ikulu ya Chake-Chake kuna Msikiti pale ameujenga, sisemi 

kwamba kawashinda wenzake lakini busara yake na uoni wake wa mbali, ni 

imani yangu kwamba ndio iliyofanya pakajengwa Msikiti pale. Hongereni sana 

viongozi wetu lakini viongozi wetu,0 lakini mimi sitaki kusema hongera sana 

zikaja zikawalevya baadae wakakosa utekelezaji bora.  

 

Kwa hivyo napenda kuchukua fursa hii kumuomba sana Waziri mahiri Issa 

Ussi Haji Gavu kulipatia ufumbuzi suala la bajeti la Ofisi ya Faragha ya Mhe. 

Rais kwa upande wa Pemba. Ni imani yangu kwamba suala hili litatekelezwa 

na naamini liko pahala pazuri, lakini Waswahili wanasema, "Wasi wasi ndio 

akili". Nasisitiza hivi ili jambo hili liweze kutekelezeka kwa wakati ikitiliwa 

maanani kwamba kule kuna watumishi wateule wa Rais ambao wameongezwa 

wawili ikiwa ni wasaidizi na mmoja ni mshauri wa Rais. Hasa ukitilia maanani 

kwamba katika ile Ofisi ya Rais pale kuna ufinyu wa majengo, wafanyakazi 

hawa wawili wasaidizi wanatumia Ofisi moja. Kwa hivyo naiomba sana 

Wizara iliangalie hili na ilipatie ufumbuzi. Imani yangu kwamba hili jambo 

lipo na litatekelezwa.  

 

Mhe. Naibu Spika, katika humu kuna kitu ambacho nimekiona kimeelezwa cha 

kuwepo kwa pasipoti za pamoja za Afrika Afrika. Hii pasipoti ni imani yangu 

kwamba wakati wa utekelezaji wa suala hili ni lenye kuleta maslahi makubwa 

ukizingatia kwamba viongozi wetu ni viongozi mahiri, wenye uweledi wa hali 

ya juu katika utekelezaji wa majukumu yao.  

 

Mhe. Naibu Spika, vile vile nilikuwa napenda kuzungumzia jambo jengine 

ambalo ni ahadi miongozi mwa ahadi za Mhe. Rais. Nitoe wito kama 

walivyozungumza wenzangu pale Mhe. Rais anapotoa ahadi huwa ni zenye 

kutekelezwa, lakini ahadi yangu mimi ya Konde ya ujenzi wa barabara ya 

kilomita 4.3 iliyotoka Konde/Msuka pamoja na kuwa Mhe. Rais 

alishaizungumzia kwenye ahadi yake ya kampeni na ni mara nyingi 

anatuzungumzia kwamba suala hili bado halikjatekelezeka. Kwa hivyo ni imani 

yangu kwamba viongozi wetu ambao wanasimamia hizi ahadi za Rais kuwa 

jambo hili watalikumbushia kila wakati kuwa barabara ile ni miongoni mwa 

barabara ambazo Mhe. Rais alizitaja wakati wa kampeni yake.  

 

Mhe. Naibu Spika, kwa kuwa mimi jambo hili na katika bajeti hotuba ya bajeti 

imekidhi kila kiwango, imejaa kila sekta imekidhi. Mhe. Naibu Spika, mimi 

sina mengi ya kuzungumza, mengi tumeyazungumza katika Kamati isipokuwa 

nitamke rasmi kwamba naiunga mkono hotuba hii ya bajeti ya makadirio ya 

mapato na matumizi ya 2017/2018 kwa asilimia mia kwa mia. 
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Ahsante sana Mhe. Naibu Spika.(Makofi).  

 

Mhe. Naibu Spika: Ahsante sana Mhe. Omar Seif Abeid. Mhe. Waziri sasa 

umefika muda wako wa kuja kujibu masuala na kutoa ufafanuzi. Mheshimiwa 

karibu sana.  

 

Mhe. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la 

Mapinduzi: Mhe. Naibu Spika, kwanza kabisa nichukue nafasi hii 

kukushukuru kwa kuweza kunipa muda na mimi wa kuweza kufanya 

majumuisho ya hoja zilizotolewa na Waheshimiwa Wajumbe wa Baraza lako 

tukufu katika kuchangia hotuba ya bajeti ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa 

Baraza la Mapinduzi kwa hotuba ya 2017/2018. 

 

Mhe. Naibu Spika, naomba nichukue nafasi ya kuwashukuru Wajumbe wote 

kwa ujumla. Niwashukuru kwa sababu takriban watu wote waliosimama 

kuchangia bajeti yetu, hakuna miongoni mwao aliyesema au aliyeonesha 

dhamira ya kuikataa au kuipinga. Kwa hivyo kuikubali kwao ni faraja kwetu na 

faraja kwa kuona kwamba wenzetu wametupa imani ya kwenda kutekeleza yale 

ambayo tumewaomba na tunawataka watusaidie katika kufanikisha kazi zetu za 

kila siku.(Makofi).  

 

Mhe. Naibu Spika, kwa mara nyengine tena naomba nitoe shukurani zangu za 

dhati kwa kunipa fursa hii, lakini pili naomba niendelee tena kuwashukuru sana 

kwa dhati ya moyo wangu wajumbe wote walioweza kuchangia katika hotuba 

ya wizara yetu. Shukurani za pekee zimuendee Mhe. Panya Ali Abdalla, 

Mwakilishi wa Viti Maalum Wanawake Mkoa wa Kaskazini Unguja 

aliyewasilisha maoni ya Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakishi ya 

Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kwa niaba ya Mwenyekiti 

wetu. (Makofi). 

 

Pia nawashukuru Wajumbe wote wa Kamati kwa kushirikiana vizuri na sisi 

tangu wakati wa matayarisho hadi wakati wa kuwasilisha na kupitisha hotuba 

hii. Nawahakikishia Waheshimiwa Wajumbe wa Kamati na Wajumbe wa 

Baraza hili tukufu kwamba tutathamini sana michango na ushauri wao na 

tumeupokea na niwaahidi tutaifanyia kazi.  

 

Mhe. Naibu Spika, pia nawashukuru Wajumbe ambao hawakuchangia lakini 

inaonekana wazi kwamba na wao pia wanakubaliana na makadirio haya 

ambayo tumeweza kuyasilisha. Kipekee niendelee kumshukuru Mhe. Omar 

Seif Abeid, Mwakilishi wa kuchaguliwa wa Jimbo la Konde kwa kazi nzuri 

aliyoifanya wakati wa maandalizi wa bajeti ya Ofisi yetu.(Makofi).  
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Kabla sijaanza kutoa majumuisho yangu naomba kuchukua fursa hii tena 

kuwapa pole ndugu zetu waliopata maafa ya upepo jana katika maeneo ya 

Kinuni na Nyarugusu. Aidha, niwape pole ndugu, wazazi na walenzi pamoja na 

walimu wenzetu waliopata ajali kule Mkoani, Arusha. Mwenyezi Mungu 

awajaalie roho zao zilale mahali pema peponi. Amin.  

 

Mhe. Naibu Spika, jumla ya wachangiaji waliochangia ni 33, ni idadi nzuri 

inayoakisi matakwa na utashi wa kuchangia hotuba yetu. Kati ya watu wote 33, 

watu 21 wamechangia kwa kusema na watu 12 wamechangia kwa njia ya 

maandishi. Naomba nianze kwa kuwatambua wale ambao wamechangia kwa 

njia ya kusema:-  

 

1. Mhe. Panya Ali Abdalla 

2. Mhe. Suleiman Sarahan Said 

3. Mhe. Mohammedraza Hassanali Mohamedali 

4. Mhe. Ali Suleiman Ali 

5. Mhe. Mwanaasha Khamis Juma 

6. Mhe. Simai Mohammed Said 

7. Mhe. Hussein Ibrahim Makungu 

8. Mhe. Nadir Abdul-latif Yussuf Al-Wardy 

9. Mhe. Hassan Khamis Hafidh 

10. Mhe. Jaku Hashim Ayoub 

11. Mhe. Abdalla Ali Kombo 

12. Mhe. Hidaya Ali Makame 

13. Mhe. Hamza Hassan Juma 

14. Mhe. Dkt. Makame Ali Ussi 

15. Mhe. Abdalla Maulid Diwani 

16. Mhe. Waziri wa Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto 

17. Mhe. Juma Ali Khatib (Waziri Asiyekuwa na Wizara Maalum) 

18. Mhe. Suleiman Makame Ali 

19. Mhe. Miraji Khamis Mussa   

20. Mhe. Omar Seif Abeid 

 

Mhe. Naibu Spika, waliochangia kwa maandishi ni: 

 

1. Mhe. Rashid Makame Shamsi 

2. Mhe. Naibu Waziri wa Nchi, (OR) Tawala za Mikoa, Serikali za 

Mitaa na Idara Maalum za SMZ 

3. Mhe. Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali 

4. Mhe. Hamida Abdalla Issa 

5. Mhe. Naibu Waziri wa Afya  

6. Mhe. Tatu Mohammed Ussi 



33 

 

7. Mhe. Dkt. Mwinyihaji Makame Mwadini 

8. Mhe. Naibu Waziri wa Habari, Utalii na Michezo 

9. Mhe. Waziri wa Habari, Utalii na Michezo 

10. Mhe. Mohamed Mgaza Jecha 

11. Mhe. Ussi Yahya Haji   

12. Mhe. Masoud Abrahman Masoud 

 

Mhe. Naibu Spika, kimsingi Waheshimiwa wote waliochangia michango yao 

imegawanyika katika makundi manne. Kundi la kwanza ni kundi kubwa 

ambalo limetoa pongezi kwa Mhe. Rais pamoja na Ofisi yetu nawashukuru 

sana kwa jambo hili ambalo wamelifanya. Limetupa moyo, linatutia ari, 

hamasa na nguvu ya kuendelea kufanya kazi. (Makofi). 

 

Kundi la pili ni kundi ambalo limeulizia ahadi na utekelezaji wa ahadi zote za 

Mhe. Rais. Kundi la tatu ni kundi ambalo limeulizia ziara zinazofanywa na 

Mhe. Rais pamoja na viongozi wengine wanaokwenda nje na wale wanaokuja 

nchini. Na kundi la nne ni lile ambalo limeuzia wananchi wenzetu wa Zanzibar 

wanaoishi nje ya nchi.  

 

Mhe. Naibu Spika, kwa niaba ya Mhe. Rais naomba nizipokee pongezi zote 

zilizotolewa na Waheshimiwa Wawakilishi kwenda kwake, na mimi 

nakubaliana na nyinyi Waheshimiwa Wajumbe kwamba Mhe. Rais amefanya 

kazi kubwa ya kuwatumikia wananchi katika kuwaletea maendeleo. Juhudi na 

umahiri wake wa kusimamia utekelezaji wa ahadi zake ni jambo linaloonekana 

wazi na si jambo la kufikirika.  

 

Mhe. Naibu Spika, pongezi na salam zenu nimuhakikishie kwamba zitamfika 

Mhe. Rais na yeye nina hakika zitampa nguvu na faraja kwa namna ambavyo 

mmeendelea kumtia moyo.  

 

Mhe. Naibu Spika, naomba sasa nianze kwa kutoa ufafanuzi kwa baadhi ya 

hoja za Waheshimiwa Wajumbe nikianza na Mhe. Panya Ali Abdalla, 

Mwaklishi wa Viti Maalum Mkoa wa Kaskazini Unguja kwa niaba ya Kamati 

kwa taarifa ambayo ameweza kuiwasilisha.  

 

Kwanza naomba nichukue nafasi ya kumpongeza ni taarifa nzuri ya Kamati 

iliyosheheni vitu vizuri, yenye kuakisi hotuba ya bajeti lakini pia imeonesha 

mwanga na matumaini ambayo wenzetu kama Kamati wameonesha ushirikiano 

mkubwa ambao wao wanaridhika na ushirikiano wanaoupata kwa wizara 

yetu.(Makofi).  
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Mhe. Naibu Spika, kihakika sote tunaamini na tunakiri kwamba amani iliyopo 

hapa nchini ndio kielelezo na ndio foundation ya maendeleo ambayo 

tunayataraji. Kwa hivyo nimshukuru sana Mhe. Panya kwa kutuhimiza 

kuendelea kudumisha amani, umoja  na mshikamano wetu. Na hii nina hakika 

tunaweza kufanya hatua kubwa sana ya maendeleo tukiendelea kuwa na amani, 

umoja na mshikamano.  

 

Mhe. Naibu Spika, pia Mheshimiwa alisisitiza mazingatio ya kudhibiti 

mmong’onyoko katikaI Ikulu ya Mkoani. Nimuhakikishie kwamba wenzetu wa 

UUB wataifanya kazi ile vizuri na sisi kama Wizara yenye dhamana 

tutahakikisha kwamba tunasimamia vizuri ili tuweze kuhakikisha kuwa fedha 

za serikali na mahitaji pamoja na kazi iliyofanywa vinakwenda sambamba 

kwamba vyote value for money inaonekana.(Makofi).  

 

Mhe. Naibu Spika, pia Mhe. Panya Ali Abdalla kwa niaba ya Kamati 

amezungumzia suala zima la vyombo vya habari, kutangaza taarifa za Mhe. 

Rais. Nimthibitishie tu kwamba hili tumelipokea na mipango yetu tumeeleza na 

miongoni mwa vitu vya ziada kwamba Mhe. Rais pamoja na kukutana na 

waandishi wa habari na sisi tumekusudia kutengeneza studio ndogo kwa ajili ya 

kuweza kutoa habari nzuri na kwa wakati mzuri zaidi, na pia kupata nafasi ya 

kurikodi vipindi vingi zaidi ambavyo vitaweza kwenda kuwajuilisha wanannchi 

wetu kipi ambacho kinawezwa kufanya chini ya usimamizi wa Idara yetu ya 

Mawasiliano Ikulu.   

 

Mhe. Naibu Spika, nakubaliana na rai ya kuongeza nguvu katika utaratibu wa 

kutangaza taarifa na pia kuendeleza historia ya viongozi wetu hasa kwa rika hii 

ya vijana ambao wengi kati yetu hatujui historia. Tutaendelea kulichukua hili 

na tutahakikisha serikali inaendeleza kufikisha taarifa hii na kuwaelimisha 

wananchi na wananchi wenzetu hasa vijana katika kupata taaluma na taarifa ya 

masuala mazima ya historia ya nchi yetu, wapi tulipotoka, wapi tulipo lakini 

wapi madhumuni ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuwaharakishia 

maendeleo wananchi wa Zanzibar. (Makofi). 

 

Mhe. Naibu Spika, kwa upande wa programu ya ushirikiano wa kikanda na 

uratibu wa Zanzibar wanaoishi nje ya nchi. Nakubaliana na Kamati kuwa 

maadhimio yaliyotokana na kongamano la DIASPORA kila mwaka ni lazima 

yafanyiwe kazi. Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na 

Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa pamoja 

watafanyia kazi suala hilo na kuhakikisha kwamba maazimio yanatekelezwa.  

 

Aidha, katika masuala ya ushirikiano kikanda naliahidi Baraza lako tukufu 

kuwa tutaendelea kutoa elimu kwa wananchi wetu ili tukielewa fursa 
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zinazopatikana katika jumuiya ya kikanda. Kwa mwaka huu wa fedha kupitia 

Idara ya Mipango, Sera na Utafiti, tutafanya utafiti juu ya fursa zilizopatikana 

ka Jumuiya ya Afrika Mashariki.  

 

Mhe. Naibu Spika, lakini kubwa zaidi kwa kushirikiana na wenzetu wa Wizara 

ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki tokea juzi tunaendesha 

semina maalum ya kuwatangazia fursa wananchi wetu wa Zanzibar kuweza 

kupata fursa katika mtengamano huu pamoja na soko la huduma za East Africa. 

Semina iko Pemba na mimi mwenyewe Mwenyezi Mungu akijaalia nitapata 

nafasi ya kwenda kufunga semina hiyo siku ya tarehe 19. Kwa hivyo ni jambo 

ambalo serikali tumelichukua na tunaliendeleza kama vile ambavyo tumeeleza 

katika kitabu chetu cha hotuba ya bajeti.  

 

Mhe. Naibu Spika, kwa upande wa Pemba pia tunazipokea pongezi zote 

ambazo zimetolewa kwa Ofisi yetu. Lakini kwa upande wa Ofisi ya Usalama 

naahidi kwamba tutalichukua sote tunajua kwamba Ofisi yetu ya Usalama 

(GSO) ni ofisi ambayo imeanzishwa zamani kidogo, imeanzishwa kwa Sheria 

Nam. 5 ya 1983 wakati ina kipindi kirefu sasa hivi kuna haja ya kufanya 

mabadiliko kwa kuona kwamba mabadiliko ya sheria zengine hasa Sheria ya 

Utumishi wa Umma lazima iendane pamoja na sheria hii ya usalama katika 

serikali kwa watumishi, majengo na pia kujenga nidhamu na heshima ya 

watumishi wetu wa serikali. Ni wajibu wetu kama Ofisi ya GSO kuhakikisha 

kwamba mtumishi anayeajiriwa na serikali anakuwa ni mtu mwenye heshima 

na nidhamu na muonekane wake ujenge taswira ya heshima ya serikali yetu. 

Kwa hivyo, tutahakikisha kwamba tunafanya marekebisho ya sheria hii ili 

kuweza kupata mfumo mzuri zaidi, utaratibu mzuri zaidi wa kuhakikisha 

kwamba watumishi wa serikali wanaweza kufanyiwa vetting wanakuwa ni 

watumishi cream ambao wanaweza kutoa taswira halisi ya muonekano wa 

mtumishi wa serikali vipi anapaswa kuwa.(Makofi). 

 

Mhe. Naibu Spika, katika programu ya tathmini ya utendaji kazi, uajibikaji wa 

taasisi za umma. Tumepokea ushauri wa kamati katika kutekeleza hilo. Mhe. 

Rais amejiwekea utaratibu wa kukutana na wizara na taasisi za serikali 

kutathmini utekelezaji wa malengo, kuzingatia nidhamu na uajibikaji wa 

watumishi. Vile vile Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi 

na yeye pia amejiwekea utaratibu wa kukutana na watendaji wa wizara na 

taasisi ili kuhimiza nidhamu, uadilifu, uajibikaji katika ngazi zote. Ili kwenda 

sambamba na lengo hilo, serikali kwa kuwahudumia wananchi wote naamini na 

mimi mwenyewe nimejiwekea utaratibu kama huo wa kuweza kukutana na 

wafanyakazi wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ili 

kuweza kubadilishana mawazo, michango lakini pia kuhimizana katika 

kuwajibika kwa kutambua kwamba Mhe. Rais amekataa tusifanye kazi kwa 
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mazowea. Kwa hivyo ni wajibu wetu kujibadilisha kila siku ili tuendane na kasi 

ambayo Mhe. Rais anaitarajia ili kufikia malengo ya maendeleo ya wananchi 

wake.(Makofi). 

 

Mhe. Naibu Spika, kuhusiana na suala la Mhe. Suleiman Sarahan Said 

aliloulizia kuhusu safari ya Mhe. Rais kwenda Djibouti. Ni kwamba Mhe. Rais 

amerudi nakubaliana na ile fikra kwamba tuko katika hatua ya communique,  

kwa maana ya kwamba mnabadilishana zile taarifa baada ya kubadilishana 

taarifa mnakwenda hatua ya mbele mnaangalia utaratibu wa kutengeneza 

MOU, baada ya MOU sasa mnatengeneza utaratibu kila nchi kuanza kupima 

sasa namna gani mtaweza kutekeleza yale ambayo mmekubaliana kwa mujibu 

wa mazungumzo yenu. Kwa hiyo imani yetu kwamba baada ya kurudi ziara 

makubaliano mazuri yamefikiwa ya wao kuna na sisi kwenda pamoja na 

kubadilishana uzoefu. Kwa hivyo hatua za utekelezaji tunategemea utaratibu 

wa kidiplomasia kwa kuanza na communique kwa kwenda kwenye MOU 

baadae shughuli hizi kila mmoja ataweza kuona matunda ya ushirikiano katika 

kanda hizi na nyanja za kimataifa.(Makofi). 

 

Mhe. Naibu Spika, namshukuru sana Mhe. Mohamedraza Hassanali kwa 

mchango wake adhimu na wenye kupendeza, ushauri wake aliyoutoa kuhusu 

Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi kuwaita watendaji 

kutekeleza ahadi za Mhe. Rais tumeuzingatia na tutaufanyia kazi. Lakini 

kuhusu barabara za ndani kwa jimbo la Uzini nimhakikishie Mhe. 

Mohamedraza kwamba serikali jambo hili tunalijua, tumelipokea tutaendelea 

kulifanya hatua kwa hatua na tumhakikishie kwamba maeneo yote tutaweza 

kuyafanya. Tunajua siku zimekuwa nyingi lakini huko huko Uzini yapo 

mengine mazuri ambayo serikali hii imeweza kuyafanya. Imani yetu kwamba 

na yeye Mhe. Mohamedraza atakuwa amepokea. 

 

Aidha, namshukuru sana Mhe. Ali Suleiman Ali (Shihata) kwa mchango na 

ushauri wake tunaupokea pongezi, lakini pia nimhakikishie kwamba 

aliyoyasema na sisi tutayachukua na tutaweza kuendelea kuyafanyia kazi. 

 

Mhe. Naibu Spika, kwa upande wake Mhe. Mwanaasha Khamis Juma 

nimhakikishie kwamba suala la barabara aliyosema ni kweli ni ahadi ya Mhe. 

Rais na serikali nzima inafanya kazi kwa ahadi za Mhe. Rais. Kwa sababu sote 

tunajua Rais wetu anapatikana kwa mfumo wa demokrasia na kama mfumo wa 

demokrasia maana yake anakwenda kuomba ridhaa na anapokwenda kuomba 

anakwenda na ilani ya chama chake, kwa maana kama ndio mkataba. Ilani 

maana yake ni ahadi za serikali, pindi Chama kikishinda ahadi za serikali ile 

ikishinda hutekeleza yale ambayo yameainishwa katika ilani. Lakini kwa bahati 

nzuri barabara hii ambayo ameisema Mhe. Mjumbe ni barabara ya ndani 
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ambapo serikali imetengeneza utaratibu mzuri wa kuweza kuona ngazi za 

barabara na taasisi zinazohusika. Barabara kubwa zitaendelea kubaki katika 

Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji na barabara ndogo zitaendelea 

kubaki katika Wizara ya Tawala za Mikoa na Halmashauri.(Makofi).  

 

Kwa hivyo nimuombe Mhe. Mwakilishi kwamba asituzuilie shilingi yetu, 

turuhusu. Jambo hili Mhe. Waziri anayekuja hapa atawasilisha bajeti yake 

asubuhi hii hii atalizungumza vizuri kwa kutambua kwamba Halmashauri ndio 

wenye jukumu la kujenga barabara hizi za ndani. Lakini sote tunajua kwamba 

kupanga ni kuchagua, kinachotukwaza wakati mwengine ni huu umaskini. 

Pamoja na kwamba barabara hii haijatekelezwa lakini Mhe. Mjumbe yeye ni 

shahidi katika kipindi hiki serikali imeweza kufungua tatizo kubwa sana la 

barabara kutoka Fuoni mpaka Mwanakwerekwe, ambapo ilikuwa ni kikwazo 

kwa watu wa Mkoa mzima wa Kusini kuweza kufunguka kuja vizuri. Kwa 

hivyo imani yetu kwamba kadri tutakavyoweza kupata nguvu jambo hilo nalo 

serikali italichukua, na kwa kuwa jambo lenyewe sio kama linaanzwa ni 

kipande cha kwenda kumalizia. Nikuahidi Mhe. Mjumbe atuachie shilingi yetu 

tuendelee kufanya kazi zetu. (Makofi)i 

 

Mhe. Naibu Spika, namshukuru sana Mhe. Simai Mohammed Said 

(Mpakabasi) kwa mchango wake na pongezi alizozitoa kwetu. Tunakubaliana 

na ushauri wake kwamba tukutane na Media House za Dar es Salaam jambo 

ambalo tumeshawahi kufanya siku za nyuma na kutangaza shughuli za Mhe. 

Rais. Namuahidi kwamba mimi mwenyewe binafsi nitakutana nao na naomba 

kumuarifu Mhe. Simai Mohammed kuwa Mhe. Rais yuko tayari kuzungumza 

na chombo chochote cha habari wala hana pingamizi, msingi ni kufuata 

utaratibu kujua maudhui yao, kujua tarehe zao baadae Mhe. Rais atapanga 

utaratibu na muda na nafasi wa kuweza kukutana nao. Mhe. Rais amefanya 

hivyo kwa vyombo mbali mbali na hawezi kusita kufanya hivyo kwa chombo 

chengine chochote. Nimhakikishie Mhe. Simai Mohamed kuwa Mhe. Rais hana 

pingamizi na kukutana na mtu yeyote katika kutoa taarifa za mazuri 

yanayotekelezwa na serikali yake.(Makofi). 

 

Aidha, suala la kamati kuweza kukutana na Katibu Mkuu Kiongozi nalo pia 

tumelipokea na Katibu Mkuu Kiongozi hana tatizo na muda wowote, kama 

tutakapokuwa tayari tutapata nafasi ya kwenda kumuona kubadilishana naye 

mawazo, fikra, michango sote tunajenga nyumba moja ya kuona kwamba 

huduma za waanchi wetu Zanzibar zinaimarika. 

 

Mhe. Naibu Spika, kwa upande wa Mhe. Hussein Ibrahim Makungu 

nakubaliana naye kwamba kuna umuhimu wa kuwafundisha vijana historia 

kama maelezo yangu ya awali niliyoyatoa.  
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Aidha, kwa upande wa Mhe. Nadir Abdul-latif Yussuf kwa mchango wake wa 

pongezi kuhusu suala la DIASPORA na ushauri wake wa kumiliki nyumba na 

ardhi kisheria tumeusikia. Lakini sote tunajua sheria zetu zikoje. Kwa hivyo 

tuwaombe DIASPORA waendelee kushirikiana na serikali kwa taratibu ziliopo 

ili waweze kupata manufaa na shufaa kubwa zaidi kama vile ambavyo nchi 

nyengine wameweza kuwatumia.  

 

Mhe. Naibu Spika, ushauri wake kuhusu viongozi wakuu kutoka nchi za nje 

wanapotembelea katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wafike Zanzibar. 

Hili nalo tunakubaliana nalo na jambo hili ni miongoni mwa mambo ambayo 

tumefanya mazungumzo ya muda mrefu ya kukumbushana na wenzetu wa 

Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa.  

 

Jambo hili sio jipya, wenzetu wanasema historia inavyoeleza mara tu baada ya 

kuungana mwaka 1964, viongozi wakubwa wote wa kimataifa walipokuwa 

wakifika Tanzania ni lazima kuja Zanzibar kufanya courtesy call na kuweza 

kukutana na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ni 

wajibu wetu kwamba tutahakikisha wenzetu wa Wizara ya Mambo ya Nje 

wanatushirikisha kikamilifu katika hatua zote maandalizi, ushiriki, ufikaji, 

mapokezi, uhudumiaji mpaka mgeni anapoondoka. Tunaamini tukipata nafasi 

hiyo ya kushirikia kwa hatua zote wageni hawa watapata fursa ya kuja Zanzibar 

kama vile ambavyo tunatarajia, na kwa kuanzia hili tuna matarajio ya kupata 

mgeni si muda mrefu sana. Kuna Rais wa Misri tunategemea atakuja nchini, 

matarajio yetu akija anaweza akafika huku, tumuombe Mwenyezi Mungu 

wenzetu tuelewane kwenye hili ili liweze kufikia malengo kama vile ambavyo 

tunatarajia.(Makofi). 

 

Aidha, kuhusu suala la kufungua balozi mdogo nalo pia tutaendelea kufanya 

mawasiliano na wenzetu, tukiona kwamba wameanza vizuri zipo baadhi ya 

nchi ambazo zimeshindwa kufungua balozi ndogo, wameanza kuwa na 

mabalozi wa heshima tutaendelea kuwashawishi. Kwa sababu suala la ubalozi 

mnatizama nyanja zote, kama wao faida watayoipata na nyinyi kama wenyeji 

faida mtayoipata, lakini pia na gharama za kuendesha hizo ofisi. Kwa hivyo 

tutaendelea kuwashawishi na kuwashauri wenzetu kwamba wafungue ubalozi 

mdogo kama ambavyo balozi nyengine zipo hapa za India, Oman, Msumbiji na 

nchi nyengine. Tutaendelea kuwashauri hivyo ili waweze kuwa na ofisi nzuri 

kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi wetu. 

 

Mhe. Naibu Spika, kuhusu suala la ripoti, ripoti huandaliwa kwa kuzingatia 

bajeti ya kila wizara kama zilivyopitishwa na kuidhinishwa na Baraza lako 

tukufu. Watumishi hawabuni ripoti kuhusu suala zima la taarifa zile za kikao 

kinachoitwa cha bangokitita, hakuna udanganyifu. Watu wote wanatoa taarifa 
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kwa umakini na Mhe. Rais anaweza kuzipima na anapoona pana kasoro basi 

hasiti kuelekeza namna gani nzuri zaidi ya kwenda kurekebisha taarifa hiyo ili 

kuweza kupata malengo yaliyokusudiwa kwa serikali yake. 

 

Mhe. Naibu Spika, tumepokea kwa heshima kubwa sana pongezi za Mhe. Jaku 

Hashim Ayoub alizozitoa kwa Mhe. Rais na pia tumepokea ushauri wake wa 

serikali. Suala la upekuzi kwa wafanyakazi wa serikali ni suala la kisheria. 

Nimesema hapa Sheria Nam. 5 ya mwaka 1983 inataka mtumishi wa serikali 

aweze kufanyiwa upekuzi, kabla ya kuingia serikalini, anapokuwa serikalini 

yeye pamoja na majengo au maeneo anayoyafanyia kazi. Lakini jambo moja 

siwezi kukubaliana na Mhe. Jaku Hashim, suala la kusema kwamba kuna watu 

wamehamishwa kwa sababu ya upekuzi, ama kuna watu wamehamishwa 

kwamba wamehamishwa watu wote wa upande mmoja. Kauli hii si kauli nzuri 

kwa kiongozi na sote tunajua kwamba vita vyote duniani vinaanzishwa kwa 

maneno na maneno yanayoanzisha vita n maneno ya viongozi. Kwa hivyo sisi 

kama viongozi lazima tuyapime maneno yetu tunayoyasema. Neno hili 

ninalolisema lina faina kwanu mimi mwenyewe binafsi, lina faida kwa watu 

ninaowawakilishi, lina faida kwa wananchi wa Zanzibar. Mhe. Naibu Spika, 

ukiliona halina faida kwako wewe, halina faida kwa jamii, halina faida kwa 

nchi huna sababu ya kulisema.  

 

Mhe. Naibu Spika, Mhe. Mwakilishi kusema hapa kwamba serikali inahamisha 

watu wa upande mmoja, kutoka taasisi moja. Sidhani kama jambo hili la msingi 

au nina umuhimu wa kulisema. Kwanza halina ukweli na tukimtaka yeye 

athibitishe atashindwa kulithibitisha. Lakini pili kwa faida gani au kwa faida ya 

nani. Tatu tunaamini kwamba amani na utulivu uliopo nchini ni kichocheo cha 

maendeleo, kuendelea kupandikiza chuki, kuendelea kupandikiza mbegu ya 

kubaguana, sidhani kama unalokusudia kulenga maendeleo mazuri kwa taifa na 

wananchi wetu. Kwa hivyo nimuombe tu Mhe. Mjumbe apime uizt wa maneno 

nayoyasema kwa kuzingatia faida anayoitarajia.(Makofi). 

 

Mhe. Naibu Spika, suala jengine la Mhe. Abdalla Ali Kombo, Mwakilishi wa 

wananchi wa Jimbo la Mwanakwerekwe ameulizia habari ya nyumba. 

Nimuombe tu Mhe. Mjumbe kwamba arudi kwenye hansard ya mwaka jana 

imeelezwa vizuri tu hapa, mali zote za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar 

zinatunzwa na kuhifadhiwa na Wizara ya Fedha ambao ndio wenye Hazina. 

Waziri mwenye Hazina alieleza vya kutosha kuhusiana na suala hili. Kwa 

hivyo imani yangu kwamba Mhe. Mjumbe atakuwa amepata majibu kutoka 

kwa sehemu husika, kwetu sisi halituhusu wala hatulijui, mwenye dhamana ya 

mali zake ameshalieleza. Kwa hivyo kama atakuwa hajaridhika nimuombe tu 

Mhe. Mjumbe kwamba itakapofika bajeti ya Wizara ya Fedha amuulize 
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mwenye mali zake; mali yake hiyo inachukuliwa na nani, inatumiwa na nani, 

kwa faida ya nani, kwa faida gani, sio kwetu sisi. (Makofi). 

 

Mhe. Naibu Spika, naomba nimshukuru sana Mhe. Hassan Khamis Hafidh 

ametoa mchango mzuri na tunakubaliana kwa yale yote ambayo ameyasema na 

wale ambao wanajaribu kulichafua jina la Mhe. Rais tuwathibitishie kwamba 

serikali hatutokubali, tutachukua hatua zinazostahiki kwa mujibu wa sheria za 

nchi. (Makofi) 

 

Aidha, nakubaliana na shukurani na pongezi zote alizozitoa Mhe. Hidaya Ali 

Makame kwa Mhe. Rais kwa niaba ya Serikali namna ya kufanya kazi.  

 

Niendelee kumshukuru sana kamanda Mhe. Hamza Hassan Juma kwa mchango 

wake na ushauri wake na kumhakikishia kwamba nitazifikisha salamu zake 

kwa Mhe. Rais, salamu za wana Shaurimoyo kumtaka Mhe. Rais aje na 

mtampa zawadi kabla ya kumaliza muhula wake huu wa pili, muhula wake wa 

mwisho akiwa kama kiongozi wetu mkuu katika nchi yetu. 

 

Ahadi ya ujenzi wa barabara ya Mboriborini nimeichukua na tutahakikisha 

kwamba tutakaa na wenzetu wa Tawala za Mikoa pamoja na watu wa UUB, 

kuona jambo hili wanalichukua na kulipa umuhimu kwa kuona kwamba ni 

miongoni mwa barabara za connection kwa ajili ya kutoka mjini hadi kufika 

upande wa pili wa barabara. 

 

Mhe. Naibu Spika, aidha kuhusiana na Ripoti ya CAG. Naomba niseme kidogo 

hapa, nimguse kidogo kamanda wangu kwamba CAG ni taasisi ambayo 

imeanzishwa Kikatiba katika kifungu cha 112 cha Katiba ya Zanzibar ya 

mwaka 1984. Na CAG anafanya kazi kwa mujibu wa Katiba. Lakini pia CAG 

ana sheria yake Sheria Nam. 11 ya mwaka 2003. Katika kazi zake CAG 

anafanya kazi zile za Kikatiba, lakini pia anaweza kutumwa kufanya kazi 

nyengine yoyote.  

 

Ripoti ambayo Mhe. Hamza Hassan ameulizia jana ni miongoni mwa hizo kazi 

nyengine ambazo CAG hakuwa tu amefanya kazi ile ya Kikatiba ambayo 

anafanya chini ya utaratibu wa kifungu 112(5) na hata ukisoma kile kile 

kifungu cha 112(5) kinakurejesha, kifungu cha 112(3)(c) kinaeleza utaratibu 

gani ambao CAG ataweza kuwasilisha ripoti yake. Lakini kama hilo halitoshi 

ukisoma Sheria nambari 11 ya mwaka 2003 kifungu cha 58 kimeeleza vizuri 

sana, namna gani CAG anaweza kufanya kazi zake na namna gani ambavyo 

serikali inaweza kumuagiza CAG kwenda kufanya kazi kwa uchunguzi 

maalum. Kama kadhia hii imeagizwa na serikali, serikali kwa ujumla 

imemuagiza CAG kwenda kufanya kazi hii imerejesha taarifa kwa aliyeiagiza, 
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serikali inaendelea kuzifanyia uchunguzi Katibu Mkuu Kiongozi anatakiwa 

kutoa taarifa ya awali. Serikali inaendelea kutafuta utaratibu mzuri zaidi wa 

kuhakikisha kila aliyehusika na ubadhirifu hakuna atakayeachwa, wote 

watafikishwa katika vyombo vya sheria.(Makofi). 

 

Mhe. Naibu Spika, kwa sababu Mhe. Rais ameapa kuendesha nchi hii kwa 

mujibu wa Katiba na Seria za nchi na kama kuna mtu anakwenda kinyume ni 

lazima kuhakikisha kwamba mtu huyo anafikishwa katika vyombo vya sheria 

ili kuona mkondo wa haki au mkondo wa sheria unachukua nafasi 

yake.(Makofi). 

 

Mhe. Naibu Spika, naendelea kumshukuru Dkt. Makame Ali Ussi kwa 

mchango wake wa kuwa aliwahi kufanya kazi Ikulu na ameeleza zilivyo 

taratibu za Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Naomba 

kumuarifu kwamba miradi uliyotengewa jumla ya shilingi 730 za ujenzi wa 

nyumba ni ujenzi wa nyumba za Ikulu ambao unatarajiwa kufanyika. Aidha, 

miradi hiyo imeelezwa kwa kirefu katika ukurasa wa 32 kifungu cha 88 cha 

hotuba yangu.  

 

Mhe. Naibu Spika, naomba kuendelea kumshukuru Mhe. Abdalla Maulid 

Diwani, Mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Jang'ombe kwa mchango wake 

na pongezi kwa Mhe. Rais. Aidha, kuhusu ahadi ya ujenzi, ahadi ya kuchangia 

nadhani Mhe. Rais alishachangia kile ambacho alikiahidi. Nimuombe tu Mhe. 

Mwakilishi afanye reference vizuri kati ya mchango huo kulikuwa kuna 

viongozi wa jimbo ambao nao pia waliahidi kuchangia na Mhe. Rais mchango 

wake alishaufikisha.  

 

Sasa namuomba Mhe. Mwakilishi arudi akawaulize viongozi waliomtangulia 

wa jimbo kama nao waliweza kutimiza ahadi zao na kwa sababu unaporithi 

uongozi, maana yake unaridhi yote mabaya na mazuri na kama wao 

wameshindwa kutimiza mchango wao, wewe kwa sababu ndiye kiongozi 

aliyepo kwa hivyo ni wajibu  wake yeye sasa kwenda kutekeleza kama yale 

ambayo wenzake walikuwa wameahidi. Hivyo ndivyo tunavyoiuliza serikali, 

tunauliza mengine ya serikali ambayo yalikuwa yafanywe na Dkt. Amani 

Abeid Karume, yalikuwa yafanywe na Dkt. Salmin Amour Juma, yalikuwa 

yafanywe na Mzee Aboud Jumbe Mwinyi, lakini kwa sababu serikalini ni ile 

ile na serikali ni endelevu serikali iliyopo inawajibika kuyafanya. Kwa hivyo 

imani yangu kwamba na Mwakilishi aliyeondoka kama hakuweza kulifanya 

kwa sababu nyote mna dhamira ya kuwasaidia wananchi katika jimbo lenu. 

Kwa hivyo naamini Mhe. Abdalla Maulid Diwani kwa umahiri, uelewa wake 

na mapenzi yake aliyonayo kwa wapiga kura wake atakwenda kulikamilisha 

deni hilo. (Makofi) 
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Mhe. Naibu Spika, niendelee kuwapongeza Mawaziri wote kwa ujumla kwa 

michango yao ambayo wametusaidia katika namna ya kufafanua kuweza kujibu 

yale ambayo yameweza kuelezwa.  

 

Mhe. Naibu Spika, naomba nichukue nafasi ya kipekee kumpongeza Mhe. 

Miraji Khamis Mussa. Naomba kulitaarifu Baraza lako kwamba vikao vyote 

vya uendeshaji vya mtengamano wa kikanda unaanza katika ngazi za 

wataalamu, Makatibu Wakuu, Waheshimiwa Mawaziri na mwisho wanakuwa 

ni wakuu wa nchi. Ni kweli kwamba hatukueleza chochote kuhusu suala la 

SADC kwa kuwa majadiliano ya SADC bado yapo katika hatua za awali za 

eneo huru la biashara (FTA). Hata hivyo ratiba zake za vikao ziliathiriwa sana 

na shughuli za uchaguzi katika nchi za Seychelles, Zambia lakini pia tunajua 

mgogoro ambao ulikuwa ukifukuta wa kisiasa katika nchi ya Demokrasia ya 

Congo. Kama tunavyojua Tanzania hivi sasa ni mwenyeji wa asasi za ulinzi na 

usalama wa SADC, imeweza kusimamia vizuri majadiliano ya mgogoro wa 

Lushoto.  

 

Mhe. Naibu Spika, kuhusu kuwepo kwa makao makuu ya Kamisheni ya 

Kiswahili ya East Africa hapa Zanzibar zinapatikana pamoja na kuitangaza. 

Faida zinazopatikana ni pamoja na kuitangaza, kuipatia fursa za ajira, kukuza 

lugha ya Kiswahili katika ukanda, lakini pia kuweza kutengeneza na kutanua 

wigo wa watumishi wetu na wananchi wa Zanzibar kuweza kuifahamu vizuri 

zaidi Kamisheni lakini pia na Jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. 

 

Mhe. Naibu Spika, tunakiri kwamba suala la database ni muhimu na 

tunategemea kuanza kuweka miundombinu katika bajeti hii na inayokuja. 

Kuhusu suala la uandishi wa Afrika ya Kusini ni makosa ya kibinadamu ni 

neno moja. Afrika ya Kusini ni neno moja. Kwa hivyo ile 'ya' inaondoka. 

 

Mhe. Naibu Spika, kipekee naomba kuwashukuru Waheshimiwa Wajumbe 

wote waliotoa mchango wao kwa maandishi, naomba niwahakikishie kwamba 

michango yao yote tumeichukua na tunaithamini sana. Naomba kuchukua fursa 

hii tena kuwatambua mmoja mmoja waliochangia kwa maandishi.  

 

1. Mhe. Rashid Makame Shamsi 

2 Mhe. Naibu Waziri wa Nchi (OR) Tawala za Mikoa, Serikali 

za Mitaa na Idara Maalum za SMZ 

3. Mhe. Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali 

4. Mhe. Hamida Abdalla Issa 

5. Mhe. Naibu Waziri wa Afya 

6. Mhe. Tatu Mohamed Ussi 

7. Mhe. Dkt. Mwinyihaji Makame Mwadini 
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8. Mhe. Naibu Waziri wa Habari, Utalii, Utamaduni na Michezo 

9. Mhe. Waziri wa Habari, Utalii, Utamaduni na Michezo 

10. Mhe. Mohamed Mgaza Jecha 

11. Mhe. Ussi Yahya Haji 

12. Mhe. Masoud Abrahman Masoud 

 

Mhe. Naibu Spika, naomba niseme kwa ujumla yanayohitaji ufafanuzi kwa 

ujenzi wa Ikulu ya Micheweni ambao ujezi wake unaendelea. Ujenzi wa Ikulu 

ya Micheweni unahusisha ujenzi wa nyumba ya Mhe. Rais, nyumba ya walinzi 

na nyumba ya wafanyakazi na ujenzi wa ukuta unaofanyika hatua kwa hatua 

kwa mujibu wa bajeti. 

 

Mhe. Naibu Spika, ni kweli kwamba jambo hili kwa mwaka lilijitokeza kunako 

bajeti na mwaka huu limerejea tena. Sababu ya msingi kwamba hatukutenga 

fedha zote kwa ajili ya ujenzi wa mara moja, ni jambo endelevu. Mwaka jana 

tumejenga, mwaka huu tutajenga na kama hatukumalizia na mwakani tutajenga 

na kwa sababu tuna majengo mengi na fedha tulizokuwa nazo ni kidogo. Kwa 

hivyo sisi tunaamini kwamba tukijenga kidogo kidogo tutafika pahali pazuri 

zaidi na tutapata maeneo mengi zaidi ambayo yataweza kutusaidia katika 

maeneo ambayo yameweza kuonesha kwamba kwa kiasi gani serikali 

inakusudia katika kuimarisha na kuboresha majengo kwa ajili ya kufanya kazi 

vizuri zaidi na maeneo ambayo yatakuwa mazuri zaidi katika kufanya kazi. 

 

Aidha kuhusu suala la kutiwa saini kwa mpango wa makubaliano ya "Jakarta 

Concord". Nimwambie tu kwamba Mheshimiwa Mjumbe kwamba Jakarta 

Concord inatokana na Jumuiya ya IORA. IORA imeanzishwa mwaka 1997. 

Mwaka huu ulikuwa ni anniversary ya kutumiza miaka 20 na ndio mara ya 

kwanza kwa IORA kufanya kikao cha Wakuu wa Nchi ambapo mafanikio haya 

ya kufikiwa kwenye Concord ya Jakarta. Imani yetu kwamba IORA sasa 

inapiga hatua moja kubwa sana katika utekelezaji na uimarishaji wa mambo 

ambayo yamo na faida ambazo zimo katika jumuiya hii. 

 

Mhe. Naibu Spika, Jumuiya ya IORA inahusisha nchi za India, Austaria, 

Srilanka, Indonesia, Singapore, Tanzania, Kenya, South Africa, Msumbiji, 

Somali land, Somali, Djibouti, ukanda wote huu pamoja na nchi ya Ghuba 

Yemen, Oman. Ni ukanda ambao mnatizama kwa pamoja na namna gani 

mnaweza kunufaika na faida ziliomo katika bahari ya Hindi ikiwa pamoja na 

usafirishaji, raslimani ya Blue economy, kwa maana ya kwamba uvuvi namna 

gani mtaweza ku- empower wanawake, namna gani biashara ambayo mnaweza 

mkafanya miongoni mwenu. Lakini pia mataifa makubwa Marekani, Uingereza 

pamoja na Jumuia za UN nazo pia zimeonesha interest kubwa katika suala hili 

la IORA. Kwa kutambua kwamba kipande cha bahari ya Hindi kina raslimali 
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nyingi sana. Lakini matokeo yanayotokea ya uharamia na matokeo ya uchafuzi 

wa mazingira ni lazima mshikane mikono katika kutafuta ufumbuzi kwa 

pamoja. 

 

Mhe. Naibu Spika, kwa hiyvo faida ambayo inatokana na Jakarta Concord 

miongoni mwao ni hilo, kuona kwamba Tanzania sasa tunakwenda kwa pamoja 

na wenzetu katika kuona namna gani tunaweza tukavuna raslimali zilipo, 

tunaweza tukakinga uchafuzi wa mazingira lakini pia tunaweza tukajikinga 

katika tabia za maharamia lakini pia uimarishaji wa usalama katika eneo zima 

hili la Bahari ya Hindi. 

 

Lakini pia Mhe. Rais amepata fursa ya kuwaalika wafanyabiashara, 

wawekazaji katika maeneo hayo. Na imani yangu kwamba hili pamoja na 

jengine itakuwa nafasi nzuri kwetu sisi kwa kuweza kupata fursa nzuri. Kama 

tunavyojua jua kwamba IORA mwaka huu tunaweza kupata uenyekiti kuja 

katika nchi zetu za Afrika ambao Afrika Kusini wanategemewa kuwa 

Mwenyekiti wa jumuiya hii. Kwa hivyo ni miongoni mwa faida wanazozipata 

ni kutanua lugha lakini pia kuongeza mahusiano mazuri kidiplomasia katika 

Jumuiya na ukanda kwa zaidi ya nchi 21. 

 

Mhe. Naibu Spika, baada ya kueleza hayo sasa niwaombe tu Waheshimiwa 

Wajumbe wote kwa ujumla kwamba Ofisi yetu imeridhishwa na michango 

yenu, tumefurahi na imani yetu kwamba mliochangia nyote mmechangia kwa 

lengo la kutaka kutusaidia, kutukosoa, kutuongoza, kutuelekeza ili tuweze 

kufika lengo la serikali yetu katika kumtumia mwanachi wa Zanzibar. 

 

Mhe. Naibu Spika, naomba nimalizie kwa kukushukuru wewe kwa kunipa 

nafasi lakini pia niwaombe tu Waheshimiwa Wajumbe watusaidie watupitishie 

bajeti yetu  twende tukafanye kazi. 

 

Mhe. Naibu Spika, naomba kutoa hoja. (Makofi) 

 

Mhe. Naibu Spika: Waheshimiwa Wajumbe Mhe. Waziri ametoa hoja. Sasa 

niwaulize wale wanaokubaliana na hoja hiyo wanyanyue mikono, wanaokataa, 

waliokubali wameshinda. 

 

Mhe. Waziri wa Afya: Mhe. Naibu Spika, naafiki. 

 

(Hoja ilitolewa iamuliwe) 

(Hoja iliamuliwa na kuafikiwa) 
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Mhe. Waziri wa Nchi (AR) na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi: Mhe. 

Naibu Spika, kwa kuwa Baraza lako limejadili na kuikubali hotuba ya Bajeti ya 

(AR) na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi sasa naomba Baraza lako tukufu 

likae kama kamati ya Matumizi ili kupitisha vifungu vya matumizi vya wizara 

yangu. 

 

KAMATI YA MATUMIZI 

 

FUNGU - A01 Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi 

 

Kifungu  SA010101 Programu ndogo ya Kusimamia Shughuli  

   za Mhe. Rais    3,360,876 

 

Mhe. Mwanaasha Khamis Juma: Ahsante Mhe. Mwenyekiti, pamoja na 

majibu mazuri ya Mhe. Waziri amenijibu kuwa kifungu hichi cha Kusimamia 

Huduma za shughuli za Mhe. Rais. Lakini mimi nilimuuliza kuhusiana na suala 

zima la ahadi za Rais na utekelezaji wake bado unasimamiwa na Ofisi ya 

kwake. Na alivyonijibu amenambia itakuja kunijibu wizara husika ambayo ni 

Wizara wa Vikosi vya  SMZ. Wakati jawabu hili nilikuwa nataka nilipate 

kutoka kwake Mhe. Waziri.  

 

Kwa hivyo bado naomba ufafanuzi. 

 

Mhe. Waziri wa Nchi (OR) na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi: Mhe. 

Mwenyekiti, nadhani labda Mjumbe hajanielewa vizuri. Nilichokisema 

kwamba ahadi za Mhe. Rais kuna namna mbili. Kuna ahadi ambazo anatoa 

mwenyewe Mhe. Rais na kuna ahadi ambazo anatoa maagizo. Lakini pia kuna 

ahadi zake yeye Mhe. Rais ambazo baadaye anaziagiza sekta.  

 

Sasa hili la barabara litatekelezwa na sekta  na sekta husika ni Wizara ya 

Tawala za Mikoa kwa maana ya kwamba Halmashauri na wenzetu wa UUB 

kwa ajili ya utekelezaji.  

 

Mimi nilichokisema ili hili litekelezwe haliwezi kutekelezwa na Ofisi ya Rais. 

Hili utekelezaji wake utatekelezwa na sekta na ndicho nilichomuomba kwamba 

kwa sababu hili linatekelezwa na sekta inayoshughulikia usimamizi wa 

Halmashauri na wenzetu UUB kama ni suala la mafundi sisi hatuwezi 

kulitekeleza.  

 

Lakini wajibu wetu kuratibu na kuhakikisha kwamba limefika. Majibu yangu 

kwamba hili limefika katika sekta husika, sisi atuachie kwa sababu sisi si 

watekelezaji. Ahadi hii inatekelezwa na sekta na hayo ndio maelekezo na 
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utaratibu wa kiserikali. Sasa anapotaka kulizuia hili fungu, hatuna uwezo wa 

kutekeleza sisi ni lazima likatekelezwe na sekta na sekta tumezitaja sekta 

inayohusiana na Halmashauri lakini pia na sekta ya UUB kama mafundi kwa 

ajili ya ujenzi wa barabara hiyo. 

 

Mhe. Mwanaasha Khamis Juma: Ahsante Mhe. Mwenyekiti, nilikuwa nataka 

ufafanuzi lakini sikuwa na azma ya kuzuia fungu. Nimepata ufafanuzi 

nimeelewa nina imani sekta husika atanisaidia. Kwa hivyo naomba tuendelee. 

(Makofi) 

 

Mhe. Hamza Hassan Juma: Mhe. Mwenyekiti, buti yangu wala sio ya kuzuia 

fungu, buti yangu ni sawa sawa na kumpiga teke chura unamuongezea 

mwendo. Kwa hivyo Mhe. Waziri wala asiwe na wasi wasi. 

 

Mhe. Mwenyekiti, kwanza nashukuru kwa maelezo ya Mhe. Waziri katoa 

ufafanuzi, kaeleza vizuri sana. Lakini suala langu halitofautiani sana na suala la 

Mhe. Mwanaasha Khamis Juma. Nilikuwa tu nataka akiangalie kifungu 

kinachosema "Kusimamia Mawasiliano baina na Serikali na wananchi" ambayo 

ni SA1002. 

 

Mawasiliano ya wananchi na Mhe. Rais anapokwenda katika ziara zake 

anafuatana na pool ya watendaji na ile pool ya watendaji ndio inarekodi Mhe. 

Rais amesemaje, amezungumza nini kwa wananchi. Kwa hivyo ile pool 

ambayo anayofuatana nayo kuna watu maalum wanarekodi zile ahadi alizozitoa 

Mhe. Rais, wao ndio wanatakiwa waziandikie zile taasisi husika. 

 

Sasa mimi nilikuwa naomba Mhe. Mwenyekiti, kwa Mhe. Waziri kwamba hili 

naunganisha na lile la Mhe. Mwanaasha Khamis Juma na yeye namsaidia kuna 

ahadi ambazo Mhe. Waziri yeye pia anazijua, kwa sababu yeye alikuwa Waziri 

wa Mawasiliano na kama nilivyosema katika maelezo yangu mwanzo kwamba 

nashukuru Mhe. Rais tayari kuna ahadi ameshazitekeleza ndani ya jimbo langu 

na ndio maana nikamualika kabla ya kumaliza muda wake aje tumpe zawadi 

maalum. 

 

Sasa najua Tawala za Mikoa inakuja, hili suala naweza nikaligusia lakini 

nataka yawepo mashirikiano baina ya Waziri Afisi ya Rais Ikulu na Waziri wa 

Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ambapo pia na Waziri wa Mawasiliano 

kuhusu ahadi ya Mhe. Rais kuhusu barabara ya Shaurimoyo. 

 

Kwa hivyo nilikuwa naomba tu kwamba hili Waziri asinawe, hili bado ni 

jukumu lake awasisitize na Mawaziri wengine ili katika kutekeleza suala hili.  
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Mhe. Mwenyekiti najua unanong'onezwa hapo lakini ndio nimeshapiga kabisa.  

 

Ahsante sana. 

 

Mhe. Mwenyekiti: Ahsante natarajia kuwa Mhe. Waziri amekusikia lakini 

kifungu kinachofuata ndio kilikuwa hasa suala hilo ulitolee ufafanuzi. Kwa 

hivyo nafikiri hutopiga buti wakati kifungu kikifita nashukuru.  

 

Nadhani Mhe. Waziri utajibu au umepokea. 

 

Mhe. Waziri wa Nchi (AR) na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi: Mhe. 

Mwenyekiti, kwanza nimthibitishie tu kamanda kwamba nina mahusiano 

mazuri sana na Mwinyi wa Tumbatu hapa. Na nikuhakikishie tu kwa sababu na 

yeye ni Ofisi ya Rais basi hilo jambo tunalo tumeshamuarifu Mhe. Waziri na 

yeye amenithibitishia kwamba wameliingiza katika mpango wa upembuzi 

yakinifu na wanapeleka Tume ya Mipango kwa ajili ya kufanya mipango ili 

baade fedha zitakazoingizwa, mara hii wamepewa 1.5 bilioni. Kwa hivyo, 

naamini kwamba watatafuta kidogo kidogo wanafanya hivyo.  

 

Mhe. Mwenyekiti, nashukuru. 

 

Kifungu SA010102 Kuimarisha mawasiliano baina 

    ya Serikali na wananchi    303, 211 

    Jumla Kuu              3,664,087 

 

(Vifungu vilivyotajwa hapo juu vimepitisha na Kamati ya Matumizi  

bila ya mabadiliko yoyote) 

 

Fungu PA 0102 Program Kuu ya Kuratibu Ushirikiano wa Kikanda 

  Mashirika ya Kimataifa na Wazanzibari wanaoishi  

  Nje ya Nchi 

 

Kifungu SA010201 Kuratibu shughuli za Serikali ya Mapinduzi  

   ya Zanzibar  Kikanda na Kimataifa          306,389 

Kifungu SA010202 Shughuli za kuratibu Wazanzibari 

    wanaoishi Nje ya Nchi            202,065 

 

Mhe. Nadir Abdula-latif  Yussuf Al-Wardy: Ahsante sana Mhe. Mwenyekiti, 

mimi niliyasikia majibu mazuri sana aliyonijibu Mhe. Waziri (OR) na 

Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi.  
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Lakini kwenye jibu ambalo la DIASPORA alinijibu lakini unajua pale ilikuwa 

hii mashine kama ina mionzi fulani inalia sijamsikia vizuri kanijibu vipi, wakati 

nilipopendekeza mimi kwamba Wazanzibari wale waweze kumilikia ardhi na 

nyumba kwa jina lao kwa sababu ni WazanzibarI hata kama wana pasipoti za 

nje.  

 

Naomba kidogo unijibu tena nipate nilifahamu lile jibu. Ahsante sana. 

 

Mhe. Waziri wa Nchi (AR) na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi: Mhe. 

Mwenyekiti, niendelee kumshukuru rafiki yangu Mhe. Nadir Abdul-latif 

kwamba amesema tulipokuwa tukijibu bahati mbaya mitambo ilikuwa haiko 

vizuri ndio maana hakusikia vizuri. 

 

Tulichomjibu ni kwamba serikali inawatambua DIASPORA na serikali imeanza 

utaratibu wa kuanza kuwa na sera baadae tutakwenda kuona sheria, na katika 

sera na sheria hii tutaona namna gani tunaweza kulinda DIASPORA Zanzibar 

waweze kunufaika na faida na fursa za upande wa Zanzibar. 

 

Katika suala la kutambua au yeye kumiliki ardhi ni utaratibu wa kisheria 

kwamba kwa mujibu wa Zanzibar Land Act ya mwaka 1992 mtu yeyote 

ambaye amepoteza sifa za kuwa Mtanzania, kwa maana ya kwamba si Raia wa 

Tanzania, si Mzanzibari atakuwa hana haki ya kumiliki ardhi. Lakini kwa 

sababu tunazungumzia hawa ni ndugu zetu tunawajua kwamba ni damu yetu, 

wao wamefanya kuukana Utanzania wao, wamekwenda kutafuta uraia 

ughaibuni lakini wanaonesha mapenzi ya kurudi.  

 

Miongoni mwa utaratibu tunaoweza kuutizama tutakapokuja kutunga Sheria ya 

DIASPORA na tutakapokuja kufanya mapitio ya Sheria zetu. Kwa kuwa 

chombo hichi ndicho kinachostahiki na ndicho kinachoweza kupima kwa 

maslahi mapana zaidi kwa wananchi wetu itakuwa ni fursa yetu sisi sasa 

Wazanzibari tuliomo Barazani kuweza kuona Mzanzibari mwenzetu 

DIASPORA ambaye ameukana Utanzania wake, anawezaje au anapataje au 

tunamnyimaje fursa ya kumiliki ardhi Zanzibar kama Wazanzibari ambao 

tumekaa hapa tumepigwa na jua tunaamkia nalo, tunalala nalo, tunapigwa na 

mvua tunalala nayo tunaamka nayo. Kwa hivyo, itakuwa ni fursa hiyo, sisi 

kama serikali tunaendelea kumthamini na kumtambua DIASPORA kama ni 

sehemu ya mchango mzuri kwa maendeleo yetu. 

 

Lakini sheria zetu zitakuwa zinakingana. kwa hivyo ni fursa ambayo itarudi 

tena kwetu sisi Barazani. Tunayo nafasi ya fursa ya kuja kufanya mabadiliko au 

marekebisho ili kuweza kuendana na huo muono ambao Mhe. Nadir Abdul 

Latif anaona. 
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Kwa hivyo sisi kama serikali tunaamini kwamba fursa zilizotoka DIASPORA 

bado wana nafasi nzuri za kushiriki katika shughuli za maendeleo na kama 

kuna nafasi na fursa ya kumiliki ardhi basi tufanye mabadiliko ya sheria. Sisi 

hatuoni kama kuna tatizo kubwa kama Baraza hili tutazingatia kwa maslahi 

mapana na faida zake. Sisi hatuna tatizo.    

  

Mhe. Nadir Abdula-latif  Yussuf Al-Wardy: Mhe. Mwenyekiti, naamini 

DIASPORA wameukana Utanzania kwa njia nzuri tu si njia mbaya. Naomba 

tuendelee.  

 

   Jumla ndogo   202,065,000 

   Jumla Kuu   508.454,000 

 

(Vifungu vilivyotajwa hapo juu vimepitishwa na Kamati ya  

Matumizi bila ya mabadiliko yoyote) 

 

Kifungu PA0103 Programu Kuu wa Utawala na Uendeshaji Afisi ya Rais 

Ikulu 

 

Kifungu SA010301 Uratibu na Usimamizi wa shughuli za  

   Ofisi ya Rais Ikulu   

   1,240,062 

 

Kifungu SA010302 Uratibu wa Shughuli za Mipango, Sera  

   na Utafiti za Ofisi ya Rais na Mwenyekiti  

   wa Baraza la Mapinduzi       286,984,000 

 

Kifungu SA010303 Programu Ndogo ya Uratibu na  

   Usimamizi wa shughuli za  

   Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa  

   Baraza la Mapinduzi Pemba       860,133,000 

Kifungu SA010304 Usimamizi wa Usalama wa  

   Utumishi wa Umma               75,000,000 

 

Jumla   Programu Kuu ya Utawala na 

    Uendeshaji wa Ofisi Rais Ikulu     2,462,159,000

   

Jumla Kuu          6,634,700,000 

 

(Vifungu vilivyotajwa hapo juu vimepitishwa na Kamati 

 ya Matumizi bila ya mabadiliko yoyote) 
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FUNGU A02 - OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA 

MAPINDUZI 

 

Kifungu PA0201 Programu Kuu ya Usimamizi wa Majukumu ya Kikatiba na  

   Kisheria Baraza la Mapinduzi na Kamati ya 

Makatibu Wakuu 

Kifungu SA020101 Programu Ndogo ya Uratibu wa Shughuli za Baraza 

la Mapinduzi na     Kamati zake 

 

Mhe. Hamza Hassan Juma: Mhe. Mwenyekiti, nakushukuru tena kunipa 

nafasi hii nikapata ufafanuzi zaidi Mhe. Waziri. Nilimsikia alipokuwa akitoa 

ufafanuzi kama nilivyoeleza hoja yangu kuhusu suala la ripoti ya CAG kuhusu 

suala la mishahara hewa ambapo tulimuona Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Ikulu 

akilitolea ufafanuzi utekelezaji wa ile ripoti ya CAG. 

 

Mhe. Mwenyekiti, mimi hoja yangu kama nilivyosema ni kwamba niliangalia 

Katiba ya Zanzibar ibara ya 112 kama alivyofanya reference yeye mwenyewe 

Kifungu cha 3(c), lakini vile vile nilikazia kwenye kile kifungu kidogo cha (5) 

ambacho CAG anatakiwa baada ya kuwasilisha ripoti kwa Mhe. Rais ndani ya 

siku 7, ripoti ile anatakiwa aiwakilishe kwa Spika, ili iweze kujadiliwa katika 

kikao kinachofuata cha Baraza la Wawakilishi.  

 

Lakini kwa bahati mbaya haikufanyika hivyo, ripoti ile ya CAG moja kwa moja 

Serikali imeanza kuifanyia kazi na ile kauli ambayo imetoka ndio ambayo 

sikuridhika nayo kwamba wale ambao wamebainika wamekula zile fedha za 

wale watu ambao ni hewa, wengine waliokufa na wengine waliostaafu, 

kwamba zile pesa wanatakiwa wazirejeshe. wakati kama nilivyosema mtu 

anaiba kuku anafungwa lakini mtu aliyeiba pesa nyingi za serikali anaambiwa 

pesa zile azirejeshe. 

 

Sasa hapa nilikuwa nina mambo mawili. Moja ule utaratibu uliotumika 

kwamba zile fedha wazirejeshe, lakini Sheria sijui katika Mahakama sijui kuna 

sheria gani mtu anayeambiwa pesa azirejeshe wakati kuna haki ya kifungu. 

Lakini vile vile ni haki ya Kikatiba kwa Baraza la Wawakilishi ripoti kuletwa 

ndani ya Baraza la Wawakilishi.  

 

Sasa najua Mhe. Waziri ni Mwanasheria, mimi kwa bahati mbaya ndio wale 

akina Bashite sijui nani. Kwa hivyo hatukupitia mambo ya sheria lakini angalau 

akitusaidia ufafanuzi na wananchi watajua. Je, Serikali hatua inazozichukua 

zinastahiki au kuna hatua zaidi tunatakiwa sisi kama Baraza la Wawakilishi 

tuweze kuzisimamia.  
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Ahsante Mhe. Mwenyekiti. 

 

Mhe. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la 

Mapinduzi: Mhe. Mwenyekiti, naamini Mhe. Hamza Hassan Juma atakuwa 

amenielewa, labda ana utata utata, lakini kunielewa atakuwa amenielewa. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nilichokisema ni kwamba kwa mujibu wa Katiba kifungu 

hicho ambacho anakinukuu yeye cha 112(5), nimesema ukikisoma vizuri, 

kifungu hicho hicho cha 112(5) kinakurejesha kifungu cha 112(3)(c), kwamba 

utaratibu wa CAG ambaye amepewa mamlaka kwa mujibu wa kifungu 112 kwa 

ujumla Kikatiba, kwamba anafanya kazi zake kwa mujibu wa Katiba chini ya 

kifungu hicho cha kidogo cha (5) na analazimika katika wiki moja akimaliza 

ripoti amkabidhi Mhe. Rais. 

 

Na Mhe. Rais atakapokabidhiwa anampa Waziri husika anakuja nayo ripoti 

kama hii. Lakini CAG kama chombo kinachoweza ku-audit na kuchunguza, 

serikali inaweza kumtuma CAG kwamba tuna kazi yetu hii tufanyie. Sasa hili 

ambalo amelisema Mhe. Hamza Hassan ni kwamba serikali imemtuma kazi 

CAG kuna tatizo hili tunadhani lipo nenda katuthibitishie. CAG amerejesha 

ripoti alikotumwa. Sio ule wajibu wa Kikatiba ambapo angetimiza wajibu wa 

Kikatiba basi asingelazimishwa, wala asingeshurutishwa, wala asingeagizwa au 

kuelekezwa au kutakiwa, ni Katiba inayomlazimisha na kumtaka kwamba 

akatimize wajibu wake. Maana asipotimiza hivi maana yake ameshindwa 

kufanya kazi zake. Lakini hili alitumwa kafanye kazi na wajibu wa mtu yeyote 

muungwa aliyetumwa hurejesha majibu kule alikotumwa.  

 

Kwa hivyo CAG tunamuamini ni mtu muungwana sana na ndio maana 

akarejesha taarifa alikotumwa. Baada ya mwenye taarifa kurejeshewa anaipitia, 

amejiridhisha na kuna moja, mbili, tatu, ndio maana akamtaka Katibu Mkuu 

Kiongozi nenda katoe taarifa za awali.  

 

Katibu Mkuu Kiongozi ametoa taarifa za awali, hatua iliopo Serikali inaendelea 

kuipitia utaratibu utakaokuwepo ni kuona kila aliyehusika amefanya kosa, basi 

itahakikisha kwamba serikali anafikishwa kwenye vyombo vya sheria ili sheria 

ichukue mkondo wake. Kwa hivyo kama umeona kuna watu wameambiwa 

wanatakiwa kurejesha fedha, wale hawajaadhibiwa, adhabu itatolewa na 

Mahakama. Kama serikali tunachohakikisha ambaye atahusika kwa namna 

yoyote lazima atakwenda mbele ya Mahakama ili mkondo wa sheria uchukue 

nafasi yake.  

 

Kwa hivyo nikutoe hofu Mhe. Hamza Hassan Juma kwamba CAG kwenye hili 

serikali haijapora mamlaka yenu au mamlaka ya Baraza la Wawakilishi. Kazi 
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hii imetakiwa kufanywa na serikali, CAG amemaliza kazi yake, ameirejesha 

taarifa kwenye serikali na serikali inachukua hatua kama utaratibu ulivyo.  

 

Ile kazi ya CAG ya Kikatiba hata siku moja muhimili wa serikali na muhimili 

wa Baraza hatutosigana, kila mmoja atafuata utaratibu wake kwa mujibu wa 

Katiba, kwa mujibu wa sheria ili kila chombo kisimamie, ingawa tutaendelea 

kushirikiana katika kutimiza wajibu wetu na katika kuwasaidia wananchi wetu.  

 

Kwa hivyo Mhe. Mwenyekiti, nimthibitishie tu Mhe. Hamza Hassan kwamba 

serikali hatujapora fursa na haki ya Baraza, serikali hatujenda kinyume na 

utaratibu na CAG wajibu huu alioufanya ametimiza wajibu alioagizwa na 

serikali. Kwenye hili CAG hakutimiza ule wajibu wa Kikatiba ambavyo kama 

hivyo Mhe. Hamza Hassan ambavyo ameweza kutukumbusha.  

 

Mhe. Mwenyekiti, nakushukuru. (Makofi) 

 

Mhe. Hamza Hassan Juma: Mhe. Mwenyekiti, mimi nadhani tuna Kitengo 

cha Hansard hapa Barazani na kitengo hiki kazi yake kuchukua kumbukumbu 

zote ya maneno yote ambayo tunayoyasema sio sisi tu, tokea waliyoyasema 

akina Marehemu Hamad Fadau aliyekuwa Mheshimiwa, tukienda kwenye 

Hansard unayakuta.  

 

Suala la mishahara hewa tulianza kulizungumza sisi ndani ya Baraza la 

Wawakilishi na suala hili tulilizungumza Mhe. Waziri alikuwepo tokea ile 

awamu ambayo iliyopita, tuliwahi kulizungumza suala la mishahara hewa. 

Mhe. Mwenyekiti, vile vile tulisema CAG katika ukaguzi wake katika hizi 

ripoti anazozileta haleti suala la mishahara hewa.  

 

Sasa hata kama Serikali ilikuja kumuagiza CAG, lakini bado ile ni mamlaka 

yake Kikatiba kwa sababu na sisi Baraza la Wawakilishi Kikatiba moja katika  

kazi yetu ni kuishauri serikali. Kwa hivyo ina maana sisi tulifanya wajibu wetu, 

hata kama na Serikali walimuagiza, lakini na sisi kwa kuwa tulimtaka CAG 

afanye utafiti na uhakiki wa mishahara hewa na ile ripoti imekuja, sisi 

tumeisikia tu kwenye vyombo vya habari, haikuja hapa Barazani.  

 

Sasa Mhe. Mwenyekiti, ndio maana mimi nikasema haki yetu ya Kikatiba ya 

ibara ya 112(5) hatukutendewa haki kama Baraza la Wawakilishi.  

 

Lakini jengine nililolisema Mhe. Waziri hakulijibu, hili suala la kusema 

kwamba waliochukua zile pesa wazirejeshe. Sawa serikali wameshatoa agizo 

lile lakini baadae wataburuzwa Mahakamani. Lakini masuala kama haya Mhe. 

Mwenyekiti, yameshakua historia. Leo kuna watu waliharibu uchaguzi hapa na 
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wamekula viapo, kuna watu mpaka leo wapo na hakuna hatua yoyote 

iliyochukuliwa. Sasa na haya ndio yatakuwa hayo kwa hayo. (Makofi) 

 

Kwa hivyo bado Mhe. Mwenyekiti, mimi naiomba sana Serikali kwamba haya 

mambo ambayo ya Kikatiba inatakiwa tuletewe sisi tuletewe, lakini yale 

mambo ambayo serikali inaahidi itayachukulia hatua zichukuliwe hatua ili 

wananchi waridhike. Kwa sababu kama mfano hili tumeshaambiwa wale 

waliochukua zile pesa wameambiwa wazirejeshe, hapa tutamaliza hii miaka 

mitano hakuna mtu aliyerejesha pesa wala hakuna mtu ambaye atapandishwa 

Mahakamani.(Makofi). 

 

Mhe. Mwenyekiti, sasa haya tatizo letu tunafumbiana macho sana, tusioneane 

haya katika hili uwajibikaji ni lazima uwe kitu cha mbele sasa. Bado Mhe. 

Mwenyekiti, nilikuwa namuomba sana Mhe. Waziri anikubalie ripoti ya 

mishahara hewa, pamoja na kwamba serikali wameshafanya wajibu wao, lakini 

na sisi haki yetu ya Kikatiba ipo. Mimi nafikiri ripoti tuletewe lakini vile vile 

na hizo hatua serikali inayosema zichukuliwe tuone action zinafanyika.  

 

Ahsante sana Mhe. Mwenyekiti. 

 

Mhe. Mwenyekiti: Mhe. Mjumbe nafikiri kuna utaratibu wake wa kuleta hoja 

kama hiyo, kama unataka maelezo kutoka kwa serikali. Nafikiri utaratibu huo 

na kama hoja hiyo unaihitaji basi Mhe. Mjumbe una kila haki ya kuileta kwa 

Mhe. Spika kwa ajili ya kuletwa hiyo taarifa hapa. Nafikiria utaratibu ndio huo, 

sio kwa kuzungumza hapo. Lakini ni kupita kwenye utaratibu ambao umeekwa 

ndani ya Baraza la Wawakilishi. 

 

Mhe. Hamza Hassan Juma: Utaratibu nafikiri Mhe. Mwenyekiti, ndio maana 

nikasema kuna kitengo cha Hansard.  

 

Kama tutakumbuka nafikiri Mhe. Abdalla Maulid Diwani aliwahi kuzungumza, 

Mhe. Hassan Khamis Hafidh aliwahi kuzungumza, hawa hawa wapya 

walishawahi kulizungumza suala la mishahara hewa tukaambiwa serikali 

itakuja na ripoti, kama tutakumbuka vizuri, tukaambiwa tusubiri yale 

majawabu ya ripoti za Kamati zitakuja pamoja, mpaka leo ripoti haikuja na 

ndio maana mimi nika-refer tokea Baraza lililopita ambapo hawa wapya 

hawajaja, na wao wamekuja kwa bahati nzuri na wao macho wanayo 

walilizungumza na wakaihoji serikali mpaka leo ripoti ya mishahara hewa 

haikuja.(Makofi) 

 

Sasa mimi nadhani Mhe. Mwenyekiti, sitaki liwe kubwa sana. Hata Mhe. 

Abdalla Ali Kombo na yeye aliliuliza. Sitaki liwe kubwa sana lakini kama kuna 



54 

 

utaratibu, mimi nafikiri tutakaa na wanasheria wetu wa Baraza, tutakuandikia 

Mhe. Spika kwamba serikali ituletee ripoti ya mishahara hewa ili tuijadili na 

tuishauri serikali hatua za kuchukua.  

 

Ahsante Mhe. Mwenyekiti. (Makofi) 

 

Kifungu SA020101 Programu Ndogo ya Uratibu wa Shughuli za  

 Baraza la Mapinduzi na Kamati zake       139,531,000 

Kifungu SA020102 Programu Ndogo ya Tathmini ya Utendaji kazi 

           na Uwajibikaji wa Taasisi za Umma      254,499,000 

 

Jumla Programu Kuu ya Usimamizi wa  

 Majukumu ya Kikatiba na Kisheria 

  ya Baraza la Mapinduzi na  

 Kamati ya Makatibu Wakuu      394,030,000 

 

Vijifungu vilivyotajwa hapo juu vimepitishwa na Kamati 

 ya Matumizibila ya mabadiliko yoyote) 

 

Kifungu PA0202       Programu Kuu ya Utumishi na Uendeshaji wa  

        Ofisi ya Rais Baraza la Mapinduzi 

Kifungu SA020201   Programu Ndogo ya Utawala na Uendeshaji wa  

        Ofisi ya Baraza la Mapinduzi      1,313,870,000 

Jumla       Programu Kuu ya Utumishi na 

        Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Baraza 

        la Mapinduzi        1,313,870,000 

Jumla Kuu          1,707,900,000 

 

Vijifungu vilivyotajwa hapo juu vimepitishwa na Kamati 

 ya Matumizibila ya mabadiliko yoyote) 

 

(Baraza lilirudia) 

 

Mhe. Naibu Spika: Waheshimiwa tukae. Mhe. Waziri. 

 

Mhe. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la 

Mapinduzi: Mhe. Naibu Spika, ilivyokuwa Kamati ya Matumizi imejadili na 

kupitisha makadirio ya fedha na Wizara yangu bila ya mabadiliko.  

 

Sasa naomba kutoa hoja kwamba Baraza lako liyakubali makadirio haya. 
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Mhe. Naibu Spika: Waheshimiwa Wajumbe, Mhe. Waziri ametoa hoja, wale 

wanaokubaliana na hoja hiyo wanyooshe mikono, Wanaokataa. Wanaokubali 

wameshinda. 

 

Mhe. Waziri wa Nchi (OR) Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara 

Maalum za SMZ: Mhe. Naibu Spika, naafiki. 

 

(Hoja ilitolewa iamuliwe) 

 

(Hoja iliamuliwa na kuafikiwa) 

 

Mhe. Naibu Spika: Waheshimiwa Wajumbe niwashukuru sana kwa kupitisha 

bajeti ya Wizara hii na niwapongeze kwa wale wote ambao wamechangia kwa 

michango ya kawaida pamoja na maandishi. Pia nimpongeze sana Mhe. Waziri. 

(Makofi) 

 

Waheshimiwa Wajumbe kwa kuwa bado tuna muda wa kutosha kabisa. Kwa 

hivyo sasa nafikiria kwamba tutakwenda katika Wizara nyengine, Waziri wa 

Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za 

SMZ. 

 

Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 ya 

Wizara ya Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali 

 za Mitaa na Idara Maalum za SMZ 

 

Mhe. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na 

Idara Maalum za SMZ: Mhe. Naibu Spika, kabla sijasoma hotuba yangu, 

naomba nifanye marekebisho kwenye ukurasa wa 13 paragraph ya 29, pahala 

palipoandikwa bilioni 2,961,300,000, pasomeke bilioni 4,461,300,000 na 

sehemu ya pili palipoandikwa bilioni 2,174,894,231, pasomeke bilioni 

3,488,148,000 sawa na asilimia 78 badala ya asilimia 73. Naomba marekebisho 

hayo yaingie kwenye Hansard, pamoja na kitabu chote kiingie kwenye 

Hansard, kwa sababu nitakachofanya mimi nitasoma muhtasari wa yaliyomo 

kwenye kitabu hiki. 

 

Mhe. Naibu Spika, baada ya kwishakusema hayo naomba sasa kutoa hoja 

kwamba Baraza lako tukufu likae kama kamati kwa madhumuni ya kupokea, 

kujadili na hatimaye kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha 

kwa Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za 

SMZ, kwa mwaka wa fedha 2017/2018. 
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Mhe. Spika, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi 

wa Rehma kwa kutujaalia uzima na afya njema, na kutuwezesha kukutana hapa 

leo katika Baraza hili tukufu tukiwa salama katika hali ya amani na utulivu. 

 

Mhe. Naibu Spika, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, naomba 

nitumie nafasi hii kumpongeza Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la 

Mapinduzi Mhe. Dk. Ali Mohammed Shein, kwa kuliongoza vyema taifa letu 

na kutuletea maendeleo katika nyanja za kiuchumi, kijamii, kisiasa na 

kiutamaduni. Uongozi wake imara na makini umeiwezesha Serikali kutekeleza 

kwa kiwango kikubwa Ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 

2015 hadi 2020. Hakika mwelekeo huu ndio nguzo ya kufikia malengo ya Dira 

ya Maendeleo ya Zanzibar inayoelekeza nchi yetu kufikia uchumi wa kati 

ifikapo mwaka 2020. Vile vile, kwa namna ya kipekee naomba kumpa pongezi 

za dhati Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, 

Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamed Shein, kwa kutimiza azma yake aliyoahidi 

wakati wa kuinadi Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kuongeza maslahi ya 

watumishi wa umma, hasa hasa Wapiganaji wa Idara Maalum za SMZ ambapo 

kwa sasa wanalingana na wenzao wa Serikali ya Muungano wa Tanzania. 

 

Mhe. Naibu Spika, nachukua nafasi hii pia kumpongeza Makamu wa Pili wa 

Rais, Mheshimiwa Balozi Seif Ali Iddi kwa kuendelea kumshauri vyema 

Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Aidha, 

nikupongeze wewe Mhe. Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, na 

Wenyeviti wa Baraza, kwa kuliongoza vyema na kwa umahiri mkubwa Baraza 

letu la Wawakilishi. Vile vile, ninawapongeza Wenyeviti na Wajumbe wa 

Kamati mbalimbali za Baraza, kwa kufanya kazi zao kwa uadilifu, ushauri na 

maelekezo yanayosaidia sana utekelezaji majukumu ya Ofisi ya Rais, Tawala 

za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa manufaa ya 

wananchi wetu.  

 

Mhe. Naibu Spika, naomba nitumie fursa hii kuipongeza Kamati ya Sheria, 

Utawala Bora na Idara Maalum chini ya Mwenyekiti wake Mheshimiwa 

Machano Othman Said, Mwakilishi wa Wananchi Jimbo la Mfenesini kwa 

miongozo na ushauri wao mzuri wanaotupatia.  

 

Mhe. Naibu Spika, kwa heshima kubwa naomba niwashukuru wananchi wa 

Jimbo la Tumbatu kwa kuendelea kuniamini na kushirikiana nami katika 

kuliendeleza jimbo letu. Hakika sitawaacha mkono na ninawaahidi kuzidi 

kushirikiana nao kwa hali na mali. Aidha, natumia fursa hii kuwapa pole 

waathirika wa mvua za masika zinazonyesha na kupelekea watu kupoteza mali 
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na makaazi. Vile vile nichukue fursa hii kuwapa pole wananchi wangu wa 

jimbo la Tumbatu kwa ajali ya dau iliyotokea kule kisiwani na kupoteza maisha 

ya watu wawili, Mwenyezi Mungu awajaalie makaazi mema peponi amin. Ofisi 

yangu iko pamoja nao katika kipindi hiki kigumu. Nachukua fursa hii kutoa 

wito kwa wananchi kuchukua kila tahadhari ili kuepukana na athari zinazoweza 

kutokea.  

 

Mhe. Naibu Spika, baada ya shukrani hizo, naomba sasa niwasilishe utekelezaji 

wa majukumu ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara 

Maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 2016/2017. Kimuundo Ofisi 

imegawika katika sehemu kuu tatu ambazo ni; Idara za Ofisi Kuu ambapo 

pia ina Ofisi inayojitegemea ya Usajili, Vizazi, Vifo na Kadi za 

Utambulisho, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa na Idara Maalum za 

SMZ.  

 

MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA BAJETI KWA MWAKA WA 

FEDHA 2016/2017 

 

Mhe. Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2016/2017 Ofisi ya Rais, Tawala za 

Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ iliidhinishiwa jumla ya 

Shilingi 61,390,000,000.00 kwa kazi za kawaida. Hadi kufikia Machi 2017, 

Ofisi imeingiziwa jumla ya Shilingi 47,606,927,602.00 sawa na asilimia 78 ya 

fedha zilizoidhinishwa kwa mwaka. Ofisi pia iliidhinishiwa Shilingi 

20,319,200,000.00 kwa kazi za maendeleo na hadi kufikia Machi 2017, kiasi 

cha Shilingi 14,609,230,000.00 zilikuwa zimeingizwa, sawa na asilimia 72. 

Aidha, Baraza liliidhinisha kukusanya jumla ya Shilingi 499,750,000.00 katika 

Mfuko Mkuu wa Serikali, ambapo hadi kufikia mwezi Machi 2017, jumla ya 

Shilingi 300,177,000.00 zimekusanywa, sawa na asilimia 60 ya makadirio kwa 

mwaka (Viambatanisho nam. 1,2,4&6 vinahusika). 

 

Mhe. Naibu Spika, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara 

Maalum za SMZ imetekeleza miradi mitano ya maendeleo ambayo ni Mradi 

wa Kuimarisha Kiwanda cha Viatu, Mradi wa Ujenzi wa Chuo cha 

Kurekebisha Watoto Hanyegwa Mchana, Mradi wa Ujenzi wa Vituo vya 

Uokozi na Uzamiaji, Mradi wa Ujenzi wa Jengo la Mama Wajawazito na 

Watoto katika Hospitali ya KMKM Kibweni, na Mradi wa Mji Salama 

unaotekelezwa katika Mkoa wa Mjini Magharibi. Utekelezaji wa miradi hii 

umeelezwa kwa kina katika Idara na Taasisi husika. 
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Mhe. Naibu Spika, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara 

Maalum za SMZ imetekeleza majukumu yake kupitia programu kubwa 28. 

Programu hizo zimegawanyika katika mafungu D1 hadi D12. Fungu D1 ni 

Programu zinazotekelezwa na Idara zilizo chini ya Katibu Mkuu, Mafungu D2 

hadi D6 yanahusu Idara Maalum za SMZ, Mafungu D7 hadi D11 ni Programu 

za Mikoa na Fungu D12 ni Programu za Ofisi ya Usajili Vizazi, Vifo na Kadi 

za Utambulisho. Maelezo yafuatayo yanafafanua utekelezaji kwa kila fungu.  

Programu za Ofisi Kuu 

Programu ya Usimamizi na Uendeshaji wa Ofisi  

Mhe. Naibu Spika, Programu ya Usimamizi na Uendeshaji wa Ofisi ya Rais, 

Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ inahusika na 

masuala ya Utumishi, Utawala na Mipango. Katika kipindi hiki, kazi zifuatazo 

zilitekelezwa kama inavyoonekana katika kitabu cha hotuba ya bajeti ukurasa 

wa 5 hadi wa 9.  

Mhe. Naibu Spika, Ofisi imeendelea kutekeleza mpango wake wa kuimarisha 

rasilimali watu kwa kuchambua mahitaji ya rasilimali watu na kuyawasilisha 

katika Ofisi ya Rais, Katiba Sheria, Utumishi wa Umma na Utawala Bora. 

Aidha, mafunzo juu ya utayarishaji wa mpango wa rasilimali watu pamoja na 

mpango wa urithishaji uongozi yamefanyika. Ofisi imefuatilia masuala ya 

kiutumishi ili kuweka vizuri kumbukumbu za watumishi zikiwemo zile za 

wafanyakazi wa Ofisi waliopo masomoni. Katika kuimarisha utendaji kazi kwa 

wafanyakazi, Idara imetoa mafunzo ya ndani kwa watumishi 19 wa kada ya 

ununuzi na ugavi, utunzaji ghala pamoja na utunzaji kumbukumbu na ukatibu 

muhtasi kwa wafanyakazi 25 wa Ofisi.  

Mhe. Naibu Spika, Ofisi imeendesha vikao vinne vya Kamati ya Uongozi 

kujadili mipango na nyaraka za Ofisi kwa kutolewa maamuzi. Bodi ya Zabuni 

ya Ofisi imeendelea kufanya kazi zake ambapo kwa kipindi hiki zabuni za 

miradi, vifaa na kazi zilizohitaji ushauri elekezi zilipitishwa. Ukaguzi wa Ndani 

umefanyika ambapo jumla ya Idara na Taasisi 25 za Ofisi na Miradi sita ya 

Mamlaka za Serikali za Mitaa ilikaguliwa.  

Mhe. Naibu Spika, masuala ya mipango, sera na utafiti yameratibiwa kupitia 

programu hii ambapo matayarisho ya mipango na taarifa za utekelezaji za Ofisi 

yamefanyika. Katika Kipindi hiki nyaraka saba zilitayarishwa na kuwasilishwa 

Serikalini kwa maamuzi na maelekezo. Uratibu wa matayarisho ya bajeti 

umefanyika na kupelekea kuingizwa kwa Serikali za Mitaa katika Bajeti Kuu 

ya Serikali kuanzia mwaka wa fedha 2017/2018. Jumla ya dhana tano na 

maandiko matatu ya miradi yamekamilishwa na kuwasilishwa Tume ya 

Mipango Zanzibar kwa hatua. Dhana hizo ni; Mpango Shirikishi Jamii kwa 
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Mamlaka za Serikali za Mitaa, Ujenzi wa Skuli ya Sekondari na Ufundi JKU, 

Mradi wa Usimamizi wa Taka kwa Manispaa za Magharibi ‘A’ na ‘B’, Ujenzi 

wa Ofisi ya Wilaya ya Kaskazini ‘A’, na Mpango wa Upelekaji Madaraka kwa 

Wananchi. 

Mhe. Naibu Spika,  katika kutekeleza Mradi wa Mji Salama, Ofisi kwa kutumia  

timu ya wataalamu wa ndani na wataalamu wa mradi imefanya ukaguzi wa 

maeneo  yaliyopendekezwa kuweka vifaa vya ulinzi. Mradi umefanikisha 

uwekaji wa nguzo na upachikaji wa kamera katika maeneo ya Uwanja wa 

Ndege hadi Mnazi Mmoja, Barabara ya Mkapa hadi Mtoni, Malindi hadi 

Bububu na Mbuyu Mnene, Michenzani hadi Kariakoo. Aidha, umefanyika 

ujenzi wa kituo cha kupokea mawasiliano ya kamera na utaratibu wa uwekaji 

wa vifaa vya mawasiliano unaendelea.  Kupitia mradi huu pia, vifaa 

mbalimbali vimenunuliwa na tayari vimeshawasili zikiwemo gari 17, gari mbili 

za zimamoto, pikipiki 20, kamera 296, nguzo 400, paneli za nishati ya jua 360, 

nguzo mpya 58 na vifaa vingine vya nishati. Vifaa vingine vilivyonunuliwa ni 

mashine mbili za kukagulia mizigo, video wall screen nane, multicopter drone 

moja na fixed wings drone mbili. Sambamba na kununuliwa kwa vifaa hivyo, 

mafunzo ya matumizi ya gari za zimamoto yamekamilika na mafunzo mengine 

yanaendelea. 

Mhe. Naibu Spika, Ripoti za Utafiti wa Huduma Zinazotolewa na Serikali za 

Mitaa uliofanyika mwaka 2015/2016 zilichapishwa ambapo nakala 70 

zilisambazwa kwa wahusika. Aidha, dhana 11 za maeneo mapya ya utafiti 

zilikusanywa kutoka Taasisi na Idara zilizo chini ya Ofisi ya Rais, Tawala za 

Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa madhumuni ya 

kujiweka tayari na maeneo ya utafiti yatakayofanyiwa kazi kulingana na 

vipaumbele pindi unapopatikana uwezo wa kufanya hivyo. Kupitia msaada wa 

UNICEF, Ofisi imekamilisha kazi ya kutayarisha Taarifa za Msingi za Wilaya 

(District Profiles) sita. Hivi sasa Wilaya ya Magharibi A, Magharibi B, 

Kaskazini A, Kaskazini B, Wete na Mkoani tayari zinazo taarifa za msingi. 

Taarifa hizi ni muhimu sana katika upangaji mipango ya maendeleo kiwilaya. 

Ofisi kwa kushirikiana na Tume ya Mipango zinaendelea kufanyia kazi Wilaya 

tano zilizobakia ili nazo ziweze kuwa na taarifa za msingi. 

Mhe. Naibu Spika, shughuli zilizotekelezwa na Ofisi Kuu Pemba ni pamoja na 

kufanya ufuatiliaji wa shughuli za Taasisi za Ofisi zilizoko Pemba. Katika 

ufuatiliaji huo, Miradi inayotekelezwa na Mamlaka za Serikali za Mitaa 

ilikaguliwa. Miradi hiyo ni ujenzi wa Ofisi ya Baraza la Mji Chake, Mkoani na 

Wete; ujenzi wa vidaraja, mitaro ya maji ya mvua, vituo vya gari za abiria 

Wete, Ukumbi wa Mikutano wa Halmashauri ya Wilaya ya Micheweni na 

Masoko. Miradi ya maendeleo ya Idara Maalum za SMZ iliyokaguliwa ni 

ujenzi wa kituo cha Uokozi cha KMKM Mkoani na ujenzi wa jengo la Ofisi la 
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Chuo cha Mafunzo Wete. Ofisi pia imetembelea maeneo ya uzalishaji ya Idara 

Maalum za SMZ Pemba ili kubaini mafanikio na changamoto zinazowakabili.  

Mhe. Naibu Spika, Ofisi Kuu Pemba imeshirikiana na Idara ya Tawala za 

Mikoa na Serikali za Mitaa katika kuwajengea uwezo watendaji wa Mamlaka 

za Serikali za Mitaa, Waheshimiwa Madiwani, na Masheha. Semina zilizohusu 

Sheria namba 7/2014 ya Mamlaka za Serikali za Mitaa na Sheria namba 8/2014 

ya Tawala za Mikoa zilifanyika.  

Mhe. Naibu Spika, Ofisi pia imewapatia mafunzo wafanyakazi 11 

wanaoendelea na masomo katika fani za usimamizi wa rasilimali watu, 

uhasibu, utunzaji wa kumbukumbu, ununuzi na ugavi, kazi za jamii, uchumi, 

Sheria na TEHAMA. Vile vile, Ofisi kwa kushirikiana na Idara ya Utumishi 

imeratibu uandaaji wa Ikama (Nominal Roll), na kufanya vikao vya Maofisa 

Utumishi.  

Programu ya Uratibu wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa 

Mhe. Naibu Spika, Mkakati wa Upelekaji Madaraka kwa wananchi 

umeandaliwa na hatimaye kupitishwa na Serikali kwa ajili ya utekelezaji. Kwa 

nyakati tofauti, watendaji wa Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa 

na Idara Maalum za SMZ na Wajumbe wa Kamati ya Sheria, Utawala bora na 

Idara Maalum ya Baraza la Wawakilishi, walitembelea Ofisi ya Rais –

TAMISEMI Dodoma ili kubadilishana uzoefu kuhusu utekelezaji wa dhana ya 

kupeleka madaraka kwa wananchi. Ziara hizo zimekuwa na manufaa makubwa 

kwa Ofisi katika jitihada zake za kutekeleza kwa vitendo dhana ya ugatuzi wa 

madaraka.  

Mhe. Naibu Spika, kwa maelezo kuhudu utekelezaji wa program hizo naomba 

waheshimiwa wajumbe waangalie katika kitabu cha hotuba ya bajeti ukurasa 

wa 9 hadi 11. 

 

Mhe. Naibu Spika, zimefanyika semina kwa watendaji ili kuutambulisha 

mpango wa kupeleka madaraka kwa wananchi. Semina hizo ziliwashirikisha 

Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, Wakuu wa Mikoa, Wakuu wa Wilaya, 

Makatibu Tawala Mkoa na Wilaya, Wakurugenzi wa Halmashauri na 

Watendaji wa Mamlaka za Serikali za Mitaa za Unguja na Pemba. Ofisi pia 

imeanzisha Vikosikazi katika maeneo matano ya ugatuzi ili kuleta ushiriki wa 

pamoja katika kutekeleza mabadiliko haya. Kwa upande mwingine, Ofisi 

imeandaa mapendekezo ya miundo ya Sekretarieti za Mikoa, pamoja na 

miongozo ya uundaji wa Mabaraza ya Wadi, Kamati za Mashauriano za 

Shehia, na muundo mpya wa Mamlaka za Serikali za Mitaa kulingana na 

mahitaji ya ugatuzi.  
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Mhe. Naibu Spika, Waheshimiwa Madiwani na Watendaji wa Serikali za Mitaa 

wa Unguja na Pemba 235 wamepatiwa mafunzo kuhusu Sheria nam. 7/2014 ya 

Mamlaka za Serikali za Mitaa na Sheria nam. 8/2014 ya Tawala za Mikoa. 

Madiwani hao pia wameelimishwa kuhusu wajibu, miiko na maadili; misingi 

ya utawala bora, Sera ya Serikali za Mitaa na umuhimu wa kutayarisha 

mipango na bajeti kwa kuzingatia mahitaji ya wananchi.  

Mhe. Naibu Spika, hadi kufikia Machi, 2017 Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, 

Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ ilikuwa imepokea jumla ya Shilingi 

699.8 milioni kutoka Serikalini kwa ajili ya matengenezo ya barabara za ndani, 

kati ya Shilingi 803.6 milioni zilizotengwa katika mwaka wa fedha 2016/2017. 

Fedha hizo zimetumika kwa ajili ya matengenezo ya barabara zenye urefu wa 

kilomita 1.1 katika kiwango cha lami kati ya lengo la kilomita 3.1 

zilizopangwa. Barabara zilizofanyiwa matengenezo ni Misufini – Kwa Biziredi 

Wilaya ya Mjini Unguja, yenye urefu wa Kilomita 0.65 na barabara Qatar – 

Chake Chake Pemba, yenye urefu wa kilomita 0.45. Ofisi inaendelea kutoa 

ushauri elekezi katika usanifu wa barabara za ndani zenye urefu wa kilomita 50 

Unguja na Pemba ambapo hadi sasa jumla ya kilomita 21.37 za usanifu wa 

barabara hizo tayari umekamilika. Aidha, taratibu za ujenzi wa barabara ya 

Magogoni Kwamabata hadi Kinuni zinaendelea katika hatua ya kumpata 

Mkandarasi. Matarajio ni hatua za ujenzi kuanza katika mwezi Juni, 2017.  

Programu ya Uratibu wa Idara Maalum za SMZ 

Mhe. Naibu Spika, Idara ya Uratibu wa Idara Maalum za SMZ ina jukumu la 

kuratibu na kusimamia kazi za Idara Maalum za SMZ zikiwemo za utekelezaji 

wa sera, Sheria na kanuni za Idara Maalum na kusimamia vikao vya Mahakama 

ya Rufaa. Aidha, Idara ina jukumu la kisera kusimamia mwenendo wa 

kiutumishi, maslahi ya Maofisa na Wapiganaji, kuwajengea uwezo wa 

kiutendaji na kuratibu masuala ya mashirikiano ya Idara Maalum za SMZ na 

Vyombo vya Ulinzi na Usalama vya SMT. 

Mhe. Spika, kwa maelezo zaidi kuhusu utekelezaji wa program hizo naomba 

Waheshimiwa Wajumbe waangalie katika kitabu cha hotuba ya bajeti ukurasa 

wa 11 hadi 12. 

Mhe. Naibu Spika, Ofisi imefanya ufuatiliaji kwa kanda zote za Idara Maalum 

Unguja na Pemba na kutoa miongozo ya uzalishaji mali pamoja na kukagua na 

kufanya tathmini ya hali ya makaazi kwa Wapiganaji wa Idara Maalum huko 

Pemba. Mahakama ya Rufaa ya Idara Maalum za SMZ imeundwa katika 

kipindi hichi baada ya Mahakama iliyokuwepo kumaliza muda wake. Vile vile, 

Ofisi imeratibu uandikishaji wa vijana wa kujitolea wa JKU kwa mwaka 2017. 
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Programu ya Usimamizi wa Utumishi wa Idara Maalum za SMZ 

Mhe. Naibu Spika, Tume ya Utumishi ya Idara Maalum za SMZ ni miongoni 

mwa Tume nne zinazosimamia Utumishi wa Umma Zanzibar. Kazi za msingi 

zinazofanywa na Tume ya Utumishi ya Idara Maalum za SMZ ni kusimamia 

uajiri, kuajiri watumishi, kupendekeza miundo ya utumishi, na kutoa 

miongozo. Aidha, Tume ina jukumu la kuthibitisha upandishaji vyeo, 

kuidhinisha nyongeza ya muda wa utumishi, kuidhinisha mikataba ya ajira kwa 

muda maalum na kuidhinisha kushusha daraja au cheo.  

Mhe. Naibu Spika, kwa maelezo zaidi kuhusu utekelezaji wa program hizo 

naomba waheshimiwa wajumbe waangalie katika kitabu cha hotuba ya bajeti 

ukurasa wa 12 hadi 13. 

Mhe. Naibu Spika, Tume imefanya vikao vitatu vya kawaida vilivyojadili 

masuala ya utumishi ya Idara Maalum za SMZ na kutolea maamuzi 

malalamiko 16 ya watumishi. Katika vikao vyake hivyo pia, Tume 

imeidhinisha mikataba mipya 11 ya ajira, imetoa mwongozo wa malipo ya 

stahiki za utaalamu na watumishi, imewapandisha vyeo na kupendekeza 

kupandishwa vyeo kwa Maofisa. 

Mhe. Naibu Spika, Tume imetoa mafunzo kwa watumishi 250 wa Unguja na 

Pemba kuhusu Sheria zinazoongoza Idara Maalum za SMZ na masuala ya 

kiutumishi. Vile vile, Tume imechukua hatua za kuifanyia mapitio Sheria ya 

Tume ya Utumishi ya Idara Maalum kwa kufanya mikutano na wahusika wa 

Sheria hiyo. 

Mhe. Naibu Spika, Programu za Fungu D1, linalosimamiwa na Katibu Mkuu, 

ziliidhinishiwa jumla ya Shilingi 4,461,300,000.00 kwa kazi za kawaida na 

hadi kufikia Machi 2017, Fungu hili limeingiziwa Shilingi 3,488,148,000.00, 

sawa na asilimia 78 ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo, Shilingi 

2,953,336,700.00 sawa na asilimia 89 ni kwa ajili ya mishahara na Shilingi 

534,811,878.00 sawa na asilimia 46 zilitumika kwa matumizi mengineyo. 

Aidha, Shilingi 18,000,000,000.00 zilitengwa kwa kazi za maendeleo. Hadi 

kufikia Machi 2017, Ofisi imeingiziwa Shilingi 13,500,000,000.00 sawa na 

asilimia 75 ya makadirio ya mwaka (Viambatanisho nam. 1,2,&6 vinahusika). 

Programu za Idara Maalum za SMZ (D2 – D6) 

Mhe. Naibu Spika, Idara Maalum za SMZ zinayo mafungu D2 - Jeshi la 

Kujenga Uchumi, D3 – Chuo cha Mafunzo, D4 - Kikosi Maalum cha Kuzuia 

Magendo, D5 - Kikosi cha Zimamoto na Uokozi na D6 - Kikosi cha Valantia 

Zanzibar. Maelezo yafuatayo yanahusu utekelezaji katika Idara Maalum za 

SMZ. 
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Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU – D2) 

Mhe. Naibu Spika, Jeshi la Kujenga Uchumi limeanzishwa kupitia ibara ya 121 

(2) ya Katiba ya Zanzibar na Sheria nam. 6/2003 kwa jukumu la kuwafunza 

vijana uzalendo, uzalishaji mali, ufundi na kazi za amali. JKU linatoa mafunzo 

kwa vijana katika nyanja za uzalishaji wa kilimo, mifugo, uvuvi na kazi za 

amali ili kuwajenga vijana hao katika misingi ya kujitegemea na waweze 

kuitumikia na kuijenga nchi yao. Katika utekelezaji wa majukumu yake, JKU 

ilitekeleza yafuatayo:-  

Mhe. Naibu Spika, kwa maelezo zaidi kuhusu utekelezaji wa program hizo 

naomba Waheshimiwa Wajumbe waangalie katika kitabu cha hotuba ya bajeti 

ukurasa wa 14 hadi 15. 

Mhe. Naibu Spika, kupitia Programu ya Mafunzo ya Uzalendo, uzalishaji na 

kazi za amali, JKU imetoa mafunzo kwa vijana 2,206 kuhusu uzalishaji wa 

kilimo, mifugo na mafunzo ya uzalendo; na vijana 190 wamepatiwa mafunzo 

ya michezo na utamaduni. Vijana 1,162 wamepatiwa mafunzo ya ufundi na 

kazi za amali na vijana 796 wamepatiwa elimu ya Sekondari. 

Mhe. Naibu Spika, kupitia Programu ya Ulinzi na Uendeshaji, watumishi 12 

walijengewa uwezo kiutendaji katika ngazi za Stashahada za; Kilimo na 

Mifugo, Afya na Usimamizi wa Rasilimali Watu. Wapiganaji 303 walipatiwa 

mafunzo ya kijeshi katika ngazi ya Uongozi Mdogo, Uongozi Mkubwa na 

mafunzo ya Polisi – Jeshi katika Chuo cha Uongozi JKU Dunga, Chuo cha 

KVZ Pangatupu, Chuo cha JWTZ Kalunde Tabora na Chuo cha JWTZ 

Kunduchi Dar es salaam. Watumishi wa JKU walipatiwa stahili zao na huduma 

ya chakula kwa walinzi. Aidha, JKU imefanya utafiti kuhusu uwezo na 

mahitaji ya rasilimali watu. 

Mhe. Naibu Spika, JKU iliidhinishiwa kutumia jumla ya Shilingi 

11,456,400,000.00 kwa kazi za kawaida. Hadi kufikia Machi 2017, JKU 

imeingiziwa jumla ya Shilingi 9,789,200,000.00 ambayo ni sawa na asilimia 85 

ya makadirio ya mwaka. Aidha, Kikosi kiliidhinishiwa kukusanya Shilingi 

44,400,000.00 kutoka kwenye vyanzo vyake vya mapato yasiyokuwa ya kodi. 

Hadi kufikia Machi 2017, JKU imekusanya Shilingi 33,800,000.00 sawa na 

asilimia 76 ya makadirio ya mwaka (Viambatanisho nam. 1,2,&4a vinahusika). 

Chuo cha Mafunzo (MF – D3) 

Mhe. Naibu Spika, Chuo cha Mafunzo kina jukumu la kuwapokea wale wote 

wanaopelekwa Chuo cha Mafunzo kwa mujibu wa Sheria kwa ajili ya 

kuwalinda na kuwarekebisha ili wanaporejea katika jamii wawe raia wema. 

Urekebishaji unajumuisha mafunzo katika fani za ujenzi, kilimo, ushoni, ufundi 

magari, useremala, ujasiriamali pamoja na huduma za ushauri nasaha.  
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Mhe. Naibu Spika, kwa maeleo zaidi kuhusu utekelezaji wa program hizo 

naomba Waheshimiwa Wajumbe waangalie katika kitabu cha hotuba ya bajeti 

ukurasa wa 15 hadi 17. 

Mhe. Naibu Spika, Kikosi kimeendelea kuwapatia mahitaji ya kibinadamu 

wanafunzi, ikiwemo chakula na malazi. Aidha, elimu ya watu wazima 

imetolewa kwa wanafunzi 84. Wanafunzi hao pia wamejifunza fani za ushoni, 

uchongaji, na kilimo.  

Mhe. Naibu Spika, kwa upande wa shughuli za uzalishaji, Chuo Cha Mafunzo 

kimenunua mbegu, mbolea pamoja na pembejeo za kilimo cha muhogo, viazi 

vitamu, mahindi, mpunga pamoja na mboga kwa kambi za Unguja na Pemba. 

Mhe. Naibu Spika, jengo jipya la Urekebishaji Wanafunzi Watoto limeanza 

kujengwa kwa hatua ya msingi pamoja na kusimamisha nguzo kwa ajili ya 

ghorofa moja. Shughuli hii inafanyika kupitia fedha za mradi unaogharamiwa 

na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. 

Mhe. Naibu Spika, Chuo cha Mafunzo kiliidhinishiwa Shilingi 

8,970,000,000.00 kwa matumizi ya kazi za kawaida na kuingiziwa Shilingi 

7,248,096,623.00 sawa na asilimia 81 ya fedha zilizoidhinishwa. Aidha, kati ya 

Shilingi 250,000,000.00 zilizoidhinishwa kwa kazi za maendeleo, Kikosi 

kiliingiziwa Shilingi 239,000,000.00 sawa na asilimia 96. Kikosi 

kiliidhinishiwa kukusanya Shillingi 60,578,000.00 na hadi kufikia Machi 2017, 

kimekusanya Shilingi 18,000,000.00 sawa na asilimia 30 (Viambatanisho nam. 

1,2,4a & 6 vinahusika). 

 

Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo (KMKM – D4)  

Mhe. Naibu Spika, Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo kimeanzishwa kwa 

Sheria nam. 1/2003 na kina majukumu ya kulinda usalama wa bahari ya 

Zanzibar, kuzuia njia zote zinazoweza kutumika kupitisha magendo, kusaidia 

usalama wa baharini kwa abiria, mizigo na watumiaji wengine wa bahari, 

uokozi baharini na kuongoza misafara ya Viongozi katika shughuli maalum 

wanapotumia usafiri wa bahari. 

Mhe. Naibu Spika, kwa maelezo zaidi kuhusu utekelezaji wa program hizo 

naomba Waheshimiwa Wajumbe waangalie katika kitabu cha hotuba ya bajeti 

ukurasa wa 17 hadi 19. 

Mheshimiwa Spika Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo kimeendeleza ulinzi 

wa doria katika ukanda wote wa bahari na nchi kavu ya Visiwa vya Unguja na 

Pemba ili kudhibiti hali ya usalama, udhibiti wa magendo na uchafuzi wa 

mazingira baharini. Matukio mbalimbali ya utoroshaji wa rasilimali za nchi 
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yalidhibitiwa. Aidha, Kikosi kimeendelea kuvifanyia matengenezo vyombo vya 

usafiri wa doria za baharini na nchi kavu. Kikosi pia kimenunua gari kwa ajili 

ya shughuli za ulinzi.  

Mhe. Naibu Spika, katika kutekeleza mradi wa Ujenzi wa Vituo vya Uokozi, 

Kikosi kimeendelea kukamilisha ujenzi wa Kituo cha Makao Makuu ya 

KMKM na ujenzi wa Vituo vya Mkoani Pemba na Nungwi Unguja. Kupitia 

mradi huo pia Kikosi kimewapatia mafunzo ya awali ya uzamiaji wanafunzi 42. 

Aidha, Kikosi kimenunua vifaa vya uokozi na vifaa vya mawasiliano. 

Sambamba na hilo wahusika wengine 800 kutoka wilaya tano za Unguja na 

Pemba wamepatiwa elimu ya matumizi ya bahari na uokozi. 

Mhe. Naibu Spika, katika kuimarisha mradi wa jengo la mama wajawazito na 

watoto, Kikosi kimeweka msingi, jamvi na kuinua nguzo za pembeni kwa ajili 

ya ujenzi wa ghorofa ya kwanza.  Aidha, Kikosi kimeimarisha nguvu za doria 

kwa kuyafanyia matengenezo majengo katika Kambi ya Mkokotoni, Kama, 

Makao Makuu Kibweni na Hospitali. 

Mhe. Naibu Spika, Hospitali ya Kikosi cha KMKM imeendelea kutoa matibabu 

kwa wapiganaji wake na raia, ununuzi wa vifaa tiba na dawa pamoja na kutoa 

ushauri nasaha. Sambamba na hilo Kikosi kimenunua vitanda 12, jiko la 

kuchemshia vifaa na mashuka 150. Aidha, Kikosi kimewapatia stahiki Maofisa 

na wapiganaji wote na kulipa fidia kwa maofisa na wapiganaji walioumia 

kazini. Hatua za kuwajengea uwezo wapiganaji zimechukuliwa kwa kufanya 

malipo kwa wafanyakazi wake wawili wanaosoma Shahada ya Uzamili, tisa 

wanaosomea Shahada ya Kwanza, Stashahada 17 na Cheti 31. 

Mhe. Naibu Spika, Kikosi cha Kuzuia Magendo kiliidhinishiwa kiasi cha 

Shilingi 15,134,500,000.00 kwa kazi za kawaida na hadi kufikia mwezi Machi 

2017, Kikosi kimeingiziwa Shilingi 11,585,851,289.00 sawa na asilimia 76 ya 

makadirio. Aidha, Kikosi kiliidhinishiwa Shilingi 1,242,000,000.00 kwa kazi 

za maendeleo, na hadi kufikia Machi 2017 Kikosi kimeingiziwa Shilingi 

842,800,000.00 sawa na asilimia 68. Kwa upande wa mapato Kikosi 

kiliidhinishiwa kukusanya shillingi 31,005,000.00 na hadi kufikia Machi 2017, 

kimekusanya Shilingi 15,500,000.00 sawa na asilimia 50 (Viambatanisho nam. 

1,2,4a&6 vinahusika). 

Kikosi cha Zimamoto na Uokozi (KZU – D5) 

Mhe. Naibu Spika, Kikosi cha Zimamoto na Uokozi kimeanzishwa kwa Sheria 

nam. 7/1999 na kina jukumu la kusimamia shughuli zote za uzimaji moto na 

uokozi wa maisha na mali za watu na kusimamia na kuhakikisha kuwa huduma 

za Zimamoto kwenye Viwanja vya Ndege na Bandarini zinaenda sambamba 

kulingana na masharti ya Kitaifa na Kimataifa. Aidha, Kikosi kinasimamia 
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utoaji wa huduma za kibinaadamu na ushauri wa mafunzo ya kujikinga na moto 

kwa wananchi, Taasisi za Serikali na za watu binafsi. 

Mhe. Naibu Spika, kwa maelezo zaidi kuhusu utekelezaji wa program hizo 

naomba Waheshimiwa Wajumbe waangalie katika kitabu cha hotuba ya bajeti 

ukurasa wa 19 hadi 21. 

Mhe. Naibu Spika, Kikosi cha Zimamoto na Uokozi kimetoa huduma za 

Zimamoto na Uokozi katika matukio 370 yaliyoripotiwa katika vituo vyote vya 

Unguja na Pemba. Kati ya matukio hayo, Kikosi kimefika kwa wakati katika 

matukio 250 na katika matukio 120 hakikuwahi kutokana na changamoto 

mbalimbali zikiwemo kuchelewa kupata taarifa, kutofuatwa kwa Sheria za 

barabarani na ujenzi holela. Katika matukio hayo Kikosi kimeokoa watu 43 

wakiwa hai na 19 wakiwa wamefariki. Ufanisi uliopatikana ni pamoja na 

kuokoa vitu vyenye thamani ya Shilingi 7.2 bilioni. Kwa upande mwingine, 

hasara iliyotokana na ajali hizo inakadiriwa kufikia Shilingi 3.1 bilioni 

(Kiambatanisho nam. 10).  

Mhe. Naibu Spika, Kikosi kimeendelea kutoa huduma za Zimamoto na Uokozi 

pamoja na kuimarisha tahadhari na usalama katika viwanja vya ndege na 

bandarini kwa kuhudumia ndege kubwa 7,861 na ndege ndogo 45,655 wakati 

wa kutua, kuruka na kutia mafuta. Huduma hizo zimetolewa pia katika utiaji 

wa mafuta kwenye meli na boti 1,794 na kuendelea kuimarisha usalama wa 

mizigo na abiria wanaotumia bandari. Aidha, Kikosi kwa kushirikiana na 

Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Zanzibar, kimejenga kituo kipya cha 

Zimamoto katika Kiwanja cha Ndege cha Kimataifa cha Abeid Amani Karume 

na tayari kinatoa huduma za Zimamoto na Uokozi. 

Mhe. Naibu Spika, Kikosi kimepatiwa gari mbili kutoka Wizara ya Ujenzi, 

Mawasiliano na Usafirishaji zenye thamani ya Dola za Kimarekani milioni 1.6, 

pamoja na gari mbili kutoka Mradi wa Mji Salama unaosimamiwa na Ofisi ya 

Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ zenye 

thamani ya Dola za Kimarekani milioni 1.99. Mafunzo ya utumiaji wa gari hizo 

yameshatolewa na tayari zimeshaanza kutoa huduma katika kiwanja cha ndege 

cha Zanzibar. Kikosi pia kimezifanyia matengenezo gari 50 pamoja na kufanya 

matengenezo katika Chuo cha Zimamoto Kitogani na Chanjaani Pemba. Aidha, 

Kikosi kimeendelea kuelimisha jamii kuhusu tahadhari juu ya majanga ya moto 

kwa kurusha hewani vipindi 19 vya redio na vitano vya televisheni, kutoa 

vipeperushi na elimu kwa Taasisi za Serikali na za watu binafsi. 

Mhe. Naibu Spika, Kikosi kimeendelea kuwagharamia Wapiganaji wake 20 

wanaosoma fani na kada tofauti, kimefanya malipo ya likizo kwa wafanyakazi 

20, na kufanya mafunzo kwa Maofisa 60. Kikosi pia kimenunua sare kwa 
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wafanyakazi na kuwapatia huduma ya chakula askari wanaokuwa zamu katika 

vituo vyote vya Unguja na Pemba.  

Mhe.Naibu Spika, Kikosi Cha Zimamoto na Uokozi kiliidhinishiwa Shilingi 

4,911,100,000.00 kwa kazi za kawaida. Hadi kufikia Machi, 2017 Kikosi 

kimeingiziwa Shilingi 3,763,351,213.00 sawa na asilimia 77. Vile vile, Kikosi 

kilikadiriwa kukusanya Shilingi 21,084,000.00 na hadi kufikia Machi, 2017 

kimekusanya Shilingi 17,250,000.00 sawa na asilimia 82 (Viambatanisho nam. 

1,2,&4a vinahusika). 

Kikosi cha Valantia Zanzibar (KVZ – D6) 

Mhe. Naibu Spika, Kikosi cha Valantia kimeanzishwa kwa Sheria nam. 5/2004 

na kwa mujibu wa Sheria hiyo Kikosi kina majukumu ya kuweka amani na 

utulivu katika nchi, kutoa msaada katika kukabiliana na majanga, ulinzi wa 

mali za Serikali na kufanya kazi za kijeshi kwa madhumuni ya kuzuia hali 

inayohatarisha usalama wa nchi. Katika mwaka wa fedha 2016/2017, Kikosi 

kimetekeleza Programu ya Amani na Utulivu na Programu ya Usimamizi na 

Utawala wa Kikosi kama inavyoonekana katika kitabu cha hotuba ya bajeti 

ukurasa wa 21 hadi 23. 

Mhe. Naibu Spika, Kikosi kimefanya doria na kuwafikisha Wapiganaji katika 

vituo vya ulinzi kwa wakati. Kikosi pia kimeimarisha ulinzi katika taasisi za 

Serikali, taasisi binafsi na nyumba za Viongozi Wakuu wa Serikali. Aidha, 

Kikosi kimetoa huduma za chakula kwa Wapiganaji wake wote waliokuwa 

katika shughuli za ulinzi vituoni. Kikosi pia kimenunua sare na kuendelea 

kutoa huduma na mahitaji muhimu kwa Maofisa na Wapiganaji wake wote 

Unguja na Pemba.  

Mhe. Naibu Spika, Kikosi kimefanya matengenezo ya Jengo la Ofisi Kuu ya 

Kikosi liliopo Ndugukitu Kisiwani Pemba na kuwapatia mafunzo ya kijeshi 

Wapiganaji 93 kwa ngazi ya Uongozi Mdogo na Wapiganaji 18 kwa ngazi ya 

Polisi Jeshi (MP). Mbali na mafunzo ya kijeshi Kikosi kimewapatia elimu 

Wapiganaji wawili katika fani ya utabibu kwa ngazi ya Stashahada.  

Mhe. Naibu Spika, Kikosi kilifanya ziara ya kimasomo Tanzania Bara ili 

kujifunza katika Kiwanda cha Viatu kilichopo Moshi Mkoani Kilimanjaro. 

Katika ziara hiyo washiriki wamepata uelewa juu ya teknolojia inayotumika na 

kuzitambua aina za mashine zenye ubora na ufanisi. Katika ziara hiyo pia, 

kikosi kumepata uzoefu wa usimamizi na uongozi wa Kiwanda. Hivi sasa 

Kikosi kinaendelea na utaratibu wa kumalizia miongozo minne itakayotumika 

katika kiwanda cha viatu ili kazi ya uzalishaji wa viatu ifanyike kwa ufanisi. 

 Mhe. Naibu Spika, Kikosi cha Valantia kiliidhinishiwa jumla ya Shilingi 

6,699,900,000.00 kwa kazi za kawaida na hadi kufikia mwezi Machi 2017 
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Kikosi kimeingiziwa jumla ya Shilingi 4,909,430,650.00 sawa na asilimia 73.  

Aidha, Kikosi kiliidhinishiwa Shilingi 827,200,000 kwa kazi za maendeleo na 

fedha zilizopatikana ni Shilingi 27,430,000.00, sawa na asilimia 3.3. Vile vile, 

Kikosi kilipangiwa kukusanya Shilingi 21,084,000.00 na hadi kufikia Machi 

2017, Shilingi 15,000,000.00 sawa na asilimia 71 zimekusanywa 

(Viambatanisho nam. 1,2,4a&6 vinahusika). 

 

Programu za Mikoa (D7 – D11) 

Mhe. Naibu Spika, naomba sasa nizungumzie utekelezaji katika mafungu ya 

mikoa ambayo ni: 

 

D7  - Mkoa wa Mjini Magharibi,  

D8  - Mkoa wa Kusini Unguja,  

D9  - Mkoa wa Kaskazini Unguja,  

D10  - Mkoa wa Kusini Pemba na  

D11  - Mkoa wa Kaskazini Pemba.  

 

Mhe. Naibu Spika, katika sehemu hii nitaelezea utekelezaji katika mikoa 

nikihusisha pia maelezo ya utekelezaji katika Mamlaka za Serikali za Mitaa za 

Mkoa husika. Utaratibu huu ni kulingana na matakwa ya upelekaji madaraka 

kwa wananchi ambapo maelezo ya utekelezaji shughuli ni lazima yazingatie 

kiasi ambacho mkoa umewahudumia wananchi katika eneo lake la kiutawala. 

Hata hivyo naomba nichukue fursa hii kuelezea, japo kwa uchache, dhana ya 

upelekaji madaraka kwa wananchi, yaani Decentralization by Devolution (D by 

D). 

 

 

Dhana ya Upelekaji wa Madaraka kwa Wananchi 

 

Mhe. Naibu Spika, mwaka 2012, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ilipitisha Sera 

ya Upelekaji Madaraka kwa Wananchi ambayo ilifuatiwa na kufanyiwa 

mapitio Sheria zilizokuwepo na hatimaye kuandaliwa Sheria nam. 7/2014 ya 

Serikali za Mitaa na Sheria nam. 8/2014 ya Tawala za Mikoa. Kutayarishwa 

kwa nyaraka hizi muhimu kumepelekea nguvu mpya katika kutekeleza dhana 

ya upelekaji madaraka kwa wananchi. Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali 

za Mitaa na Idara Maalum za SMZ imechukua hatua za utekelezaji wa sheria 

hizi mbili kwa kuandaa mkakati na mwelekeo wa upelekaji madaraka kwa 

wananchi (The Zanzibar Decentralization by Devolution Strategy and 
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Roadmap, 2016). Mkakati huo tayari umepitishwa na Serikali na umeanza 

kutekelezwa kuanzia mwaka wa fedha 2016/2017. 

 

Mhe. Naibu Spika, dhana ya upelekaji wa madaraka kwa wananchi inahusu 

hatua za kukasimu majukumu yasiyokuwa ya lazima kufanywa na Serikali Kuu 

na kuyapeleka katika Serikali za Mitaa. Majukumu haya ni yale yanayohusu 

huduma za jamii na mazingira wezeshi ya kujenga uchumi wa mtu mmoja 

mmoja, vikundi au jamii nzima katika eneo dogo la nchi. Upelekaji huu wa 

majukumu unahusisha pia rasilimali muhimu za utekelezaji, nguvu za kufanya 

maamuzi na miundombinu stahiki kwa madhumuni ya kuharakisha maendeleo. 

Serikali Kuu kwa upande mwingine itabakia na majukumu yale tu ambayo ni 

lazima yafanywe na Serikali Kuu. Hali hii itapelekea ufanisi na uthabiti wa 

mabadiliko ya kimaendeleo katika ngazi zote mbili za serikali.  

 

Mhe. Naibu Spika, Serikali za Mitaa ni vyombo vya serikali vyenye mamlaka 

na madaraka ndani ya eneo dogo katika nchi (Mkoa, Wilaya au Shehia). 

Mamlaka za Serikali za Mitaa zimeanzishwa kisheria ili kuendesha serikali 

katika sehemu ndogo ya nchi na zimekabidhiwa majukumu ya kuhakikisha 

kuwa wananchi wake wanapata huduma za jamii kwa ukaribu zaidi. Mamlaka 

za Serikali za Mitaa husimamia huduma za kisekta kwa ujumla ambapo taratibu 

za kuandaa mipango ya maendeleo hufanywa kwa kuwashirikisha wananchi na 

wawakilishi wao waliochaguliwa katika ngazi za chini (msingi) za utawala 

(Waheshimiwa Madiwani).  

 

Mhe. Naibu Spika, kulingana na Sheria nam. 7/2014, Sekta ambazo 

zimegatuliwa kwa kuanzia ni elimu ya maandalizi na msingi, afya ya msingi na 

kilimo. Sekta nyingine zitagatuliwa kadiri hali itakavyoruhusu. Mkakati wa 

mabadiliko katika Serikali za Mitaa uliotayarishwa umebainisha maeneo ya 

kufanyiwa mabadiliko likiwemo suala ya uelewa wa dhana ya ugatuzi, mapitio 

ya sheria ili ziendane na mfumo wa upelekaji madaraka kwa wananchi (D by 

D), marekebisho ya mifumo na taratibu za fedha, hali ya utumishi na usimamizi 

wake pamoja na muundo wa kitaasisi. 

  
Mhe. Naibu Spika, katika hatua za awali za utekelezaji wa mpango huu, Ofisi 

ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, 

imeanza kwa kuitambulisha dhana ya madaraka kwa wananchi katika vyombo 

vya msingi ambavyo vitahusika moja kwa moja katika utekelezaji. Kazi ya 

kuelimisha jamii itaendelea kwa kuwa ndio msingi wa kufanikiwa kwa 

utekelezaji wa ugatuzi.  

 

Mhe. Naibu Spika, matokeo yanayotarajiwa kupatikana katika kipindi cha 

miaka mitatu ya utekelezaji ni kama ifuatavyo:  
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i. Mamlaka zote zinazohusika, pamoja na wananchi kwa ujumla 

kufahamu na kushiriki katika utekelezaji wa mpango wa ugatuzi;  

ii. Mpango wa Mapitio ya Sheria mbalimbali ili ziendane na ugatuzi 

kutayarishwa na kuanza kutekelezwa; 

iii. Miundo, mifumo na taratibu za kifedha katika Serikali za Mitaa 

kufanyiwa mazingatio na kuunganishwa na mfumo wa kifedha wa 

Serikali Kuu ili kuhakikisha upatikanaji, udhibiti na utumiaji sahihi wa 

rasilimali za nchi katika kuwahudumia wananchi; 

iv. Usimamizi wa rasilimali watu katika Serikali za Mitaa kuimarika; na  

v. Miundo na majukumu ya kiutekelezaji katika Serikali za Mitaa 

kuoanishwa na miundo na majukumu ya kiusimamizi ya vyombo vya 

Serikali Kuu.  

 

Mhe. Naibu Spika, katika kutekeleza upelekaji wa madaraka kwa wananchi, 

serikali imeanza kuchukua hatua kwa kugatua baadhi ya majukumu ya Wizara 

ya Afya, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali na Wizara ya Kilimo, 

Maliasili, Mifugo na Uvuvi. Majukumu hayo sasa yatatekelezwa na mamlaka 

za Serikali za Mitaa kuanzia mwaka wa fedha 2017/18. Katika kufanikisha 

utekelezaji wa majukumu hayo mapya, Mamlaka za Serikali za Mitaa 

zimetengewa jumla ya Shilingi 4.5 bilioni ikiwa ni matumizi mengineyo (OC) 

kutoka katika sekta ambazo baadhi ya majukumu yake yamegatuliwa. Fedha 

hizo pia zinahusisha Shilingi 1,001,000,000.00 kutoka Mfuko wa Pamoja wa 

Afya (Health Basket Fund) ambao unachangiwa kwa pamoja baina ya 

Washirika wa Maendeleo na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ili kuimarisha 

huduma za afya zinazotolewa katika Serikali za Mitaa (Viambatanisho nam. 

7a,b,c,d vinahusika). 

 

 

 

Utekelezaji wa Masuala ya Jumla katika Mikoa 

Ustawi na Maendeleo ya Jamii 

 

Mhe. Naibu Spika,Tawala za Mikoa zimeratibu utoaji na usimamizi wa 

huduma za ustawi wa jamii kwa makundi maalum ya watu wakiwemo 

wazee wasiojiweza, watu wenye ulemavu, na familia na watoto walio 

katika mazingira magumu. Wananchi 142 kutoka mikoa yote wamepatiwa 

misaada mbalimbali ya matibabu, vifaa vya skuli, biashara na kujikimu 

kimaisha. Aidha, Mikoa imeendelea kuwapatia msaada wa Shilingi 

5,000.00 wazee wasiojiweza 9,179 ambapo jumla ya Shilingi 

413,055,000.00 zimelipwa (Kiambatanisho nam. 8 kinahusika).  
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Matukio ya Udhalilishaji Mikoani 

 

Mhe. Naibu Spika, suala la kupambana na udhalilishaji wa kijinsia limeendelea 

kupewa umuhimu mkubwa katika utekelezaji wa majukumu ya Tawala za 

Mikoa ambapo Mikoa imeendelea kufuatilia mienendo ya kesi za udhalilishaji 

wa kijinsia katika Vituo vya Polisi na Mahakama. Katika kipindi cha Julai – 

Machi 2016/2017 jumla ya kesi 633 za udhalilishaji zimeripotiwa.  Kati ya kesi 

hizo ni kesi 77 tu sawa na asilimia 12 ya kesi zote ndizo zilizopatiwa ufumbuzi. 

Jumla ya kesi 556 zinaendelea kushughulikiwa na Ofisi ya Mkurugenzi wa 

Mashtaka (DPP) na nyengine zinaendelea na uchunguzi. Hata hivyo, takwimu 

hizi zinaonesha namna ambavyo kumekuwa na kasi ndogo sana ya uendeshaji 

wa kesi zinazohusu masuala ya udhalilishaji wa kijinsia. 

 

Vita dhidi ya Dawa za Kulevya 

 

Mhe. Naibu Spika, Mikoa yote ya Unguja na Pemba imeendelea kutekeleza 

mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Katika Mkoa wa Mjini 

Magharibi wahusika wakuu wa dawa za kulevya 24 wamebainika kuwa na 

makosa ya kujibu na hatua za kisheria zinaendelea kuchukuliwa. Ziara za 

ukaguzi wa maeneo hatarishi zimefanyika na kuwakamata watu waliokutwa 

wanajishughulisha na uuzaji na utumiaji wa dawa za kulevya sambamba na 

kudhibiti vitendo vya ukahaba. 

 

Ukusanyaji wa Mapato 

 

Mhe. Naibu Spika, katika mwaka 2016/2017 Mamlaka za Serikali za Mitaa 

zilikadiriwa kukusanya jumla ya Shilingi 7,549,853,098.00 na hadi kufikia 

mwezi Machi 2017, fedha zilizokusanywa ni Shilingi 5,676,155,390.00, sawa 

na asilimia 75. Kati ya fedha hizo, Shilingi 3,825,160,876 (67%) zilitumika 

kwa matumizi ya kawaida na Shilingi 1,352,051,190.00 (24%) zilitumika 

katika miradi ya maendeleo. Tawala za Mikoa zilikadiriwa kukusanya mapato 

ya Shilingi 50,359,000.00 kutoka katika vianzio vyake vya Ada za Uhaulishaji, 

Ada za Vizazi vilivyochelewa kusajiliwa na ada za ndoa. Hadi kufikia mwezi 

Machi 2017, Mikoa imekusanya mapato Shilingi 32,784,000.00, sawa na 

asilimia 65 ya makadirio kwa mwaka (Viambatanisho nam. 4(a) na (b) 

vinahusika).  

 

Mkoa wa Mjini Magharibi 
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Mhe. Naibu Spika, Mkoa wa Mjini Magharibi kwa Mwaka wa Fedha 2016/17 

ulitekeleza shughuli zake kupitia programu kuu mbili ambazo ni uratib wa 

shughuli umeandikisha darasa la kwanza watoto 15,474 wakiwemo wa kike 

7,691 na wa kiume 7,783. Aidha, Mkoa umefuatilia ufundishaji katika skuli 16 

za msingi na 16 za Sekondari ambapo imebainika upungufu wa madawati, na 

walimu wa sayansi. Mkoa pia umewahamasisha wananchi kushiriki katika 

chanjo za kinga za maradhi mbalimbalina kutoa elimu kuhusu kujikinga na 

malaria, UKIMWI na maradhi mengine ya kuambukiza. 

 

Mhe. Naibu Spika, katika kuhakikisha matumizi bora ya ardhi, Mkoa 

umefuatilia migogoro ya ardhi 83 katika maeneo ya Dole, Kianga, Mwakaje, 

Maungani, Kijitoupele, Mwanakwerekwe, Melinne, Kisauni, Shakani, 

Chukwani, Fuoni na Nyamanzi. Kati ya migogoro hiyo, 40 imeweza kupatiwa 

ufumbuzi na mingine ipo katika utaratibu wa kutatuliwa. Aidha, 

zimechukuliwa jitihada za kupanda miti 9,350 pembezoni mwa barabara ya 

Mwanakwerekwe na Fuoni na katika vyanzo vya maji vya Mwanyanya.  

 

Mhe. Naibu Spika, katika kuendeleza maeneo ya Darajani na Michenzani, 

Mkoa umesimamia uondoshaji wa makontena na wafanyabiashara wa maeneo 

hayo kwa madhumuni ya kutekeleza miradi itakayopelekea matumizi bora zaidi 

ya ardhi ya Ukanda wa Darajani na Michenzani kwa kuupendezesha mji wa 

Zanzibar.  

 

Mhe. Naibu Spika, mradi huu wa uendelezaji wa eneo la Darajani 

unatekelezwa katika eneo la Mji Mkongwe, eneo ambalo ni Hifadhi ya Urithi 

wa Kimataifa. Hivyo basi, uendelezaji huu unafanywa kwa uangalifu mkubwa 

kwa kuzingatia Sera na Sheria za nchi pamoja na Miongozo ya Kimataifa ya 

Uhifadhi. Katika kuhakikisha umakini wa kulishughulikia jambo hili, Serikali 

imeunda Kamati Maalum ya Wataalamu ambayo ina wajumbe wa fani tofauti 

kutoka taasisi zinazohusika na Mipango Miji, Uhifadhi wa Mji Mkongwe, 

Usimamizi wa Mazingira, Manispaa, Ujenzi na Ardhi.  

Mhe. Naibu Spika, katika kutimiza majukumu yake, Kamati ya Wataalam 

imeshauriana na Kampuni iliyopewa kazi ya kutayarisha michoro ya awali 

(Kampuni ya PHILS International ya Dubai). Aina tatu za michoro 

zimetayarishwa na zimewasilishwa serikalini kwa mazingatio. Hivi sasa 

Mtaalamu Mwelekezi wa Tathmini ya Kimazingira, Kijamii na Kiuhifadhi 

anaendelea na kazi ambayo inatarajiwa kukamilika mwaka huu wa fedha. 

Taarifa hizi za tathmini zitatumika na Mshauri Mwelekezi wakati wa kuandaa 

michoro kamilifu (detailed design).Aidha, taarifa hiziza Mshauri Mwelekezi 

nyenzo muhimu itakayotumiwa na UNESCO wakati wa kutoa maoni yao juu 

ya mradi. 

 



73 

 

Mhe. Naibu Spika, Baraza la Manispaa la Mjini limefanya kazi ya kupima, 

kuweka alama za mipaka nakusambaza kifusi katika eneo la soko la 

wafanyabiashara wadogo wadogo la Saateni. Matayarisho haya ni katika 

kuweka mazingira bora yatakayoliwezesha soko hilo kupokea makontena 

yatakayohamishwa kutoka eneo la Michenzani. Kazi za usafi katika maeneo 

mbalimbali ya Manispaa ya Mjini zimefanyika kwa kuvishirikisha vikundivya 

usafi. Wastani wa vikapu 75 vya taka kwa siku vimeondoshwa sawa na tani 

188.Vile vile, mita 7,300 za mitaro zimesafishwa katika maeneo ya Tumekuja, 

Malindi, Shangani, Kiponda, Kwaalimsha, Mwembeladu, Miembeni, 

Kisiwandui, Kwapweza, Magereza, Kidongochekundu na Mchangani na 

Kikwajuni. 

 

Mhe. Naibu Spika, Mabaraza mawili ya Manispaa za Magharibi ‘A’ na ‘B’ 

yametekeleza miradi ya maendeleo, ikiwemo ujenzi wa kingo za ukuta wa 

daraja la Magogoni na Mwanakwerekwe, kuweka kifusi katika barabara za 

ndani katika maeneo ya Welezo, Tomondo, Mombasa, Kwamchina, Fuoni-

Mambosasa, Magogoni na Chukwani. Ujenzi wa vituo vya kusubiria gari katika 

eneo la Welezo, Mtopepo na Mndo, uimarishaji wa Kituo cha Afya Chukwani 

na huduma ya maji safi na salama Kiembesamaki umefanyika. Katika 

kuimarisha usafi wa mazingira, Manispaa za Magharibi ‘A’ na ‘B’ zimefanya 

usafi wa kawaida katika maeneo ya barabarani, majaa rasmi na yasiyo rasmi na 

kufanya operesheni maalum katika maeneo yaliyokithiri uchafu wa mazingira 

ambapo jumla ya tani 4,032 kwa Magharibi ‘A’ na tani 10,034 kwa Magharibi 

‘B’ zimezolewa. Aidha, ukaguzi wa usafi wa mazingira umefanyika katika 

skuli 36 za Serikali katika Wilaya ya Magharibi ‘B’. 

 

Mhe. Naibu Spika, Mkoa wa Mjini Magharibi uliidhinishiwa Shilingi 

1,637,200,000.00 kwa kazi za kawaida. Hadi kufikia mwezi Machi 2017, Mkoa 

umeingiziwa jumla Shilingi 1,188,478,680.00 sawa na asilimia 73 ya makadirio 

ya mwaka (Viambatanisho nam. 1&2 vinahusika). 

 

Mkoa wa Kusini Unguja 

 

Mhe. Naibu Spika, Mkoa wa Kusini Unguja umetekeleza programmu ya 

Kuratibu Shughuli za Maendeleo katika Mkoa na Programu ya Kusimamia 

Uendeshaji na Utawala. Utekelezaji ulikuwa kama ifuatavyo:- 

 

Mhe. Naibu Spika, Mkoa umehamasisha na kuandikisha wanafunzi wa darasa 

la kwanza watoto 4,259 wakiwemo wa kike 2,059 na wa kiume 2,200. Aidha, 

Mkoa umefanya ziara za ufuatiliaji wa shughuli za maendeleo katika maeneo 

ya Wilaya zake na kubaini changamoto za sekta za ufugaji, ukulima, uvuvi, 
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afya, elimu na maji. Mkoa wa Kusini Unguja ulifanya mikutano na Bodi ya 

Mapato Zanzibar (ZRB), Mamlaka ya Bandari na Wizara ya Biashara ili 

kuweka mikakati ya kupambana na biashara ya magendo kwenye bandari zisizo 

rasmi. 

  

Mhe. Naibu Spika, katika kutekeleza agizo la Mwenyekiti wa Kamati ya 

Madawati ya Taifa, Mkoa umebaini upungufu wa madawati 2,423, ambapo 

mchango wa fedha zenye thamani ya Shilingi 66,223,400 umekusanywa hadi 

kufikia Aprili, 2017. Aidha, Bodi ya Elimu Mkoa ilikutana kutathmini matokeo 

ya mitihani ya Taifa kwa mwaka 2016, kuzungumzia hali ya udhalilishaji wa 

watoto na hatimaye kuweka mikakati. Katika kuimarisha shughuli za michezo, 

ujenzi wa kiwanja cha michezo cha Shehia ya Kibuteni na Kitogani 

unaendelea. 

  

Mhe. Naibu Spika, Mkoa umeendelea kulipa ada kwa wafanyakazi wake 

watatu waliopo masomoni katika fani za Katibu muhtasi na utunzaji wa 

kumbukumbu na wafanyakazi wanne wamepatiwa mafunzo ya muda mfupi ya 

kuweka kumbukumbu. Aidha, Kamati za Afya zimehamasisha jamii juu ya 

uzazi salama, elimu ya afya maskulini na kufanya uchunguzi wa maradhi ya 

ukoma. 

 

Mhe. Naibu Spika, Ofisi ya Mkoa imehamasisha usajili wa vyama vya ushirika 

ambapo jumla ya vyama 14 vimesajiliwa. Katika ufuatiliaji wa kilimo cha 

mpunga jumla ya ekari 3,627.7 (3,452.7 Kati, 175 Kusini) zimechimbuliwa na 

kuburugwa, kilogram 300 za mbolea ya kupandia na lita 1,368 za kuulia 

magugu zimesambazwa kwa wakulima. Mkoa kwa kushirikiana na Idara ya 

Vijana umewapatia mafunzo ya kilimo ya ‘Green house’ vijana sita (wanawake 

watatu na wanaume watatu) ili waweze kuendesha kilimo hicho kwenye 

maeneo yao. Aidha, vijana 160 wamepatiwa mafunzo ya kutengeneza bidhaa 

mbalimbali zikiwemo dawa za kusafishia vyoo, shampoo, mafuta ya mgando 

na siki. Vijana wengine wanne walipatiwa mafunzo ya utunzaji wa bustani na 

tayari wamepatiwa ajira ya kudumu katika mji mpya huko Fumba. 

 

Mhe. Naibu Spika, kwa kushirikiana na Idara ya Makumbusho na Mambo ya 

Kale, Mkoa ulifanya kikao cha matayarisho ya mafunzo kwa vijana juu ya 

matumizi ya rasilimali ziliomo ndani ya Shehia zao, yakiwemo maeneo ya 

magofu na mapango ili kutumia fursa hizo kwa kujiajiri na kuweza kuendesha 

shughuli za utalii kwenye sehemu hizo za historia. Shehia husika ni Bungi, 

Kizimkazi-Dimbani, Jendele, Uzi, Kaebona, Ubago na Pagali. Aidha, Mkoa 

kwa mashirikiano na Shirika la Maendeleo la Sweden, uliendesha mafunzo ya 

ufugaji nyuki na uzalishaji wa asali kwa njia ya kisasa pamoja na kulitangaza 
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rasmi zao hilo kuwa ni miongoni mwa mazao ya biashara ya Mkoa wa Kusini 

Unguja.  

 

Mhe. Naibu Spika, Halmashauri ya Wilaya ya Kusini imeendeleza ujenzi wa 

soko la wananchi Kitogani, ujenzi wa Skuli ya Maandalizi Jambiani, kuezeka 

darasa moja la Skuli ya Bwejuu, pamoja na kujenga sehemu ya kupumzika kwa 

watu wanaosubiri kuwaona wagonjwa katika Hospitali ya Makunduchi. Kupitia 

ufadhili wa Balozi wa Japani nchini Tanzania, Halmashauri ya Wilaya ya 

Kusini imepata msaada wa Shilingi 242,233,000.00 (sawa na Dola za 

Kimarekani 112,845) kwa ajili ya miradi ya kuimarisha huduma za elimu. 

Jumla ya Shilingi 214,693,000.00 zimetumika kwa ajili ya ujenzi wa ukumbi 

wa mitihani wa Skuli ya Kizimkazi Mkunguni pamoja na ujenzi wa Skuli ya 

Maandalizi Kajengwa. Fedha hizo pia zitatumika kununulia viti 254 na meza 

184 vyenye thamani ya Shilingi 27,540,000.00 kwa ajili ya matumizi katika 

skuli hizo.  

 

Mhe. Naibu Spika, Halmashauri ya Wilaya ya Kati imeendelea kutekeleza 

miradi ya wananchi pamoja na kusaidia harakati za vikundi vya maendeleo na 

wanajamii kwa ujumla. Mabaraza ya vijana wajasiriamali yamesaidiwa 

vyarahani katika Shehia ya Dunga-Bweni na mitego ya nyuki katika Shehia ya 

Pete. Umefanyika ujenzi wa vyoo katika skuli za msingi Kikungwi na Uzi 

Ng’ambwa, sambamba na utiaji umeme na milango katika skuli ya Binguni. 

Aidha, usambazaji wa mipira ya maji safi na salama katika Shehia ya Jumbi, 

Jendele, Marumbi, Pongwe, Uroa na Chwaka umekamilika. 

  
Mhe. Naibu Spika, Mkoa wa Kusini Unguja ulikadiriwa kutumia Shilingi 

1,263,600,000.00 ambapo hadi kufikia Machi, 2017 Mkoa umeingiziwa 

Shilingi 937,945,183.00 sawa na asilimia 74 (Viambatanisho nam. 1&2 

vinahusika). 

 

 

Mkoa wa Kaskazini Unguja 

  

Mhe. Naibu Spika, kwa kipindi cha Julai - Machi, Mkoa wa Kaskazini Unguja 

umeratibu utekelezaji wa shughuli za maendeleo zinazofanywa kupitia 

wahusika mbalimbali kwa kufanya ziara za ukaguzi wa utekelezaji wa miradi 

ya maendeleo. Jumla ya miradi 46 imeratibiwa ikiwemo Afya, Maji, Elimu, 

Umeme na Mazingira pamoja na kufanya uhamasishaji kwa wananchi katika 

kushiriki shughuli za kujiletea maendeleo.  
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Mhe. Naibu Spika, kwa mwaka 2017, Mkoa wa Kaskazini umeandikisha darasa 

la kwanza watoto 10,854 wakiwemo wa kike 5,267 na wa kiume 5,587. Katika 

kuimarisha kilimo, Mkoa unaendelea kuhimiza na kutilia mkazo mafunzo na 

matumizi ya kanuni za kilimo bora kwa mazao ya chakula, biashara, matunda 

na huduma za ugani. Jumla ya wakulima 217 wamepatiwa mafunzo kwa 

vikundi vya kilimo cha mananasi, mpunga, mboga na matunda katika maeneo 

ya Kilombero, Mtowapwani, Chaani, Donge, Pangeni, Bumbwini na Kijini. 

Aidha, ukaguzi umefanyika kwa vikundi vya ufugaji samaki, ukulima wa 

mwani, ufugaji wa ng'ombe wa kisasa, mbuzi na vikundi vya ufugaji wa kuku 

na bata katika maeneo ya Bumbwini, Matemwe, Pwani Mchangani, Nungwi, 

Kitope, Mgambo, Donge Mchangani na Tumbatu.  

 

Mhe. Naibu Spika, Mkoa umeratibu uanzishwaji wa vyama vipya vya Ushirika 

84 vikijumuisha vyama vya Ushirika vya Uzalishaji, Biashara na SACCOS 

mbili. Yalifanyika mafunzo kwa viongozi na wanachama wa SACCOS 395 

(wanawake 243, wanaume 152) pamoja na mafunzo ya viongozi 157 wa vyama 

97 vya uzalishaji mali  (wanawake 111, wanaume 46). Aidha, Ukaguzi wa 

Hesabu za SACCOS sita umefanyika. 

 

Mhe. Naibu Spika,  Halmashauri ya Kaskazini ‘A’ imetoa vifaa vya ujenzi 

vyenye thamani ya Shilingi 12,400,000.00 katika ujenzi wa Skuli ya Chaani 

Msingi, vyoo katika Skuli ya Pwanimchangani, madarasa katika Skuli ya 

Kandwi na Moga, matengenezo katika Kituo cha Maandalizi Nungwi pamoja 

na kuendeleza ujenzi wa madarasa manne katika Skuli ya Sekondari Mkwajuni. 

Vile vile, Halmashauri imefanya usafi wa mazingira katika maeneo ya soko la 

Kinyasini, Mkokotoni, na Nungwi. Aidha, Halmashauri imesimamia miradi 46 

ya elimu, afya, maji, barabara, soko na machinjio. Jumla ya vyanzo vya mapato 

96 vimefanyiwa ukaguzi wa mazingira na maofisa wa Halmashauri.  

 

Mhe. Naibu Spika, Halmashauri ya Wilaya ya Kaskazini ‘A’ imemalizia ujenzi 

wa nyumba ya madaktari Tazari, matengenezo ya chumba cha maabara cha 

Kituo cha Afya Chaani Masingini, ujenzi pamoja na uungaji wa maji katika 

Kituo cha Afya Mkokotoni. Aidha, Halmashauri imefanikisha uvutaji na 

usambazaji wa maji katika Shehia ya Kinyasini, ujenzi wa mabanda mawili 

katika Soko la Kinyasini. Halmashauri imeendeleza ujenzi wa jengo la jamii 

katika Shehia ya Jongowe na nyumba ya askari shirikishi huko Tazari. 

Kadhalika, Halmashauri imeweka kifusi katika barabara za Chaani masingini 

na Matemwe Mbuyumaji. Jumla ya Shilingi 54,611,500.00 zimetumika katika 

kuimarisha huduma za kijamii wilayani. 

 

Mhe. Naibu Spika, Ofisi ya Halmashauri ya Wilaya ya Kaskazini ‘B’ imetoa 

msaada kwa kitengo kinachotoa elimu ya kukabiliana na udhalilishaji wa 
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kijinsia kwa watoto na pia imetoa msaada kwa wananchi waliounguliwa na 

nyumba zao Kitope na Mbaleni. Aidha, Ofisi ya Halmashauri imeendelea na 

ujenzi wa jengo Jipya la Halmashauri huko Kinduni, Skuli ya Chekechea 

Mahonda, Skuli ya maandalizi Donge Chechele na Mkataleni. Vile vile, Ofisi 

imeendelea na ujenzi wa chinjio la wanyama huko Donge Muanda, Skuli ya 

Pangeni na Kipandoni, chumba cha maabara katika skuli ya Kitope na kusaidia 

vifaa vya ujenzi wa SACCOS Zingwezingwe.  

 

Mhe. Naibu Spika, Mkoa wa Kaskazini Unguja uliidhinishiwa kutumia jumla 

ya Shilingi 1,273,400,000.00 na kupata jumla ya Shilingi 980,374,200.00 sawa 

na asilimia 77 (Viambatanisho nam. 1&2, vinahusika).  

 

Mkoa wa Kusini Pemba 

  

Mhe. Naibu Spika, wanafunzi wapya 8,291, wakiwemo wa kike 4,100 na wa 

kiume 4,191 wameandikishwa kuanza darasa la kwanza katika Mkoa wa Kusini 

Pemba. Mkoa pia umefuatilia ujenzi wa madarasa mapya 36 yanayojengwa 

katika Skuli za Msingi na Sekondari, ujenzi wa maabara katika Skuli ya 

Michakaeni, dahalia ya Kengeja Ufundi na vyoo 17 katika Skuli ya Chokocho, 

Makombeni na Mwambe. Aidha, Mkoa umefuatilia ujenzi wa vituo vya afya 

vinane kikiwemo Kituo cha Afya Pujini, Ndagoni, Bogowa, na eneo 

litakalojengwa Kituo cha Afya Ngomeni. Mkoa umesimamia utekelezaji wa 

miradi ya ujenzi wa barabara tatu zinazoendelea kujengwa za Ole – Kengeja, 

Kipapo – Mgelema na Mgagadu – Kiwani na ujenzi wa barabara za vijijini 

kupitia mradi wa MIVARF.  

 

Mhe. Naibu Spika, ukaguzi wa miradi ya kilimo cha mboga Ziwani, Wawi, 

Pujini, Vitongoji, pamoja na ufugaji wa ng’ombe wa kisasa Jonwe na 

Vikunguni umefanyika. Aidha, vikundi 22 vya ushirika na ujasiriamali 

vimejengewa uwezo, vimekaguliwa na kupatiwa elimu inayohusiana na 

shughuli zao wanazozifanya.  

 

Mhe. Naibu Spika, katika utekelezaji wa shughuli katika Serikali za Mitaa, 

Baraza la Mji Chake chake limechangia gharama za kuezeka madarasa saba ya 

Skuli ya Sekondari Vitongoji na kutoa misaada kwa familia 13 zilizokumbwa 

na maafa. Baraza pia limetayarisha maeneo manne ya maegesho ya magari na 

kutengeneza taa za barabarani. Aidha, Baraza limefanya usafi wa mji, upandaji 

na utunzaji wa bustani na kutoa elimu ya usafi kwa jamii na kufanya mikutano 

na wahusika mbalimbali wakiwemo walipakodi. Baraza la Mji Mkoani 

limemalizia ujenzi wa soko la samaki na matunda Kangani, limetoa vifaa vya 
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ujenzi wa madarasa mawili, vyoo 22 vya skuli, na kukusanya jumla ya tani 

3,061 za taka ngumu. 

 

Mhe. Naibu Spika, Mkoa wa Kusini Pemba uliidhinishiwa Shilingi 

1,918,400,000.00 kwa matumizi mengineyo, mishahara na ruzuku za Mabaraza 

ya Miji ya Chake chake na Mkoani. Hadi kufikia mwezi wa Machi 2017 Mkoa 

umeingiziwa Shilingi 1,441,473,200.00 sawa na asilimia 75 ya makadirio ya 

mwaka (Viambatanisho nam. 1&2, vinahusika). 

 

Mkoa wa Kaskazini Pemba: 

  

Mhe. Naibu Spika, Programu ya Kuratibu Shughuli za Maendeleo katika Mkoa 

imejumuisha utekelezaji wa sekta mbalimbali. Katika mwaka 2017, Mkoa wa 

Kaskazini Pemba umesimamia uandikishwaji wa wanafunzi wa darasa la 

kwanza 7,963. Kati ya hao wa kike ni 3,883 na wa kiume ni 4,080. Katika 

kuhakikisha upatikanaji wa huduma za afya za mama na mtoto, Mkoa 

umesimamia ujenzi wa vituo vya afya vinne vipya katika maeneo ya 

Kangagani, Sizini, Junguni, na Uondwe. Vile vile ujenzi wa wodi ya upasuaji 

katika Hospitali ya Cottage Micheweni na matengenezo ya vituo vya 

Mzambarau Takao, Bwagamoyo na Ungi Msuka yamefanyika. Aidha, huduma 

za chanjo kwa watoto walio chini ya miaka mitano zimetolewa na kufanya 

uzinduzi wa huduma ya tiba ya mtoto wa jicho katika Wilaya ya Micheweni. 

  

Mhe. Naibu Spika, Mkoa umesimamia kilimo cha mpunga ambapo eneo 

lililolimwa ni ekari 9,298, sawa na asilimia 91.15 ya lengo la ekari (10,200) 

ulilojiwekea. Aidha, ekari 21,162 za kilimo cha mazao ya juu zimelimwa sawa 

na asilimia 64 ya lengo la ekari 32,859 na ekari 162.75 zimelimwa kwa kilimo 

cha umwagiliaji, sawa na asilimia 59.28 ya lengo la ekari 274.5. Mkoa pia 

umesimamia upatikanaji wa pembejeo za kilimo kwa wakulima.  

 

Mhe. Naibu Spika, Baraza la Mji Wete limeendelea na utekelezaji wa miradi ya 

maendeleo ya wananchi. Miradi mitatu ya skuli za Mchangamdogo, Shengejuu 

na Chasasa imepatiwa vifaa vya ujenzi. Vile vile, Baraza limefanya 

matengenezo ya Ukumbi wa Jamhuri.  

 

Mhe. Naibu Spika, Halmashauri ya Wilaya Micheweni imeendeleza ujenzi wa 

Soko la Samaki la Njuguni na kusaidia vifaa vya ujenzi wa miradi ya elimu 

mbadala katika Kijiji cha Msuka, jengo la elimu ya maandalizi ya Wingwi na 

kuendeleza ujenzi wa ukumbi wa mikutano-Micheweni. Halmashauri pia 

imefanya ziara tatu zenye lengo la kukagua usafi wa mazingira katika 

mikahawa, hoteli na bekari.  
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Mhe. Naibu Spika, Mkoa wa Kaskazini Pemba, uliidhinishiwa jumla ya 

Shilingi 1,574,300,000.00 kwa mishahara, matumizi mengineyo, pamoja na 

ruzuku za Baraza la Mji Wete na hadi kufikia mwezi Machi 2017, Mkoa tayari 

umeingiziwa jumla Shilingi 1,115,420,200.00 sawa na asilimia 71 ya makadirio 

(Viambatanisho nam. 1&2, vinahusika).  

 

Ofisi ya Usajili wa Vizazi, Vifo na Kadi za Utambulisho 

  

Mhe. Naibu Spika, serikali imefanya maamuzi ya kuunganisha iliyokuwa Ofisi 

ya Usajili na Kadi za Utambulisho na Ofisi ya Usajili Vizazi, Vifo, Ndoa na 

Talaka na kuwa ofisi moja ya Usajili Vizazi, Vifo na Kadi za Utambulisho. 

Ofisi hii inawajibu wa kusajili vizazi, vifo, ndoa, talaka na Wazanzibari 

wakaazi na wasiokuwa wakaazi wanaoishi kisheria pamoja na kuwapatia vyeti 

na vitambulisho.  

 

Mhe. Naibu Spika, Ofisi ya Usajili wa Vizazi, Vifo na Kadi za Utambulisho 

imesajili Wazanzibari wakaazi 9,827, waliofanyiwa marekebisho ni 4,037, na 

waliopoteza na kupatiwa vitambulisho vipya ni 3,078. Aidha, ofisi imesajili 

vizazi 39,966. Kati ya hivyo, wanaume ni 21,388, na wanawake ni 18,578. Vifo 

vilivyosajiliwa ni 3,047 ikiwemo wanaume 1,593, na wanawake 1,454. Aidha, 

ofisi imesajili ndoa 188 na talaka 10. Ofisi imefanya semina na mikutano 

minne baina ya masheha na madaktari wa Wilaya tatu za Mkoa wa Mjini 

Magharibi kuhusiana na usajili wa vizazi, vifo, ndoa na talaka ili kukuza 

uelewa wa usajili na taratibu zake. Vile vile, ofisi imefanya safari tatu Pemba 

kukagua utendaji kazi katika wilaya pamoja na kufanya usajili kwa watu 

wanaosajili vizazi nje ya wakati (late registration). Katika kuimarisha mfumo 

wa usajili ofisi tayari imeanza kutumia mfumo wa kisasa wa kutoa vyeti kwa 

kutumia kompyuta kwa wilaya tatu za Mkoa wa Mjini Magharibi. Lengo la 

ofisi kwa mwaka wa fedha 2017/18 ni kueneza mfumo huu kwa wilaya 

zilizobakia Unguja na Pemba. 

 

Mhe. Naibu Spika, kupitia Programu ya Utumishi na Uendeshaji, Ofisi ya 

Usajili wa Vizazi, Vifo na Kadi za Utambulisho imewapatia mafunzo ya muda 

mrefu wafanyakazi wake katika ngazi tofauti, ikiwemo Shahada ya Uzamili 

mfanyakazi mmoja, Shahada ya Kwanza wafanyakazi wawili, na Stashahada 

wafanyakazi watano, pia Ofisi imewapatia wafanyakazi watano mafunzo ya 

muda mfupi. 

 

Mhe. Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2016/17 Ofisi ya Usajili, Vizazi, 

Vifo na Kadi za Utambulisho iliidhinishiwa Shilingi 2,089,900,000.00 na hadi 
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kufikia mwezi wa Machi 2017 imeingiziwa Shilingi 1,138,839,986.00 sawa na 

asilimia 54 ya makadirio ya mwaka. Kwa upande wa mapato Ofisi ya Usajili 

Vizazi, Vifo na Kadi za Utambulisho ilipangiwa kukusanya shillingi 

275,430,000.00 na hadi kufikia Machi 2017 imekusanya Shilingi 

176,383,000.00 sawa na asilimia 64 (Viambatanisho nam. 1,2 na 4(a), 

vinahusika). 

 

MWELEKEO KWA MWAKA WA FEDHA 2017/2018  

 

Mhe. Naibu Spika, katika bajeti ya mwaka 2017/2018, Ofisi ya Rais, Tawala za 

Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ inayo Mafungu 12 yenye 

jumla ya programu 30. Shughuli zilizopangwa kutekelezwa kupitia programu 

hizo ni kama zinavyooneshwa katika vifungu vifuatavyo.  

 

Programu za Ofisi Kuu (Fungu D1) 

 

Mhe. Naibu Spika, Programu za Ofisi Kuu zinahusisha Programu ya 

Usimamizi na Uendeshaji ambayo inazo Programu Ndogo za Utumishi na 

Uendeshaji, Mipango, Sera na Utafiti, na Ofisi Kuu Pemba; Programu ya 

Uratibu wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa; na Programu ya Usimamizi 

wa Utumishi na Uratibu wa Idara Maalum za SMZ. Shughuli zilizopangwa 

kutekelezwa katika Programu za Ofisi Kuu ni kama ifuatavyo:- 

 

Programu Ndogo ya Uendeshaji na Utumishi imepanga kutekeleza shughuli 

zifuatazo:-  

 

- Kutekeleza majukumu ya usimamizi wa masuala ya  kiutumishi 

na huduma za Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa 

na Idara Maalum za SMZ; na 

- Kutekeleza kazi za Ukaguzi wa Ndani, Uhasibu, Ununuzi wa 

vitendeakazi na huduma, na Utoaji wa Habari zinazohusu Ofisi. 

-  

Programu Ndogo ya Mipango, Sera na Utafiti itatekeleza kazi zifuatazo:-  

 

- Kuratibu utayarishaji wa nyaraka, mipango, na taarifa za 

utekelezaji na Kutayarisha Mfumo wa Ufuatiliaji na Tathmini; 

- Kufanya uchambuzi wa sera za Kisekta na kuzisambaza katika 

Mamlaka za Serikali za Mitaa ili zitumike; na 

- Kufanya na kuratibu shughuli za utafiti katika Idara na Taasisi za 

Ofisi. 
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Programu Ndogo ya Uratibu wa Kazi za Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, 

Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ Pemba imepanga shughuli 

zifuatazo:-  

 

- Kufanya ufuatiliaji wa shughuli za Ofisi; 

- Kuratibu shughuli za Utumishi kwa Ofisi za Pemba; na 

- Kuratibu utekelezaji wa Mipango ya Wizara kwa Taasisi za 

Pemba.  

 

Programu ya Uratibu wa Tawala za Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa 

imepanga kufanya yafuatayo:- 

- Kuendelea kusimamia ugatuaji wa madaraka, nyenzo na rasilimali 

kutoka Serikali Kuu kwenda Mamlaka za Serikali za Mitaa; 

- Kujenga uwezo wa watumishi wa Tawala za Mikoa na Mamlaka 

za Serikali za Mitaa; 

- Kuandaa miongozo yenye kuainisha kazi, na majukumu ya 

viongozi na watendaji, pamoja na uhusiano baina Serikali Kuu na 

Mamlaka za Serikali za Mitaa; 

- Kuratibu shughuli ya kufanya mapitio ya mipaka ya kiutawala 

katika ngazi ya Shehia; na  

- Kuratibu na kusimamia matengenezo ya barabara za ndani katika 

Mamlaka za Serikali za Mitaa. 

 

Programu ya Usimamizi wa Utumishi na Uratibu wa Idara Maalum za SMZ 

imepanga kutekeleza yafuatayo:-  

 

- Kuajiri na kuhakikisha upatikanaji wa watumishi wenye sifa 

katika Idara Maalum za SMZ; 

- Kuweka mazingira bora ya utendaji kazi, kuongeza zana na vifaa 

vya kufanyia kazi, na kutoa miongozo na mafunzo kwa 

watumishi; 

- Kuendesha vikao vya Mahakama ya Rufaa ya Idara Maalum za 

SMZ; na 

- Kufanya marekebisho ya Sheria ya Tume ya Utumishi ya Idara 

Maalum, kuandaa Sheria ya pamoja ya Idara Maalum na kushiriki 

vikao vya mashirikiano vya Taasisi za Ulinzi na Usalama. 

 

Mhe. Naibu Spika, ili Programu zilizo chini ya Fungu D1 ziweze kutekeleza 

majukumu yake, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe Shilingi 

4,525,200,000.00 kwa kazi za Kawaida, zikiwemo Shilingi 2,605,000,000.00 

kwa ajili ya  mishahara na stahiki na Shilingi 2,060,200,000.00 za matumizi 



82 

 

mengineyo. Aidha, naliomba Baraza lako Tukufu liliidhinishie Fungu D1 

ruzuku ya Shilingi 695,000,000.00 na Shilingi 20,500,000,000.00 kwa ajili ya 

matumizi ya miradi ya maendeleo. Vile vile, naliomba Baraza lako Tukufu 

liidhinishe ukusanyaji wa mapato ya Shilingi 781,000.00 zitakazoingizwa 

katika Mfuko Mkuu wa Serikali (Viambatanisho 3,5&6 vinahusika).  

 

Programu za Idara Maalum za SMZ kwa Mwaka 2017/2018 

Jeshi la Kujenga Uchumi – D2 

 

Mhe. Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2017/2018, JKU inakusudia 

kutekeleza majukumu yake katika Programu ya Mafunzo kwa Vijana na 

Uzalishaji Mali na Programu Utawala na Uendeshaji. Shughuli zitakazofanyika 

ni kama hizi zifuatazo:- 

 

1. Uendeshaji wa Mafunzo ya uzalishaji, uzalendo; utamaduni, ufundi 

na kazi za amali kwa vijana; 

2. Shughuli za uzalishaji mali; 

3. Uratibu uendeshaji na usimamizi wa JKU;  

4. Kutekeleza Mradi wa Skuli za JKU; na mwisho 

5. Kuanzisha Wakala wa Ulinzi. 

 

Mhe. Naibu Spika, ili Jeshi la Kujenga Uchumi liweze kutekeleza majukumu 

yake kwa ufanisi, kwa mwaka wa fedha 2017/2018, naliomba Baraza lako 

Tukufu liidhinishe jumla ya Shilingi 16,123,700,000.00 kwa kazi za kawaida 

na Shilingi 1,200,000,000.00 kwa kazi za maendeleo. Aidha, naliomba Baraza 

lako Tukufu liidhinishe ukusanyaji wa mapato ya Shilingi 84,555,000.00 

yatakayoingizwa katika Mfuko Mkuu wa Serikali (Viambatanisho 3,5&6 

vinahusika). 

 

 

 

Chuo cha Mafunzo – D3 

Mhe. Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2017/2018, Chuo Cha Mafunzo 

kimekusudia kutekeleza Programu ya Huduma za Urekebishaji Wanafunzi na 

Programu ya Uongozi na Utawala wa Chuo Cha Mafunzo kwa kufanya 

shughuli zifuatazo:- 

 

1. Kutekeleza shughuli za kawaida za uangalizi na elimu kwa wanafunzi; 

 

2. Kukamilisha mapitio ya Sheria ya Chuo cha Mafunzo na kupima na 

kuyapatia hatimiliki mashamba yote ya kambi zilizoko Pemba 
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3. Kuweka mfumo wa kisasa wa kilimo cha bustani katika Kambi ya 

Hanyegwa Mchana na kufanya matengenezo ya miundombinu ya 

umwagiliaji katika mabonde ya Kambi ya Langoni na kuendelea 

kuyapatia mbolea na pembejeo maeneo ya kilimo; na 

 

4. Kuendelea kutekeleza Mradi wa Ujenzi wa Chuo cha Kurekebisha 

Watoto na kutekeleza mradi mpya wa ujenzi wa nyumba, mahanga na 

kufanya matengenezo makubwa katika kambi za Kengeja na 

Tungamaa kisiwani Pemba. 

 

Mhe. Naibu Spika, ili Chuo Cha Mafunzo kiweze kutekeleza programu zake 

kwa ufanisi kwa mwaka wa fedha wa 2017/2018, naliomba Baraza lako Tukufu 

liidhinishe Shilingi 12,528,600,000.00 kwa matumizi ya kazi za kawaida na 

Shilingi 1,600,000,000.00 kwa kazi za maendeleo. Vile vile, ninaliomba Baraza 

lako Tukufu liidhinishe ukusanyaji wa mapato ya Shilingi 78,051,000.00 ili 

kuchangia katika Mfuko Mkuu wa Serikali (Viambatanisho 3,5&6 vinahusika). 

 

Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo – D4 

 

Mhe. Naibu Spika, Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo kimepanga 

kutekeleza Programu ya Ulinzi na Uzuiaji wa Magendo. Huduma 

zitakazotolewa ni pamoja na kuzuia usafirishaji wa magendo baharini, kutoa 

huduma za ulinzi wa ukanda wa Bahari ya Zanzibar na uokozi Baharini kwa 

ufanisi. Shughuli zitakazofanyika ni:-  

 

1. Kutekeleza shughuli za ulinzi wa doria, uokozi na udhibiti wa magendo; 

2. Kutoa huduma za afya kwa Wapiganaji na raia; na  

3. Kutekeleza Miradi inayosimamiwa na KMKM ya Vituo vya Uzamiaji na 

Uokozi, Ujenzi wa Jengo la Mama na Watoto na Uimarishaji wa Majengo 

ya KMKM.  

Mhe. Naibu Spika, ili Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo kiweze kutekeleza 

programu zake, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe Shilingi 

20,695,400,000.00 kwa kazi za kawaida na Shilingi 4,120,000,000.00 kwa ajili 

ya Miradi ya Maendeleo. Vile vile, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe 

ukusanyaji wa mapato ya Shilingi 39,025,000.00 ili kuchangia katika Mfuko 

Mkuu wa Serikali (Viambatanisho 3,5&6 vinahusika).  

 

Kikosi cha Zimamoto na Uokozi  - D5 
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Mhe. Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2017/2018 Kikosi kimepanga 

kutekeleza Programu ya Utoaji wa Huduma za Zimamoto na Uokozi na 

Programu ya Uendeshaji na Uratibu wa Kikosi. Shughuli zifuatazo 

zimepangwa kutekelezwa:- 

 

1. Kuboresha huduma za Zimamoto na Uokozi kwa kuwahi kufika katika 

mwito wa taarifa ya ajali/janga. 

2. Kuwapatia sare, mafunzo na maslahi wapiganaji. 

3. Kuimarisha majengo na makaazi ya wapiganaji. 

 

Mhe. Naibu Spika, ili Kikosi cha Zimamoto na Uokozi kiweze kutekeleza 

programu zake kwa ufanisi, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya 

Shilingi 7,660,500,000.00 kwa kazi za kawaida.  Aidha, naliomba Baraza lako 

Tukufu liidhinishe ukusanyaji wa mapato ya Shilingi 52,034,000.00 

yatakayochangia katika Mfuko Mkuu wa Serikali (Viambatanisho 3&5 

vinahusika). 

Kikosi cha Valantia Zanzibar – D6 

 

Mhe. Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2017/2018, Kikosi cha Valantia 

kimepanga kutekeleza Programu ya Ulinzi wa Nchi, Raia na Mali zao na 

Programu ya Uendeshaji na Utawala. Kikosi kimepanga kutekeleza shughuli 

zifuatazo:- 

 

1. Kuendelea kuimarisha amani na utulivu kwa nchi, raia na mali zao, 

 

2. Kuwajengea uwezo wa kiutendaji kwa kuwapatia elimu Maofisa na 

Wapiganaji wake ndani na nje ya Kikosi, 

3.  Kuimarisha makaazi ya Wapiganaji, 

 

4.  Kuendelea kutoa huduma na mahitaji muhimu kwa Maofisa na 

Wapiganaji wa Kikosi Unguja na Pemba, 

5.  Kuendelea kutekeleza mradi wa Kiwanda cha Viatu cha KVZ, 

Mhe. Naibu Spika, ili Kikosi cha Valantia kiweze kutekeleza programu zake 

kwa ufanisi, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe Shilingi 

9,788,400,000.00 kwa kazi za kawaida na Shilingi 400,000,000.00 kwa kazi za 

maendeleo. Aidha, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe ukusanyaji wa 

mapato ya Shilingi 45,530,000.00 ili kuchangia katika Mfuko Mkuu wa 

Serikali (Viambatanisho 3,5&6 vinahusika).  

 

Programu za Mikoa kwa Mwaka 2017/2018 
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Mhe. Naibu Spika, katika mwelekeo wa kutekeleza ugatuzi, mikoa inalo 

jukumu kubwa la usimamizi wa utendaji katika Serikali za Mitaa. Wakuu wa 

Mikoa, kupitia Sekretariat za Mikoa zilizoundwa katika kila mkoa zitakuwa na 

jukumu la kupokea maagizo na miongozo ya kimkakati na kisera inayotolewa 

na Serikali Kuu na kuifikisha katika Serikali za Mitaa kwa kufanyiwa kazi. 

Mamlaka za Serikali za Mitaa ngazi ya Wilaya ndicho chombo kikuu cha 

utekelezaji. Vyombo vingine ni Mabaraza ya Wadi na Kamati za Ushauri za 

Shehia ambazo ndio msingi wa uibuaji mipango na ndiyo nguzo ya Serikali za 

Mitaa. Ninachukua fursa hii kuwaagiza Watendaji wa Ofisi yangu na 

Sekretariat za Mikoa kutekeleza jukumu lao la uwezeshaji ili kuzielekeza, 

kuzisimamia na kuratibu kazi za Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa mujibu wa 

sheria. 

 

Mhe. Naibu Spika, kulingana na kufanana kwa majukumu ya Mikoa, Wilaya na 

Mamlaka za Serikali za Mitaa, mikoa yote imepanga shughuli zake chini ya 

Programu Kuu tatu ambazo ni (1) Programu ya Kusimamia Shughuli za 

Serikali katika Mkoa, (2) Uratibu na Uendeshaji wa Tawala za Mikoa na (3) 

Usimamizi na Uendeshaji wa Mamlaka za Serikali za Mitaa pamoja na 

Programu ya Ulinzi na Usalama.  

 

Mkoa wa Mjini Magharibi - D7 

 

Mhe. Naibu Spika, Mkoa wa Mjini Magharibi Unguja katika Mwaka wa Fedha 

wa 2017/2018 umepanga kutekeleza shughuli zifuatazo:- 

 

1. Kuimarisha ulinzi na usalama katika mkoa; 

2. Kusimamia mpango wa matumizi bora ya ardhi, usafi,na upendezeshaji 

wa mji;  

3. Huduma kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na kuwaendeleza vijana; na 

4. Kusimamia na kuwezesha utekelezaji dhana ya upelekaji madaraka kwa 

wananchi.   

 

Mhe. Naibu Spika, Ili Mkoa wa Mjini Magharibi uweze kutekeleza kwa ufanisi 

programu zilizopangwa kwa mwaka wa Fedha 2017/2018, naliomba Baraza 

liidhinishe jumla ya Shilingi 6,921,000,000.00 kwa ajili ya matumizi ya kazi za 

kawaida. Kati ya fedha hizo, Shilingi 1,314,100,000.00 ni mishahara, Shilingi 

968,700,000.00 ni matumizi mengineyo na Shilingi 4,638,200,000.00 ni ruzuku 

ya mishahara na matumizi mengineyo kwa Mabaraza ya Manispaa Mjini, 

Magharibi ‘A’ na ‘B’. Vile vile, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe 

ukusanyaji wa mapato ya Shilingi 45,530,000.00 zitakazoingizwa katika Mfuko 

Mkuu wa Serikali (Viambatanisho 3&5 vinahusika).  
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Mkoa wa Kusini Unguja – D8 

 

Mhe. Naibu Spika, Mkoa wa Kusini Unguja katika Mwaka wa Fedha wa 

2017/2018 umepanga kutekeleza shughuli zifuatazo:-   

 

1. Kuimarisha ulinzi na usalama katika mkoa; 

2. Kutoa ushauri na miongozo ya kitaalamu katika utekelezaji wa 

shughuli za Serikali katika mkoa;  

3. Kusimamia upatikanaji wa huduma za jamii katika mkoa; na  

4. Kusimamia na kuwezesha utekelezaji dhana ya upelekaji madaraka 

kwa wananchi. 

 

Mhe. Naibu Spika, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya Shilingi 

2,817,900,000.00. Fedha hizo zinahusisha Shilingi 1,744,500,000.00 za 

matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo, Shilingi 1,225,100,000 ni mishahara 

na Shilingi 519,400,000.00 ni matumizi mengineyo. Aidha, Shilingi 

1,073,400,000.00 zimetengwa kwa ajili ya ruzuku za Mamlaka za Serikali za 

Mitaa za Kusini na Kati. Aidha, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe 

ukusanyaji wa mapato ya Shilingi 13,008,000.00 na kuchangia katika Mfuko 

Mkuu wa Serikali (Viambatanisho 3,5&6 vinahusika). 

 

Mkoa wa Kaskazini Unguja – D9 

Mhe. Naibu Spika, Mkoa wa Kaskazini Unguja katika Mwaka wa Fedha wa 

2017/2018 imepanga kutekeleza shughuli zifuatazo:- 

 

1. Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa; 

2. Kusimamia ulinzi na usalama katika mkoa; 

3. Kusimamia na kuwezesha utekelezaji dhana ya upelekaji madaraka 

kwa wananchi; na 

4. Kuhamasisha jamii kupinga udhalilishaji.  

 

Mhe. Naibu Spika, ili Mkoa wa Kaskazini Unguja uweze kutekeleza programu 

ilizopanga kwa mwaka wa fedha 2017/2018 naliomba Baraza liidhinishe jumla 

ya Shilingi 3,062,494,273.00. Kati ya fedha hizo, Shilingi 1,704,400,000.00 ni 

za matumizi ya kawaida ambapo Shilingi 1,232,600,000.00 ni mishahara, na 

matumizi mengineyo ni Shilingi 471,800,000.00.  Aidha, Shilingi 

1,358,100,000.00 ni kwa ajili ya Ruzuku za Halmashauri za Wilaya ya 

Kaskazini ‘A’ na Kaskazini ‘B’. Vile vile, naliomba Baraza lako Tukufu 

liidhinishe ukusanyaji wa mapato ya Shilingi 13,008,000.00 zitakazoingizwa 

katika Mfuko Mkuu wa Serikali (Viambatanisho 3&5 vinahusika). 
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Mkoa wa Kusini Pemba – D10 

Mhe. Naibu Spika, Mkoa wa Kusini Pemba katika mwaka wa fedha wa 

2017/2018 umepanga kutekeleza shughuli zifuatazo:- 

 

1. Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa; 

2. Kusimamia ulinzi na usalama katika Mkoa; 

3. Kusimamia na kuwezesha utekelezaji dhana ya upelekaji madaraka kwa 

wananchi; na 

4. Kusimamia upatikanaji wa huduma za kijamii katika Mkoa.  

 

Mhe. Naibu Spika, ili Mkoa wa Kusini Pemba uweze kutekeleza kwa ufanisi 

programu zilizopangwa kwa mwaka wa fedha 2017/2018, naliomba Baraza 

lako Tukufu liidhinishe jumla ya Shilingi 3,234,400,000.00 kwa ajili ya 

matumizi ya kazi za kawaida. Kati ya fedha hizo, mishahara ni Shilingi 

1,021,800,000.00, Shilingi 486,300,000.00 za matumizi mengineyo, na Shilingi 

1,726,300,000.00 ni ruzuku kwa Mabaraza ya Mji ya Chake Chake na Mkoani. 

Aidha, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe ukusanyaji wa mapato ya 

Shilingi 11,708,000.00 ili kuchangia katika Mfuko Mkuu wa Serikali 

(Viambatanisho 3&5 vinahusika). 

 

Mkoa wa Kaskazini Pemba – D11 

Mhe. Naibu Spika, katika Mwaka wa Fedha wa 2017/2018, Mkoa wa 

Kaskazini Pemba umepanga kutekeleza shughuli zifuatazo:-  

 

1. Kusimamia ulinzi na usalama katika Mkoa; 

2. Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa;  

3. Kusimamia na kuwezesha utekelezaji dhana ya upelekaji wa madaraka 

kwa wananchi; na 

4. Kutekeleza mikakati ya kupiga vita unyanyasaji kijinsia, UKIMWI na 

dawa za kulevya.  

 

Mhe. Naibu Spika, ili Mkoa wa Kaskazini Pemba uweze kutekeleza programu 

zilizopangwa kwa mwaka wa fedha 2017/2018, naliomba Baraza lako Tukufu 

kuidhinisha jumla ya Shilingi 3,289,100,000.00 kwa kazi za Kawaida. Kati ya 

fedha hizo, Shilingi 1,086,500,000.00 ni za mishahara na Shilingi 

589,000,000.00 ni za matumizi mengineyo. Vile vile Mkoa umekadiriwa 

kutumia ruzuku ya Shilingi 1,613,600,000.00 kwa ajili ya Baraza la Mji Wete 

na Halmashauri ya Wilaya ya Micheweni.  Aidha, naliomba Baraza lako 

Tukufu liidhinishe ukusanyaji wa mapato ya Shilingi 11,708,000.00 ili 

kuchangia katika Mfuko Mkuu wa Serikali (Viambatanisho 3&5 vinahusika).  
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Ofisi ya Usajili wa Vizazi, Vifo na Kadi za Utambulisho – 

D12 

Mhe. Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2017/18, Ofisi ya Usajili wa Vizazi, 

Vifo na Kadi za Utambulisho inakusudia kutekeleza yafuatayo: 

 

1. Kuimarisha mfumo wa Usajili wa Vizazi, Vifo, Ndoa na Talaka;  

2. Kuimarisha mazingira ya Ofisi na Utawala; na  

3. Kujenga uwezo wa wafanyakazi kitaaluma. 

 

Mhe. Naibu Spika, ili Ofisi ya Usajili wa Vizazi, Vifo na Kadi za Utambulisho 

iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi, naliomba Baraza lako Tukufu 

kuidhinisha jumla ya Shilingi 2,660,800,000.00 kwa matumizi ya kazi za 

kawaida. Kati ya fedha hizo, Shilingi 1,107,800,000.00 ni kwa malipo ya 

mishahara na stahiki za wafanyakazi na Shilingi 1,553,000,000.00 ni kwa 

matumizi mengineyo. Vile vile, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe 

Shilingi 500,000,000.00 kwa matumizi ya maendeleo na makusanyo ya Shilingi 

234,152,000.00 zitakazoingizwa katika Mfuko Mkuu wa Serikali 

(Viambatanisho 3,5&6 vinahusika). 

 

SHUKURANI 

 

Mhe. Naibu Spika, baada ya kutoa maelezo hayo, namshukuru sana Mwenyezi 

Mungu kwa kunijaalia kuweza kuwasilisha hotuba hii mbele ya Baraza lako 

Tukufu. Naomba pia niwashukuru kwa dhati wahusika na washirika 

mbalimbali wa maendeleo kwa ushirikiano mzuri walioutoa kwa Ofisi ya Rais, 

Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kurahisisha 

utekelezaji wa shughuli zake. Miongoni mwao ni: Shirika la Kuhudumia 

Watoto Duniani (UNICEF) na Benki ya Dunia. Aidha, Ofisi inaishukuru 

Jamhuri ya Watu wa China, Marekani, Sweden, Japan na Serikali ya India. 

Ofisi inatoa shukrani kwa Taasisi wenza za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 

ikiwemo Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Wizara ya 

Ulinzi (Jeshi la Wananchi wa Tanzania na Jeshi la Kujenga Taifa), Wizara ya 

Mambo ya Ndani ya Nchi (Jeshi la Polisi, Uhamiaji, Magereza na Jeshi la 

Zimamoto na Uokozi). Vile vile, navishukuru sana vyombo vyetu vya habari 

kwa kazi nzuri waliyoifanya ya kutoa elimu na kutangaza matukio mbalimbali 

yaliyohusu shughuli za Ofisi hii. Kwa ujumla naomba niwashukuru washirika 

wote walioisaidia Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara 

Maalum za SMZ. 

 



89 

 

Mhe. Naibu Spika, ninamshukuru Naibu Waziri wa Nchi, OR – Tawala za 

Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Mheshimiwa Shamata 

Shaame Khamis, Mwakilishi wa Wananchi Jimbo la Micheweni. Hakika 

usaidizi wake umekuwa na manufaa makubwa kwao na katika ofisi kwa jumla. 

Aidha, ninamshukuru Mshauri wa Waziri anayeshughulikia masuala ya Idara 

Maalum, Meja Mstaafu Juma Kassim Tindwa. Naomba niwashukuru 

Waheshimiwa Wakuu wa Mikoa, Waheshimiwa Wakuu wa Wilaya, Masheha 

na Makamanda wote Wakuu wa Idara Maalum za SMZ. Kwa namna ya 

kipekee ninamshukuru Katibu Mkuu Bi. Radhia Rashid Haroub kwa 

kusimamia vyema ofisi hii. Ninawashukuru pia Manaibu Makatibu Wakuu, 

Makatibu Tawala wa Mikoa na Wilaya, Wakuu wa Utawala wa Vikosi na 

Wakurugenzi mbali mbali katika ofisi yangu, Maafisa na Wapiganaji na 

wafanyakazi wote wa Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa na 

Idara Maalum za SMZ. Hakika ushirikiano wao ndio nguzo ya mafanikio ya 

ofisi yetu.  

 

Mwisho kabisa japo si kwa umuhimu naishukuru sana familia yangu kwa 

uvumilivu wao hasa pale inapotokea mwana familia wao kuzushiwa mambo 

ambayo hayapo. Niwaombe waendelee kuvumilia na kila jambo lina mwisho 

lilianza baadae litakwisha, msaada wao kwangu wananipa moyo katika 

kutekeleza majukumu ambayo nimekabidhiwa na Mhe. Rais wa Zanzibar na 

Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na bado naamini kwamba Mhe. Rais 

bado anaendelea kuniamini kufanya kazi hii. 

 

HITIMISHO 

 

Mhe. Naibu Spika, nawaomba Wajumbe wa Baraza lako tukufu wachangie 

hotuba hii kushauri ipasavyo na hatimae waidhinishe Ofisi ya Rais, Tawala za 

Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ makadirio ya matumizi ya 

jumla ya shilingi bilioni 122,322,494,273.000 zikiwemo shilingi bilioni 

82,897,900,000 kwa kazi za kawaida na shilingi bilioni 28,320,000,000 kwa 

kazi za maendeleo katika mwaka wa fedha 2017/2018. Aidha, nawaomba 

Waheshimiwa Wawakilishi waridhie mchango wa ofisi yangu wa jumla ya 

shilingi 629,090,000 ikiwa ni mapato yatakayoingizwa katika mfuko mkuu wa 

serikali. Kwa heshima na taadhima Mhe. Naibu Spika, naomba kutoa hoja. 

(Makofi) 

 

Kiambatanisho 1: Muhtasari wa Makadirio na Matumizi 

2016/2017 
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F
u

n
g

u
 

Taasisi Makisio ya 

Matumizi kwa 

mwaka 

 Matumizi ya 

Julai  hadi 

Machi   2017 

Asilim

ia 

D01 Uratibu Tawala za 

Mikoa 

           

2,391,639,508  

             

1,971,958,155  

82 

Uratibu Idara Maalum             

44,993,000  

        13,511,420  30 

Tume ya Utumishi wa 

Idara Maalum 

        115,232,450          39,578,000  34 

Mipango Sera na Utafiti 286,501,000        136,052,795  47 

Utumishi na Uendeshaji        

1,111,016,542  

      878,763,408  79 

Ofisi Kuu Pemba            

511,917,500  

      448,284,800  88 

JUMLA        

4,461,300,000  

   3,488,148,578  78 

D02 Jeshi la Kujenga 

Uchumi 

11,456,400,000 9,789,200,000 85 

D03 Chuo cha Mafunzo      8,970,000,000  7,248,096,623 81 

D04 KMKM     15,134,500,000  11,585,851,289 77 

D05 Kikosi cha Zimamoto 4,911,100,000 3,763,351,213 77 

D06 Kikosi cha Valantia 

Zanzibar 

6,699,900,000 4,909,430,650 73 

  JUMLA  47,171,900,000 37,295,929,775 79 

D07 Mkoa wa Mjini 

Magharibi 

1,637,200,000 1,188,474,680 73 

D08 Mkoa wa Kusini 

Unguja 

       

1,263,600,000  

937,945,183 74 

D09 Mkoa wa  Kaskazini 

Unguja  

1,273,400,000 980,374,200 77 

D10 Mkoa  Wa Kusini 

Pemba 

1,918,400,000 1,441,473,200 75 

D11 Mkoa wa Kaskazini 

Pemba 

1,574,300,000 1,135,742,000 72 

 JUMLA  7,666,900,000 5,684,009,263 74 
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F
u

n
g

u
 

Taasisi Makisio ya 

Matumizi kwa 

mwaka 

 Matumizi ya 

Julai  hadi 

Machi   2017 

Asilim

ia 

D12 Afisi ya Mrajis wa 

Vizazi, Vifo na Kadi za 

Utambulisho 

2,089,900,000 1,138,839,986 54 

  JUMLA  2,089,900,000 1,138,839,986 54 

  JUMLA KUU 61,390,000,000 47,606,927,602 78 
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Kiambatanisho 2: Upatikanaji wa Fedha kwa Mwaka 2016/17 (katika, 000)  
F

U
N

G
U

 

TAASISI/IDAR

A 
MAKADIRIO ZILIZOPATIKANA 

 
JUMLA  

MISHAH

ARA  NA 

STAHIKI 

MATUM

IZI 

MENGIN

EYO 

JUMLA  % 

MISHAH

ARA NA 

STAHIKI 

% 

MATUM

IZI 

MENGIN

EYO  

% 

D0

1 

Idara ya 

Uendeshaji na 

Utumishi 

       

1,111,016  

           

681,679  

           

429,337  

           

878,763  79% 

         

651,767 

96

% 

         

226,997 53% 

Idara ya Mipango, 

Sera na Utafiti 

           

286,501  

           

123,940  

           

162,561  

           

136,052  47% 

         

100,000  

81

% 

           

36,052  22% 

Ofisi Kuu Pemba 

           

511,917  

           

391,803  

           

120,114  

           

448,284  88% 

         

346,348  

88

% 

         

101,936  85% 

Idara ya Uratibu - 

Tawala Za Mikoa 

Na Serikali Za 

Mitaa 

       

2,391,639  

       

2,110,377  

           

281,261  

       

1,971,958  82% 

     

1,855,220  

88

% 

         

116,737  42% 

Idara ya Uratibu 

wa Idara Maalum 

za SMZ 

             

44,993  

                               

-    

             

44,993  

             

13,511  30% 

                             

-    0% 

           

13,511  30% 

Tume ya 

Utumishi Idara 

Maalum 

           

115,232  

                               

-    

           

115,232  

             

39,578  34% 

                             

-    0% 

        

39,578  34% 
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F
U

N
G

U
 

TAASISI/IDAR

A 
MAKADIRIO ZILIZOPATIKANA 

 
JUMLA  

MISHAH

ARA  NA 

STAHIKI 

MATUM

IZI 

MENGIN

EYO 

JUMLA  % 

MISHAH

ARA NA 

STAHIKI 

% 

MATUM

IZI 

MENGIN

EYO  

% 

DO

2 

Jeshi la Kujenga 

Uchumi (JKU) 

     

11,456,40

0  

10,616,50

0 839,900 

       

9,789,200  85% 8,994,000 

85

% 795,200 95% 

D0

3 

Chuo cha 

Mafunzo (MF) 

   

8,970,000  7,592,366 1,377,634 

       

7,248,096  81% 5,727,841 

75

% 1,520,255 

110

% 

D0

4 

Kikosi Maalum 

cha Kuzuia 

Magendo 

(KMKM) 

     

15,134,50

0  

     

12,686,10

0  

       

2,448,400  

     

11,585,85

1  77% 

     

9,465,077  

75

% 

     

2,120,773  87% 

D0

5 

Kikosi cha 

Zimamoto na 

Uokozi (KZU) 

       

4,911,100  4,423,700 487,400 

       

3,763,351  77% 

     

3,304,866  

75

% 458,484 94% 

D0

6 

Kikosi cha 

Valantia (KVZ) 

       

6,699,900  6,274,300 425,600 

       

4,909,430  73% 

     

4,631,160  

74

% 278,270 65% 

D0

7 

D07 - Mkoa wa 

Mjini Magharibi 

       

1,637,200  

           

722,100  

           

915,100  

       

1,188,478  73% 

         

692,641  

96

% 

         

495,837  54% 

D0

8 

Mkoa wa Kusini 

Unguja 

       

1,263,600  864,700 

           

398,900  

           

937,945  74% 652,529 

75

% 285,415 72% 
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F
U

N
G

U
 

TAASISI/IDAR

A 
MAKADIRIO ZILIZOPATIKANA 

 
JUMLA  

MISHAH

ARA  NA 

STAHIKI 

MATUM

IZI 

MENGIN

EYO 

JUMLA  % 

MISHAH

ARA NA 

STAHIKI 

% 

MATUM

IZI 

MENGIN

EYO  

% 

D0

9 

Mkoa wa 

Kaskazini Unguja  

       

1,273,400  

           

872,400  

           

401,000  

           

980,374  77% 

         

648,721  

74

% 

         

331,652  83% 

D1

0 

Mkoa wa Kusini 

Pemba 

       

1,918,400  

           

723,000  

       

1,195,400  

       

1,441,473  75% 

         

564,379  

78

% 

         

877,094  73% 

D1

1 

Mkoa wa 

Kaskazini Pemba 

       

1,574,300  

           

798,000  

           

776,300  

       

1,115,420  71% 

         

564,379  

71

% 

         

551,041  71% 

D1

2 

Usajili, Vizazi, 

Vifo na Kadi za 

Utambulisho 

       

2,089,900  

           

817,400  

       

1,272,500  

       

1,138,839  54% 

         

613,050  

75

% 

         

525,789  41% 

  JUMLA D01 

       

4,461,300  

       

3,307,800  

       

1,153,500  

       

3,488,148  78% 

     

2,953,336  

89

% 

         

534,811  46% 

  JUMLA D12 

       

2,089,900  

           

817,400  

       

1,272,500  

       

1,138,839  54% 

         

613,050  

75

% 

         

525,789  41% 

  JUMLA MIKOA 

       

7,666,900  

       

3,980,200  

       

3,686,700  

       

5,663,691  74% 

     

3,122,651  

78

% 

     

2,541,040  69% 
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F
U

N
G

U
 

TAASISI/IDAR

A 
MAKADIRIO ZILIZOPATIKANA 

 
JUMLA  

MISHAH

ARA  NA 

STAHIKI 

MATUM

IZI 

MENGIN

EYO 

JUMLA  % 

MISHAH

ARA NA 

STAHIKI 

% 

MATUM

IZI 

MENGIN

EYO  

% 

  
JUMLA IDARA 

MAALUM 

     

47,171,900  41,592,966 5,578,934 

     

37,295,929  79% 32,122,946 

77

% 5,172,983 93% 

  JUMLA KUU 

     

61,390,000  49,698,366 11,691,634 

     

47,586,609  78% 38,811,984 

78

% 8,774,625 75% 
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Kiambatanisho 3: Makadirio ya Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2017/18 (katika, 000)  

F
U

N
G

U
 

IDARA KAZI ZA KAWAIDA KAZI ZA MAENDELEO 

JUMLA 

MISHAH

ARA 

&OC 

MSHAH

ARA NA 

STAHIKI 

MATUM

IZI 

MENGIN

EYO 

RUZUK

U 

SMZ WAHI

SANI 

JUMLA 

MAEND

ELEO 

JUMLA 

KUU 

D0

1 

Idara ya 

Uendeshaji 

na Utumishi 1,799,800 914,600 885,200 610,000 0 0 0 2,409,800 

Idara ya 

Mipango, 

Sera na 

Utafiti 456,000 156,000 300,000 0 

20,000,00

0 0 
20,000,00

0 20,456,000 

Ofisi Kuu 

Pemba 1,068,400 818,400 250,000 0 0 0 0 1,068,400 

Idara ya 

Uratibu 

Tawala za 

Mikoa na 

Serikali za 

Mitaa 1,101,000 576,000 525,000 0 500,000 0 500,000 1,601,000 

Idara ya 

Uratibu wa 

Idara Maalum 

za SMZ 100,000 0 100,000 0 0 0 0 100,000 
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F
U

N
G

U
 

IDARA KAZI ZA KAWAIDA KAZI ZA MAENDELEO 

JUMLA 

MISHAH

ARA 

&OC 

MSHAH

ARA NA 

STAHIKI 

MATUM

IZI 

MENGIN

EYO 

RUZUK

U 

SMZ WAHI

SANI 

JUMLA 

MAEND

ELEO 

JUMLA 

KUU 

Tume ya 

Utumishi Idara 

Maalum 0 0 0 85,000 0 0 0 85,000 

D0

2 

Jeshi la 

Kujenga 

Uchumi (JKU) 16,123,700 14,923,700 1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000 17,323,700 

D0

3 
Chuo cha 

Mafunzo (MF) 12,528,600 10,586,800 1,941,800 0 1,600,000 0 1,600,000 14,128,600 

D0

4 

Kikosi Maalum 

cha Kuzuia 

Magendo 

(KMKM) 20,695,400 17,595,400 3,100,000 0 4,120,000 0 4,120,000 24,815,400 

D0

5 

Kikosi cha 

Zimamoto na 

Uokozi (KZU) 7,660,500 6,810,500 850,000 

                      

-    0 0 0 7,660,500 

D0

6 

Kikosi cha 

Valantia 

(KVZ) 9,788,400 9,093,800 694,600 

                      

-    400,000 0 400,000 10,188,400 

D0

7 
Mkoa wa Mjini 

Magharibi 2,282,800 1,314,100 968,700 4,638,200 0 0 0 6,921,000 
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F
U

N
G

U
 

IDARA KAZI ZA KAWAIDA KAZI ZA MAENDELEO 

JUMLA 

MISHAH

ARA 

&OC 

MSHAH

ARA NA 

STAHIKI 

MATUM

IZI 

MENGIN

EYO 

RUZUK

U 

SMZ WAHI

SANI 

JUMLA 

MAEND

ELEO 

JUMLA 

KUU 

D0

8 
Mkoa wa 

Kusini Unguja 1,744,500 1,225,100 519,400 1,073,400 0 0 0 2,817,900 

D0

9 

Mkoa wa 

Kaskazini 

Unguja  1,704,400 1,232,600 471,800 1,358,094 

                    

-    0 0 3,062,494 

D1

0 
Mkoa wa 

Kusini Pemba 1,508,100 1,021,800 486,300 1,726,300 0 0 0 3,234,400 

D1

1 
Mkoa wa 

Kaskazini 

Pemba 1,675,500 1,086,500 589,000 1,613,600 0 0 0 3,289,100 

D1

2 

Ofisi ya 

Usajili, Vizazi, 

Vifo na Kadi 

za 

Utambulisho 2,660,800 1,107,800 1,553,000 0 500,000 0 500,000 3,160,800 

  JUMLA D01 4,525,200 2,465,000 2,060,200 695,000 20,500,000 0 20,500,000 25,720,200 

  
JUMLA 

MIKOA 8,915,300 5,880,100 3,035,200 10,409,594 0 0 0 19,324,894 
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F
U

N
G

U
 

IDARA KAZI ZA KAWAIDA KAZI ZA MAENDELEO 

JUMLA 

MISHAH

ARA 

&OC 

MSHAH

ARA NA 

STAHIKI 

MATUM

IZI 

MENGIN

EYO 

RUZUK

U 

SMZ WAHI

SANI 

JUMLA 

MAEND

ELEO 

JUMLA 

KUU 

  

JUMLA 

IDARA 

MAALUM 66,796,600 59,010,200 7,786,400 0 7,320,000 0 7,320,000 74,116,600 

  JUMLA D12 2,660,800 1,107,800 1,553,000 0 500,000 0 500,000 3,160,800 

  JUMLA KUU 82,897,900 68,463,100 14,434,800 11,104,594 28,320,000 0 28,320,000 122,322,494 
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Kiambatanisho 4a: Makusanyo ya Mapato 2016/2017  

Fungu Taasisi Makadirio  Makusanyo 

Halisi Jul – 

Machi 2017 

Asilimi  

D01 

Usajili wa Wakandarasi 

na Nyaraka za Zabuni 600,000 0 0 

D02 

JKU       

Mauzo ya Mpunga 13,500,000 8,500,000 63 

Mauzo ya Mtama 2,400,000 400,000 17 

Mauzo ya Mazao Ya 

Bustani 3,000,000 2,500,000 83 

Mapato ya Mifugo 7,000,000 4,500,000 64 

Ada ya Ulinzi 18,500,000 17,900,000 97 

  JUMLA 44,400,000 33,800,000 76 

D03 

Mafunzo       

Kazi za Mikono 5,000,000 3,111,300 62 

Viwanda vya Mafunzo 11,000,000 2,419,000 22 

Mapato ya Mashamba 17,000,000 7,923,800 47 

Mapato ya Ujenzi 27,578,000 4,545,900 16 

  JUMLA 60,578,000 18,000,000 30 

D04 

KMKM       

Malipo ya Kazi za Ujenzi 31,005,000 15,500,000 50 

  JUMLA 31,005,000 15,500,000 50 

D5 

Zimamoto na Uokozi       

Mapato ya Ukodishaji wa 

Vifaa 

            

4,978,000  1,640,000 33 

Mauzo ya Vifaa Vya 

Kuzimia Moto  3,106,000  3,275,000 105 

Matengenezo ya Vifaa 

vya Kuzimia Moto  3,500,000  3,100,000 89 

Malipo ya Kazi za Ujenzi  7,500,000  1,665,000 22 
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Fungu Taasisi Makadirio  Makusanyo 

Halisi Jul – 

Machi 2017 

Asilimi  

Ada ya Ulinzi   6,000,000   

Utoaji wa  Vyeti vya 

Usalama wa Moto  2,000,000  1,570,000 79 

  JUMLA   21,084,000  17,250,000 82 

D6 

KVZ       

Ada ya Ulinzi  21,084,000  15,000,000 71 

  JUMLA   21,084,000  15,000,000 71 

D7 

MKOA WA MJINI 

MAGHARIBI       

Ndoa na Uhaulishaji 

Ardhi  35,000,000 14,479,000 41 

Kuchelewa Kusajili Cheti 

Cha Kuzaliwa 989,000 765,000 77 

  JUMLA 35,989,000 15,244,000 42 

D08 

MKOA KUSINI 

UNGUJA       

Ada ya Uhaulishaji Ardhi 4,790,000 4,050,000 85 

JUMLA 4,790,000 4,050,000 85 

D09 

MKOA WA 

KASKAZINI UNGUJA       

Ada ya Uhaulishaji Ardhi 4,790,000 1,950,000 41 

 JUMLA 4,790,000 1,950,000 41 

D11 

MKOA WA 

KASKAZINI PEMBA       

Ada ya Uhaulishaji Ardhi 0 600,000   

Kodi ya kituo cha Mafuta 0 2,400,000   

 JUMLA 0 3,000,000   

D10 

MKOA WA KUSINI 

PEMBA       

Ada ya Uhaulishaji Ardhi 0 870,000   
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Fungu Taasisi Makadirio  Makusanyo 

Halisi Jul – 

Machi 2017 

Asilimi  

Kodi ya kituo cha Mafuta 0 1,800,000   

Mapato Mengineyo 

 

200,000 

  JUMLA 

 

2,870,000   

D12 

Afisi ya Usajili wa 

Vizazi, Vifo na Kadi za 

Vitambulisho        

Ada ya Vitambulisho  17,963,000 32,966,000 184 

Mapato ya Vitambulisho 

kwa Wageni 17,963,000     

Uandikishaji wa Vizazi na 

Vifo 191,603,000 109,518,000 57 

Uandikishaji wa  Ndoa na 

Talaka 47,901,000 33,899,000 71 

   JUMLA 275,430,000 176,383,000 64 

JUMLA  KUU 499,750,000   300,177,000  60 
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Kiambatanisho 4b: Makusanyo na Matumizi ya Mamlaka za Serikali za Mitaa 2016/2017  

N

a Taasisi 

Makadirio 

ya 

Makusanyo  

kwa Mwaka 

Makusanyo 

Julai Hadi 

Machi 

2016/17 % 

Matumizi Julai - Machi 2016/17 

KAWAIDA % 

MAENDEL

EO % 

1 Baraza la Manispaa Mjini 

3,032,474,00

0  

   

2,340,848,313  

             

77  

      

2,049,395,08

7  87.5 

          

225,319,881  9.6 

2 

Baraza la  Manispaa 

Magharibi A 

       

500,000,000  

          

434,875,500  

             

87  

          

145,646,220  

                 

33  

            

99,608,161  23 

3 

Baraza la  Manispaa 

Magharibi B 

   

1,267,703,09

8  

      

1,006,589,004  

             

79  

          

438,384,518  43.6 

          

554,538,667  55 

4 

Halmashauri Wilaya ya 

Kusini 300,276,000  210,870,823  

             

70  74,116,430  35.1 79,731,600  38 

5 

Halmashauri Wilaya ya 

Kati 

       

420,000,000  

          

325,291,198  

             

77  

          

164,740,315  50.6 

            

20,800,000  6 

6 

Halmashauri Wilaya ya 

Kaskazini A 

       

550,000,000  

          

264,854,822  

             

48  

          

149,522,520  56.5 

            

71,535,800  27 

7 

Halmashauri Wilaya ya 

Kaskazini B 

       

560,500,000  

          

465,892,492  

             

83  

          

266,228,342  57.1 

          

199,664,150  43 

9 Baraza la Mji Chake Chake 

       

305,900,000  

          

251,801,500  

             

82  

          

135,068,327  53.6 

            

82,772,000  33 

10 Baraza la Mji Mkoani 

       

213,000,000  

          

157,211,714  

             

74  

            

86,990,714  55.3 

            

70,221,000  45 
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N

a Taasisi 

Makadirio 

ya 

Makusanyo  

kwa Mwaka 

Makusanyo 

Julai Hadi 

Machi 

2016/17 % 

Matumizi Julai - Machi 2016/17 

KAWAIDA % 

MAENDEL

EO % 

11 Baraza la Mji Wete 250,000,000  106,738,500  

             

43  73,109,212  68.5 33,629,000  32 

12 

Halmashauri Wilaya ya 

Micheweni 150,000,000  111,181,524  

             

74  63,765,965  57.4 26,290,820  24 

 
Jumla 7,549,853,098   5,676,155,390  

             

75  3,646,967,650  64.3 1,464,111,079  26 
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Kiambatanisho 5: Makadirio ya Makusanyo ya 

ORTMSMIM kwa Mwaka 2017/2018  

Fungu Taasisi Husika  Makadirio 

D01 Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa , Serikali za 

Mitaa na Idara Maalum za SMZ 

781,000 

D02 Jeshi la Kujenga Uchumi 84,555,000 

D03 Chuo cha Mafunzo 78,051,000 

D04 Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo 39,025,000 

D05 Kikosi cha Zimamoto na Uokozi 52,034,000 

D06 Kikosi cha Valantia 45,530,000 

D07 Mkoa wa Mjini Magharibi 45,530,000 

D08 Mkoa wa Kusini Unguja 13,008,000 

D09 Mkoa wa Kaskazini Unguja 13,008,000 

D10 Mkoa wa Kusini Pemba 11,708,000 

D11 Mkoa wa Kaskazini Pemba 11,708,000 

D12 Ofisi ya Usajili wa Vizazi, Vifo na Kadi za 

Utambulisho 

234,152,000 

JUMLA KUU 629,090,000 
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Kiambatanisho 6: Miradi ya Maendeleo 2016/2017 na Makadirio 2017/2018  

Fungu Jina la Mradi Fedha 

Zilizotengwa 

2016/17 

Fedha 

Zilizopatikana 

2016/17 

% Makadirio  

2017/18 

D1 

Kuanzisha Wakala wa Ulinzi 

Zanzibar (Ruzuku) 

-                          -            610,000,000  

Mradi wa CCTV Kamera   18,000,000,000    13,500,000,000  75%  20,000,000,000  

Mradi wa Mageuzi ya Serikali za 

Mitaa 

                        -                             -            500,000,000  

D2 
Mradi wa Ujenzi wa Skuli ya 

JKU 

                        -                             -         1,200,000,000  

D4 

Mradi wa Vituo vya Uokozi na 

Uzamiaji 

       900,000,000          510,000,000  57%    4,120,000,000  

Mradi wa Jengo la Mama na 

Watoto 

       342,000,000          332,800,000  97% 

Kuimarisha Majengo KMKM.                         -                             -      
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Fungu Jina la Mradi Fedha 

Zilizotengwa 

2016/17 

Fedha 

Zilizopatikana 

2016/17 

% Makadirio  

2017/18 

D5 

Mradi wa Ujenzi wa Chuo cha 

Kurekebisha Watoto 

250,000,000 239,000,000 96%       600,000,000  

Kuimarisha Majengo ya Chuo cha 

Mafunzo. 

         1,000,000,000  

D6 
Mradi wa Kiwanda cha Viatu        827,200,000            27,430,000  3%       400,000,000  

D12 
Mradi wa Usajili Vizazi, Vifo, 

Ndoa na Talaka Kielektroniki 

            500,000,000  

  
JUMLA KUU 20,319,200,000 14,609,230,000 72%  28,930,000,000  
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Viambatanisho 7: Mgawanyo wa Bajeti ya Shughuli za Kisekta   

(a) Wizara ya Kilimo 

Mamlaka za 

Serikali za Mitaa 

 Kilimo  Misitu Umwagiliaji 

Mwani 

Mifugo  Uvuvi Jumla 

Baraza la Manispaa 

Mjini 

             

1,874,000  0 0 

               

3,989,157  

               

3,702,418  

          

9,565,575  

Baraza la Magharibi 

A 6,560,000 

           

19,971,500  9,057,000 7,978,313 

               

4,231,335  

        

47,798,148  

Baraza la Magharibi 

B 7,028,906 

             

3,560,000  2,322,000 17,951,205 

               

4,760,252  

        

35,622,363  

Halmashauri ya Kati            

12,502,963  

           

14,187,640  5,341,000 15,956,627 

               

7,404,836  

        

55,393,066  

Halmashauri ya 

Kusini 

             

5,304,288  

             

7,492,801  0 

               

8,975,602  

               

7,933,753  

        

29,706,444  

Halmashauri ya 

Kaskazini A 

           

13,589,218  10,282,865 2,090,000 15,956,627 

               

6,875,919  

        

48,794,629  

Halmashauri ya 

Kaskazini B 

           

13,120,625  10,726,695 0 11,967,470 

               

5,818,086  

        

41,632,876  

Baraza la Mji Wete              

7,841,250  1,081,675 0 

               

7,867,045  

               

5,728,800  

        

22,518,770  

Baraza la Mkoani              

7,380,000  1,081,675 3,355,000 4,495,455 

               

5,728,800  

        

22,040,930  

Baraza la Mji Chake              

8,302,500  13,582,637 1,622,500 7,867,045 

               

5,728,800  

        

37,103,482  
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Mamlaka za 

Serikali za Mitaa 

 Kilimo  Misitu Umwagiliaji 

Mwani 

Mifugo  Uvuvi Jumla 

Halmashauri ya 

Wilaya Micheweni 

             

5,996,250  6,622,512 1,622,500 4,495,455 

               

6,087,000  

        

24,823,717  

 Jumla             

89,500,000           88,590,000    

                

25,410,000    

        

107,500,000    

          

64,000,000    

     

375,000,000  
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(b) Wizara ya Afya 

Mamlaka za Serikali za 

Mitaa 

SMZ Mfuko wa 

Pamoja 

(Busket 

Funds) 

Jumla 

Baraza la Manispaa Mjini   

205,706,771.80  

        

138,630,794  

          

344,337,564.80  

Baraza la Magharibi A & B   

311,292,585.58  

        

209,787,642  

          

521,080,227.58  

Halmashauri ya Kati   

111,302,254.66  

           

75,009,296  

          

186,311,550.66  

Halmashauri ya Kusini      

79,469,525.16  

           

53,556,445  

          

133,025,970.16  

Halmashauri ya Kaskazini 

A 

  

131,484,426.29  

           

88,910,552  

          

220,394,978.29  

Halmashauri ya Kaskazini 

B 

  

102,310,868.50  

           

68,949,782  

          

171,260,650.50  

Baraza la Mji Wete   

138,407,308.82  

           

93,276,051  

          

231,683,359.82  

Baraza la Mji Mkoani   

127,378,994.73  

           

85,843,802  

          

213,222,796.73  

Baraza la Mji Chake   

126,766,321.41  

           

85,430,906  

          

212,197,227.41  

Halmashauri ya Wilaya 

Micheweni 

  

151,210,944.06  

        

101,904,732  

          

253,115,676.06  

 JUMLA 
     

1,485,330,000  

     

1,001,300,002  

      

2,486,630,002.01  
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(c) Wizara ya Elimu 

Mamlaka za Serikali za 

Mitaa 

Nauli na 

Posho za 

Walimu wa 

E/Msingi 

Nauli na 

Maposho 

ya 

Maofisa 

Elimu 

Gharama 

na Uji kwa 

Skuli za 

Maandalizi 

Umeme, 

Maji na 

Matengenezo 

Madogo  

Gharama za 

Uhamasishaji 

na 

Uwandikishaji 

Maposho 

ya Walimu 

Wa Vituo 

vya TUTU 

Baraza la Manispaa 

Mjini 

       

1,163,800  

  1,885,908      

56,064,000  

     

20,000,000  

        2,500,000  0 

Baraza la Magharibi A & 

B 

     

31,423,551  

  1,414,431    

112,080,000  

     

44,000,000  

        5,000,000       

7,260,000  

Halmashauri ya Kati 
     

54,597,400  

  1,885,905      

45,576,000  

35,000,000  2,500,000  -    

Halmashauri ya Kusini 17,270,000  1,414,431  32,256,000  16,000,000  2,500,000  -    

Halmashauri ya 

Kaskazini A 

        

109,169,500  

             

1,885,908  

                  

65,256,000  

            

30,000,000  

               

2,500,000  

        

50,820,000  

Halmashauri ya 

Kaskazini B 

           

71,877,300  

             

1,414,431  

                  

26,928,000  

            

20,000,000  

               

2,500,000  

        

33,660,000  

Baraza la Mji Wete 
           

90,000,000  

             

1,414,431  

                  

56,760,000  

            

34,000,000  

               

2,500,000  

        

45,540,000  

Baraza la Mji Mkoani 
           

90,000,000  

             

1,414,431  

                  

56,904,000  

            

32,000,000  

               

2,500,000  

        

60,060,000  

Baraza la Mji Chake 
           

90,000,000  

             

1,885,908  

                  

67,752,000  

            

27,000,000  

               

2,500,000  
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Halmashauri ya Wilaya 

Micheweni 

           

90,000,000  

             

1,885,908  

                  

37,872,000  

            

19,000,000  

               

2,500,000  

  

Jumla Kuu 
   

645,501,551  

16,501,692   

557,448,000  

  277,000,000     27,500,000  197,340,000  

(d) Mgawanyo wa Fedha Kisekta kwenda Mamlaka za Serikali za Mitaa 

Mamlaka za Serikali za Mitaa Kilimo Afya  Elimu Jumla 

Baraza la Manispaa Mjini         9,565,575       344,337,565                81,613,708        435,516,848  

Baraza la Magharibi A         47,798,148       234,486,102                90,530,092        372,814,342  

Baraza la Magharibi B        35,622,363       286,594,125              110,647,890        432,864,378  

Halmashauri ya Kati        55,393,066  186,311,551              139,559,305        381,263,922  

Halmashauri ya Kusini        29,706,444      133,025,970                69,440,431        232,172,845  

Halmashauri ya Kaskazini A        48,794,629       220,394,978              259,631,408        528,821,015  

Halmashauri ya Kaskazini B        41,632,876     171,260,651              156,379,731        369,273,258  

Baraza la Mji Wete        22,518,770       231,683,360              230,214,431        484,416,561  

Baraza la Mji Mkoani        22,040,930       213,222,797              242,878,431        478,142,158  

Baraza la Mji Chake        37,103,482       212,197,227              189,137,908        438,438,617  
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Mamlaka za Serikali za Mitaa Kilimo Afya  Elimu Jumla 

Halmashauri ya Wilaya 

Micheweni 

       24,823,717  253,115,676              151,257,908   429,197,301  

Jumla Kuu     375,000,000    2,486,630,002          1,721,291,243     4,582,921,245  
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Kiambatanisho 8: Wazee waliopatiwa Msaada wa Kujikimu  

Mkoa Idadi ya Wazee 
Fedha 

Zilizotolewa 

Mjini Magharibi 2,071 93,195,000 

Kusini Unguja 2,100 94,500,000 

Kaskazini Unguja 2,170 97,650,000 

Kusini Pemba 1,451 65,295,000 

Kaskazini Pemba 1,387 62,415,000 

JUMLA 9,179 413,055,000 
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Kiambatanisho 9: Sheria Zinazoongoza Ofisi ya Rais 

Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum  

Sheria Namba&Mwaka 

1. Sheria ya Chuo cha Mafunzo  Nam. 2/1980 

2. Sheria ya Kikosi cha Kuzuia 

Magendo 

Nam. 1/2003 

3. Sheria ya Kikosi cha Zimamoto na 

Uokozi  

Nam. 7/2009 

4. Sheria ya Jeshi la Kujenga Uchumi  Nam. 6/2003 

5. Sheria ya Kikosi cha Valantia  Nam. 5/2004 

6. Sheria ya Usajili wa Mzanzibari 

Mkaazi na Kadi za Utambulisho  

Nam. 7/2005 

7. Sheria ya Usajili wa Vizazi na Vifo  Nam. 10/2006 

8. Sheria ya Mamlaka za Serikali za 

Mitaa  

Nam. 7/2014 

9. Sheria ya Tawala za Mikoa  Nam. 8/2014 

10. Sheria ya Tume ya Utumishi Idara 

Maalum za SMZ  

Nam. 6/2007 

11. Sheria ya Wakala wa Ulinzi  Nam. 2/2015 

12. Sheria ya Vileo  Sura ya 163/1928 
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Kiambatanisho 10: Matukio yaliyoripotiwa KZU Kuanzia Julai 2016 hadi 

Machi 2017 

Aina ya Tukio Idadi 

1. Kuungua nyumba na hoteli za Kitalii 121 

2. Ajali za ndege ndogo katika viwanja vya ndege Unguja 

na Pemba 77 

3. Moto wa transfoma za umeme 33 

4. Moto wa misitu na mashamaba 17 

5. Moto wa gari 27 

6. Moto wa majaa 12 

7. Matukio ya miti iliyoanguka na kuziba njia 55 

8. Matukio ya kuitwa wazimamoto sehemu mablimbali na 

kukuta hakuna tukio lolote la moto 28 

9. Watu na wanyama walioingia katika visima, mashimo, 

mabwawa na mito 62 

Jumla 432 
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Kiambatanisho 11: Uandikishaji wa Wanafunzi katika 

Mikoa  

Mkoa 

Idadi 

Wanawake Wanaume Jumla 

Mkoa wa Mjini Magharibi 
        7,691          7,783    15,474  

Mkoa wa Kaskazini Unguja 

        5,267          5,587    10,854  

Mkoa wa Kusini Unguja 

        2,059          2,200      4,259  

Mkoa wa Kaskazini Pemba 

        3,883          4,080      7,963  

Mkoa wa Kusini Pemba 

        4,100          4,191      8,291  

Jumla       23,000        23,841    46,841  

 

Mhe. Naibu Spika: Ahsante sana Mhe. Waziri tunakushukuru kwa hotuba 

yako uliyoisoma kwa ufasaha kabisa na hasa yale maneno yako ya mwisho 

kabisa ya hotuba yako, waheshimiwa najua message sent. Ahsante sana.  

 

Sasa tumpishe Mwenyekiti wa Kamati nadhani dakika 35 zitamtosha, kwa hiyo 

namuomba Mwenyekiti wa Kamati ya Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum. 

Karibu sana Mhe. Makamu Mwenyekiti wa Kamati ya Sheria, Utawala Bora na 

Idara Maalum. 

 

Mhe. Mwantatu Mbaraka Khamis (Makamu Mwenyekiti wa Kamati ya 

Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum): Ahsante Mhe. Naibu Spika, 

nashukuru kwa kunipa fursa hii ya kuwasilisha hotuba ya maoni ya Kamati ya 

Sheria, Utawala Bora, Idara Maalum kuhusu Makadirio ya Mapato na 
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Matumizi kwa Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa , Serikali za 

Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 2017/2018. 

 

Mhe. Naibu Spika, awali ya yote naomba kuchukua nafasi hii kumshukuru 

Mwenyezi Mungu Mwingi wa Rehma, Muumba wa Mbingu na Ardhi na vyote 

vilivyomo, kwa kutujaalia kukutana kwa mara nyengine tena mchana huu 

katika mkutano huu wa sita kwa dhamira ya kujadili Bajeti Kuu ya Seriakali na 

Taasisi zake, chini ya Baraza lako Tukufu. Kwani hii ni rehma yake Muumba 

kwa kutupa pumzi na afya njema ambayo wenzetu wengine amewanyima. 

 

Mhe. Naibu Spika, aidha, kwa niaba ya kamati yangu naomba kutoa pole kwa 

wale wote walioathirika na mvua za Masika ambazo zinaendelea kunyesha 

katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba. Tunaomba wananchi waendelee 

kuchukua tahadhari na maradhi ya mripuko kwa kuimarisha mazingira yetu 

kwa kuweka safi ili yawe salama kwa muda wote ambao mvua zinaendelea 

kunyesha pamoja na kuelimisha jamii yetu juu ya athari zinazoweza kutokea na 

kupelekea maafa.  

 

Mhe. Naibu Spika: vile vile niendelee kutoa pole kwa wakaazi wa Pangawe, 

Kinuni na Nyarugusu kwa upepo mkali uliotokea jana majira ya asubuhi na 

kuathiri nyumba za wananchi wa maeneo hayo na miundombinu ya maendeleo. 

Kamati inawaomba waathirika wote wa maafa hayo kuwa na moyo wa 

ustahamilivu na sisi viongozi wao tuko pamoja nao kwa kipindi hiki kigumu. 

 

Mhe. Naibu Spika, vile vile, nadhani sitokuwa mwingi wa fadhila bila ya 

kukushukuru wewe binafsi kwa kunipa nafasi hii ya kusimama mbele ya 

Baraza lako Tukufu, kwa lengo la kuwasilisha maoni ya Kamati ya Kudumu ya 

Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum kuhusu Makadirio ya Mapato na 

Matumizi ya Fedha kwa Wizara ya Nchi (OR) Tawala za Mikoa, Serikali za 

Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 2017/2018. 

 

Mhe. Naibu Spika, pia napenda niwapongeze na kuwashukuru kwa dhati 

Waziri Mhe. Haji Omar Kheir, Naibu Waziri, Mhe. Shamata Shaame Khamis, 

Nd. Katibu Mkuu pamoja Afisa Mdhamini Pemba, na watendaji wote kwa 

mashirikiano yao makubwa waliyotuonesha katika kamati yetu katika 

kutekeleza majukumu yetu ipasavyo. Vile vile, shukurani za pekee ziende kwa 

Wakuu, Maafisa na Wapiganaji wote wa Idara Maalum za SMZ kwa 

mashirikiano yao waliyotupatia kwa kipindi chote cha utekelezaji wa shughuli 

za kamati. 
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Sambamba na hayo, napenda kutoa shukrani kwa Wizara ya Nchi (OR) Tawala 

za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa kuwasilisha mbele 

ya Kamati, pamoja na Baraza lako Tukufu Makadirio ya Mapato na Matumizi 

ya Fedha, kwa mwaka wa Fedha 2017/2018 ili ipate Baraka za Wajumbe wako 

na kwa mnasaba huo, tunaomba ipitishwe kwa maslahi ya wananchi na Serikali 

kwa ujumla. 

 

Mhe. Naibu Spika, aidha nitoe shukrani na pongezi za pekee kwa Serikali ya 

Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi imara wa Mhe. Rais wa Zanzibar na 

Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dkt. Ali Mohamed Shein, kwa kusimama 

vyema katika uongozi wake na kuhakikisha maslahi ya Watumishi wa Umma 

yameboreshwa.  

 

Mhe Naibu Spika, ni matumaini ya kamati yangu kuwa maboresho haya 

niuUtekelezaji nzuri wa Ilani ya Chama Cha Mapinduzi, ambapo utekelezaji 

wake utaendelea kwa kipindi chote cha bajeti ya mwaka 2017/2018 na 

kuhakikisha kuwa hatua kubwa ya maendeleo inafikiwa ili kuwezesha jamii 

kiuchumi na kujikwamua na umasikini.  

 

Mhe. Naibu Spika, pia naomba kuwashukuru kwa kazi kubwa walioifanya 

Wajumbe wa Kamati yetu wakati tukiwa tunapitia bajeti hii, kwa kuonesha 

mashirikiano yao makubwa katika kutekeleza majukumu haya ambayo 

yanaiwezesha kamati hii kufanya kazi zake kwa ufanisi zaidi.  

 

Hivyo, kwa ridhaa yako naomba uwatambue Wajumbe wa Kamati hii kama 

ifuatavyo:- 

1. Mhe. Machano Othman Said  Mwenyekiti 

2. Mhe. Mwantatu Mbarak Khamis  Makamo Mwenyekiti 

3. Mhe. Saada Ramadhan Mwendwa  Mjumbe 

4. Mhe. Wanu Hafidh Ameir   Mjumbe 

5. Mhe. Nadir Abdul-latif Yussuf  Mjumbe 

6. Mhe. Ali Khamis Bakar   Mjumbe 

7. Mhe. Suleiman Makame Ali  Mjumbe 

Pamoja na Makatibu wetu waliosaidia sana kufanikisha kazi hii, ambao ni Ndg. 

Rahma Kombo Mgeni  na   Ndg. Ali Alawy Ali. 

 

Mhe. Naibu Spika, Kamati yetu ya Sheria, Utawala Bora na Iadara Maalum 

imeweza kuchambua na kujiridhisha vyema katika kupitia Fungu la Bajeti ya 
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wizara hii kama ilivyoelezwa katika Kanuni ya 96(1) na 106(3) katika jadweli 

la kwanza la Kanuni za Baraza la Wawakilishi, toleo la 2016. 

 

Mhe. Naibu Spika, kupitia bajeti hii ya mwaka 2017/2018 Wizara ya Nchi Ofisi 

ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ 

imeazimia kutekeleza vipaumbele vinne ambavyo vina lengo la:- 

 

(i) kuimarisha ulinzi na usalama kwa wenyeji na wageni kwa 

kufunga vifaa vya ulinzi katika maeneo ya mji, kuanzisha wakala 

wa ulinzi na kununua boti za doria;  

(ii) kutekeleza mkakati wa upelekaji madaraka kwa wananchi 

(Ugatuzi) kwa kufanya shughuli mbali mbali ikiwemo suala la 

kutoa elimu ya ugatuzi kwa wananchi, viongozi na taasisi mbali 

mbali;  

(iii) kuimarisha matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano 

katika Idara na Taasisi za ofisi, pamoja na; 

(iv) Kuimarisha makaazi na majengo ya Ofisi za Idara Maalum.  

Mhe. Naibu Spika, ni imani yangu kwamba kupatiwa fedha zilizotengwa kwa 

wizara hii kutasaidia kwa kiasi kikubwa utekelezaji na ukamilishaji wa 

vipaumbele vya malengo hayo waliokusudia kwa mwaka ujao, ambapo kamati 

inatia mkazo zaidi katika uimarishaji wa makaazi na majengo ya ofisi za Idara 

Maalum, kwa kuwa tumeona katika vituo mbali mbali jinsi tatizo hili 

lilivyoshamiri na kuweza kurudisha nyuma maendeleo yao. 

 

IDARA ZA MAKAO MAKUU  

Mhe. Naibu Spika, katika kutekeleza kazi zake kwa mwaka wa fedha 

2016/2017 kamati yangu imefanikiwa kutembelea na kujionea shughuli mbali 

mbali za kawaida na zile za miradi ya maendeleo ambazo zinasimamiwa na 

kuratibiwa na wizara hii katika utekelezaji wake, ikiwa zimekabiliwa na 

changamoto kadhaa kama vile udogo na ukomo wa bajeti ambayo haikidhi 

mahitaji ya idara husika.  

Mhe. Naibu Spika, kamati yangu inashauri kwa mwaka wa fedha 2017/2018 

idara hizi kupatiwa fedha za kutosha na kwa wakati ili kuweza kutatua 

changamoto ambazo zinawakwaza katika uendeshaji wa shughuli zao, kwa 

lengo la kuleta ufanisi na kuimarisha sekta zote za maendeleo. 

 

IDARA YA MIPANGO, SERA NA UTAFITI 

Mhe. Naibu Spika, mbali ya majukumu iliyopangiwa idara hii ikiwemo 

kusimamia sera, mipango na programu za wizara lakini pia ina jukumu la 
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ufatiliaji wa tathmini za programu na miradi. Ni imani ya kamati yangu kuwa 

kwa mwaka wa fedha 2017/2018 idara hii itaweza kupatiwa fedha za kutosha 

ili kufanya shughuli zake kama inavyotakiwa. 

 

OFISI YA AFISA MDHAMINI - PEMBA 

Mhe. Naibu Spika, kwa upande wa Ofisi ya Afisa Mdhamini Pemba, ofisi 

imefanikiwa kuendelea kuratibu na kusimamia majukumu yake kama ilivyo. 

Hivyo, kamati yangu inaipongeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa 

kuweza kuwaingizia fedha vizuri kwa mwaka huu, kitu ambacho kimeleta 

faraja katika utekelezaji wa majukumu yake, kwa kuwa wao ni kiungo muhimu 

katika utekelezaji na usimamizi wa kazi za wizara hii kwa upande wa Pemba. 

 

IDARA MAALUM ZA SMZ 

Mhe. Naibu Spika, kwa upande wa Idara Maalum za SMZ, kamati inapongeza 

sana juhudi zinazofanywa na wapiganaji wetu wa vikosi hivi kwa kazi ngumu 

wanayoifanya ya kulinda usalama na kuhakikisha kuwepo kwa amani na 

utulivu katika nchi yetu.  

 

Sambamba na hayo, kamati katika ziara zake tofauti iliweza kubaini 

changamoto mbali mbali zinazorudisha nyuma maendeleo ya idara hizi kama 

vile:- Kuwepo kwa majengo na vitendea kazi ambavyo havikidhi haja ya askari 

wetu; Kuwepo kwa upungufu wa sare (uniform) za askari; na kuwepo kwa 

ukosefu wa Hatimiliki zaidi kwa upande wa vituo vya Pemba. Aidha, 

changamoto kubwa katika vikosi kama vile JKU, KZU na Mafunzo ni kuishiwa 

na Bajeti za matumizi mapema na kusababisha vikosi hivyo kushindwa 

kutekeleza malengo yao kwa ufanisi. 

 

Mhe. Naibu Spika, kamati yangu inashauri katika bajeti hii kuangaliwa zaidi 

kwa vikosi vyetu ambavyo vinatumika kila siku katika uimarishaji wa amani na 

usalama wa nchi na raia kwa ujumla. Aidha, kamati inaipongeza sana Serikali 

ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kufanya mabadiliko ya maslahi kwa vikosi 

vyetu, hivyo mabadiliko hayo yatajenga hamasa na kuamsha ari ya kujituma 

zaidi katika kupigania maslahi ya Taifa letu.  

 

Mhe. Naibu Spika, kamati yangu inapongeza sana juhudi za wizara kwa 

uanzisha Uwakala wa Idara Maalum kama ambavyo wenzetu wa JKT wanavyo 

tumia uwakala wa SUMA JKT katika kuratibu shughuli zao mbali mbali za 

uzalishaji. 

 

Mhe. Naibu Spika, kamati inaomba kupitia bajeti hii waidhinishiwe fedha zote 

walizoomba na pia jitihada zifanyike kwa kuhakikisha kwamba wanapatiwa 
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fedha za kutosha ambazo zitawaendesha mpaka mwisho wa mwaka wa fedha 

na kuingiziwa kwa wakati ili kuweza kukabiliana na changamoto 

zinazowakabili. 

 

JESHI LA KUJENGA UCHUMI 

Mhe. Naibu Spika, Jeshi la Kujenga Uchumi ni miongoni mwa Idara Maalum 

za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ambayo jukumu lake kubwa ni kutoa 

mafunzo kwa vijana katika Nyanja za uzalishaji wa kilimo, mifugo na uvuvi. 

Dhamira ya JKU ni kuchangia kuimarisha uchumi kwa kutoa mafunzo ya 

uzalishaji, ufundi na kazi za amali, mila, utamaduni na uzalendo. Hivyo, 

dhamira hii ya JKU itakamilishwa kupitia Programu Kuu mbili, ambazo ni 

Programu ya Mafunzo kwa vijana na Programu ya Utawala na Uendeshaji wa 

JKU. 

Mhe. Naibu Spika, aidha kamati yangu imebahatika kutembelea vituo mbali 

mbali vya JKU Unguja na Pemba na kujiridhisha na utendaji wao kwa lengo la 

kusaidia serikali kunyanyua maendeleo ya nchi. Hata hivyo, kamati imebaini 

changamoto kubwa ya uchakavu wa mahanga ya kulala askari na vijana ambao 

wanajitolea kujenga Taifa, changamoto ambazo zinaikabili idara hili katika 

vituo vya Msaani, Chambani pamoja na Kangani kwa upande wa Kisiwa cha 

Pemba. 

 

Mhe. Naibu Spika, kamati inaomba Wajumbe wa Baraza lako tukufu kupitia 

fungu liliombwa kwa ajili ya kuendesha shughuli mbali mbali za jeshi hili, ili 

kuweza kukamilisha malengo yao waliyojipangia. 

 

CHUO CHA MAFUNZO ZANZIBAR 

Chuo cha Mafunzo ni idara ambayo ina jukumu kubwa la kuwapokea wale 

wote wanaopelekwa Chuo cha Mafunzo kwa mujibu wa sheria, kuwalinda 

pamoja na kuwarekebisha tabia ili wanaporejea katika jamii wawe raia wema. 

Urekebishaji unajumuisha fani mbali mbali za kazi za mikono, ujenzi, ushoni, 

ufundi magari, ufundi kuchonga pamoja na huduma za ushauri nasaha. Ili 

kuweza kufanikisha majukumu hayo, Chuo cha Mafunzo kimepanga programu 

kuu mbili, ambazo ni Huduma za Urekebishaji Wanafunzi wa Chuo cha 

Mafumzo na Programu ya Uendeshaji na Uratibu wa Chuo cha Mafunzo.  

 

Mhe. Naibu Spika, katika ziara iliyofanywa na kamati katika vituo vyake, 

imeona kushamiri kwa changamoto kadhaa ambazo ni vyema kwa bajeti hii 

zikaweza kupatiwa ufumbuzi. Miongoni mwa changamoto hizo ni kuwepo kwa 

uchakavu wa majengo ya ofisi, ubovu wa nyumba za kuishi askari pamoja na 

uchakavu wa jela za wanafunzi. Kuwepo kwa tatizo la ukosefu wa hatimiliki za 

maeneo ya kambi pamoja na mashamba wanayotumia kwa ajili ya kilimo, 
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ukosefu wa usafiri wa uhakika takribani katika vituo vyote vya Unguja na 

Pemba; kuwepo kwa tatizo la huduma za afya ikiwemo ukosefu wa madawa na 

wahudumu wa afya. 

 

Mhe. Naibu Spika, kamati yangu inashauri katika mwenendo mzima wa 

upatikani wa fedha za matumizi kwa mwaka unaokuja, Chuo cha Mafunzo 

kipewe kipaumbele kwa kuimarisha makaazi, ofisi zao na huduma za afya 

katika matumizi ya fedha ambazo zitaidhinishwa katika mwaka huu wa 

2017/2018. Aidha, kamati inashauri endapo hali ya kifedha itaruhusu, 

kuongezwa fungu la Chuo cha Mafunzo ili kutafutia vitendea kazi ambavyo 

vitasaidia katika uendeshaji wa kiwanda chao cha ushoni na uchongaji 

kilichopo katika kambi ya Kilimani. 

 

KIKOSI MAALUM CHA KUZUIA MAGENDO 

 

Mhe. Naibu Spika, Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo kina jukumu la 

kuhakikisha kuwa kinazuia usafirishaji wa mali yoyote ambayo imezuiwa 

kisheria kusafirishwa baharini na nchi kavu kwa namna yoyote kutoka nje ya 

mipaka ya Zanzibar. Aidha, katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu yake, 

kikosi hiki kwa mwaka wa fedha ujao kimepangiwa kutekeleza programu kuu 

mbili; ambazo ni Programu ya Ulinzi na Usalama na Programu ya Uendeshaji 

na Uratibu wa Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo. 

 

Mhe. Naibu Spika, kamati imeona kuwepo kwa tatizo la upungufu wa mahanga 

ya kulala askari wake pamoja na Kamandi ya Pemba kukosa Hatimiliki za 

maeneo ya vituo vyake mbali mbali, kiasi kwamba baadhi ya maeneo 

huingiliana kwa shughuli za kambi na wananchi, mfano mzuri ni kambi ya 

Makombeni. Aidha, kamati inashauri kwa kambi hii serikali itoe fidia kwa 

wamiliki wa shamba lililopo ndani ya kambi ambao wanasababisha 

muingiliano na shughuli za kambi, ili kuwa huru kwa kambi hii ambayo umiliki 

wa eneo lake unaleta wasiwasi. 

 

Mhe. Naibu Spika, kamati yangu inashauri serikali iangalie uwezekano wa 

kuongeza bajeti ya kikosi hiki ili kuweza kununua na kurudisha tena matumizi 

ya Rada kwa kikosi cha Sengenya kisiwani Pemba, kwa lengo kuimarisha hali 

ya ulinzi na usalama wa baharini na nchi kavu.  

 

KIKOSI CHA ZIMAMOTO NA UOKOZI 

 

Mhe. Naibu Spika, Kikosi cha Zimamoto na Uokozi kina lengo la kutoa 

huduma za kuzima moto na uokozi kwa ufanisi pamoja na kutoa elimu ya 
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Zimamoto na Uokozi kwa wananchi, Taasisi za Serikali na Taasisi binafsi juu 

ya kinga na hadhari za moto. Aidha, KZU kimepanga programu kuu mbili 

ambazo zitawasaidia katika utekelezaji wa majukumu yao, ambayo ni 

Programu Kuu ya Utoaji wa Huduma za Zimamoto na Uokozi na Programu 

kuu ya Uendeshaji na Uratibu wa Zimamoto na Uokozi.  

 

Mhe. Naibu Spika, kamati yangu inasikitishwa sana na hali ya makaazi kwa 

baadhi ya vituo kwa Unguja na Pemba, kwa kuona hakuna kabisa mahanga ya 

kuishi askari na hivyo hulazimika kujibana katika sehemu zao za ofisi jambo 

ambalo ni hatari kwa afya ya binadamu. Hali hii ilionekana katika vituo vya 

Mwanakwerekwe, Mahonda, Wete, Uwanja wa Ndege Kisiwani Pemba na 

Malindi – Bandarini. Kwa hivyo, kamati inaomba wizara kwa kushirikiana na 

Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji kutenga eneo maalum ambalo 

litakuwa na usalama kwao kwa ajili ya Kikosi cha Zimamoto pale Bandarini, ili 

kuepuka usumbufu na msongamano wa magari katika eneo lile wakati 

linapotokea tatizo. 

 

Mhe. Naibu Spika, Kikosi cha Zimamoto na Uokozi, pia kinakabiliwa na tatizo 

la kumalizika kwa bajeti yake mapema kutokana na ufinyu na ukomo wa bajeti 

yake. Hivyo, kupelekea kuzorota kwa utekelezaji wa majukumu yao ya kila 

siku. Vile vile, inashauri wizara husika kwa mashirikiano na Mamlaka ya 

Viwanja vya Ndege kuweka miundombinu bora ya mawasiliano kwa kujenga 

na barabra ndani ya maeneo ya uwanja wa ndege ili kuwezesha kazi za 

zimamoto kufanyika kwa ufanisi. 

 

Mhe. Naibu Spika, kamati inaendelea kuishauri serikali kufanya ununuzi wa 

vifaa vya zimamoto kama vile nguo maalum za kuzimia moto. Pia, kamati 

inatia mkazo lengo la serikali la kujenga kituo cha Zimamoto kila wilaya. 

Hivyo, tunaomba azma hii ya serikali itekelezwe na kwa wakati kama 

ilivyopangwa. 

 

Aidha, kamati inashauri kuongezwa kwa fungu la matumizi au serikali 

kuchukua hatua mbadala za kupatiwa fedha kwa kikosi hiki ambacho 

kimepangiwa kwa mwaka wa fedha 2017/2018, licha ya kuwa ni tofauti na 

fungu la mwaka jana ambalo lilimalizika kabla ya robo ya tatu ya utekelezaji 

wa bajeti yake. 

 

KIKOSI CHA VALANTIA ZANZIBAR (KVZ) 

 

Mhe. Naibu Spika, jukumu la KVZ ni kuweka amani na utulivu katika nchi; 

kupambana na janga lolote litakaloikumba jamii; kulinda viongozi na mali za 
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serikali na kufanya kazi za kijeshi kwa lengo la kulinda hali inayohatarisha 

usalama wa taifa. Aidha, kikosi kimejipangia kutekeleza programu kuu mbili 

katika bajeti hii ya 2017/2018, ambazo ni Programu ya Ulinzi wa Nchi, Raia na 

Mali zao, na Programu ya Uendeshaji na Utawala wa Kikosi cha Valantia. 

 

Mhe. Naibu Spika, katika ziara iliyofanywa na kamati kupitia vituo vyote vya 

Unguja na Pemba, iliweza kujionea maendeleo ya shughuli zao ambazo 

zimekumbwa na changamoto mbali mbali kiutendaji. 

 

Mhe. Naibu Spika, katika utekelezaji wa kazi zake, kamati imebaini ukosefu 

wa majengo ya ofisi na mahanga ya askari imekuwa tatizo kubwa kwa kikosi 

hiki, kwa kambi zake mbali mbali za Unguja na Pemba.  

 

Kamati inashauri kupatiwa bajeti yao kama walivyoomba na kuingiziwa kwa 

wakati, ili kuweza kusaidia kutatua tatizo hili pamoja na kufanya ukarabati wa 

majengo hususan kambi ya Ndugukitu iliyopo Chake-Chake Kisiwani Pemba. 

Pia, kamati inaomba kwa Taasisi zote za Serikali zenye madeni katika kikosi 

hiki, basi walipe kama mikataba yao inavyoelekeza katika kazi husika. 

 

TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA 

 

MKOA WA MJINI MAGHARIBI 

 

Mhe. Naibu Spika, Mkoa wa Mjini Magharibi umeendelea kutekeleza 

majukumu yake ikiwemo la utekelezaji wa sera, sheria, mipango na miongozo 

ya serikali ndani ya mkoa huo. Aidha, Mkoa wa Mjini Magharibi umedhamiria 

kutekeleza programu kuu tatu katika mwaka wa fedha wa 2017/2018. Kwanza 

ni programu kuu ya kuimarisha shughuli za serikali katika mkoa, Uendeshaji na 

Uratibu wa Mkoa wa Mjini Magharibi na tatu ni Usimamizi na Uendeshaji wa 

Serikali za Mitaa. 

 

Mhe. Naibu Spika, kamati inashauri kwa uongozi wa Mkoa wa Mjini 

Magharibi kujipanga vizuri katika kukabiliana na maradhi ya miripuko kama 

kipindupindu na mafuriko ya mara kwa mara hali ambayo kwa kiasi kikubwa 

inasababishwa  na ujenzi holela katika mkoa huo. 

 

Mhe. Naibu Spika, kwa upande wa Baraza la Manispaa kamati yangu inatoa 

pongezi kwa Baraza la Manispaa kwa kusafisha mji zaidi katika kipindi hiki 

cha mvua za masika zinazoendelea kunyesha katika visiwa vyetu vya Zanzibar. 

Vile vile, kamati inashauri Halmashauri kuajiri watumishi wa kudumu badala 

ya kuajiri kwa mkataba wa muda mfupi hasa katika sekta ya fedha. Hata hivyo, 
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kamati inashauri wakati wa kuajiriwa watumishi wa kudumu au kuhamishiwa 

watumishi basi Manispaa isiwe ndio sehemu ya kupelekwa watumishi 

waliokosa sifa nzuri huko waliakotoka, yaani kufanywa Manispaa ni Sehemu 

ya kuwekea takataka. 

 

Kamati yangu inazishauri Halmashauri zote za Unguja na Pemba, kuweka 

utaratibu wa ukusanyaji wa mapato kwa njia ya kieletroniki badala kukusanya 

mapato kwa utaratibu uliozoeleka. Vile vile, kamati inashauri wananchi wawe 

na tabia ya kudai risiti wakati wa kufanya manunuzi, ili kulinda mapato ya 

serikali. Njia hii itasaidia kupunguza kwa kiasi kikubwa upotevu wa mapato 

yanayokusanywa kupitia vyanzo mbali mbali. 

 

MKOA WA KUSINI – UNGUJA 

 

Mkoa wa Kusini – Unguja umefanikiwa kufuatilia shughuli zake mbali mbali 

za kimaendeleo ikiwemo huduma za kiafya, elimu, maji, kilimo na shughuli 

mtambuka kwa vijana. Aidha, kamati inampongeza Mkuu wa Wilaya ya Kusini 

Unguja kwa juhudi zake anazochukuwa kukabiliana na uingizwaji wa madawa 

ya kulevya katika maeneo yake kupitia baharini na nchi kavu.  Pia, kamati 

yangu imeridhishwa na utaratibu wake wa kuboresha maendeleo ya elimu ya 

msingi katika wilaya hiyo.  

 

Mhe. Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2017/2018 mkoa huu umejipanga 

kutekelza programu kuu tatu ambazo zitasaidia kuimarisha hali ya maendeleo 

kwa wakaazi wa mkoa huu. 

 

Mhe. Naibu Spika, kamati inashauri uongozi wa Mkoa wa Kusini wasichoke 

katika kukabiliana na kesi za udhalilishaji na ukatili dhidi ya wanawake na 

watoto. Hata hivyo, kamati inaishauri serikali kupitia wizara ya fedha 

kusimamia kikamilifu ukusanyaji wa mapato katika Halmashauri za Mkoa huu, 

kwani zipo sehemu ambazo mpaka mda huu mapato yanayokusanywa 

hayaridhishi kwa namna yanavyokadiriwa.  

 

MKOA WA KASKAZINI – UNGUJA 

 

Mhe. Naibu Spika, kamati imeelezwa kuwa ofisi ya mkoa imeendelea na 

kufanya shughuli zake za kuwaletea wananchi maendeleo katika sekta mbali 

mbali za kijamii kama vile maji, elimu, afya, kilimo na mazingira, watu wenye 

ulemavu, wanawake na watoto na ustawi wa jamii. 
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Pamoja na mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi hiki, kamati 

imeelezwa kushamiri kwa kesi za udhalilishaji na ukatili zikiwaathiri zaidi 

wanawake na watoto. Aidha, kamati inashauri kupitia Programu ya Uratibu na 

Uendeshaji wa Mkoa, Wilaya na Shehia kuandaliwe mpango maalum wa 

kukomesha kesi hizi za udhalilishaji kwa watuhumiwa kufikishwa katika 

vyombo vya sheria. 

 

MKOA WA KASKAZINI – PEMBA 

 

Mhe. Naibu Spika, kamati inashauri kwa mkoa huu taasisi ambazo zinawajibu 

wa kukusanya mapato kuhakikisha lengo na dhamira ya uwepo wake 

limekamilika. Pia ufuatiliaji na usiamamiaji mzuri wa ukusanyaji mapato 

umeboreshwa. Aidha, kwa mwaka uliopita ukusanyaji wa mapato haukuwa wa 

kuridhisha. Hivyo, kamati inashauri kwa mwaka mpya unaokuja kutilia mkazo 

zaidi ukusanyaji wa mapato bila kuoneana muhali na zaidi kwa vile 

wamengezewa chanzo cha mapato cha soko kuu la mji wa Wete. 

 

MKOA WA KUSINI – PEMBA  

 

Mhe. Naibu Spika, kamati iliweza kufanya ziara zake tofauti katika Mkoa wa 

Kusini Pemba na kuona ni miongoni mwa taasisi muhimu zinazosaidia 

kuchangia mapato ya serikali kupitia Mabaraza yake ya Mji wa Ckake-Chake 

na Mkoani. Mkoa huu umejitahidi sana kuboresha huduma za kijamii kama vile 

maji, afya, elimu, umeme na barabara kwa kipindi cha mwaka wa fedha 

2016/2017. Pia, mkoa umeendelea kuratibu na kusimamia majukumu ya sekta 

mbali mbali ambazo zimo ndani ya mkoa huu. 

 

Mhe. Naibu Spika, kamati inashauri uongozi wa Mkoa wa Kusini Pemba 

kuajiri wafanyakazi wa mkataba yaani wataalamu mbali mbali ambao 

wataweza kusaidia katika ukusanyaji wa mapato. 

 

AFISI YA USAJILI WA VIZAZI, VIFO NA KADI ZA UTAMBULISHO 

 

Mhe. Naibu Spika, kamati inakubaliana na mabadiliko mapya yaliyofanywa na 

Serikali kwa kuwekwa pamoja afisi ya usajili wa vizazi, vifo na kadi za 

utambulisho, kwa ajili ya kuleta ufanisi katika majukumu yao kwa vile 

yanalingana kiutendaji pamoja na kukamilisha lengo la serikali la kuwa na 

rikodi ya taarifa za mtu tokea anazaliwa hadi anafariki. 

 

Mhe. Naibu Spika, kamati yangu inaipongeza Ofisi ya Mrajisi wa Vizazi na 

Vifo kwa kuendelea kusajili vizazi na kutoa vyeti kwa kutumia mfumo wa 
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elektroniki, hali ambayo kamati imeona ni vyema kuendelea kutumika kwa 

wilaya nyengine za Unguja na Pemba. 

 

Mhe. Naibu Spika, kwa kuwa hali ya upatikanaji wa fedha kwa mwaka 

2016/2017 haukuwa wa kuridhisha na ni asilimia 25 tu, mpaka kufikia mwezi 

wa March 2017. Kamati inashauri katika fungu kuu la seriakali kuangalia Ofisi 

hii ya Mrajisi wa Vizazi na Vifo na Kadi za Utambulisho ili kuweza kufikia 

malengo waliokusudia. Vile vile, kamati inapendekeza kuwa Ofisi ya Mrajisi 

wa Vizazi na Vifo kupatiwa fungu fulani la fedha ambazo wanakusanya kupitia 

ofisi yake ili kusaidia katika uendeshaji wa shughuli zake. 

 

HITIMISHO 

 

Mhe. Naibu Spika, naomba nichukue fursa hii kwa mara nyengine tena 

kukushukuru binafsi kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha maoni ya Kamati ya 

Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum mbele ya Baraza lako tukufu. Kwa 

niaba ya kamati yangu naomba Waheshimiwa Wajumbe waichangie, waijadili 

na waiboreshe hotuba hii na mwishowe waidhinishie bajeti hii ya Ofisi ya Rais, 

Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ Makadirio ya 

Matumizi ya jumla ya Shilingi 122,322,494, 273/= zikiwemo Shilingi 

82,897,900,000/= kwa Kazi za Kawaida na Shilingi 28,320,000,000/= kwa 

Kazi za Maendeleo katika mwaka wa fedha 2017/2018. 

 

Aidha, kamati yangu inawaomba Wajumbe wa Baraza hili tukufu kuridhia 

mchnago wa ofisi hii wa jumla ya Shilingi 629,090,000/= ikiwa ni mapato 

yatakayoingizwa katika Mfuko Mkuu wa Serikali.  

 

Mhe. Naibu Spika, kwa niaba ya kamati yangu naunga mkono hoja. (Makofi) 

 

Mhe. Naibu Spika: Ahsante sana Makamo Mwenyekiti wa Kamati ya Sheria, 

Utawala Bora na Idara Maalum kwa usomaji wako wa ripoti ya kamati, 

tunakushukuru sana na tunakupongeza vile vile. 

 

Waheshimiwa Wajumbe muda uliobakia ni mdogo kwa hiyo natarajia kwamba 

tutaanza kuchangia tukirudi jioni saa 11:00 jioni. Nilikuwa naomba sana 

kwanza, nakuombeni sana tufike kwa wakati, saa 11:00 jioni waheshimiwa.  

 

Jana nimeona makosa yaliyotendeka hapa sitaki turudie tena. Sisi kama 

wenyeviti au tunaokaa huku juu hatutotaka kuakhirisha kikao kwa sababu akidi 

haijatimia. Naomba sana mara nyingi sana tukianza kuingia saa 11:00 jioni 
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akidi haitimii, nendeni kwenye Kanuni na muone kunatakiwa kufanywa nini 

iwapo akidi haijatimia. Nawaomba sana Waheshimiwa hilo tulifanyie kazi. 

 

Lakini naomba nisome majina ya watakaoanza jioni kuchangia ni Mhe. Simai 

Mohammed Said, atakuwa mchangiaji wa kwanza, atafuata Mhe. Nadir Abdul-

latif Yussuf na baadae atafuata Mhe. Abdalla Maulid Diwani pamoja na Mhe. 

Ali Khamis Bakari. Nawaomba hao wafike kwa wakati jioni ya leo saa 11:00. 

 

Kabla ya kuakhirisha nina matangazo mawili. Tangazo moja linatoka kwa Mhe. 

Shaib Said Ali anatangaza kwamba Kamati ya PAC wakutane juu kwenye 

kikao baada tu ya kuakhirishwa Baraza hili.  

 

Lakini jengine linatokana kwa Mhe. Mwenyekiti (Mhe. Miraji Khamis Mussa) 

nafikiri kama sikosei, maana yake hakuniandikia jina, lakini ameomba kwamba 

wakutane Kamati ya Bajeti ukumbi Nam. 2 wa kamati mara tu baada ya 

kumalizika kikao. 

 

Waheshimiwa Wajumbe sasa naahirisha kikao hadi saa 11:00 jioni hii leo 

ahsanteni. 

 

(Saa 6:59 mchana Kikao kiliakhirishwa hadi saa 11:00 jioni) 

 

(Saa 11.00 Jioni Baraza lilirudia) 

 

(Majadiliano yanaendelea) 

 

Mhe. Mwenyekiti: Waheshimiwa tunaendelea na majadiliano na kama 

ilivyotolewa taarifa tunaanza na Mhe. Simai Mohammed Said.  

 

Mhe. Simai Mohammed Said: Ahsante Mhe. Mwenyekiti, nianze ya awali 

yote kwanza kwa kumshukuru  Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupata nafasi 

hii leo kuwa mchangiaji wa mwanzo tangu Baraza hili la kutunga sheria 

tulipoingia mwaka jana. Kwa hivyo, najipongeza kwa kuleta memo yangu kuwa 

mimi ni wa mwanzo. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nichukue fursa hii pia kukushukuru wewe kwa kuniona 

lakini pia kumpongeza Mhe. Waziri kwa kutoa hotuba nzuri leo asubuhi na 

kutueleza taarifa nyingi ambazo za kutusaidia sisi kuweza kupunguza 

majukumu yetu. 
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Lakini pia Mhe. Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kuwapa pole Wazanzibari na 

Watanzania wote kwa mambo yote ya maafa yaliyotokeza upepo na pia ile ajali 

ya Arusha In shaa Allah Mwenyezi Mungu atawapa subira na nguvu katika 

kipindi hichi kigumu. 

 

Mhe. Mwenyekiti, naomba pia nichukue nafasi hii kwa kweli huyu Waziri 

anaesimamia wizara hii ni waziri mzoefu na inabidi ukija ujipange maana yake 

mbali ya kuwa na mbembwe. Mwaka jana nakumbuka alinambia yeye hapendi 

kuhimizwa kwenye wajibu wake na mara nyingi yeye anajua wajibu wake na 

nikamsomea kifungu cha katiba kwa hiyo mara hii nimejipanga tena kumbusha 

wajibu wangu ili akumbuke kifungu cha 88 cha Katiba ya Zanzibar kinasema: 

 

"Baraza la Wawakilishi pamoja na kuongoza shughuli zake kutokana na 

vifungu vya katiba hii tutafanya kazi kwa mambo yafuatayo ya utelezaji.". 

 

(1) Kutunga sheria pale ambapo utekelezaji wa jambo unahitaji 

kuwepo kwa sheria hiyo. 

  

(2) Kujadili shughuli za kila wizara wakati wa kikao cha mwaka 

wa bajeti katika Baraza la Wawakilishi. 

 

(3) Kuuliza maswala mbali mbali kwa Serikali ya Mapinduzi ya 

Zanzibar katika Baraza la Wawakilishi 

 

(4) Kuidhinisha  na kusimamia mipango ya maendeleo ya serikali 

katika njia ile ambayo bajeti ya mwaka inaidhinishwa. 

 

Kwa hivyo, naamini Mhe. Waziri atakiri kwamba tunapohimiza ni moja kati ya 

sehemu ya kutimiza majukumu yetu kwa sababu na sisi pia tukiwa Wawakilishi 

wa wananchi tunahimizwa. Kwa hiyo, tunaomba sana sasa atakapokuja atupe 

maelezo ya kina yenye ufasaha, ya kujitosheleza kwa sababu wizara hii inagusa 

kila mwananchi wa visiwa vyetu vya Unguja na Pemba kwenye mambo mengi. 

 

Lakini pia Mhe. Mwenyekiti, nichukue nafasi hii pia kuwaongeza viingozi 

wetu wa Mikoa wapiganaji wetu hasa Mkuu wangu wa Wilaya Mhe. Mashavu 

Sukwa DC wetu ni jembe, hodari na tuna mafahamiano mazuri, ananisikiliza, 

ananipenda anawapenda wananchi wa Wilaya ya Kati na naamini kwa 

kujipendekeza kwangu basi inawezekana ananipenda kipekee mimi nikiwa 

Mwakilishi wa Jimbo la Wilaya ya Kati. 
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Lakini pia nimpongeze Mkuu wa Mkoa wetu wa Mkoa wa Kusini kwa ukaribu 

wake mara nyingi juzi nilisema akisema mtu anakwambia I love you  na wewe 

unamjibu tu I love you too. Kwa hivyo naamini ananisikia na pia baba zangu 

wote Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini na wale wenzetu wa Pemba na mimi pia 

nawapenda, lakini wasione tabu kama mapenzi yangu ya Mkoa wa Kusini na 

Wilaya ya kati yapo juu zaidi, kwa sababu ndio ninaofanyakazi nao kwa karibu 

na mapenzi yao yako karibu pamoja na watu wote wa Halmashauri. 

 

Mhe. Mwenyekiti, sasa nataka niseme vitu kadhaa leo na ningemuomba Mhe. 

Waziri akamate kalamu yake vizuri kwa sababu nitakuwa nateleza na 

ikiwezekana utanigaia muda mdogo zaidi. Mimi nitajikita katika PD 0101, PD 

0102, PD 0104, PD 0201, PD 0202 na maeneo mengine pia nitakuja mbele.  

 

La kwanza nataka nizungumze kuhusu vyeti vya kuzaliwa. Nimeangalia katika 

buku letu hili nikiangalia na bajeti iliyopangwa kwa kweli Mhe. Waziri 

nitaomba maelezo yako ya kutosha. Kwa sababu tayari hii taasisi imekuwa 

kubwa usajili wake wa vizazi na vifo na kadi za utambulisho kwa bajeti 

ambayo tuliyokuwa tunaisikia ya bilioni moja ambayo pia nilinong'onezwa na 

Wajumbe wa Kamati. Lakini leo nimeshtuka hasa kwenye hizi Wilaya na 

mpango mzima wa mfumo wa Electronic mnaotaka kuuweka ili wananchi wetu 

waweze kupata hii huduma. Sasa ninaomba sana utakapokuja uje utupe 

maelezo juu ya hii bajeti ni kwa nini fedha ziko kidogo.  

 

Lakini pia tukienda kwenye ukurasa wa 65 wa kitabu chako Mhe. Waziri. Mhe. 

Mwenyekiti, katika ukurasa wa 65 naomba tufanye masahihisho kwenye Idara 

ya Uendeshaji wa Utumishi ukiangalia jumla pale 87863 lakini pale baada ya 3 

inatakiwa ije 4 kwenye boksi namba 4 jumla ije 87864 ukijumlisha na maeneo 

yote. Hii kwa kumuonesha waziri kwamba tunapitia na tunafanya wajibu wetu 

sisi. Kwa hivyo, hatubahatishi wengine tunapotoa mchango wetu kama 

Wajumbe wa Baraza hili la Wawakilishi na sisemi kama mimi mwenyewe 

naongelea kama  back bencher wote sisi huku nyuma. 

 

Mhe. Mwenyekiti, ukiangalia Jimboni kwangu niliwahi kusema huko nyuma 

kuhusu soko la Kaebona. Mwaka jana Mhe. Naibu Waziri alikiri hapa wa 

Kilimo na akasema kwamba ramani zipo, lakini ramani sijaziona. Mhe. 

Mwenyekiti, nikiri kwamba kwenye Ilani ya Chama cha Mapinduzi soko la 

Kaebona halijatajwa. Lakini mawazo yamepokelewa vizuri na Mhe. Rais na 

Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pia nimejaribu kumzungumzia Mhe. 

Makamu wa Pili wa Rais.  
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Lakini pia wananchi wa Unguja Ukuu na wa Mkoa wa Kusini wote hili wazo 

wamependezewa sana  kwa sababu ukiangalia barabara inayoka Cheju kuja 

zake mpaka Kaebona round about na kwa upande wa Jimbo la Paje inaelekea 

soko hili kwa upande ule litaweza kuleta tija kubwa na pia kusogeza huduma za 

wananchi kwa Mkoa wa Kusini kuongoza ajira lakini pia kuongeza pato la 

mwananchi lakini na pato la taifa.    

 

Mimi sisemi kwamba hilo soko ninalolipigia debe ni kwa sababu ya jimboni 

kwangu peke yangu. Mimi naangalia hapa ni Mwakilishi wa Wananchi wa 

Jimbo la Tunguu lakini kazi yangu moja kuwasemea Wazanzibari na 

Watanzania. Mimi naamini ikiwa Bandari inaenda kujengwa Kizimkazi na kwa  

upande wa Unguja Ukuu pale kutokana na ile sehemu iliyokuwepo naamini 

watu wa Uzi, Ngambwa, Unguja Ukuu kaeboa, Tindini pamoja na Kaepwani, 

Kikungwi pamoja wote na watu wa Bungi na Kibele na kwa upande wa Jimbo 

la Chwaka watu watatoka tutaweza kuwaunganisha vizuri na mimi mwenyewe 

niweza kuchukuwa bidii za binafsi kuongea na Mhe. Waziri wa Ulinzi wa 

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuwa kwenye ziara ya mapumziko na 

aliependa mawazo hayo.  

 

Sasa ninachokitaka Mhe. Waziri hadi hivi sasa wizara yako Mkuu wa Wilaya 

tayari anasubiri mawazo yako ili kama Kamati ya Ulinzi na Usalama iende 

katika maeneo tuanze kupeleka taarifa zetu katika Wizara ya Muungano hii ya 

Ulinzi ili mawazo haya tuangalie kama yataweza kuleta tija. Lakini naamini 

Mhe. Mwenyekiti, ikiwa hili wazo utaweza kulisukuma mbele ndio kama yale 

maneno aliyoyasema Mhe. Hamza Hassan Juma leo ni sawa sawa na kumpiga 

chura teke aruke mbele basi tutakuwa tumekusogeza mbele wewe na endapo 

2020 katika mambo mazuri kama utawafanyia wananchi wa Mkoa wa Kusini 

basi inawezekana pia wewe hata mimi sigombei jimbo langu nikakupa wewe 

ukawa na majimbo mawili unapoingia huku ukawa unawakilisha Tungu 

pamoja na Tumbatu ukiangalia kule Tunguu na huku Tumbatu ngoma droo. 

 

Mhe. Mwenyekiti, lakini ukienda kwenye D12 na masuala ya Mkoa wa Mjini 

ya Parking. Mimi ningeomba Mhe. Waziri utakapokuja hapa utueleze vizuri 

sana masuala ya parking maana kwa kweli tukienda maeneo mengine ya 

parking siku za weekend  zinakuwa wananchi wanapata huduma hii kwa ajili ya 

bure, kwa sababu inakuwa sio siku ya kazi kuna maeneo ukienda mpaka kumi 

na nusu watu wanachukuwa fedha za parking. Lakini pia ukiangalia mfumo 

mzima kwa kweli unahitaji maelezo ya kutosha na mara nyingi watu 

wanayasema haya na tunaulizwa hizi parking zikoje. Sasa hebu njoo utueleze 

vizuri katika mzima wa parking tupate kuelewa. 
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Lakini pia Mhe. Mwenyekiti, kwenye askari hawa wetu wa doria wanapopita. 

Mimi nashauri sana najua sasa hivi wamepumzishwa au wanakuwa wapo lakini 

nawashauri hawa wafundishwe lugha za Kiengereza, Kifaransa na hizi doria 

isiwe kwa kila aina ya watu wote. Kwa sababu wakati mwengine wanakuwa 

wanapotea kule mitaani mjini wanapokuja. Lakini pia unapojaribu kuwaeleza  

tunakuwa tunagongana nao kimaelezo. Kwa sababu hawa training wana 

training ya kiulinzi.   

 

Sasa wanapotembea na askari wetu kunatokezea wakati mwengine migongano, 

hili nimeliona lakini kwa vile wapiganaji wetu wana umahiri wao pia. Lakini 

mimi nashauri muangalie njia ya kuanza kuwafundisha lugha ili wanapokuja 

mjini basi kama anapiga Kifaransa angalau cha kuweza kuzungumza na wageni 

na Kiingereza uweze kuelewa kama hapa uko mjini na unakwenda na mambo 

ya kimjini. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nataka niongee jambo moja kuhusu suala la vijana. Mhe. 

Mwenyekiti, Mikoa yetu sisi vijana wetu sasa hivi wana nafasi wanatumia 

simu, mitandao kwamba ukaribu. Lakini vijana wetu pia wanapenda 

waburudike wajifunze na wamejikita sana katika masuala ya sanaa. Sasa haya 

mambo ya muziki katika maeneo tafauti ya Unguja pamoja na Pemba ni vizuri 

tukaweka utaratibu maalum ambapo haugongani na wananchi hasa na vijana 

wetu.  

 

Mimi athari ambayo ninaiogopa kuanza sasa kuwakuta vijana wakusanyika 

informal wananza kuingia maeneo ya fukwe wanapotea huko wanakwenda 

baharini wanachukuwa boti ili kukimbia maeneo ya kisheria za burudani 

ambazo serikali ama imewapa leseni watu au za kusimamia.  

 

Karibuni utaratibu ulioingia wa mikoa yetu kujaribu kuwadhibiti maeneo 

tofauti. Naunga mkono kwa maeneo ambayo hayastahiki kuwepo kisheria kama 

hawalipi wao hawana leseni hawajakaguliwa pengine wanavunja utaratibu wa 

makubaliano ya kisheria. Lakini nasisitiza vijana tusipowaangalia watakuja 

kutuponyoka lakini na hawa pia ndio tuliowatumia sisi kuwaambia mengi 

mazuri tutawasiadia katika ilani yetu na tutaporudi 2020 tutahitaji tena. 

 

Masuala ya sanaa, masuala ya muziki kama tunataka kuwazuie hawa basi 

tuwanganye simu na tufunge mitandao Zanzibar wawe kabisa wao vipofu. 

Lakini huwezi kumwambia leo kijana ana miaka 18,19 anataka kwenda kupata 

muziki kucheza pahala unamwambia asende unataka aende wapi? 

Mmewatengenezea maeneo gani, wanabuni nyimbo zao mnazicheza nyinyi 

kwenye makampeni wakitaka kucheza wao wenyewe mnawafungia. Ikifika 
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hapa kampeni mwaka 2020 tutaanza tena kuwatumia vijana na kwa vyama 

vyote vya siasa na hili si kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama 

makini ni kwa vijana wetu wote na CCM chama chetu na serikali hii ilioko 

madarakani inajali sana vijana.  

 

Sasa lazima tuangalie mfumo ambao utakuwa na utaratibu mzuri mawazo ya 

mtu mmoja hayawezi kwenda kutuchonganisha sisi na serikali yetu na wana 

CCM ambao ndio wametupa kura hasa vijana wetu. Kwa hivyo, tuangalie 

utaratibu mzuri kabisa ambapo kisheria ili tuweze kwenda vizuri. 

 

Sasa nikienda katika suala la barabara Mhe. Mwenyekiti, Mhe. Waziri Jimboni 

kwangu Tunguu mmekata viwanja mnawapa watu lakini watu wanahamia 

lakini mashati tunashikwa sisi Mbunge na Mwakilishi hakuna maji, barabara ni 

ovyo, hakupitiki na kuna maeneo mengine hata nikisema hapa kuna viongozi 

wengine wako juu hapo juu na wanakaa katika maeneo hayo hayo. 

 

Sasa Mhe. Mwenyekiti, naomba sana Mhe. Waziri utakapokuja barabara zangu 

Jumbi kutoka Mzee wa Kazi mpaka Kitiani kule. Lakini pia kutoka njia ya 

Ofisi ya Bunge kuja juu huku unayokuja mpaka unatokezea Jumbi ambayo ni 

sawa karibia ni kilomita 4.2. Sasa mimi sielewi Mwakilishi atachangia 

atasaidia. Lakini barabara hizi ziko chini ya Halmashauri yako, sasa kwa nini 

mnawapa watu wajenge nyumba mnawaruhusu halafu barabara mnawachia 

ziko ovyo, hali ni mbaya wanalalamika sana tunagongwa sana sisi viongozi wa 

Majimbo na hatujui tukimbilie wapi isipokuwa tuje kwako, kwa hivyo 

nitaomba maelezo mengi. 

 

Lakini pia ukiangalia kutoka Istikama mpaka kule upande wa Zanzibar 

University hali ni mbaya pia. Barabara nyengine ya Jumbi kwenda Mwera 

Pongwe, ukiangalia kule kutoka Kwakozi mpaka Jumbi hasa pale Kwakozi hali 

ya barabara imeharibika yote na mvua hizi. Kwa hivyo, Mhe. Waziri kwa  

kweli uwaonee huruma wananchi hawa wa Mkoa wa Kusini na maeneo haya 

pia. Nitahitaji maelezo mazuri ili tuweze kujua tukirudi kwa hawa wananchi 

tunawaambia vipi. 

 

Sasa Mhe. Mwenyekiti, nataka niulize suala la Zima moto. Nimeangalia 

kwenye Progaramu yao ya D0401 na mambo mazuri ambayo Zima moto 

wameyafanya. Kwanza kwenye matukio wametengeneza matukioa katika 

matukio 370 matukio mia 250 wamewahi kuyafikia. Lakini 120 hawajawahi 

kuyafikia na sababu walizozitoa katika hili buku lako Mhe. Waziri ni kutofata 

sheria za barabarani nyengine ujenzi wa kiholela, lakini pia ukosefu wa fire 
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hydrant na hata katika Jimbo la Tunguu sasa hivi mnajenga majumba mapya 

mpango mzima kuwa na fire hydrant   haujapangwa haupo.  

 

Sasa naomba sana katika ule mradi wa Serikali ya India ambao utafika mpaka 

Jimboni kwangu basi muhakikishe Kamishna wa Zima moto na Uokozi 

anaingizwa ili wananchi wale sasa twende katika mambo kama ilivyokuwa Mji 

mkongwe wa zamani hasa katika zile unit 4 na kuendea mbele mpaka Sheli. 

 

Sasa ukienda katika suala la hawa watu wa Zimamoto ukiangalia sababu 

walizozitoa mimi napata tabu eneo moja. Ukiangalia moto unapowaka pahala 

ukichukulia kwa janga la moto una dakika nane unatakiwa ujaribu kuuzima 

ukizidi baada ya hapo unaambiwa utafute msaada. Sasa juzi hapa kuna 

Mheshimiwa mmoja alizungumza masuala ya barabara kutoka Mnazi mmoja  

kwenda zake kupitia barabara nje ya Ikulu kuelekea mpaka ndani. Hivi sasa 

hivi na mageti yote yaliyowekwa pale nataka nifahamu kuna strategy gani 

baina ya ulinzi uliokuwepo juu ya Ikulu na pale panapotokea moto katika 

maeneo ya Mjimkongwe ili kuhakikisha gari za Zimamoto linapita kwa haraka 

maana yake mzungumko utakaopita kwa upande wa Majestic au kwa upande 

wa Malindi inawezakana muda ukawa umeshapita na maafa yakatokezea 

kuliko tunavyotarajia. 

 

Sasa ni vizuri aidha mkajipanga au mkatupa maelezo ya kina ili kuhakikisha 

kwa sababu Mji Mkongwe sio eneo la urithi wa Mzanzibari au Mtanzania ni 

eneo la urithi wa dunia  na hili mara nyingi ninasema. Kwa hivyo, sisi 

tunawajibika kuulinda urithi huu kwa nguvu zote kwa ajaili ya vizazi vijavyo. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nataka nizungumzie suala la hawa JKU, Mhe. Waziri sisi 

Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kazi yetu kutoa ushauri lakini binaadamu 

anakupa ushauri anakwambia chukua ushauri ni wa bure na unaweza kufanya 

lile unalolitaka na usipotaka unaweza kuacha. Kwangu mimi hilo halipo hapa, 

hapa tutakushauri lakini unaporudi basi utupe majibu kwamba umeyafanyia 

kazi maelezo ili tuweze kuona kwamba wapi tutafikia. 

 

Mwaka jana nilizungumza suala la JKU tunahitaji kuwa-trained vijana wetu wa 

JKU ili tutyafute njia mbadala kujenga assembling plans za Zanzibar na wao 

pia kuiga mambo ya wigo katika mataifa mengine ambapo wapiganaji wetu 

wanaweza kuongeza tija na kujenga uchumi. Nakubali wapo mambo 

wanayoyafanya katika haya maelezo yako nimeyaona. Lakini nataka tuone 

tunakwenda mbali, tunataka tuone vitu kama mfano furnitures wanatengeneza  

wana assemble meza, viti za bei nafuu kwa Wazanzibari, Watanzania, tunataka 

tuone bidhaa hawa watu wa  JKU wanazalisha tunaingiza katika soko la Afrika 
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Mashariki. Moja katika kitu ambacho Mhe. Mwenyekiti wazara hii anacho ana 

watu tena vijana hawa wanakula wanashiba wana uwezo kiakili, tunahitaji 

kutumia ubunifu. Sasa kama ubunifu huo haupo Mhe. Waziri mimi naomba 

tubadilishane kwa wiki mbili wewe uje hapa mimi nije hapo nichukuwe 

gurudumu hili nilisukume mbele haiwezekani mwaka jana nimetoa maelezo 

haya, bado mwaka huu unarudi kutwambia mambo yale yale. Nataka utupe 

maelezo ni vijana wangapi wa JKU wameenda kujifunza maeneo ya China, 

Vietnam, Laos, Cambodia, India ili waje hapa tuingie mikataba na makampuni, 

hatuwezi kurudia mambo kila siku haya haya. Uwezo wanao, nguvu wanazo, 

akili wanayo sasa kwa nini tunatumia maelezo mambo yale yale ya kizamani 

kufanya.  

 

Kwa hivyo, tunataka tujue kwa sababu maeneo haya yote ya uzalishaji 

wanaweza wakafanya, mimi sioni sababu kwenda Mzanzibari ende China 

kwenda kununua meza na kiti cha Afisi wakati vijana wetu wanaweza 

kutengeneza, tunachokitaka ni ubunifu na Mhe. Waziri nimekwambia katika 

maelezo kwamba unapokuja utueleze malengo. Kwa sababu sisi huku nyuma 

backbencher tunatumia muda kubuni na kushauri, lakini wakati mwengine 

hatupati maelezo tunayostahiki. Kwa hivyo, naomba katika hili utapokuja unipe 

maelezo ya kina umechukuwa utaratibu gani wa ubunifu tunajua kwamba fedha 

hazitoshi lakini ubunifu ni njia moja creativity ili tuweze kusonga mbele. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nataka nizungumze kuhusu barabara, barabara zetu kwa 

kweli za mjini zinajaa sana michanga na vumbi. Ukienda Dar es Salaam na 

maeneo mengine wanavyo vile vigari vidogo vidogo vya kufyagia na Mhe. 

Waziri naamini umeshasafiri. Hapa kuna siku Mhe. Naibu Waziri akijibu swali 

kwa niaba ya Mhe. Waziri alikiri kwamba barabara ya Mpendae kuelekea 

mpaka Mwanakwerekwe ina mchanga mwingi. Nikamwambia hawa wenye 

maduka mbele wote ambao wanafanya biashara kwa nini hamuwaambii hii 

Manispaa katika maeneo haya wakaboresha maeneo, ili pakapendeza kote 

viongozi wanapita. Akaniambia wazo zuri, lakini wazo zuri mpaka leo mambo 

yako vile vile. Sasa huyu Mhe. Niabu Waziri na yeye tubadilishane aje nyuma 

wiki mbili na mimi nisogee mbele, kwa nini unachukua mawazo unaniambia 

utafanya halafu hufanyi. Barabara ya Mpendae anapita Mhe. Rais, anapita 

Makamu wa Pili wa Rais, wanapita watalii  

 

Mhe. Mwenyekiti: Mhe. Simai Mohammed Said muda wako nakupa dakika 

mbili umalizie mada yako. 

 

Mhe. Simai Mohammed Said: Ahsante. Wanapita wageni watalii, wanapita 

pia wageni mashuhuri katika maeneo haya, haipendezi barabara hizi zikawa na 
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mambo mengi, michanga, takataka zisafishwe. Kama watu wanafanya biashara 

mbele basi eneo lake la mbele mita 20 aweke mazingira mazuri, unakuta 

pamejaa tope baskeli iko barabarani gari njiani, wanafunzi. Hii barabara 

itakuwa busy na hii kama mtaiunganisha, basi muiunganishe mpaka katika eneo 

la Fuoni barabara usiku ziwe safi. Kama binadamu anapo-shave kwenye shavu 

lake panakuwa peupe pasafi pamependeza. Kwa hivyo, barabara zetu na sisi 

ziwe nzuri zinasafishwa na zinasimamiwa vizuri. 

 

Mhe. Mwenyekiti, la kumalizia naomba sana Mhe. Waziri atakapokuja masuala 

haya ya camera yaliyofungwa atueleze vizuri na mambo mengi ambayo 

ameyakusudia kufanya, basi atugusie kidogo, nilikuwa na vitu vitatu au vinne. 

Baada ya hapo nimalizie kuwa kuwapongeza KMKM nilikuwa nataka 

niwazungumze watanisamehe, nitakuja kuwachangia maeneo ya mbele kuwapa 

maarifa na maelezo zaidi. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nimalizie pia kukushauri Mhe. Waziri kuna hizi drone 

zinazopita ni camera kwenye mikoa yetu, watu wanapiga picha na kuangalia. 

Ni kitu kizuri naomba sana utaratibu wa kisheria na Wizara ya Habari, Utalii, 

Utamaduni na Michezo mkae ili kulinda usalama. 

 

Baada ya hapo Mhe. Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa 

dakika hizo mbili, umekuwa kwa kweli unanipenda na wewe, kwa sababu 

mwaka jana niliomba nafasi dakika hizi hukunipa ahsante sana.  

 

Naunga mkono hoja, lakini nitasubiri maelezo baadae. 

 

Mhe. Mwenyekiti: Ahsante kwa michango yako. Zamu inafuata ya Mhe. 

Nadir Abdul-latif Yussuf, lakini simuoni machoni hapa, kwa hivyo atafuatia 

Mhe. Abdalla Maulid Diwani na baadae Mhe. Ali Khamis Bakar. 

 

Mhe. Abdalla Maulid Diwani: Ahsante sana Mhe. Mwenyekiti, kwa kunipa 

fursa na mimi kuchangia hotuba ya Mhe. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala 

za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. 

 

Awali ya yote nimpongeze Mhe. Waziri kwa namna alivyowasilisha ripoti 

yake, kwa kweli imejaa madaha, mbwembwe, na vionjo mbali mbali ambavyo 

vinamfanya msikilizaji uwe na hamu ya kusikiliza. 

 

Mhe. Mwenyekiti, niende moja kwa moja katika mchango wangu. Kwanza 

nakwenda katika ubeti wa 23 kuhusu ujenzi wa barabara. Umezungumza 

kwamba umejenga barabara za Biziredi, umejenga barabara za Msufini. Lakini 
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kuna barabara yetu kule Jang'ombe Mpendae, Mhe. Mbunge wa Jimbo lile la 

Mpendae katoa milioni 100, kwamba ile barabara ijengwe na mara nyingi sana 

serikali inasema kwamba unesheni njia sisi tumalize. Lakini cha kushangaza 

yule ambaye aliyetoa shilingi milioni 100 haikuwa kitu wametoka pale 

wakwenda kujenga barabara za Msufini na Biziredi sijui kuna kitu gani, na 

wakati Biziredi na Msufini hakuna hata mtu mmoja aliyechangia. Sasa 

nitaomba sana Mhe. Mwenyekiti, katika hii njia tumefikia hatua gani, ile 

barabara tokea mwaka 2014 Mhe. Makamu wa Pili wa Rais ni shahidi, Mhe. 

Mbunge wa Jimbo lile alikabidhi shilingi milioni 100 ikarashiwa tu lami ya juu, 

lakini sasa hivi imekuwa barabara haipitiki na ilikuwa ikiunganishwa vizuri 

baina ya Mpendae, Mombasa na Jang'ombe. Nitakuomba sana Mhe. Waziri 

utakapokuja unipe majibu mazuri katika suala langu  hili la barabara ya 

Jang'ombe Mpendae. Katika bajeti iliyopita niliuliza nikaambiwa kwamba ndio 

ugatuzi unakuja Halmashauri ndio wenye wajibu wa kufanya hayo na leo 

imefika ile siku nitaomba hilo. 

 

Lakini vile vile katika suala hilo hilo kipindi kilichopita tulizungumza kuhusu 

barabara yangu ya Kidongo Chekundu Jang'ombe Urusi. Nafikiri Hansard zipo 

na hivi karibuni nilikuonesha na niliambiwa kwamba itafanywa upembuzi 

yakinifu, lakini mpaka dakika hii sijaona harakati yoyote kufanywa katika 

barabara ile. Watu wa Jang'ombe wananiuliza aah! ulituambia kwamba bajeti 

ya mwaka huu barabara yetu hii itafaidika, lakini mpaka dakika hii hakuna 

kinachoendelea kabisa. Nitakuomba sana Mhe. Waziri na hilo lipate jibu zuri 

kuhusu kadhia za barabara hizi mbili nilizozungumza kama msemaji wa eneo 

lile. 

 

Mhe. Mwenyekiti, niende katika ukurasa wa 52 juu ya Kikosi cha Valantia. Ni 

kweli tumepitia tukaona kwamba wenzetu wale wameanzisha kiwanda pale cha 

ushoni, wanazo mashine wanashona viatu na bidhaa nyengine. Lakini uwezo 

wa kiwanda kile bado ni mdogo, tulitegemea kwamba tukute bajeti hii 

imeongeza nguvu zaidi pale katika kiwanda kile, angalau kuipunguzia gharama 

serikali kuagiza mfano viatu, wana mpaka viwanda vya ushoni wanashona zile 

sare zao za maaskari, kwamba tufanye sisi wenyewe. Ilikuwa tuweke fungu 

ambalo litaweza kukidhi na sio hilo tu hata kuwajenga uwezo watendaji wao 

pale ili waweze kutoa wafanyakazi wazuri katika fani ile ya ushoni. Viatu 

tumeviona ni vizuri quality, lakini ni vichache uzalishaji wake ni mdogo, 

mashine mbili tu haziwezi, hata hilo jeshi lenyewe la Valantia sidhani kama 

linaweza kuvishwa na viatu vile ambavyo wanatengeneza pale, itakuwa nusu 

wanapata na wengine hawapati itakuwa sio lengo. Lengo ni kwamba jeshi 

lianze kwenye jeshi lake moja, baadae waende kwenye vikosi vyote vya SMZ 
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kuona kwamba wanapunguza gharama za uagiziaji wa vifaa vya askari wetu 

kule nje ya nchi kwa kupunguza gharama. 

 

Mhe. Mwenyekiti, baada ya hapo niende katika ukurasa wa 70 ambao unakuta 

Mkoa wa Mjini, niupongeze sana. Lakini kabla ya kuupongeza kwanza 

niiambie hadhara hii, mimi ni Mwenyekiti wa Taasisi moja ya Ziwani ambayo 

hivi juzi tu tumeanza zoezi letu la kuchangia damu katika Mikoa yetu yote ya 

Zanzibar, na tumeshafanya mikoa miwili na nawaalika tarehe 21 Mei, katika 

Mkoa wa Mjini. Nitowe pongezi zangu za dhati kabisa kabisa kwa Mkuu wa 

Mkoa wa Kusini na Wakuu wa Wilaya Kusini na Kati, wametupa mashirikiano 

yaani hayajapata kutokea, tofauti na Mkoa wa Kaskazini tulipokwenda. Watu 

wa Kaskazini kuanzia Mkuu wa Mkoa, Mkuu wa Wilaya mashirikiano 

hatukupata. 

 

Sasa hili jambo tunakwenda kwa niaba ya Wazanzibari tunakuwa tunashindwa 

kupewa mashirikiano kwa kweli hili linaturudisha nyuma. Tumejitolea kwa 

nguvu zetu bila ya kujali kulipwa au kutokulipwa, lakini mashirikiano basi 

tunashindwa kupeana na ni viongozi ambao tayari wamekula kiapo kumsaidia 

Rais, sisi tumejitoa kama kutafuta nguvu kwa kuisaidia Wizara ya Afya. Lakini 

wenzetu wale hawajatupa mashirikiano tofauti na Mkuu wa Mkoa wa Kusini na 

Wakuu wa Wilaya ya Kusini na Kati nawapongeza sana na nawashukuru sana 

kwa msaada wao tumeshirikiana nao vizuri mpaka kufikia malengo. Hivi sasa 

tunajiandaa tunakwenda katika Mkoa wa Mjini tarehe 21 Mei pale kwenye 

uwanja wa Mnarani kwenye Viwanja vya Mapinduzi Michenzani, nitawaomba 

wawakilishi wote wajitokeze kuja kuchangia damu siku hiyo, kwa sababu 

mnachangia damu kwa kuokoa maisha na kuisaidia Wizara yetu ya Afya. 

Nilitaka niseme  hiyo kwanza kwa pongezi. 

 

Mhe. Mwenyekiti, lakini kumetokea na malalamiko ya utendaji wa Mkuu wa 

Mkoa. Sijui niseme utendaji au vipi, juu ya suala zima hili la uvunjwaji wa 

majumba katika eneo la Kianga. Sifahamu ni tatizo gani au sheria gani imepita, 

tunaambiwa kwamba eka, ukichukulia eka kuanzia Mwanakwerekwe mpaka 

kufika Fuoni zote ni heka zile. Hata hiyo nyumba ya Mkuu wa Mkoa 

aliyevunja zile nyumba kwenye eka, yeye mwenyewe kajenga kwenye eka. 

Sasa sijui zile nyumba zilizovunjwa zina makosa gani, nyumba karibuni 70 

kwenye eka huko Kianga, lakini nyengine zikaachwa.  

 

Kwa hivyo, nitakuomba sana Mhe. Waziri uniambie ili wale watu wetu kule 

wafarijike. Sisi ni viongozi tumepita kule kwa ilani ya Chama chetu cha 

Mapinduzi kuilani na kupigiwa kura. Kwa hivyo, yanapotokezea matatizo 

kama haya ni lazima tuwasemee na sehemu ya kuyasemea ni hapa. Kwa hivyo, 
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naomba  nisieleweke vibaya, nieleweke kwamba ni msimamizi wa haki katika 

nchi hii na kutetea watu katika masuala mbali mbali yanayokwenda kinyume. 

Nimeona niliseme hili kwa sababu hapa ndio Tawala za Mikoa. Niliuliza katika 

Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais. Jibu nyote mlikuwa ni mashahidi kwamba 

wamesema wao hawafahamu kwa sababu sio sehemu yao, lakini nije kuuliza 

katika wizara husika, nategemea nitapata jibu zuri katika suala hilo. 

 

Mhe. Mwenyekiti, Nikiendelea mbele, juzi hapa karibu huu ni mwaka mmoja 

tulifanya usafi katika mji wetu wa Zanzibar. Tumevunja pale makontena 

naipongeza sana serikali, jumba la treni lile pale limevunjwa, bado 

tumeondosha pale mabasini Kijangwani sawa. Lakini ikumbukwe kwamba 

bado mjini kuna upungufu wa parking, na sisi bado hatujawa tayari katika 

ujenzi, ndio kwanza michoro imechorwa huko Dubai. Sasa unaonaje fursa hii 

iliyokuwepo tukaitumia kama triple parking kwa magari ambayo yanaingia 

katika Mji Mkongwe, kwanza inawezekana ikawapatia kipato Manispaa na 

masuala mengine, at least kupunguza hata ule msongamano kwa wale watu 

ambao wanataka kuelekea bandarini. Lile eneo baada ya kufanyiwa kambi ya 

dharura ya vikosi vya SMZ, basi ifanywe kama parking ya muda tu,  pindi 

itakapokuwa tayari basi wale watu waambiwe kwamba sasa hivi tayari ujenzi 

umeshaanza ile parking iondoke na watu waendelee na ujenzi. Kuliko sasa hivi 

ile sehemu ukienda mchana panapigwa tape tu, watu wanahangaika pa ku- park 

gari zao hawana, sehemu zote zimejaa.  

 

Lakini ningeomba sana Mhe. Mwenyekiti, katika hilo uliangalie ni ushauri tu. 

Abdalla Diwani Mwakilishi wa Jimbo la Jang'ombe anatoa ushauri wa hilo, 

silazimishi, kama unaona inafaa basi Mhe. Waziri labda utowe maelekezo 

angalau kupunguza msongamano kule, watu waweze kutumia ile parking ya 

muda, mara baada itakapokuwa tayari michoro na tayari ujenzi basi 

mtawaambia, watu wote nashukuru kwamba ni wasikivu na wanatii amri 

utasema basi wataondoka, kuliko sasa hivi limekaa tu eneo tupu pale magari 

makubwa yale pale na maaskari haileti picha nzuri hata kwa watu ambao 

wanakuja kuingia katika mji huu Kwa sababu pale ni kiyoo cha Zanzibar, 

wakiingia wanaona aah! pana nini hapa kwa sababu pamekaa kama hii nchi sio 

salama, wakati ingefanywa parking pale watu wana- parking gari zao, basi 

watu wangeendelea na shughuli zao nyengine. Nilitaka niseme hilo kwa upande 

huo. 

 

Mhe. Mwenyekiti, vile vile nizungumzie katika suala zima la Mkoa wa Mjini 

bado, nakwenda Mjini na Magharibi. Sasa hivi tuna janga la mvua sehemu 

nyingi sana imekuwa tatizo na wewe ulikuwa shahidi juzi ulielekea Magharibi 

umeona. Sasa kwa nini serikali hatufanyi njia ya dharura ya kuokoa ule 
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msongamano, hata zile sehemu zenye kupitika basi angalau tukatia hata mawe, 

tumeona barabara zimetiwa mawe ili kuyaondoa yale madimbwi, katika yale 

madimbwi ambayo maji yanakaa mengi ambazo zinatumika sasa hivi, sio njia 

official, njia za muda za dharura, angalau basi mutiwe vifusi baada ya kwamba 

watu kushindwa kupita Kwerekwe kubwa huku wanapita njia za ndani basi 

wapite kwa vizuri zaidi, kuanzia Mwanakwerekwe hakuna njia imefungwa 

mpaka dakika hii, lakini ipo njia wanapita sheli pale kuelekea mpaka mwisho 

kule na kupita katika kidaraja, ni sehemu ambayo nafikiri hata kuweka kifusi 

ingetosha na watu wetu wale wangepita maeneo yale kwa vizuri, jambo kama 

lile tunaomba sana Mhe. Waziri ulizingatie angalau wale watu wetu wasiwe 

kila wakati wanatulaumu. Kwa sababu mwisho wa siku wanalaumu watu 

wakipita, aah! serikali gani hii hata kifusi.  

 

Kwa hivyo, ningekuomba sana Mhe. Waziri katika hilo uliangalie na 

nakuamini ni mtendaji una maamuzi ukisema unafanya basi unafanya kweli 

nikupongeze kwa hilo. Lakini na hili suala la kuondoa matatizo ambayo 

yamekabili katika kipindi hiki cha mvua, nakujua Mhe. Waziri wewe ni 

msikivu naamini kwamba hilo suala utalipitia. 

 

Mhe. Mwenyekiti, niende katika suala zima la mapato. Katika jadweli yetu ya 

mapato nimeona hapa vikosi mbali mbali, nilitaka niulize kwamba kuna 

takwimu gani ambayo inatumika, kwa sababu nimeona mfano mdogo tu. Kwa 

mfano Chuo cha Mafunzo, viwanda vya mafunzo wamewekewa milioni 11, 

lakini huku wamepata milioni 2,419,000 kulikoni. Kimewekwa kipato ukiiona 

sio kikubwa ukikiangalia kwa macho, lakini hata hicho kilichopatikana ni 

asilimia 22 tu. Je, mapato yamevuja, je mapato mlioyakisia makubwa kuliko 

uhalisia wenyewe wa kuzalisha hapa naomba kidogo nifahamishwe, kwa 

sababu hiki kitabu kimeandika kila kitu, vikosi vyote makusanyo yake ya 

2016/2017 na leo tunakwenda kwenye mengine. Tumeona pale kwamba hata 

KMKM waliwekewa just wao malipo ya kazi za ujenzi tu tunajua, wana jengo 

la hospitali na hospitali ni chanzo chengine cha mapato, kwa sababu watu 

wanakwenda pale kung'oa meno wanalipa shilingi 35,000 hakuna risiti, au zile 

zinakuwa haziingizwi humu kwa sababu hospitali ipo pale na watu 

wanakwenda pale wanalipa na cha kushangaza risiti hazitoki. 

 

Mhe. Mwenyekiti, juzi tu kuna mwakilishi mmoja shahidi alikwenda pale 

kung'oa jino na akatoa shilingi 35,000 lakini hakupewa risiti. Sasa sifahamu 

yule mtu ilikuaje, na kile ni chanzo cha mapato, ningeomba sana Mhe. Waziri 

na hilo nieleze vizuri nifahamu. Sio hivyo tu hata ukiangalia katika vifaa 

vyengine humu. Kwa mfano pengine mauzo ya vifaa vya Zimamoto milioni 

tatu, afadhali wamevuka malengo pengine wamewakadiria vizuri na pengine 
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malipo ya ujenzi wamepata asilimia 22, je hawajajenga hakuna, kwa sababu 

hicho ni kitu ambacho hatuwezi. Kwa hivyo, nitaomba haya mapato 

yanavyokisiwa njia gani ya kukisia haya mapato ili tujuwe je, tunakadiria 

makubwa kuliko uwezo wa uzalishaji au je, mapato yanapatikana lakini 

yanapenya pengine kuna mianya. Pengine kuna mianya lakini nyie mnakadiria 

kwamba hatujakuwa makini katika suala hilo la kukusanya mapato na ndio 

maana tunakadiria hichi milioni 11 halafu tunapata milioni mbili. Ningeomba 

sana katika hilo. 

 

Vile vile niende katika suala jengine la camera za barabarani. Ni kweli katika 

bajeti iliyopita hapa ulituomba pesa nyingi sana tukakuidhinishia, lakini bado 

ule mradi hatujakabidhiwa lakini hizo waya za camera tayari zimeshakatwa. 

Kuanzia pale Michenzani kuja Mlandege zinaning'inia. Sasa sijui hata huo 

mradi wenyewe tayari serikali hii imeshakabidhiwa.  (Makofi) 

 

Kwa hivyo, ningeomba sana Mhe. Waziri utakapokuja nipate majibu mazuri 

katika sehemu hiyo ili tujuwe kile ambacho tunachokipanga na kinachotumika, 

basi kiendane na zile value for money yetu iwepo, tofauti ni kwamba 

unazidisha pesa nyingi sana lakini utekelezaji wake unakuwa mdogo na 

kutuletea matatizo mbali mbali katika nchi yetu, watu wanakuwa wanasema 

maneno mengi lakini hayana 

 

Mhe. Mwenyekiti: Waheshimiwa Wajumbe, naomba utulivu kidogo, mpeni 

raha na yeye aweze kuchangia Mhe. Diwani. 

 

Mhe. Abdalla Maulid Diwani: Ahsante Watu wanasema mengi aah! camera 

zinawashinda mpaka dakika hii hakuna kitu vipi. Kwa hivyo, ningeomba sana 

katika hilo. 

  

Halafu Mhe. Mwenyekiti, niende katika ubeti wa 102 kuhusu vizazi, vifo na 

ndoa. Ni kweli nafahamu, ilikuwa kuna changamoto sana ya upatikanaji hivi 

vitu. Sijui Mhe. Waziri baada ya kuhamishwa kwenye wizara yako wewe 

umejipanga vipi na ile limit time ya upatikanaji wa hivyo vitu.  

 

Mimi juzi tu nilikuwa shahidi nilikwenda kuomba death certificate ya mzee 

wangu, nilikaa karibuni wiki nne. Je, taratibu zinasemaje, mara mtu 

akishathibitishwa kuwa keshakufa unakwenda pale pengine kwenye wiki moja 

upate kile kitu, lakini unakaa wiki nne tena baada ya kuonekana wewe 

Mheshimiwa basi unaambiwa Mheshimiwa wewe nenda tunakuahidi baada ya 

siku ngapi utapata. Je, ni muda gani, waseme ule muda ambao ukienda pale 

kuomba ndani pengine ya masaa 48, masaa 72 au wiki, basi iwe muda maalum, 
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ili hii itaondosha hata ile mianya ya usumbufu kwa watu wetu. Sio kwa upande 

wa vifo tu hata na vizazi nalo ni tatizo. Kwa hivyo, nakuomba sana Mhe. 

Waziri utakapokuja suala hili vile vile uniwekee sawa ili watu wetu wafaidike. 

Tunajua katika taasisi hii ni wizara nyeti kabisa inafanyakazi vizuri sana. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nikienda mbele nimeona kweli taasisi yetu hii kwa upande 

wa KMKM nimepata malalamiko tu, najua kama yapo na umeshayapata 

kuhusu vijana 9 ambao wameachishwa kazi kwa makosa, inavyosemekana 

sheria zenu nyie wenyewe kama ni jeshi lenu suala la baina ya kuolewa na 

kubeba mimba. Kuna baadhi ya wafanyakazi karibuni 9 wa jeshi hilo na bahati 

nzuri hata hiyo Idara ya Utumishi imetoa maelekezo, lakini bado kuna 

danadana ya watu wengine wanasema warudishwe na wengine wanasema 

wasirudishwe. Nafikiri serikali hebu itakapokuja hapa itueleze, kwa sababu 

wale vijana wanalalamika  walichukuliwa wakaenda kupimwa ikajulikana 

kwamba hawa wana mimba, wakasema tumekupimeni mwanzo tayari 

mnamimba. Lakini wamesema kwamba hata kile kipimo chenyewe 

walichotumia kupimia mimba wakati ule, kilikuwa akiwa na dharura tu 

mwanamke basi kinakuonesha kuwa ni mjamzito. Sasa sijui hili lina ukweli 

gani au lina uzito gani kuhusu suala hili. Kwa hivyo, ningekuomba sana Mhe. 

Waziri katika suala hili uje utueleweshe vizuri, angalau wao wenyewe vijana 

wanatusikiliza ili waone kwamba sisi viongozi wao tukiingia humu 

tunawasemea hatuyasemi ya kwetu. 

 

Mhe. Mwenyekiti, kwa kweli nilikuwa nichangie hayo tu kwa muda huu. 

Nakushukuru sana Mhe. Mwenyekiti, kwa kunipa fursa hii na siungi mkono 

hoja ya kitabu hiki mpaka pale Mhe. Waziri atakaponiridhisha kwa baadhi ya 

maswali yangu niliyomuuliza. Ahsante sana Mhe. Mwenyekiti. (Makofi) 

 

Mhe. Ali Khamis Bakar: Ahsante sana Mhe. Mwenyekiti, na mimi kwa 

kunipa fursa jioni hii ya leo kuweza kuchangia hotuba hii ya Waziri wa Nchi 

Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Idara Maalum za SMZ. 

 

Mhe. Mwenyekiti, mimi nianze kwa kuwapongeza waziri, naibu waziri na 

uongozi wake wote jinsi gani ambavyo wamekaa na kukiandaa kitabu hiki na 

badala yake leo hii tunakijadili na kupitisha taarifa yao. 

 

Mhe. Mwenyekiti, mengi sisi tuliyapeleka katika kamati kwa sababu mimi ni 

mmoja kati ya kamati kwa hivyo kuna baadhi ya sehemu tu Mhe. Mwenyekiti 

mimi ningetaka kuzigusia ambazo kiupande wangu nimeziona, mimi nianze 

kwa upande wa suala la barabara. Sote tumeona suala la barabara ule uwekaji 

wa taa za barabarani katika njia ya Airport inayoelekea mjini, 
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Mwanakwerekwe jinsi ambavyo wageni wetu ambao wanaingia katika nchi hii 

wanaitumia barabara ile usiku na mchana, lakini vile vile tumeona katika 

kipindi hichi cha mvua Mhe. Mwenyekiti, jinsi ambavyo barabara ile inakaa 

maji.  

 

Nimuombe sana Mhe. Waziri mimi sitokuwa na buti isipokuwa nashauri 

kwamba kwa kipindi hichi cha bajeti cha mara hii basi tuielekee barabara ile 

nayo kuiangalia kwamba tuiwekee taa hususan wakati wa usiku wageni wetu 

wanapoingia pale kutoka nchi mbali mbali wanasema hii ni Zanzibar, na 

Zanzibar kama tunavyoisifu katika nchi za wenzetu kwamba ni nchi nzuri, isiyo 

matatizo, kwa vile wale wageni wanapoingia wakajisikia comfortable kwamba 

wanahisi tu wanavyoteremka uwanja wa ndege wanaanza kupata mambo 

mazuri. Lakini vile vile barabara zetu zinakuwa nzuri na zinapitika usiku na 

mchana, kwa hivyo Mhe. Waziri nikuombe sana katika bajeti hii tunayoijadili 

leo hii tunayoijadili leo hii ni iamani yangu kwamba barabara hii utaingalia ili 

kuweka taa zile ambazo zinaonekana katika barabara ili wageni wetu 

wanapopita waweze kutumia kwa ufasaha pamoja na sisi. 

 

Mhe. Mwenyekiti, la pili nije kwenye upande wa Halmashauri sote ni masuuli 

tunaona kwamba katika Jimbo la Tumbe Serikali imefanya jambo kubwa, kuna 

soko lile ambalo limewekwa najua kuna kadhia ambazo zimejitokeza kwa 

wananchi pamoja na wavuvi, lakini vili vile nimshauri Mhe. Waziri hii ni 

Serikali hebu tuone kwamba kwanza elimu itolewe, lakini vile vile nimuombe 

atumie juhudi zake na uwezo wake aliomjaalia Mwenyezi Mungu ili akae 

pamoja na uongozi wa Mkoa wa Kaskazini Pemba tukisaidiana na mimi 

Mwakilishi tuone kwamba soko lile linatumika kama ambavyo imekusudiwa 

isikae vile ikawa kama eneo la gofu vile. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nikiendelea katika Wilaya ya Micheweni tumeona kwamba 

jimbo la Konde ni sehemu yetu kuu ambayo tunaitumia kwa shughuli mbali 

mbali, vile vile kuna soko hili kwanza niipongeze Halmashauri na Serikali yote 

kwa ujumla kuona kwamba soko lile nalo limevunjwa kwa ajili ya kuboreshwa 

na kuwekwa soko jipya, ili wananchi waondokane na ile hali waliyokuwa nayo 

ya mwanzo ya kadhia ya soko kuwa finyu na vile vile hali ya mandhari ya soko 

ambayo ilikuwepo, ili kuonekana kwamba wanajengewa soko zuri na la kisasa. 

Lakini Mhe. Waziri naomba nikuulize katika bajeti hii au kwa kipindi hichi je, 

soko lile naomba utakapokuja unambie maana yake mimi sikusudii kuweka 

buti lakini vile vile nipate angalau majibu kidogo napenda kuuliza. Je ni muda 

gani soko lile litakamilika ili kuona kwamba wananchi wale ambao tunatumia 

kwa pamoja wakiwemo wa Konde na sehemu nyengine za karibu au za jirani 
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wanapata kutumia na vile ambavyo limekusudiwa kwa kipindi ambacho 

kitakuwa ni kifupi ili kuona kwamba linakamilika. 

 

Mhe. Mwenyekiti nikiendelea nije kwa upande wa askari wa JKU tumeona 

kwamba askari wetu wa JKU jinsi ambavyo wanachukua vijana kwa njia 

tofauti, njia ya mwanzo ni kuwachukua vijana kwa ajili ya kuwapa mafunzo, 

lakini la pili wanatumia vijana hawa kwa ajili ya uzalishaji. Ni imani yangu 

kwamba kulitoka sera ya uajiri kwamba vijana hawawezi kuajiriwa mpaka 

wapitie JKU, lakini la kusikitisha Mhe. Mwenyekiti, vijana wale wanajitolea 

lakini inapofika wakati wa ajira huchukuliwa vijana wengine wale ambao wapo 

pale katika ajira wanaachwa na badala yake huchukuliwa watu ambao wako 

majumbani au kupitia kwa njia nyengine yoyote. Kwa hivyo nimuombe Mhe. 

Waziri na naiomba Serikali kwa ujumla pale ambapo kutatokezea masuala ya 

uajiri basi lile lengo ambalo limekusudiwa kwa ajili ya kufanikisha ili vijana 

hawa wasivunjike moyo na vile vile jeshi la kujenga uchumi waendelee 

kuwapa vijana hawa kwa vingi na kuwatumia katika matatizo yao au shughuli 

zao za kiujumla. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nikiendelea nipeleke pongezi kwa Serikali yangu ya 

Mapinduzi ya Zanzibar jinsi ambavyo inachukua hatua mbali mbali ya 

kuitengenezea Serikali pia kuwatetea wananchi, lakini juzi katika masuala na 

majibu Mhe. Naibu Waziri wa Miundombinu alitwambia zile barabara 

zinazoitwa feeder road zilizomo katika maeneo ya miji hizi zitakuwa ni 

sehemu za Halmashauri. Kwa hivyo Mhe. Mwenyekiti naomba nimuulize Mhe. 

Waziri kwanza ni shuhuda wa hili nitakalolisema. Yeye nyakati zote za mchana 

anacheza katika jimbo langu usiku tu ndio anakwenda kulala katika jimbo lake 

kwa hivyo hili nitakalolisema lolote analifahamu. 

 

Mhe. Mwenyekiti, barabara inayotoka Tumbe/cogefar kuelekea Bandarini ile 

barabara ilikusudiwa na Mhe. Rais ilikuwa ni ahadi ya kwamba itajengwa 

katika kiwango cha lami. Lakini Mhe. Naibu Waziri wa Miundombinu alisema 

kwamba barabara hizi zilikuja kwa njia ambayo ni ya mfano yaani ya 

kuanzisha kama majaribio, kwa kusema kweli Mhe. Mwenyekiti, jaribio hili na 

mimi limenifika maana. Maana yake limejaribiwa ndani ya jimbo langu jinsi 

ambavyo barabara ile imejaribiwa haikuwekewa mitaro, haikuwekewa sehemu 

za kuwekea maji, wala kitu chengine. Kwa kweli imekuwa majaribio maana 

mwisho ya siku karibuni majumba yaanze kuanguka mvua hizi zinazonyesha. 

Kwa hivyo wananchi wamechukua juhudi angalau za kuweka alama ya 

kupitisha maji jambo ambalo ni kinyume na utaratibu ambao umekusudiwa 

barabara ile, kwa hivyo Mhe. Waziri kwa ujumla pamoja na Mhe. Naibu 

nakuombeni sana muliangalie suala hili la barabara hii ambayo inatoka 
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Cogefar/Tumbe kuelekea bandarini, ili wananchi wangu pamoja na wageni 

watakaoingia wajisikie raha pale ambapo kama barabara hii itamaliza. 

 

Lakini vile vile Mhe. Mwenyekiti, nikiendelea katika sehemu hizi za barabara 

ambazo zimekusudiwa za ndani feeder road, kuna barabara yangu ambayo 

ndani ya jimbo langu inayotoka Kinowe/Migombani kuelekea ndani katika ule 

mji. Mhe. Mwenyekiti, hii barabara kusema kweli nayo ni mbovu haipitiki 

madimbwi mengi ya maji ambayo yamekaa katika kipindi hichi cha mvua za 

masika. Mhe. Waziri nikuombe sana kwa bajeti hii ambayo tunaipitisha leo au 

tunaijadili nikuombe sana uniangalie kwa jicho la huruma katika barabara 

zangu hizi mbili, angalau moja wapo na mimi mara hii nione kwamba 

unanitekelezea. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nikiendelea sehemu ya Askari wa Zimamoto tulipata wiki 

mbili za kupita kwenye kamati kupitia Wizara tofauti tofauti lakini moja kati ya 

nililoliona ambalo katika ratiba yetu ya kamati sikuliona kutajwa, nilisema 

hapa nilizungumze ni kuhusiana na ile kadhia ambayo wanapata askari wetu wa 

Zimamoto katika bwawa lililopo ndani ya uwanja wa ndege. Lile bwawa 

kusema kweli siku ambayo tulikwenda kulikagua Mhe. Mwenyekiti, kero 

kubwa ambalo liko pale linalowakabili askari wetu hawa wakati unapotokea 

moto na maji yale ambayo wanatumia kwenye gari yamemaliza wanashindwa 

kubeba maji, jambo kubwa ambalo linakuwa kadhia pale kiupande wao ni 

kuhusiana na suala la umeme. Kwa hivyo walitutaka tuishauri Wizara kwamba 

waone kwamba lile bwawa lipo katikati ya Air port ya uwanja wetu kwa hivyo 

wawafanikishie katika kupata umeme ili wapate urahisi wa kutumia maji yale 

pale ambapo wanayahitaji. Mhe. Waziri nikuombe sana kwamba bajeti hii basi 

na wao tuone kwamba unaelekea katika kuwatengea fungu maalum kwa ajili ya 

hizi kero zao. 

 

Mhe. Mwenyekiti, vile vile katika suala la uniform hapa katika vikosi vyetu 

kwanza nivipongeze kwa juhudi kubwa ambazo wanazichukua na kutoa 

mashirikiano na wananchi vile vile kuendelea kufanikisha shughuli za 

kiserikali. Lakini kuna changamoto nyingi ambazo zinajitokeza kwa upande wa 

vikosi vyetu kwa pamoja, miongoni mwa hayo ambayo mimi nilisema 

niyagusie kwenye suala la uniform. Mhe. Mwenyekiti, hili nalo linakera ni 

jambo ambalo mara ya pili katika kamati kila tukipita bado tunayapata haya 

malalamiko kwamba bado kuna uchache wa uniform, kwa hivyo Mhe. Waziri 

nikuombe sana katika bajeti hii ambayo tunaelekea nayo basi utenge fungu 

maalum kwa askari wetu kuwaondolea shida katika yale maeneo ambayo 

kidogo kusema kweli ni mtihani. Kwa mfano, kwenye masuala ya uniform, 

kwenye masuala ya majengo  yakiwa ni machakavu na vile vile kukosekana 
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kwa mahanga ya askari pamoja na ofisi, vile vile kwenye masuala ya barabara 

zao ambazo zinaelekea katika kambi zao. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nikiendelea katika mchango wangu wa leo nilisema kwamba 

sitokuwa na mengi kwa sababu mengi yao sisi tulikwisha kuyachangia kwenye 

kamati nilisema niulizie ili kuona kwamba na mimi napata japo mawili ya 

kusaidia hii kamati na kuisaidia hii Wizara, kuona kwamba inafikia lile lengo 

ambalo limekusudiwa. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nikimalizia nije katika ukusanyaji wa mapato kwanza 

niipongeze Wizara ambayo iliamua kwa makusudi sisi Wajumbe wa Kamati 

kutuondosha hapa Zanzibar kutupeleka Bara kwa ajili ya kwenda kujionea 

masuala ya ugatuzi jinsi wenzetu ambavyo washapiga hatua. Mimi naomba 

niishauri Serikali kwamba wenzetu wamefikia hatua kubwa katika ukusanyaji 

wa mapato kubwa zaidi Mhe. Mwenyekiti, mimi ambalo nimejionea nikiwa na 

Mhe. Naibu Waziri alikwenda katika ziara hii ni ule ukusanyaji wa mapato wa 

kuachana na ule mrundikano wa mabuku yaani mabuku kuwa mengi, sasa hivi 

wanatumia mashine zile za electronic kwamba wanatoa risiti katika utumiaji wa 

ukusanyaji wa mapato.  

 

Kwa hivyo niiombe wizara na Serikali kwa ujumla niishauri kwamba na sisi 

basi tufikie hatua ya kutoka kule ambako tulikuwa sasa hivi tuendelee katika 

kuona na wenzetu na sisi tayari tumekwenda kujifunza. Kwa hivyo Mhe. Naibu 

Waziri alikwenda lile ambalo aliliona kule ni imani yangu kwamba amekuja 

katika wizara yake na amelishauri na katika bajeti hii basi nahisi kwamba labda 

pengine kwa kuanzia wangelianza na zile Halmashauri ambazo zimo katika 

Wizara yake, angalau kuanza kutumia hizi mashine ili na wale wafanya 

biashara ambao watafuatia basi na wao waone kama kuna umuhimu mkubwa 

wa utumiaji pamoja na wananchi. 

 

Mhe. Mwenyekiti, mimi sikuwa na mengi nilitaka kuyazungumza hayo 

kwamba mwisho kuhusiana na suala hili la utumiaji wa hizi mashine ziwe ni 

mfano kwanza kwa kuanzia kwa hawa watu wa Halmashauri, kwanza wao 

watakuwa ni watu wa mwanzo ambao mapato hayatovuja, kwa sababu hata 

huku kwenye Halmashauri vile vile unaweza kwenda ukakuta kwamba 

ukusanyaji wao wa mapato kuna masuala ya risiti, wakati mwengine 

inawezekana risiti zikaandikwa wakati mwengine inawezekana zisiandikwe. 

Lakini kutapaokuwa na mashine Mhe. Mwenyekiti, basi ni imani yangu kubwa 

kwamba watu wakimaliza tu zile pesa zitaingia katika mfuko Mkuu wa Hazina 

au kuwe na ile njia ambavyo tulikwisha ijadili katika kamati kwamba kwa wale 

ambao watakuwa sehemu yao ni mbali basi wasikusanye hizi pesa kwa kutumia 
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njia labda ya uwazi, wazitumie katika uwekaji wa benki ambao 

tulikwishakubaliana katika kamati kwamba zile Halmashauri ambazo zitakuwa 

zipo basi wapeleke huko kwenye Halmashauri. 

 

Mhe. Mwenyekiti nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii kuweza kuchangia. 

Ahsante sana.(Makofi) 

 

Mhe. Mwenyekiti: Waheshimiwa Wajumbe nisingependa kurudia mara kwa 

mara kuhusu utaratibu wa mazungumzo Barazani, mazungumzo yanakuwa 

mengi kiasi ambacho mchangiaji hawezi kusikika vizuri tunaweza tukakaa 

tukatulizana tukamsikiliza mjumbe na yeye kuthamini mchango wake, 

nisingependa kurudia mara kwa mara suala hili. Mhe. Nadir itakuwa ni zamu 

yako na baadae ajitayarishe Mhe. Masoud, Mhe. Suleiman Makame 

ajitayarishe. 

 

Mhe. Nadir Abdul-latif Yussuf Al-wardy: Bismillahi Rahmani Rahim. 

Ahsante sana Mhe. Mwenyekiti, mimi nitaomba kuchangia hotuba hii ya 

Wizara ya Nchi Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa na Idara 

Maalum za SMZ, lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kunijaalia 

uzima hivi leo nikaweza kuzungumza. Vile vile nitapongeza sana kamati yangu 

kwa ushirikiano wao mzuri na kwa kufanya kazi kwa bidii bila ya kujali wakati 

na siku tukafanya kazi mpaka tukamaliza. Lakini kwa leo nitawaomba radhi 

sana mimi nitakuwa kama sio mjumbe wa kamati yao kwa sababu nitakuwa na 

yangu kidogo ya kuzungumza nafikiri mengine itakuwa kamati ilisahau sasa 

mimi nimeyakumbuka. 

 

Mhe. Mwenyekiti, kwanza mimi nitazungumza yale ambayo niliyoenda 

nikayaona na tukahoji na kufuatilia na tukashuhudia. Kusema la ukweli hii 

Wizara kubwa sana na nikisema niende kifungu hadi kifungu au niende kwa 

kila taasisi sitomaliza muda wangu utakwisha na  najua Mhe. Mwenyekiti hapo 

mara dakika zangu unazikata. Lakini ninachotaka kusema kwamba mimi 

nitaenda sasa kwenye vikosi, kwa kweli vikosi vyote kwa ujumla hali zao sio 

nzuri katika makazi hata katika chakula baadhi ya wengine huu ndio ukweli 

uliokuwepo. Hata kama kamati ilizungumza na mimi nakubaliana na mimi 

linikuwepo kwa baadhi ya wakati mwengine nilikuwa nimetoka pengine 

nimedharurika majengo kama wanayo, hayo waliyokuwa nayo hayakaliki. 

 

Mhe. Mwenyekiti, tumekwenda Dar es Salaam Tanzania bara kuona wenzao 

wa SMT wale wanafunzi tu wa SMT wanakaa kwenye vyumba kama hoteli 

wamewekewa sahani, ma-bedsheet mapya, vitanda vipya, magodoro mapya na 

chakula kizuri kwa wakati na jengo safi kama hoteli vile. Lakini cha 
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kushangaza kwenye vikosi vyetu kwa ujumla kabisa hata huyo mkubwa wao 

ukifika pale ukiona pale anapokaa wewe mwenyewe utashangaa na mimi 

ningeomba zaidi kwamba haya ninayozungumza hata kama kuna wajumbe 

wanataka tuwaalike tutawaalika sasa hivi wakaone hali ilivyo kama itaruhusika 

kwa mujibu wa sheria, lakini hali yao sio nzuri na tunapotaka kuona vikosi 

vyetu vinafanya kazi vizuri vipo kwenye malengo mazuri basi kwanza 

tusiwaangalie kwenye uniform, uniform ni mavazi tu, lakini jambo muhimu ni 

chakula, makaazi na vitendea kazi wakati kwenye suala hili Wizara hivi vitu 

sehemu kubwa sana hakuna. 

 

Kwa ufupi mimi nimeshaangalia bajeti zao zote walizotiliwa humu ndani 

kwenye hichi kitabu kikubwa bajeti zao ndogo, lakini kuna vitu vimewekewa 

bajeti kubwa ambavyo hata havitofahamika hapo utakapotaka kuhoji. Sasa 

ningelipendelea zaidi kwamba vikosi tunavitegemea kwa njia tofauti katika 

nchi yetu na vinavyofanya makosa tunajaribu kuvilaumu. Lakini tuangalieni 

hali yao mimi nafikiri vikosi hata huyo samaki na nyama ya ng'ombe huwa 

wanawaza watakula lini hata hawajui nafikiri, tufike hatua kama walivyo 

wenzetu wanakula kwa menu, hivi ni vikosi vinataka kufanya kazi si vikosi 

akakae asinzie kwa kukosa chakula, chakula wanapata lakini sio chakula cha 

kijeshi. Tukiangalia wenzetu wanapewa kila kitu makaazi wanayokaa yale 

magodoro tokea yalikuwa rangi nyeupe mpaka yanageuka rangi ya dhahabu na 

kunguni huu ndio ukweli tulioukuta, hatuwezi kupiga picha kutokana na 

kwamba tunastiri na mambo ya ulinzi lakini hali iliyokuwepo kule mabanda 

mengine ni ya kufugia kuku si ya kukaa watu mabanda ambayo anaweza 

akafugiwa mnyama sio ya kukaa vikosi. 

 

Sasa mimi mara nyingi nasema sana jana nilizungumza hapa hotuba ya Mhe. 

Rais Dkt. Ali Mohammed Shein Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi 

nikasema wakati wa kusifiwa mtu anapofanya vizuri atasifiwa, na kama mtu 

kuna tatizo ataambiwa na hasa kwa upande wangu mimi simlazii mtu kwenye 

ukweli na ninapozungumza hapa sim-focus mtu mmoja labda Naibu Waziri au 

Waziri au watendaji wako wakuu. Inawezekana watendaji wengine pia 

wanaharibu. Lakini pia kama anaharibu na yeye kiongozi mfano katika taasisi 

hii mkubwa basi na yeye ajijue kama anaharibu nazungumza hapa, kwa sababu 

karibu Wizara nyingi katika hii nchi yetu wanaoharibu mara nyingi unakuta 

viongozi na watendaji wao wa chini lakini hutomjua hapo mpaka ufanye 

uchunguzi nani anayeharibu lakini sasa hiyo ni question mark itakwenda 

kwenye Wizara yao. 

 

Mhe. Mwenyekiti, mimi nafikiri kwa upande wa vikosi nimelizungumza hili in-

general  kwa sababu kama nilivyokwambia hii Wizara kubwa dakika kidogo, 
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lakini ninachotaka kuwaambia chengine kwamba kuna vikosi havina hata 

Suzuki carry wanapoumwa wanapelekwa kwa gari la ng'ombe na hichi ndio 

kitu ambacho kinasikitisha, wapo misituni kwenye kambi zao anaumwa mtu 

anabebwa hakuna hata carry. Tumegundua karibu kambi tatu mpaka nne huo 

upande wa Pemba tu hazina gari ambazo atapoumwa mtu wa kikosi basi 

pakupelekwa hakuna gari, gari wanaazimana aibu tupu, halafu tunaita vikosi, 

vikosi maisha yote vinatakiwa viwe na gari zaidi za kufanyia kazi. 

 

Mhe. Mwenyekiti, mimi suala la vikosi bora niondoke kwa sababu nitakuja 

kuongea sana itakuja kuwa mengine sasa hivi. Mimi nitakwenda kwenye jimbo 

langu ukiangalia kaskazini Unguja mimi kuna miradi imeandikwa humu 

nakubaliana nayo, lakini kuna mradi wa soko la Kinyasini kama Wizara hii 

inahusika kwa njia yoyote ile na kama kuna Wizara itakakuwa inahusika ije 

itwambie soko lile linajengwa kwa thamani ya bilioni mbili, na milioni mia 

tano, soko lile lilitakiwa liwe ghorofa mbili liwe na lift ndani na liwe la kisasa 

kwa hao waliosaidia au walio  finance zile pesa ambazo za kujenga lile soko. 

Lakini cha ajabu sasa hivi imewekwa miezi sita jengo watakuwa 

wamelikabidhi kwa wananchi. Mpaka hivi leo ninavyokwambia kwamba 

imeshakaribia miezi sita na sijui kama haijapita na ndiyo kwanza wapo kwenye 

structure ya kufunga beams za chini hata zege hawajapiga ya basement ya 

ghorofa ya kwanza. Chaajabu zaidi kwamba soko lile limebadilishwa limekuwa 

sio la gorofa tena, linaambiwa labda litakwenda kwa phase, sasa hivi litakuwa 

ni la chini tu, lift imeondoshwa.  

 

Mhe. Mwenyekiti, sasa mimi ninachotaka kujua huyu mkandarasi aliyepewa, 

aje anieleze Mhe. Waziri ana uzoefu gani, kawahi kujenga wapi vitu kama vile 

katika nchi hii kwa mujibu wa record yake. Kwa sababu hadithi zilizokuwepo 

huko nje kwa Wizara yoyote inayohusika kwenye fedha hizi za kujenga soko 

basi yule mkandarasi hana uzoefu na anaonekana na itakuwaje vitu vifelishwe. 

Ilikuja Kamati ya Bunge kuja kutembelea kwenye lile soko, wao wenyewe lile 

suala limewasikitisha na wamelilani kwamba zile fedha zinazotajwa pale 

hazilingani kabisa na ujenzi wa soko lile, hata lingekuwa na lift. Lile soko 

linalojengwa linathamani kwa kusema kwa makisio tu labda milioni 800 

imezidi mpaka bilioni moja. Lakini bilioni mbili na milioni mia tano! 

 

Mhe. Mwenyekiti, tuangalie nchi iko vipi, nchi ni masikini, wananchi ni 

masikini, wataoenda kufaidika ni wanyonge. Tutakapoitia hasara serikali ndio 

tumewaumiza wananchi. Sisi Waheshimiwa humu tumo kwenye AC tunalipwa, 

tuwafikirieni sana mambo kama haya. Ndio maana ukakuta sisi 

tunapozungumza watu wasifikirie kwamba hawa labda wamelewa au wanavuta 

bangi, hakuna Mheshimiwa hivyo, tunazungumza hivi vitu tunaviona.  
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Mhe. Mwenyekiti, mimi nitaomba sana nije nijibiwe soko lile kwa nini kwanza 

ramani yake ikabadilishwa na thamani ile imefikia vipi kuwa jengo lile kuwa 

bilioni mbili na milioni mia tano. Hiyo ripoti imetoka huko huko kwenye 

Halmashauri, nisije nikaambiwa nimeitoa mimi Nadir wa Chaani, aa! Hiyo 

ripoti imetoka kwenye Wizara yenyewe. Na hiyo Kamati ya Bunge ilipinga 

ikasema kwamba hii fedha haiwezekani iliyotumika hapa. Mimi hapo 

nitaondoka maswali yangu nimeshauliza nije nijibiwe. 

 

Mhe. Mwenyekiti, ukenda kwenye suala la camera tukija kwenye ukurasa wa 

77 (D1)  kwenye kitabu cha hotuba mwaka uliopita 2016/17 walichukua bilioni 

kumi na tatu na milioni mia tano za kufanya mradi wa CCTV camera na mwaka 

huu 2017/18 wanaomba bilioni 20 nyengine za kufanya mradi wa CCTV 

camera kuendelea nao. Mimi ninachotaka kuuliza hapa hizi pesa sio ndogo, 

serikali inachukua jukumu la kukopa fedha, la kuazima, la kukusanya kodi kwa 

nguvu, wananchi walipe, watendaji waje walipe. Sijaamanisha kwa nguvu 

kwamba wanalazimisha watu ni kwa mujibu wa sheria.  

 

Mhe. Mwenyekiti, lakini bilioni kumi na tatu na milioni mia tano hizi hakuna 

hata record kwamba zimefanyiwa nini, zimetiwa camera ngapi, zimetiwa 

nguzo ngapi, na nini kinachoendelea hata watake bilioni 20 nyengine. Leo 

bilioni 20 hizi wangepewa vikosi wakajenga nyumba zao, wangepewa masuala 

ya afya wakajenga hospitali, shule za Zanzibar zinavuja na zimejaa mashimo. 

Leo zinakuja kuombwa bilioni 35 za mradi wa camera. Zanzibar hatujafika 

bado tukitaka tusitake usalama upo, kama walitaka mjini mjini kumeshatiwa 

camera full imeshazidi sasa hivi mambo ya kupelekwa Kwamtipura  na wapi 

imehusu na nini mambo ya camera.  

 

Mhe. Mwenyekiti, mimi naomba sipitishi kifungu chochote kwa upande wangu 

kama sijaletewa vitu vilivyotumika kwa bilioni kumi na tatu na milioni mia 

tano za mwaka 2016/17, sitokuja kukubali kwa bilioni 20 nyengine ambazo 

hazina maana, sitofahamu. Yapo mambo mengi sana ya kufanya. Tuangalieni 

nchi sisi ni Waheshimiwa na tumepewa uheshimiwa tunasimamia wananchi. 

Leo nazungumza kidogo kidogo kwa makusudi nifahamike, maana 

nikizungumza mbio humu au kwa sauti mtakuja kusema ka-panic. Mimi si-

panic ila hivi vitu vinamfanya mtu a-panic. 

 

Mhe. Mwenyekiti, na hawa watendaji ambao wanafanya hivi, hawa ndio 

wanaouwa Chama cha Mapinduzi na ndio wanaoitia serikali jina baya na Mhe. 

Rais kusemwa kwa watendaji kama hawa wabovu. Haiwezekani kitu cha 

mabilioni kiwe hakina record halafu leo tunakuja kuambiwa tuidhinishe bilioni 

20. Atakaeidhinisha bilioni 20 humu ndani mimi nitamuona hana maana, katika 
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Wawakilishi wenzangu. Tunakuta wenzetu humu wanakamatwa, 

wanadhalilishwa, wanatolewa kwa hesabu ya milioni 5 tu. 

 

Utaratibu 

 

Mhe. Simai Mohamed Said: Mhe. Mwenyekiti utaratibu. 

 

Mhe. Mwenyekiti: Sema utaratibu. 

 

Mhe. Simai Mohammed Said: Ahsante Mwenyekiti, kwa ruhusa yako 

nasimama kwa Kanuni ya 63. Mheshimiwa Mwakilishi wakati anachangia yeye 

ni Mwakilishi wa Jimbo la Wananchi wa Chaani na ndani ya mlango huu kuna 

Wawakilishi wamekuja kwa jimbo la Ikulu na ndani ya Baraza hili kuna 

Wawakilishi wameingia pia kwa viti maalum. Sio vizuri kwa Mheshimiwa 

Mwakilishi ambaye ni rafiki yangu, kijana mwenzangu, kutumia lugha  ya 

kusema kwamba mtu yeyote atakayepitisha kifungu hichi nitamuona hana 

maana. Kwa sababu mchango anachagua anatakiwa yeye auelekeze kwako 

wewe Mwenyekiti, atoe mawazo yake, fikra zake kadiri anavyoziamini yeye 

akiwa Mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Chaani. 

 

Baada ya hapo Mhe. Mwenyekiti nilikuwa naomba muongozo wako wala kama 

ikimpendezea aombe radhi lakini pia si vibaya akafuta kauli yake. Ahsante. 

 

Mhe. Mwenyekiti: Ahsante Mheshimiwa rekebisha kauli zako ulizozitoa. 

 

Mhe. Nadir Abdu-latif Yussuf: Mhe. Mwenyekiti, mimi nafikiri nimesema 

hatuna maana na mimi mwenyewe nimejiingiza ndani. Sasa mimi kusema 

kwamba nifute kauli, sifahamu niifute kwa njia gani. Kwa sababu 

nilichokizungumza mimi ni right  tunapitisha vitu humu ndani ni none sense 

haviingii akilini. Sasa sijui ana demand kitu gani mimi sikumfahamu, au kama 

nifute kauli nimeifuta mimi ndiye nitakuwa sina maana. 

 

Mhe. Mwenyekiti: Zungumza na kiti, Mheshimiwa rekebisha kauli zako 

vizuri. 

 

Mhe. Nadir Abdu-latif Yussuf: Nimeshafuta kauli. Mhe. Mwenyekiti, mimi 

nafikiri Mhe. Simai alitumwa ili nisipate kuendelea vizuri. Mimi naendelea 

kwenye mchango wangu. Nimezungumza suala la camera nataka tuje tuletewe 

maelezo kamili zimetumika vipi fedha za mwanzo na ndio tuidhinishe fedha 

mpya. Nimezungumza mwanzo hizi fedha sio ndogo, mashule mabovu mengi 

sana yameshachakaa tokea zamani, hospitali nyingi zinataka msaada, mikoani 
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na sehemu nyengine, vikosi vyetu sehemu wanazokaa sio nzuri. Kwa nini hizi 

fedha zisiingizwe huko tukatizama mradi huu baadaye. Niendelee kwenye point 

nyengine, mimi maswali yangu nimeshauliza huku. 

 

Mhe. Mwenyekiti, swali langu jengine kwamba kuna fire zimenunuliwa zipo 

Airport mpya zilizokuja mbili kwa kupitia mradi wa Wizara hii hii. Fire zile 

zipo Airport zinathamani ya bilioni tatu karibu na milioni mia nne kwa gari 

mbili, gari ile ukiuliza kabila gani haina kabila kwenye body, mimi binafsi 

nimeiona, lakini nikaambiwa hii gari injini katapila lakini body sijui 

imetengenezwa wapi.  

 

Mhe. Mwenyekiti, mimi najiuliza bilioni tatu na milioni mia nne kununua gari 

mbili zinamaana gani, wakati ukienda kununua sehemu nyengine gari kama 

zile zinazoweza kufanya kazi kama zile zipo za milioni mia nne. Nchi hii gari 

nyingi hatuna vitu vya uwokozi, kwa nini fedha zile zile tusipate gari 5,6,7, 

tukapeleka na sehemu nyengine mpya pamoja na Airport ya Pemba na sehemu 

nyenginezo. Mimi kwa kweli ununuzi wa gari zile sijaridhika nao kwa sababu 

kila nikifanya research kwenye ma-computer magari kama yale yanakuja 

hesaba ya dola laki mbili sabini, lakini tatu na hamsini, sio zile fedha ambazo 

zilizoandikwa mle dola laki saba kwa gari moja.  

 

Mhe. Mwenyekiti, tunapofanya vitu tufikirie wananchi. Tunaposema hapa sio 

kwamba tunaisema serikali, tunajaribu kwamba hawa wetendaji wanaofanya 

hivi wawe makini. Mimi sitopendelea kuona Chama changu cha Mapinduzi na 

serikali kwamba inasema kwa baadhi ya watu wachache. Mimi ni mwana 

CCM, japo kuwa wengine watanifikiria vyengine, lakini mimi mwana CCM, 

baba yangu CCM na nakipenda Chama. Kuwa CCM siyo kuvaa unifomu, wapo 

watu wengi humu wanavaa unifomu za CCM lakini waongo, wanafiki. Sasa 

mimi huo ndio msemo wangu kuvaa unifomu za CCM sio kuwa CCM, CCM ni 

moyo na kupenda kwa nafsi yako ya ukweli. 

 

Mhe. Mwenyekiti, kwenye suala la fire nitapenda pia nije nipewe maelezo 

fedha, hizi nyingi bilioni karibu nne gari mbili, siyo kawaida haiyelekei, gari 

zipo za rahisi nzuri tu. Nazungumza hivi nazungumza kwa niaba ya wananchi.  

 

Mhe. Mwenyekiti, naingia kwenye suala jengine Wizara hii imejenga maduka 

mengi kwenye sehemu zake tofauti si chini ya maduka 60 mpaka 70, sehemu 

tofauti wamejenga maduka. Lakini tungependa maelezo maduka yale kajenga 

nani, income yake iko vipi, kama mimi Mjumbe wa Kamati hivi vitu vyote 

sivioni na tunapokwenda huko field sana tunakwenda kuonyeshwa mihogo na 
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asali tu na wanavyofuga samaki. Lengo sio kwenda kuangalia samaki na 

mihogo ya JKU, lengo ni kuona vitu. (Makofi) 

 

Mhe. Mwenyekiti, cha ajabu vile vitu vya maana, vitu ambavyo unahisi hivi 

utaweza kuvifanyia kazi vyenye hesabu kubwa basi huonyeshwi, hupelekwi 

kwenye field unakwenda kuonyeshwa mambo ambayo hayana maana. Mimi 

mambo ya mchele, mambo ya kilimo, mimi yamenihusu na nini 

mfanyabiashara.  

 

Mhe. Mwenyekiti, kwa kweli wizara hii inahitaji hivi vitu iviangalie na ni 

mambo muhimu sana. Mimi nafikiri mara ya pili kwenye Kamati zangu nikija 

nikiona ratiba yetu inaelekeza kwenye masuala ya kilimo au masuala ya bahari 

na kwenda kuangalia samaki wanaofugwa mimi sitoenda. Mimi nataka niende 

kwenye field ambayo kuna fedha nyingi zimetumika, mambo mazito na mambo 

muhimu. Mimi nitaomba nije nijibiwe haya maduka yote yaliyojengwe kwenye 

Wizara hii mwenyewe nani, yanaingiza income vipi au kuna makubaliano gani 

yaliyofanyika kujenga maduka haya.  

 

Mhe. Mwenyekiti, kuna suala jengine, kuna baadhi ya sehemu zinavunjwa sasa 

hivi ili  kujengwa. Si vibaya ni kujenga nchi, kujenga sehemu ikapendeza. 

Lakini kwa nini tunavunja karibu na Ramadhani, Ramadhani hiyo hapo, 

Sikukuu hiyo hapo kwa nini tusivunje mapema. Wale ni wananchi na wenye 

makontena wengi wanawake ambao wanawatoto, maisha magumu, hichi 

kipindi cha Ramadhani ndio kipindi cha biashara, kwa nini tumekwenda 

kuvunja wakati huu wakati sisi pengine bado kujenga. Pale tumevunja Darajani 

jumba la treni matokeo yake kumezuiliwa ile sehemu, japo lile jumba lilikuwa 

lina athari kwa wanachi lingeweza kuathiri lakini hata UNESCO walikuwa 

hawajaruhusu.  

 

Mhe. Mwenyekiti, twende hapo michenzani pia kushavunjwa Ramadhani hiyo 

hapo watu hawajui waende wapi. Lakini mimi ningependa kujua hawa 

waliovunjiwa pale Michenzani wamelipwa nini, watafikiriwa vipi pindipo hilo 

moli litakuwa tayari na wamekubaliana vipi na Wizara hii  ili mpaka 

wakavunjiwa. 

 

Mhe. Mwenyekiti, jengine pale kilimani kuna kiinua mguu sehemu ya 

kuhifadhi wafungwa. Sehemu ile sasa ndiyo ya kuhamishwa na kuvunjwa. 

Sehemu ile ndiyo ya kufanywa mall hapa mjini. Eneo kubwa limezuiliwa 

halina maana yoyote, kama tunavyotaka kufanya ile shule ya Darajani mall basi 

na lile jela madhali la kizamani likatengenezwe lifanywe mall kuwe na historia 

lile jela limegeuzwa mall. Majela yakahamishiwe nje ya mji. Leo tunaliacha 
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lile eneo lote kubwa zuri lipo chini ya barabara tunakwenda kulifanya jela na ni 

majengo ambayo hayavutii. Sehemu za Darajani zimependeza ndizo sehemu 

ambazo zinataka kufanyiwa mall na shule. Mimi ningeomba na ile sehemu basi 

ikawekwa katika mradi wa mall na ile sehemu ikaondoshwa yote ikafutwa. 

 

Mhe. Mwenyekiti: Mheshimiwa una dakika mbili. 

 

Mhe. Nadir Abdulatif Yussuf: Mhe. Mwenyekiti, nakumbuka na zile dakika 

alizosimama Mhe. Simai tatu.  

 

Mhe. Mwenyekiti, chengine ninachotaka kusema kwamba nitapongeza watu 

wachache ambao niliowaona kazi zao wanafanya vizuri. Mhe. Mkuu wa Mkoa 

wa Mjini anajitahidi kwa baadhi ya kazi zake ambazo nilizoziona mimi 

nyengine siwezi kumsemea kwa sababu sijaziona. Lakini kitendo cha kuzuia 

kama watoto wasiende ma-disco sehemu za starehe ni vizuri na hasa kwa under 

age. Mimi ningemshauri zaidi kwa nchi nzima kukawekwa sheria vizuri, mtoto 

aliyekuwa chini ya miaka 18 asiruhusiwe kuingia sehemu yoyote ya starehe 

ndani ya nchi hii. Na yule atakayeingiza watoto basi achukuliwa hatua kali na 

kubwa sana. Mimi namshauri zaidi aendelee kukamata hawa ambao wenye 

jinsia moja, hawa wanaojiuza, na wale wanaume wenye jinsia mbili sijui 

wenyewe wanajiita jina gani. Wakamatwe wakawekwe jela, wale ndio wa 

kufungwa,  Mhe. Mkuu wa Mkoa endelea na kazi yako, mimi nam support kwa 

suala hili. Mhe. Mwenyekiti, mimi Mkuu wa Mkoa sijawahi kukaa naye, lakini 

nampongeza kwa sababu ya kazi zake.  

 

Lakini cha kusikitisha zaidi mimi nitakwenda kwa Mhe. Mkuu wa Mkoa wa 

Kusini nina lalamiko langu. Sisi kuna siku kama Kamati tulichelewa masaa 

madogo tu, kwenye ziara ya Kamati. Matokeo yake tulipofika Wilayani, tena 

yeye alikuwa hayupo, Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja, akaanza kusema 

kwenye Kamati kutulaumu kwamba tumechelewa sijui, tumewaweka watu sio 

vizuri ni vitu ambavyo havipendezi.  

 

Mhe. Mwenyekiti, sisi tunachukua posho tunafanya kazi mpaka usiku hatujali 

wakati kwa kuwahangaikia wananchi na nchi yetu na serikali yetu. Leo anakuja 

kuzungumza kwamba Kamati imuombe radhi. Kwa sababu tumezungumza 

ukweli walioteuliwa hapo mjini wanaotia lock wanavuta bandi na wanakunywa 

viroba na hii ni kweli hawana heshima. Kusema ukweli anasema kamati iombe 

radhi. Kamati haitoweza kuomba radhi kwa jambo la ukweli. Tunachoomba 

kwamba kamati hii kwenye maamuzi na michangio iheshimike. Mimi suala 

hilo nimekuwa nalo na nimeona nililete hapa kwa sababu vitu ambavyo 

kavizungumza havielekei.  
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Mhe. Mwenyekiti, nakushukuru sana lakini na mimi sii- support japokuwa ni 

Mjumbe wa Kamati mpaka nije kujibiwa maswali yangu. 

 

Mhe. Mwenyekiti: Anayefuata katika michangio Mhe. Suleiman Makame 

akifuatiwa na Mhe. Masoud Abrahmani na Mhe. Ame Haji Ali ajitayarishe. 

 

Mhe. Suleiman Makame Ali: Ahsante sana Mhe. Mwenyekiti na mimi 

nashukuru kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kuchangia hotuba hii ya Waziri wa 

Nchi, Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za 

SMZ. 

 

Mhe. Mwenyekiti, mimi sitosema mengi sana kwa sababu yote tumeshayasema 

katika ripoti yetu ya Kamati na mimi ni Mjumbe wa Kamati hii. Kwanza 

niende kwenye ukurasa namba 4, suala la Uokozi na Wazamiaji. Suala hili ni 

suala muhimu sana na ni suala ambalo ni la kupewa kipa umbele. Kwa mfano 

katika jimbo langu Shehia ya Ndagoni kwa mwaka kunatokea maiti si chini ya 

20 na Mkuu wa Mkoa kama yupo wa Kusini Pemba ni shahidi pamoja na Mkuu 

wa Wilaya. Ningemuomba Mhe. Waziri kwenye hili suala la uokozi kule 

Ndagoni akafanya mpango wa uhakika kwa sababu mara nyingi tunakabiliana 

na matatizo haya. Hata juzi tu tuliokota maiti na Mkuu wa Wilaya alikuwepo, 

ikawa maiti haichukuliki akazikwa kule kule. Namuomba Mhe. Waziri hili 

aliangalie kwa sababu ni jambo muhimu. 

 

Mhe. Mwenyekiti, niende kwenye ukurasa wa 11, kuhusu suala hili la barabara 

hapa. Nimeona kwamba barabara ya Qatar Chake Chake, barabara ya Misufini 

na barabara ambazo zina urefu wa kilomita mpaka 50. Nadhani leo si chini ya 

mara 20 ndani ya Baraza lako hili tukufu nazungumzia kuhusu barabara ya 

Ndagoni ambayo kwamba barabara hii iko chini ya Wizara hii ya Tawala za 

Mikoa na Serikali za Mitaa. Barabara ile ya Ndagoni nathubutu kusema hivi 

sasa hata punda hafiki kule kutokana na barabara ile ilivyochafuka. Ukizingatia 

roho kuu  ya Pemba iko kule Ndagoni, kuna umeme kule kutoka Tanga na 

umepokelewa kule. Kwa hivyo namuomba Mhe. Waziri kupitia Wizara yake 

kwa sababu pia vile vile kuna vikosi ambavyo kwamba wanalinda umeme, 

wanapata siku nyengine huingia kwenye vidau wakazama baharini, kama 

kipindi hichi  cha mvua juzi nilikuwepo.  

 

Mhe. Mwenyekiti sio masihara, nikiwaambia punda juwa kama punda hendi 

kule kutokana na barabara ile ilivyochafuka. Kwa hivyo ningemuomba Mhe. 

Waziri ndani ya bajeti hii kwa sababu bajeti iliyopita aliiweka kwenye mpango 

zilizofanyiwa tathmini ya kimazingira 2015/16. Ningemuomba Mhe. Waziri 

akaangalia tena kwa jicho la huruma kwa sababu kule kuna vijana wetu ambao 
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ni vikosi vyetu wanalinda, wanapata tabu wakati wa usafiri, wanahangaika 

pamoja na wananchi kwa ujumla. 

 

Mhe. Mwenyekiti, niende kwenye suala la Afisi mbali mbali hususan Wakuu 

wa Wilaya na Wakuu wa Mikoa. 

 

Mhe. Mwenyekiti, kusema la ukweli kazi za Ofisi ya Wakuu wa Wilaya 

haziridhishi hali ngumu pindipo kama bajeti ndogo lakini ukiangalia mfano 

kama ofisi ya Wilaya ya Chake Chake kukaa ile dakika moja basi huku nyuma 

utakuwa na wasiwasi kama kile kiambaza hakitokuelemea maana tu niseme 

kama kibanda cha kungia ndege wakati wa mpunga vile  Mhe. Mwenyekiti, 

linavuja ile Ofisi haina hadhi ya kusema Mkuu wa Wilaya. Kusema kweli 

yasikitisha kwa hivyo naomba Mhe. Waziri na hili aliangalie vizuri pamoja na 

Serikali kwa ujumla kwamba kuhakikisha Ofisi za Wakuu wa Wilaya pamoja 

na usafiri za Wakuu wa Wilaya na Wakuu wa Mikoa ziboreshwe. Kwa sababu 

hapa leo nimekuta gari ya Mkuu wa Wilaya ya Kusini hata taa zile za nyuma 

hazina yaani zimetoka kama mfano wa samaki aliyeoza akatoka lile jicho. 

 

Kwa hiyo kusema la ukweli hujui kama gari ya Mkuu wa Wilaya si masihara 

ipo hapo nje ukitoka utaiona ile taa ya nyuma kwamba huyu atasimama huwezi 

kuona kwamba huyu Mkuu wa Wilaya gari yake inasimama. Hujui kama 

itawaka taa anapinda au anaenda kulia hujui kabisa.  Kwa hivyo, naomba Mhe. 

Mwenyekiti na hili kuhusu usafiri wa viongozi wetu Wakuu wa Wilaya na 

Wakuu wa Mikoa  waangaliwe sana tena kwa jicho la huruma. Kwa sababu 

kama mfano Mkuu wa Wilaya, Mkuu wa Mkoa Kusini Pemba gari yake 

ukiangalia inatoka magamba kama samaki, kusema la ukweli mtihani hivi sasa 

amechukua gari kutoka Wizara ya Afya ni Serikali hii hilo nampongeza Mhe. 

Mkuu wa Wilaya pamoja na ushirikiano wa Afisa Mdhamini Pemba Wizara ya 

Afya kwa kumpatia ile gari lakini nikikwambia sasa hivi ingekuwa Mhe. Mkuu 

wa Mkoa hata gari ingebidi atumie gari ya ng'ombe kwa sababu hana gari ya 

kutumia. Kwa hivyo naomba Mhe. Waziri na hili aliangalie kuhakikisha 

kwamba Wakuu wa Mikoa na Wakuu wa Wilaya nao wameboreshwa kupata 

usafiri wa uhakika. 

 

Mhe. Mwenyekiti, mimi naunga mkono hotuba hii kwa sababu mengi 

tumekwisha yasema kwenye Kamati lakini namuomba Mhe. Waziri 

atakapokuja kutoa majibu anijibu kuhusu barabara ya Ndagoni, kwa sababu 

Ndagoni ndiko kwenye roho ya Pemba, ndani ya Baraza hili nishasema si chini 

ya mara ishirini kuhusu barabara ya Ndagoni lakini si kama najisemea mimi 

kwa sababu ndiko ninakokaa. Nasema kwa sababu kule kuna vikosi 

wanatulindia umeme, ikianguka nguzo ya umeme kule Ndagoni Pemba ni kiza 



 

158 

 

totoro Mhe. Mwenyekiti Pemba nzima na gari itakuwa haifiki sasa mafundi wa 

umeme watapita wapi. 

 

Namuomba Mhe. Waziri kwenye hili suala la barabara ya Ndagoni na nadhani 

wenyewe wananchi wa Ndagoni wananisikia basi Mhe. Waziri aje anijibu 

kwasababu nilimwambia Mhe. Mohamed Ahmada wanipiga danadana yakhe 

akanambia Mhe. Suleiman uliza swali kwenye Tawala za Mikoa, Serikali za 

Mitaa. Kwa hivyo namuomba Mhe. Waziri  kwa msisitizo kuhakikisha kwamba 

barabara hii imefanyiwa matengenezo ili kuondokana na usumbufu ule kwa 

askari wetu pamoja na wananchi kwa ujumla. 

 

Mhe. Mwenyekiti, naunga mkono hoja asilimia mia kwa mia. 

 

Mhe. Mwenyekiti: Ahsante Mhe. Waziri kakusikia anayefuata ni Mhe. 

Masoud Abrahman na baadaye Mhe. Ame Haji ajitayarishe. 

 

Mhe. Masoud Abrahman Masoud: Ahsante Mhe. Mwenyekiti kwa kunipatia 

nafasi hii kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kukutana hapa 

jioni hii tukiwa na afya njema. 

 

Mhe. Mwenyekiti, kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza Mhe. Waziri wa 

Nchi, Tawala za Mikoa na Idara Maalum kwa kutuandalia hotuba nzuri yeye 

pamoja na watendaji wake. 

 

Mhe. Mwenyekiti, mimi moja kwa moja nianze na ukurasa wa 32 na 

nizungumzie suala la Manispaa ya Magharibi 'A' na Magharibi 'B'. 

 

Mhe. Mwenyekiti, kama unavyojua mwaka jana tulipata bahati ya kupata kuwa 

na Manispaa mbili ndani ya Wilaya ya Magharibi lakini Wilaya hii Mhe. 

Mwenyekiti, sasa hivi imekuwa Manispaa na tuligawana Rasilmali watu  

pamoja na vitendeza kazi. 

 

Mhe. Mwenyekiti, kwanza niipongeze Serikali kwa kuamua kwa makusudi 

kwa kuona sasa hivi Wilaya yetu inaweza kuwa na Manispaa mbili na baada ya 

mgawanyo wa Raslimali hizo kwa wastani sasa hivi kazi zetu zinakwenda 

vizuri na kuna tatizo la Raslimali ya wataalamu. 

 

Mhe. Mwenyekiti, mpaka hivi tunavyosema ndani ya Manispaa zetu hasa 

Manispaa ya Magharibi 'B' hakuna Mwanasheria na baadhi ya wataalamu 

ambao ndio hao wanaosababisha Manispaa zifanye kazi vizuri hatuna. Kwa 

hivyo nimuombe Mhe. Waziri atakapokuja hapa atwambie sasa hivi 
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tumeshakuwa na kigezo kikubwa cha kuwa na Manispaa zetu hizi mbili, lazima 

ziwe na wataalamu wazuri wanaoweza kwenda na wakati. (Makofi) 

 

Lakini pia Mhe. Mwenyekiti, Manispaa zetu hivi sasa hivi suala la magari ya 

kubebea taka ndani ya Manispaa ya Magharibi 'A' kuna gari moja na gari 

yenyewe ni mbovu.  Mhe. Mwenyekiti, Serikali inataka tunapo nunua gari 

tusinunue gari za mitumba tununue gari ambazo ni mpya zitakuwa na thamani 

ambayo inakubalika. Kwa hiyo nimuombe Mhe. Waziri atakapokuja hapa 

atwambiye labda ndani ya Halmashauri zetu mbili au Manispaa zetu mbili 

atatusaidia saidia aje ili tuhakikishe tunapata magari ambayo yanaweza kubeba 

taka lakini pia ya kupata wenzetu wastahiki. 

 

Mhe. Mwenyekiti, ndani ya Halmashauri zetu au Manispaa zetu hizi mbili kuna 

wafanyakazi wa muda mrefu ambao sasa hivi wanafanya kazi ya kujitolea 

wengine wana miaka kumi, wengine miaka kumi na tano lakini mpaka leo 

suala la kuajiriwa halijulikani. 

 

Nimpongeze Mhe. Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi 

kwa kuongeza mshahara kwa asilima mia moja lakini Mhe. Mwenyekiti,  

mshahara huu sina uhakika kwa wale watu ambao wanakwenda kufanya kazi 

za daily paid kama na wao zimewagusa. 

 

Mhe. Mwenyekiti, mwaka jana wakati naondoka pale kuwa Mwenyekiti wa 

Halmashauri ilikuwa vijana wetu wanalipwa Shilingi elfu tisini ambao 

wanafanya kazi za daily paid sina uhakika kwa sasa hivi kama na wao 

watakuwa kwenye ongezeko hili wameongezwa. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nikitoka hapo nende moja kwa moja na hawa Wastahiki 

Mameya ambao tumewapata ndani ya Manispaa zetu mbili Mhe. Mwenyekiti 

mpaka dakika hii la kusikitisha bado hawajapata stahiki zao kama Mameya. 

Mameya ni watu wakubwa wana ofisi ndani ya ofisi zetu na wananchi 

wanakwenda kupeleka matatizo yao, lakini mpaka sasa bado hawajapata stahiki 

zao Mhe. Waziri atakapokuja hapa atwambie tuu basi na wao kuanzia mwezi 

gani wanaweza kupata stahiki zao ili na wao waweze kuwapa watu maelezo 

mazuri. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nichukuwe nafasi hii kumpongeza Mkurugenzi wa 

Manispaa ya Magharibi 'B' baada ya kupata taarifa za mafuriko na hili janga 

ambalo limetokea juzi kwa kutoa paketi 126 za mchele kwa kuwasaidia 

wananchi walio katika Manispaa yake. Kwa hivyo, tumpongeze sana mstahiki 

huyo Mkurugenzi kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. 
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Mhe. Mwenyekiti, nikitoka hapa nende ukurasa wa 15 wa Chuo cha Mafunzo 

na mimi nitazungumzia Langoni ambayo iko kwenye Jimbo langu. Mhe. 

Mwenyekiti, katika bajeti ya mwaka jana tuliwahi kulizungumzia suala la 

nyumba za askari ambao wako eneo la Kinumoshi pamoja na Langoni. 

 

Mhe. Mwenyekiti, pale Kinumoshi kuna nyumba ambazo zimejengwa toka 

mimi sijazaliwa au wakati wa mkoloni ziko pale lakini Mhe. Mwenyekiti sasa 

hivi sina uhakika kama kamati walipita wakati wa mvua lakini inaponyesha zile 

nyuma zote zinavuja na askari wetu wanapata tatizo wao na familia zao. 

 

Lakini baya zaidi Mhe. Mwenyekiti nyumba zile zote ambazo ziko pale langoni 

zina umeme na wanatumia mita moja tu.  Kwa hivyo Mwenyekiti nimuombe 

sana Mhe. Waziri atakapokua atwambie zile nyumba zitafanyiwa ukarabati lini 

ili askari wale wapate kukaa vizuri wao na familia zao. 

 

Mhe. Mwenyekiti, lakini nikitoka hapo nende hapo hapo katika eneo la 

Langoni mwaka jana nilizungumzia kuna wananchi au wataalamu wetu wa 

Korea walituchimbia kisima pale na wakasema kile kisima kiandaliwe 

utaratibu ili kiwekewe pump wananchi pamoja na askari wapate kutumuia na 

Mhe. Waziri natumai alilisikia mwaka jana lakini kwa bahati mbaya mpaka leo 

halijachukuliwa hatua.  Kwa hiyo nimuombe Mhe. Waziri suala hili alifikirie 

kwa sababau askari pale hawapati maji safi na salama. 

 

Mhe. Mwenyekiti, kwenye hizi nyumba nilisahau kuna kitu kimoja ambacho 

kipo askari hapa huwa wanachangishwa Shs. 10,000/= kwa ajili ya umeme 

lakini Mhe. Mwenyekiti kuna eneo la Kinumoshi sasa hivi askari hawa umeme 

umekatwa na wanatumia vibatari. Kwa hivyo niombe Mhe. Waziri atakapokuja 

atuambie ni lini zile nyumba angalau umeme utarejeshwa ili askari wale 

pamoja na familia zao wapate kufaidika. 

 

Lakini Mhe. Mwenyekiti hapa hapa kuna suala la askari ambao wanapata 

transfer kwenda Pemba au wanaotoka Pemba kuja Unguja.  Mhe. Mwenyekiti, 

askari hawa huwa wanapewa posho la Shs. 10,000/= kwa ajili ya kodi ya 

nyumba kwa kweli Mheshimiwa Shs. 10,000/= sasa hivi huna popote 

utakapokwenda ukaweza kukodishwa chumba. Kwa hiyo, tumuombe Mhe. 

Waziri atakapokuja hapa atwambie labda atatuongezea shilingi ngapi kwa 

vijana wetu ili wanapopata nafasi ya kwenda Pemba au kuja Unguja hapa 

waweze kukodi chumba na kuishi kwa amani na utulivu pamoja na familia zao. 

 

Mhe. Mwenyekiti nikitoka hapo nende ukurasa wa 43 Usajili wa Vizazi na 

Vifo na Kadi za Vitambulisho. Mhe. Mwenyekiti, suala hili wenzangu 
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wamelizungumza vizuri sitaki nilizungumzie sana lakini mimi kwenye suala 

hili nataka kuzungumzia hati za ndoa au pamoja na talaka. 

 

Mhe. Mwenyekiti, sasa hivi hakuna uniform za bei ambazo zinauziwa hizi 

karatasi za kuolea kuna Mashekhe wengine wanauza Shs. 20,000/= , kuna 

Mashekhe wengine karatasi hizi wanauza Shs. 40,000/=, kuna wengine 

wanaziuza Shs. 50,000/=. Sasa nimuombe Mhe. Waziri atakapokuja hapa 

atwambie hasa shilingi ngapi karatasi ya kuolea na shilingi ngapi karatasi ya 

talaka atwambie hapa.   

 

Mheshimiwa nende moja kwa moja hapo hapo kwenye eneo hilo kuhusu suala 

la hii mitambo ya kutolea vyeti; hivi vyeti vinaonesha ni vyeti vya kuzaliwa. 

Mhe. Mwenyekiti, mitambo hii ni mizuri lakini nimekuwa na wasiwasi kwa 

sababu mwaka jana tulipofanya uchaguzi kuna karatasi za kura zilionekana kila 

pahali ambazo zilitoka sijui kama Afrika ya Kusini au nchi nyengine. Je, hizi 

computer ambazo zimeletwa kutengeneza vitambulisho hatutokuja kupata 

matatizo kwa wananchi wetu kupata vyeti feki kwa kutumia ma computer haya 

ambayo yatakuwa yako Wilayani. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nikiondoka hapo niende moja kwa moja kwenye barabara za 

ndani ambazo Mhe. Waziri kipindi kilichopita na mpaka kwenye na maswali na 

majibu kuwa anasema kuwa barabara hizo sasa hivi zinatakiwa zisimamiwe na 

Halmashauri au pamoja na Manispaa. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nimpongeze Mhe. Waziri kwa kuziona baadhi ya barabara 

zimetajwa lakini kwa bahati mbaya sasa hihi Manispaa ya Magharibi 'A' mji 

wake mkubwa uko Bububu lakini Mhe. Mwenyekiti la kusikitisha hakuna hata 

barabara moja iliyotajwa kwa mara hii, labda itatiwa kwenye barabara fulani ya 

eneo la Bububu angalau hicho kifusi. Kwa hivyo nimuombe atakapokuja 

angalau anitajie tatu katika jimbo la Bububu kuwa nazo zitatiwa kifusi. 

 

Mhe. Mwenyekiti, masoko ya Mwanakwerekwe na Mombasa masoko haya 

sasa hivi yako ndani ya Manispaa ya Magharibi 'B'. Lakini Mhe. Mwenyekiti, 

kuna mvutano ambao kwa muda mrefu uko ndani ya Serikali.  Kwa kuwa kila 

kitu kinachokaa kwenye Wilaya husika wenyewe ndio wanakuwa Wilaya 

husika kwa sababu Serikali ni moja tu ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hivyo 

nimuombe Mhe. Waziri atakapokuja atuambie Masoko haya mwenyewe nani 

na masoko haya tutahakikisha yanakabidhiwa kwenye Manispaa ya 'B' kwa 

sababu wao ndio Wilaya yao, ili wapate kukusanya mapato na hatima yake 

tuweze kuisaidia Serikali. 
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Mhe. Mwenyekiti, kutoka hapo niende moja kwa moja kwenye suala la 

Masheha.  Mhe. Mwenyekiti kwa muda mrefu sasa na hata kikao kilichipita 

nilizungumzia suala zima la Masheha kwenye Mkoa wa Mjini Magharibi kwa 

kweli, kuna baadhi ya Masheha wamekuwa wazee sana lakini kuna baadhi ya 

Masheha wanaumwa na kuna baadhi ya Masheha wamekosa sifa za kuwa 

Masheha. 

 

Lakini Mhe. Mwenyekiti, sasa hivi inakaribia pengine wiki moja au wiki mbili 

mihuri Masheha hao wamesharejesha kwenye maofisi za Wakuu wa Wilaya. 

Wananchi wanapotoka na matatizo yao kwenda kwa Mhe. Sheha yoyote ndani 

ya Wilaya yetu sasa hivi natumai huwa wanaambiwa mihuri yote iko Wilayani. 

Wananchi wanapata matatizo, wananchi wanakufa wanatakiwa wapigiwe au 

wakapate kutangazwa kwenye taarifa mbali mbali, lakini inakosekana. Sasa 

nimuombe Mhe. Waziri atakapokuja atwambie ni lini Waheshimiwa Masheha 

watatangazwa wa Wilaya ya Magharibi zote mbili A na B. 

 

Mwisho Mhe. Mwenyekiti, niunge mkono hotuba ya Mhe. Waziri kwa asilimia 

moja mimi pamoja na wananchi wote wa Jimbo langu. (Makofi) 

 

Mhe. Mwenyekiti: Ahsante Mhe. Masoud, Mhe. Ame Haji Ali ni zamu yako 

na Mhe. Zulfa ajitayarishe. 

 

Mhe. Ame Haji Ali: Ahsante Mhe. Mwenyekiti, kwa ruhusa yako nami nianze 

kuchangia hotuba hii kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu 

aliyetupa nguvu na uwezo wa kusimama kuendelea kuwatumikia wananchi 

wote wa Zanzibar. Aidha nichukue nafasi hii kuwapa pole wananchi wa 

Zanzibar wa Unguja na Pemba ambao wamepata na maafa ya mvua na 

mengineyo yote Mwenyezi Mungu awape subra katika hayo. 

 

Lakini kipekee niwape pole wananchi wa Jimbo langu Jimbo la Nugwi wale 

ambao wameangukiwa na nyumba zao, wale ambao zimeezuka, wale ambao 

wameharibikiwa na mazao yao wote niwape pole wawe na subra na wajue 

kwamba viongozi wao tunajua hiyo kudra iliyowapata tuko pamoja nao. 

 

Nikiendelea na mchango wangu Mhe. Mwenyekiti, sasa nianze katika mchango 

wangu niliposimama katika hotuba ya mwaka ulokwisha niliyataja baadhi ya 

maeneo ambayo nilihisi kwamba yangehitaji nguvu za Wizara ili yasaidiwe. 

Miongoni kwa maeneo ambayo niliyataja katika kipindi kile cha mwaka ule ni 

Kituo cha KMKM Nungwi, Kituo cha KMKM Kibwengo na Kituo cha 

Zimamoto kilichopo pale Kigunda, haya maeneo Mhe. Mwenyekiti, kwanza 

nianze kwa hili la Nungwi. Nimshukuru sana Wizara kwa kutuambia kwamba 
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sasa tayari wamekwisha kuanza jengo lile la kuhifadhi watu wanapookolewa au 

la uokozi. 

 

Mimi nasema jengo ni jambo moja nashukuru kwamba lile jengo lishaanza 

kujengwa pale na linaendelea vizuri lakini jengo ni jambo na vifaa ni jambo 

jengine kwa hivyo, sasa naiomba sana Wizara katika eneo hili tuangalie namna 

ya kuvipata hivyo vifaa kwa ajili ya lile jengo.  Lakini bado niombe Wizara 

tukitazame upya kituo hiki cha Kibwengo kile kituo Mhe. Waziri hali yake si 

nzuri pana wafanyakazi wetu, pana askari wetu pale lakini kile kituo ukipita 

hakina haiba hasa inayoonesha kwamba hiki ni kituo cha walinzi wa nchi hii 

naomba sana kwa mara nyengine niliposimama mwaka jana nimekisemea kituo 

hiki na mwaka huu nasema tena kile kituo kinahitaji kipate nguvu za ziada ili 

kuhakikisha kwamba wale wafanyakazi pale wanakuwa katika eneo ambalo 

liko salama zaidi. 

 

Nikiendelea nishukuru Wizara pia kwa Kituo cha Zimamoto kilichopo pale 

Kigunda kile kituo ni kizuri naishukuru Serikali lakini kulingana na hali halisi 

ilivyo ya eneo letu la Wilaya ya Kaskazini kile kituo Mhe. Waziri kinahitaji 

kiongezewe nguvu za vifaa, majanga na maafa katika Wilaya yetu ni kila 

wakati kile kigari kilichopo pale ni kidogo sana hakikidhi haja na mambo 

mengine mengi ambayo yapo pale yanahitaji yapewe msukumo ili kile kituo 

kiweze kufanya kazi vizuri. Naiomba sana wizara kile kituo kiboreshwe wana 

wafanyakazi mahodari, wanafanya kazi zao vizuri tatizo lilokuwepo pale ni 

kwamba wana vifaa finyu sana kwa mujibu wa mazingira ya Wilaya yetu.  

 

Mhe. Mwenyekiti, niende kidogo katika Halmashauri. Mhe. Waziri katika 

kitabu chako ukurasa wa 38 Halmashauri imesema kwamba wamemaliza ujenzi 

wa nyumba wa daktari kadhaa. Hapa naomba pafanywe marekebisho 

hawakumaliza nyumba ya daktari Tazari waliendeleza jengo lile lilikuwa liko 

kozi sita wamelijenga mpaka kufikia kozi ya kuweka linta halijaezekwa wala 

halijafanywa vyenginevyo. Kwa hivyo, hii lugha ya kuwa limemalizwa naomba 

irekebishwe iandikwe lugha ya kwamba waliendeleza kwa sababu bado 

linahitaji kujengwa zaidi. 

 

Mhe. Mwenyekiti, lakini hapo hapo ukurasa wa 39 kunasomeka kwamba 

Halmashauri hiyo hiyo imeendeleza ujenzi wa nyumba askari jamii Tazari. 

Naomba na hapa isomeke ile nyumba imeendelezwa ujenzi wake na si Tazari 

isomeke Kilimani. Huko ndiko kulikojengwa hiyo nyumba ya askari jamii. 

Kwa hivyo naomba hivi vijiji vitenganishwe maana viko jirani lakini kazi zake 

ziko katika shehia tofauti.  
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Baada ya marekebisho hayo sasa niende katika suala zima la ugatuzi. Mhe. 

Mwenyekiti, nimeliona jambo hili limeelezwa vizuri katika kitabu hiki lakini 

kawaida ya binadamu wakati jambo linataka kuja huenda akapata hofu kidogo 

kabla halijafika. Suala la ugatuzi ni jambo zuri limeelezwa vizuri lakini 

naiomba sana serikali katika eneo hili tuchukue tahadhari kabla hatujafanya 

huo ugatuzi tukawabebesha mzigo Halmashauri basi tuone kwamba 

tunawasidia vipi katika maelekezo ya kuendesha hizo kazi.  

 

Mhe. Mwenyekiti, Halmashauri zetu tunazitambua uwezo wao, na 

tunazitambua utendaji wao, jambo hili ni kubwa na linahitaji kwa kweli 

maelekezo ya kutosha kabla ya kuchukuliwa hatua. Sasa mimi naiomba sana 

serikali ilitizame upya jambo hili na tutakapokwenda nalo katika Halmashauri 

zetu basi twende nalo katika hali ambayo imekwisha kukaa vizuri.  

 

Mhe. Mwenyekiti, jambo jengine ambalo nataka kulizungumzia hapa leo ni 

suala zima la Halmashauri na barabara za ndani. Mhe. Mwenyekiti, mimi sijui 

ni vigezo gani ambavyo vinatumika vya Halmashauri kujenga hizi barabara za 

ndani, maana tokea niliposimama hapa mwaka jana nimezisemea hizi barabara. 

Kuna barabara katika jimbo langu za kila eneo lakini sijaona katika mpango 

wowote wa Halmashauri katika mwaka uliokwisha ikaingizwa, sijaona katika 

mwaka huu ikaingizwa. Sasa huwa napata tabu kujua hapa vigezo ambavyo 

vinatumika wakati wa kupanga hii mipango ya hii itengenezwe sasa na hii 

itengenezwe wakati mwengine.  

 

Mhe. Mwenyekiti, sasa mimi niiombe tu wizara kupitia kwa Halmashauri zetu 

hizi kuna barabara muhimu sana kule katika eneo ambazo zinapitia wananchi, 

sasa hivi kuna barabara ambazo zinapita kule mpaka kupeleka watalii katika 

maeneo. Sasa basi Halmashauri zibuni utaratibu ili washirikiane na wawekezaji 

ili hizi barabara ziweze kutengenezwa.  

 

Mhe. Mwenyekiti, mimi nilikuwa nichangie hayo kwa leo na baada ya hayo 

niseme tu kwamba pamoja na wasi wasi nilionao lakini kwa niaba yangu na 

kwa niaba ya wananchi ninaowawakilisha wa Jimbo la Nungwi naunga mkono 

hotuba hii kwa asilimia mia moja. Ahsante Mhe. Mwenyekiti.  

 

Mhe. Mwenyekiti: Ahsante Mheshimiwa kwa mchango wako zamu inafuata 

ya Mhe. Zulfa Mmaka Omar na baadae inafuata ya Mhe. Rashid Makame 

Shamsi. 
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Mhe. Zulfa Mmaka Omar: Ahsante Mhe. Mwenyekiti, kwa kunipa nafasi ya 

kuchangia ingawa tulikuwa na hofu kwamba wanawake ulishatusahau katika 

nafasi za kuchangia. (Makofi) 

 

Mhe. Mwenyekiti, mimi nianze na kuchangia wizara hii katika sehemu moja ya 

suala la vyeti vya kuzaliwa.  

 

Mhe. Mwenyekiti, tumeona kwamba kuna pesa mbali mbali zilizoingizwa 

katika kipindi kilichopita juu ya masuala haya. Lakini Mhe. Mwenyekiti, la 

kusikitisha kwamba hadi leo hii vyeti vile vya kuzaliwa katika Mikoa yetu 

imekuwa ni tatizo kubwa sana. Mtoto anazaliwa hadi anafika umri wa miezi 

sita mpaka mwaka cheti cha kuzaliwa mzazi unakwenda kila siku unaambiwa 

kesho kesho, na tukiangalia hali za wananchi wetu unakuta kwa mfano kama 

Chake-Chake kuna watu ambao wanatoka Ndagoni ni ndani sana. Kwa hivyo, 

mtu kwa siku anatumia shilingi 2,500/- au 3000/- kwenda kufata cheti cha 

kuzaliwa lakini mwisho wa siku kila siku unaambiwa kesho, kesho kutwa, 

kesho kutwa vyeti vile kwa kweli vinasumbua.  

 

Mhe. Mwenyekiti, hapo hapo tunakuta kwamba vyeti hivi sasa hivi kuna 

baadhi ya Mikoa wanatoa vyeti vyake na Mikoa mengine inatoa vyeti 

vyengine. Mhe. Mwenyekiti, mimi nimuombe Mhe. Waziri hili suala kama 

kuna suala la kubadilisha vyeti vya kuzaliwa basi nimuombe sana abadilishe 

Zanzibar nzima, kwa kusema kwamba anabadilisha tu katika Mkoa mmoja 

Mheshimiwa tutakuja kupata vyeti feki vingi sana. Kwa sababu sasa hivi 

tunaona kwamba kuna watu wengi sana wanataka ukubwa ili wapate zile pesa 

ambazo Mhe. Rais ameziahidi kwa hivyo hofu yangu hapa patakuja kutumika 

mambo vibaya na bajeti yetu haitokaa sawa katika mambo yetu.  

 

Mhe. Mwenyekiti, nikitoka hapo niende katika suala moja ambalo linafanyika 

katika Mji wangu wa Chake-Chake na Mkoani. Mheshimiwa unapoingia katika 

miji ile unatoleshwa shilingi 500, na tukiangalia kwa hapa Unguja unalipishwa 

pesa katika parking, na parking zile tunaziona kwamba zipo. Lakini suala 

ambalo linaniumiza pale Chake-Chake hatuna sehemu ya parking na ni 

usumbufu sana ku-park. Sambamba na hapo unaona kwamba ukikanyaga tu 

maeneo ya Michakaini unaambiwa ulipe shilingi 500. Sasa nijiulize 

Mheshimiwa kumetumiwa kigezo gani cha kutuchangisha pesa zile za parking 

wakati maeneo haya tuna usumbufu wa sehemu za parking. Kwa hivyo, 

nakuomba Mhe. Waziri sana unieleze vipi pesa zile umefikiriaje kutuchangisha 

na kuingia katika miji yetu.  
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Mhe. Mwenyekiti, nikitoka hapo naomba niende katika suala la Ofisi ya Mkuu 

wa Wilaya ya Chake-Chake. Mhe. Mwenyekiti, ninasikitika sana na jengo 

ambalo anakaa Mkuu wa Wilaya ya Chake-Chake. Mhe. Mwenyekiti, kipindi 

cha nyuma tulishuhudia kwamba Mhe. Mkuu wa Wilaya alikuwa na jengo lake 

kubwa, ingawa ni bovu lakini alikuwepo pale mwenyewe anakaa. Badala ya 

muda mheshimiwa yule alihamishwa na kwenda kupewa ofisi chochoro tu 

ambapo kuna mabanda kama ya skuli manne anakaa. Mheshimiwa lile jengo 

kwa kweli analokaa halikidhi. Mimi naumia sana kwenda kuona waheshimiwa 

masheha wanakaa chini kwenye koridoo hapana busati wala kapeti, na 

tukiangalia masheha wetu wanafanya kazi kubwa sana, sana na nzito. Kwa 

hivyo, Mheshimiwa ningekuomba sana lile suala la jengo basi jengo lile 

walinyang’anywa na nimesikia kwamba limejengwa na serikali na sasa hivi 

linavutia.  

 

Mhe. Mwenyekiti, wale waliochukua jengo lile kulijenga ni serikali na wale 

waliohamishwa pia ni watoto wa serikali baba mmoja mama mmoja. Kwa 

hivyo, nakuomba sana Mhe. Waziri ukae chini sana na ufikirie suala lile kwa 

roho ya imani ya masheha wetu na Mkuu wetu wa Wilaya jengo lile 

warejeshewe ili na wao wapate sehemu yao ya kufanya kazi. Mhe. Mwenyekiti, 

jengo ambalo anakaa sasa hivi Mkuu wa Wilaya halina hadhi kuambiwa chuo 

cha madrasa.  

 

Mhe. Mwenyekiti, nikitoka hapo niende katika barabara yangu ilioko Msingini. 

Mheshimiwa barabara ile tunaona sasa hivi kwamba Mji wa Chake-Chake 

unakuwa sana, msongamano wa magari tayari umeshakuwa pale ni kero. Kwa 

hiyvo, Mhe. Mwenyekiti kukiwa na tatizo tukikuta kwamba kuna kitu ambacho 

kinaweza kutuondolea lile tatizo tunatakiwa kwamba tukifanye, ile barabara ya 

Msingini Mheshimiwa itatuondolewa msongamano wa magari. Kwa hivyo, 

tukuombe sana na tushakuomba sana na bado naendelea kukuomba sana 

Mheshimiwa ile barabara uiangalie ili tuondoe msongamano wa magari 

ambayo yako pale benki na yanasababisha maajali mbali mbali. Mimi naamini 

kwamba kwa bajeti hii uliyoileta na usikivu wako nasubiri niambiwe ni lini 

barabara ile utaijenga.  

 

Mhe. Mwenyekiti, nikitoka hapo niende kwenye suala la CCTV. Mhe. 

Mwenyekiti, tumekuta kwamba kuna pesa ambazo mara ile tulizipitisha hapa 

kwa sauti kubwa ndiyoo!, kwa ajili ya CCTV. Lakini Mheshimiwa kibinafsi 

naweza kusema kwamba CCTV zile mimi binafsi sijaziona kazi zile nzito 

ambazo wamezifanya.  
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Mhe. Mwenyekiti, tunakuta kwamba zile CCTV juzi moja nilipita maeneo 

fulani hapa Unguja nikaona kwamba kuna guzo limegongwa na gari na 

kuanguka, nikasema hee! Hapa wamekuja wataalamu lakini nikasema wale 

wataalamu kidogo utaalamu wao umefeli kidogo kwa sababu nahisi kwamba 

yale maguzo sio mazito kihivyo. Mhe. Mwenyekiti, isitoshe zile pesa ni nyingi 

na hadi hii leo hatujawahi kusikia hata siku moja tokeo ambalo limekamatwa 

kwa CCTV tukasikia kwenye vyombo vya habari. Kwa hivyo, zile pesa ambazo 

tuliwapa mwanzo Mheshimiwa zinatosha mfanyie zile kwanza. (Makofi) 

 

Mhe. Mwenyekiti, nimuombe sana Mhe. Waziri zile pesa basi kwa imani ya 

serikali na tunaihurumiwa serikali yetu isipate hasara, basi zipelekwe tu 

zikanunuliwe DNA tunaona ni jinsi gani tunasumbuka akina mama na watoto 

kwa udhalilishaji, kifaa hiki cha DNA hakipo. Kwa hivyo, niombe sana hili 

fungu mimi Mheshimiwa sijawahi kupiga buti, lakini Mheshimiwa hapa 

naweka nia kidogo ya kupiga japo raba, sio buti kwa suala hili hizi pesa ni 

nyingi sana kupelekwa pale, kwa sababu tayari tumeshazitoa na bado sijaona 

faida yake ambayo ya kunivutia mimi kuwapitishia tena pesa hizi. Kwa hiyo, 

namuomba Mhe. Waziri aidha atueleze kinaga ubaga ni kitu gani kimefanyika, 

kuna faida gani pengine tunaweza kuvutiwa tukampa japo tano kwenye ishirini. 

Lakini sasa niwaombe na akina mama wenzangu jamani tulichangie suala hili 

kama kuna uwezekano hizi pesa tupelekewe kwenye DNA tunasumbuka 

kwenye eneo hili.  

 

Mhe. Mwenyekiti, nikitoka hapo niende katika suala la majengo. Mheshimiwa 

tunakuta kwamba kuna majengo ya vikosi kwa kweli hayakidhi hasa. Hawa 

vikosi kazi zao ni nzito, tunawakuta kipindi cha uchaguzi masikini wanafanya 

kazi 24 hours. Na tunajua kwamba hata wananchi wetu kwa kweli vikipelekwa 

vikosi na wakipelekwa askari, vikosi wanakimbia kuliko askari. Tunaujua 

umakini wao ambao wanafanya kazi, lakini sasa wakishakufanya kazi 

wakienda katika makaazi yao ambayo mtu anataka kulala kwa kweli 

haparidhishi hata kidogo. Magodoro hayasemeki, hayo majumba matobo 

matupu, nyumba zinavuja tukitizama sisi ambao tulifanyiwa zile kazi na vikosi 

tunalala pazuri m shaa Allah. Kwa hivyo, nikuombe sana Mheshimiwa kama 

pesa zimeingizwa basi yale majengo yaangalie, Mheshimiwa kule Wete 

majengo kwa kweli sijui nikwambie nini, lakini majengo yale hayafai hata 

kidogo, hayafai kabisa kukaa vikosi vyetu hivi ambavyo vinatufanyia kazi zetu.  

 

Mhe. Mwenyekiti, nikitoka hapo niende katika KMKM. Mheshimiwa KMKM 

hapa tumeona kwamba kuna baadhi ya pesa ambazo walizitaja kwa ajili ya 

kukusanya. Lakini niseme kwamba bado pesa zile ni ndogo kwa muono wangu, 

kwa sababu pale mimi nilisema kwamba wale wanaingiza pesa kwa hali moja 
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ama nyengine. Mhe. Waziri mimi mwenyewe nishashuhudia nimeshakwenda 

katika hospitali pale ya KMKM kuna mtu kafanyiwa huduma baadae kaondoka 

hakupewa risiti. Sasa hapa Mheshimiwa tuseme kwamba haya mapato 

yanaenda wapi? Mapato yanachukuliwa tukiangalia pale wanafanya kazi sawa 

sawa. Kwa hivyo, niwaombe sana kaka zangu wa KMKM hii serikali ni yetu, 

zile pesa tuzikusanye na kuzipeleka katika serikali ndio hizo hizo ambazo 

wanazipata wao kwa ajili ya kujengewa majengo. Kwa hivyo, niwaombe sana 

tu wawe na imani ya serikali yetu na tupunguze yale mambo ya kubinya binya 

pesa na kuingiza katika mifuko yetu.   

 

Mhe. Mwenyekiti, niende katika upungufu wa sare za vikosi vyetu, tumekuta 

kwamba tayari umeandika mule lakini nikuombe sana suala hili nalo pia ni zito. 

Mtu anasifiwa kwa muangalio wake, ikiwa kwamba askari wetu wanavaa sare 

zao ambazo haziko standard kidogo kwa kweli ni mashaka. Motisha ya askari 

yetu ni kuwapa majengo mazuri, ni kuwapa sare nzuri na kuwasomesha. 

Nimeona kwamba kuna askari ambao umewasomesha hongera sana 

Mheshimiwa, lakini nikuombe sana uangalie tena suala la sare zao ili na wao 

waweze kujua kwamba ni kweli sasa hivi tunawajali.  

 

Mhe. Mwenyekiti, nikitoka hapo naomba niende katika soko letu la Qatar. 

Mheshimiwa nikupongeze sana kwa kututilia bajeti ya kutujengea jengo lile.  

 

Mhe. Mwenyekiti, kwanza tuanze kwenye barabara ni kwamba barabara ile 

umeijenga sasa hivi ni mgongo wa ngisi mashaallah tunapita wakati wowote, 

lakini nikuombe tena mzigo mzito unaambiwa kwamba umpe Mnyamwezi. 

Mhe. Mwenyekiti, pale juu Chake-Chake tuna soko letu la matunda, lile soko 

kwa kweli limeshakuwa bovu sana ukiingia mule kwenda kununua vitu vyako 

kwa kweli unapata mashaka usije kuja upepo ukaanguka ukapata mambo 

mengine. Kwa hivyo, tunakuomba sana uliangalie tena na hili jengo kwa 

sababu tunaona kwamba mtu siku zote akiona kitu unataka kuiga na wewe 

unataka uombe.  

 

Mheshimiwa wenzetu wanajengewa mall nyingi sana hapa Unguja kwa hiyo 

mheshimiwa sisi hatutaki hata hizo mall kwanza, sisi tunaomba maeneo yetu 

kama yale ututengenezee ili na sisi mji wetu tujisifu kwamba na Mji wa Chake-

Chake au na Mji wa Mkoani nao ndio. Lakini nikuombe usiangalie tu upande 

wa Unguja angalia na upande wa Pemba pale napo pia kunawezekana 

kujengwa hizo mall na hapataleta kelele kwamba aah pamejengwa hivi, 

pamejengwa hivi. Naamini kwamba tukitaka kuletewa kitu kizuri kama kile 

tutashukuru. Kwa hivyo, nakuomba sana Mhe. Waziri suala hilo unapofanya 
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katika mambo yako ya kupendezesha miji na suala hilo uliangalie kwa roho ya 

imani.  

 

Mhe. Mwenyekiti, mimi machache yangu niliyosema ni hayo naunga mkono 

asilimia 90 mpaka pale nitakapopata jibu hili la CCTV na barabara yangu ya 

Msingini na nawaomba wajumbe wengine na wao waangalie vizuri tuombe 

sana suala la DNA tutoe pesa pahali ili kujenga Zanzibar yetu. Ahsante Mhe. 

Mwenyekiti. 

 

Mhe. Mwenyekiti: Ahsante Mheshimiwa zamu inafuata ya Mhe. Rashid 

Makame Shamsi na baadae atafuatia Mhe. Hamza Hassan Juma. 

 

Mhe. Rashid Makame Shamsi: Mhe. Mwenyekiti, kwanza nishukuru kwa 

kunipa nafasi hii kuweza na mimi kuchangia katika hotuba hii ya bajeti ya 

Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara 

Maalum za SMZ. Aidha, nianze kutoa shukurani na pongezi kwa dhati kabisa 

kwa Mhe. Waziri wa wizara hii, Mhe. Haji Omar Kheir kwa hotuba yake nzuri 

ambayo imepangika vyema sana katika kitabu hiki, lakini kaisoma vile vile 

kwa ufasaha sana. Vile vile nimpongeze Naibu Waziri rafiki yangu Mhe. 

Shamata Shaame Khamis Mwakilishi makini wa Jimbo la Micheweni kwa 

weledi wake na mashirikiano ya Mhe. Waziri. Lakini niwapongeze vile vile 

watendaji wote wa wizara hii hususan Wakuu wa Mikoa, Makamanda wa 

Vikosi na wengineo. Lakini nichukue fursa hii Mhe. Mwenyekiti, nimpongeze 

sana Mhe. Mwantatu Mbaraka Khamis Makamu Mwenyekiti wa Kamati ya 

Sheria, Utawala Bora na Idara Maalum kwa ripoti yake na usomaji wake mzuri 

sana.  

 

Mhe. Mwenyekiti, ukweli ripoti ambayo imesomwa na kamati ilisheheni 

mambo mengi sana, na laitani kama wizara hii watayafanyia kazi basi mambo 

mengi yatakwenda vizuri bila ya vikwazo vyovyote, niipongeze sana ripoti hii. 

Ni ukweli usiofichika kwamba imeweza kufilisi point au maelezo mengi 

ambayo tunayatoa hapa. 

 

Mhe. Mwenyekiti, wizara tunayoichangia ni moja kati ya wizara muhimu sana 

na wizara ambayo imekusanya mambo mengi sana yanayowagusa karibu 

wananchi wote katika visiwa hivi. Kwa hivyo, wenzetu wana majukumu mazito 

sana tuwapongeze kwa utendaji wao, katika utoaji wa huduma mbali mbali 

lakini vile vile katika kuimarisha miradi yao ya maendeleo. 
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Mhe. Mwenyekiti, wizara hii pamoja na majukumu mazito hivi sasa kuna suala 

zima la ugatuzi ambalo vile vile imeongezewa mzigo mwengine wa kuweza 

kushughulikia masuala ya elimu, afya, lakini vile vile masuala ya kilimo. 

 

Mhe. Mwenyekiti, sasa nielekeze michango yangu kwa kuanza na suala zima la 

uimarishaji usafi na utunzaji wa mazingira ambao unazigusa taasisi mbali 

mbali, zikiwemo Mabaraza ya Manispaa pamoja na Halmashauri. Kwanza 

nianze kutoa pongezi sana kwa juhudi zao za kuhakikisha kwamba maeneo na 

miji yetu inakuwa katika hali ya usafi na hususan katika kipindi hiki 

wanajitahidi sana. Lakini bado kuna haja ya kufanya bidii zaidi katika masuala 

ya usafi na hususan katika vipindi hivi vya mvua kutokana na kwamba vipindi 

hivi vya mvua tumeona mafuriko ambayo yanachangia kurundikana kwa 

uchafu. Kuna miundombinu isiyoridhisha katika maeneo mengi ya miji, lakini 

vile vile katika masoko yetu. Masoko yetu mengi ni machafu na yanatokana na 

miundombinu iliyochakaa au miundombinu ambayo haijashughulikiwa. Kwa 

hivyo, niiombe sana wizara kwa kupitia taasisi hizi kuweza kuhakikisha 

kwamba juhudi ziwe zinaendelea katika suala zima la kutunza usafi wa 

mazingira. 

 

Chengine ambacho kinatokea katika suala la usafi tunagundua kwamba katika 

zile center za kukusanya taka unakuta kwamba taka zile zinakaa kwa muda 

mrefu, kiasi ya kwamba zinaweza zikasababisha maradhi mbali mbali, 

tukizingatia kwamba vijana na watoto wetu wanacheza katika majaa. Lakini 

vile vile kuna wenzetu ambao huwa wanatafuta riziki zao mule katika 

kukusanya bidhaa za plastic katika majaa. Hali hii ya kuweza kuweka taka kwa 

muda mrefu katika maeneo mbali mbali kwa kweli yanaweza kuhatarisha 

usalama wa raia wetu na hatimaye kuweza kuzuka kwa maradhi ya miripuko. 

 

Mhe. Mwenyekiti, sasa nielekee katika suala zima la usimamizi wa vyanzo vya 

mapato katika taasisi mbali mbali zilizo chini ya wizara hii. Nipongeze kwanza 

kwa juhudi za wizara katika kubuni, kuimarisha na kusimamia vizuri mapato 

katika taasisi mbali mbali zilizomo katika wizara hii. Lakini niombe tu 

kwamba, wizara kwa kupitia taasisi hii iendelee kubuni vyanzo mbali mbali 

vipya ambavyo vinaweza kutupatia mapato zaidi, lakini vile vile kuimarisha 

usimamizi wa mapato hayo. 

 

Mhe. Mwenyekiti, kuna changamoto katika suala hili, niwaombe wenzangu 

waweze kuziona hizi changamoto. Mimi kama mjumbe ambaye nimo katika 

Kamati ya PAC ambaye nimepata bahati sana ya kutembelea taasisi hizi kuna 

changamoto mbali mbali ikiwemo ya wafanyakazi wasio waaminifu 

wanaotumia ujanja na hila mbali mbali kunakopelekea upotevu wa mapato. 
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Mhe. Mwenyekiti, ni ukweli usiofichika katika ukusanyaji wa mapato kuna 

wenzetu wasio waaminifu wanatumia risiti bandia, malipo yasiotolewa risiti 

vile vile yanakuwepo, lakini kuna wafanyakazi wasiokuwa na sifa katika 

mambo ya fedha. Katika masoko unaweza ukamkuta mtu msimamizi wa soko 

lakini hana taaluma yoyote ya mambo ya masoko, hii ni hatari. Kwa hivyo, 

ningependa sana changamoto hizi ziweze kuonekana katika Halmashauri na 

Mabaraza ya Miji ambayo yanatupotezea mapato. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nimeshuhudia kuna baadhi ya Halmashauri imeweza kuajiri 

watu temporary kuweza kukusanya mapato, lakini hawana sifa yoyote ya 

kuweza kukusanya mapato hususan Kaskazini 'A' katika maeneo ya Muanda. 

Mheshimiwa aelewe kwamba kuna chanzo chetu cha mapato lakini kidogo 

kuna usimamizi ambao sio mzuri. 

 

Mhe. Mwenyekiti, katika hili la mapato kuna ukiukwaji wa taratibu za ununuzi 

na tender katika kazi mbali mbali, baadhi ya taasisi hususan kwa kupitia ripoti 

ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Mahesabu zimeonesha baadhi ya taasisi za 

wizara hii kukiuka taratibu za ununuzi katika vifaa, hata vyombo vya usafiri 

ambavyo vimetumia pesa nyingi. Lakini vile vile kukosekana kwa vielelezo 

vya kumbukumbu muhimu za ununuzi na mali na vifaa vya umma. 

Kutokuwepo vile vile kwa mikataba au mikataba yenye mashaka katika kodi 

mbali mbali za majengo, lakini kuna ucheleweshaji wa makusudi kwa baadhi 

ya taasisi kwa makusanyo ya fedha kupelekwa benki pesa zinabaki mikononi 

kwa kipindi kirefu. Kwa hivyo, hayo ni mambo ambayo kwa kweli kama 

tutayadhibiti basi tutaweza kukusanya mapato vizuri sana kwa sababu hivi sasa 

tuna suala hili la ugatuzi yatatusaidia sana katika kusimamia vizuri sekta mbali 

mbali za afya, kilimo pamoja na elimu. 

 

Mhe. Mwenyekiti, sasa nije katika suala zima la maslahi ya Waheshimiwa 

Madiwani. Katika kujipangia shughuli zake wizara kwa kupitia taasisi husika 

imepanga kuimarisha mazingira ya kazi na ustawi wa wafanyakazi na maslahi 

ya Waheshimiwa Madiwani.  

 

Mhe. Mwenyekiti, nije katika maslahi ya Waheshimiwa Madiwani, ni ukweli 

usiofichika kwamba bado madiwani hatujawapa hadhi ya vyeo vyao. Madiwani 

ni watu muhimu sana na ndio maana tunawaita Waheshimiwa, leo diwani 

anapewa posho la shilingi laki tatu, hali hii inasikitisha, hiki ni kima cha chini 

cha mshahara kwa mujibu wa ongezeko la mshahara. Kwa hivyo, Mhe. Diwani 

maana yake anafanana na mfanyakazi wa kima cha chini kuanzia mwezi huu 

wa Aprili, hii kwa kweli lazima tukusudie kuweza kupandisha hadhi ya 

madiwani wetu kwa kuwaongezea maposho. 
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Mhe. Mwenyekiti, sisi Wawakilishi viungo vyetu vikubwa ni Waheshimiwa 

Madiwani, tunapokuwa hapa kikaoni maana yake wanaosimamia utekelezaji 

majimboni ni madiwani na mtizamo wa wananchi wetu ni kwamba Mhe. 

Diwani basi kipato chake kizuri, lakini kwa kweli kuweza kumpa posho Mhe. 

Diwani la shilingi laki tatu hatujamtendea haki. Ningemuomba sana kama na 

hili mpaka Mhe. Rais alitilie mkono basi ningeomba alitilie mkono ili 

kupandisha hadhi za madiwani wetu. Kwa sababu inaweza ikafika wakati hata 

wana-CCM wasigombee hivi vyeo kutokana na hali hiyo, kwa sababu 

inawezekana wakaona wanapata usumbufu mkubwa kuliko hali ambayo 

wangekuwa nayo. 

 

Mhe. Mwenyekiti, kwa upande wa wafanyakazi hususan katika Mabaraza ya 

Miji na Manispaa bado hali zao za kutazamwa afya zao zinahitaji kuimarishwa 

pamoja na vifaa vya kutendea kazi. Wakati mwengine unakutana na 

wafanyakazi kwa ufupi vifaa vyao wanavyotumia katika harakati zao za usafi 

haviridhishi na vinaweza kuwasababishia maradhi. Kwa hivyo, tulitizame hili, 

tuwajali wafanyakazi wetu, lakini hata zile posho ambazo wangestahiki kupewa 

baada ya kufanya kazi muda wa ziada ziwe zinazingatiwa. 

 

Mhe. Mwenyekiti, sasa nije katika suala zima la kuratibu utekelezaji wa miradi 

ya maendeleo ya wananchi katika wadi. Mhe. Mwenyekiti, wadi zetu na shehia 

zetu zina vyanzo vingi vya mapato ambavyo vinasaidia katika Halmashauri 

pamoja na Manispaa.  

 

Mhe. Mwenyekiti, mfano wa Jimbo langu la Magomeni lina vyanzo vingi vya 

mapato, lina maduka mengi, lina viwanda vidogo vidogo vingi na hususan 

kwamba nayo ni sehemu ya mapato ya Manispaa. Lakini la kushangaza kwa 

Manispaa yetu ya Mjini naona kwamba sehemu hizi za ng'ambo zikiwemo 

Magomeni kama zimesahaulika katika kuona kwamba wanarejeshewa angalau 

kile wanachokichangia. Manispaa, Halmashauri zina wajibu wa ku-support 

miradi ya wananchi lakini kwa kipindi kirefu jimbo langu linakosa huduma 

hizo. Ningependa sana Mhe. Waziri kulitazama jimbo la Magomeni katika 

kuona kwamba nalo linapata msukumo katika kusaidia miradi yake ya 

maendeleo. Kuna changamoto nyingi zikiwemo njia za ndani lakini tunaona 

njia za ndani zinajengwa katika maeneo ya mjini tu. Kwa hiyo, na sisi kwa 

sababu ni wachangiaji wakubwa tunahitaji vile vile kuwezeshwa katika miradi 

yetu ya maendeleo. 

 

Vile vile niishukuru sana serikali kwa mradi ule wa mitaro katika jimbo langu, 

lakini niizindue tu serikali kwamba mradi ule kwa kweli ulivyosita 

umesababisha maafa zaidi katika wakati huu tulionao, ningependa baada ya 
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mvua hizi za masika kumalizika basi mradi ule wa mitaro katika jimbo langu la 

Magomeni uweze kuendelezwa. Kwa sababu nyumba ambazo zilikuwa 

zinahitaji kulipwa nyingi tayari zimekwishalipwa kwa hiyo nafikiri kutakuwa 

hakuna sababu ili kupunguza maafa ambayo yangetokea katika mvua za vuli.  

 

Mhe. Mwenyekiti, nije sasa katika Kikosi cha Valantia. Mheshimiwa Kikosi 

cha Valantia ni kikosi muhimu sana; niwapongeze sana kwa juhudi zao, kwa 

ubunifu wao, hususan kwa kuweza kubuni kile kiwanda cha viatu. Kiwanda 

kile cha Viatu ni kiwanda kimoja cha pekee sana kwa Zanzibar, kinatengeneza 

viatu vizuri na hata mimi nilivyotembelea na wewe mwenyewe Mhe. 

Mwenyekiti shahidi ulinunua pair moja ya viatu katika kiwanda kile. Sasa hiki 

ni kiwanda muhimu na kinahitaji kuimarishwa, kwa sababu kama 

kitaimarishwa ina maana vikosi vyetu vyote vya SMZ maana yake vina uwezo 

wa kupata huduma ya viatu katika kiwanda chetu kwa bei nafuu. 

 

Mhe. Mwenyekiti, lakini cha kusikitisha asilimia ya pesa walizoingiziwa 

kiwanda hiki ni asilimia tatu katika bajeti iliyopita, hili ni jambo la kusikitisha 

kweli kweli, hiki ni kiwanda muhimu sana ambacho kinaweza kikawafanya 

vijana wetu kupata ujuzi vile vile, lakini asilmia tatu ambayo wameingiziwa 

mimi nafikiri bado hatujawa serious katika kuona kwamba kiwanda hiki 

kinaimarika vizuri. Bajeti ya mwaka huu kimetengewa shilingi 40 milioni, 

ningependa sana pesa hizi shilingi 40 milioni waingiziwe ili kuona kwamba 

kiwanda hiki kinaimarika. 

 

Vile vile changamoto ambazo zipo hapa ambazo ningependa Mhe. Waziri 

azijue kwa sababu nimetembelea na mimi mwenyewe ni mshonaji kuna uhaba 

wa wafanyakazi wenye ujuzi, lazima vijana wapate ujuzi lakini kuna uhaba wa 

zana pia. Mashine walizokuwanazo ni chache mno kama tunataka wazalishe 

hasa viatu halafu ziwe za kisasa zaidi. Lakini vile vile tuna tatizo la malighafi, 

halafu eneo ambalo wanalo ni dogo, kama tunakusudia kuwa na kiwanda kizuri 

cha viatu. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nimalizie kwenye suala la ugatuzi wa madaraka, tunaelekea 

kwenye ugatuzi wa madaraka katika bajeti hii. Suala la ugatuzi wa madaraka 

Mhe. Mwenyekiti, ni suala ambalo nchi mbali mbali wame-practice na 

wengine wamefanikiwa vizuri lakini wengine wamefeli. Ningependa sana 

kutoa tahadhari ya umakini wakati tunaanza katika suala hili la ugatuzi. 

 

Mhe. Mwenyekiti, mwanzo unakuwa ni mgumu sana na wenzetu hawa hivi 

sasa tayari tumewabebesha kutoa huduma za afya wilayani, mikoani, elimu na 

kilimo; tunawaingizia ruzuku lakini bila ya kuwa na usimamizi mzuri na 
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watendaji wa uhakika ugatuzi huu unawezekana usiende kwa mujibu wa 

malengo ambayo tumeyaweka. Kwa hiyo, ningependa sana tuwe makini katika 

hilo ili kuona kwamba ugatuzi huu... 

 

Mhe. Mwenyekiti: Mheshimiwa malizia muda wako umemaliza. 

 

Mhe. Rashid Makame Shamsi: Ahsante sana Mhe. Mwenyekiti, nimalizie 

kwa kile kiwanda cha ushonaji kilichopo Amani Viwanda Vidogo Vidogo. 

Mhe. Mwenyekiti, katika bajeti ya mwaka jana na hata bajeti hii sijaona 

kiwanda hiki kutajwa wala kuona kina mapato kiasi gani. Kiwanda hiki cha 

ushonaji Viwanda Vidogo Vidogo kina mkusanyiko wa Askari wa KMKM, 

Askari wa JKU na Magereza. Kwa ufupi kuna wataalamu mbali mbali kutoka 

vikosi na kiwanda hiki kama tutakitumia vizuri basi nayo ni sehemu muhimu 

sana ambayo inaweza ikatuingizia mapato katika vikosi, lakini sijui kwa nini 

haitajwi. Ningependa sana Mhe. Waziri atakapokuja aweze kututanabahisha, 

kutufafanulia ni sehemu gani inatajwa hii sehemu ya mapato au utendaji wake 

kazi. Lakini la kushangaza leo tunapata taarifa kwamba kuna uhaba wa uniform 

katika vikosi wakati tunacho kiwanda hiki.  

 

Mimi nakikumbuka kiwanda kile kina mashine karibu ya 50 ambazo tulipata 

msaada kutoka Serikali ya China, lakini utakapokwenda ni mashine tisa tu au 

kumi zinatumika, ukweli hata hao wafadhili waliotupa wakija watatushangaa 

sana. Ningependa sana kiwanda hiki kitumike na kwa sababu kina meneja 

mwenyewe wa masoko yupo pale kitumike vizuri kinaweza kikawa ni chanzo 

kizuri, lakini vile vile kikasaidia katika huduma za mavazi kwa askari wetu. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nikushukuru kwa kuweza kunipa nafasi hii na mimi 

nichukue fursa hii kusema kwamba, naunga mkono hotuba hii kwa asilimia mia 

moja. Ahsante sana. (Makofi) 

 

Mhe. Mwenyekiti: Ahsante. Sasa ni zamu ya Mhe. Hamza Hassan Juma na 

Mhe. Ali Salum ajitayarishe. 

 

Mhe. Hamza Hassan Juma: Mhe. Mwenyekiti, na mimi kwa niaba ya 

wananchi wangu wa jimbo la Shaurimoyo napenda kukushukuru kunipa nafasi 

hii nikaweza kuchangia hotuba hii kuhusu Makadirio na Mapato na Matumizi 

ya Waziri wa Nchi (OR) Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum 

za SMZ. 

 

Mhe. Mwenyekiti, kwanza nataka nianze na pongezi, baada ya kilio cha muda 

mrefu cha wananchi wangu wa jimbo la Shaurimoyo hasa kuhusu ule ujenzi wa 
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mtaro ambao kwa kipindi kirefu nilikuwa nikiupigia kelele na niliwahi 

kumualika Mhe. Waziri aje aone Watumbatu wanavyozama wakati wa mvua 

katika jimbo la Shaurimoyo. Kwa sababu Mhe. Waziri yeye Mtumbatu wa Juu 

mimi Mtumbatu wa huku chini. Kwa hiyo, nashukuru hivi sasa angalau 

Watumbatu wa jimbo la Shaurimoyo tunashukuru kwamba ule mtaro umeanza 

kujengwa angalau sasa hivi tutaanza kuishi kwa amani. 

 

Jengine nilikuwa nataka nimuombe sana Mhe. Waziri kama nilivyosema 

asubuhi, ashirikiane na Mhe. Waziri wa Nchi (OR) na Mwenyekiti wa Baraza 

la Mapinduzi zaidi katika utaratibu wa ile ahadi ya Mhe. Rais kuhusu 

kumaliziwa ile barabara yetu ya Shaurimoyo mpaka Mboriborini hadi Daraja 

Bovu na hasa kwa kuzingatia barabara ile kila inapochelewa kujengwa kuna 

athari nyengine zinaanza kujitokeza, hasa hivi sasa ukipita katika Skuli ya 

Kwamtipura pamoja na Skuli ya Faraja, kila mvua zinaponyesha zile skuli 

zinaanza kumegwa na maji. Tunaamini ujenzi wa barabara ile utakapojengwa 

miundombinu itaimarika itaweza kusaidia kuboresha maisha ya miradi yetu ya 

maendeleo hasa zile skuli, lakini vile vile wananchi wa jimbo la Shauri Moyo 

wataweza kupata huduma nzuri  za usafiri. 

 

Lakini shida yangu imekuwa moja Mhe. Mwenyekiti, katika hii programu ya 

kugatua madaraka nimeanza kuona katika masuala ya afya masuala ya elimu. 

Lakini katika maswala haya ya mawasiliano hayakuwekwa moja kwa moja na 

tunategemea kwamba ugatuzi wa madaraka unapokwenda, maana kuna fedha 

zitatoka zitakwenda kwenye Halmashauri na Manispaa kwa ajili ya kufanya 

construction ya miradi yetu hasa hii ya barabara ya nje na ndani ambazo 

Waheshimiwa wengi humu kila mmoja anazungumza barabara yangu. 

 

Sasa Mhe. Mwenyekiti, mimi nilikuwa nawashawishi sana Wajumbe 

itakapofika bajeti ya Wizara ya Fedha basi tuomumbe sana Mhe. Waziri wa 

Fedha kwa sababu na yeye kwa bahati nzuri ana jimbo anajua ugumu wa 

barabara za ndani hasa zinaponyesha mvua. Basi tuombe safari hii tuongeze 

tozo ya mafuta. Sasa hivi tunatoza shilingi mia moja kwa kila lita kwa hiyo 

tozo ile moja kwa moja inakwenda katika mfuko wa barabara kwa ajili ya 

kufanya rehabilitation ya barabara zetu.  

 

Lakini hebu tuangalie Mfuko wa Barabara kila mwaka unaingia katika hizi 

feeder road zetu kwa asilimia ngapi fedha bado ni chache kwa hiyo mimi 

nashauri itakapofika  Bajeti ya Wizara ya Fedha ili kumsaidia Mhe. Waziri wa 

Tawala za Mikoa tukiongeza shilingi hamsini kila lita ya mafuta ina maana ile 

fedha aitakayokwenda Mfuko wa Barabara itaongezeka na hata na hata katika 

hili suala ya kusaidia kuboresha na kujenga barabara zetu za ndani fedha 
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zitakuwa nyingi za kutosha na kila mmoja katika Jimbo lake naamini tutaweza 

kupata fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi huu wa barabara. 

 

Lakini pamoja na hayo nitaomba Mhe. Waziri aje anitolee ufafanuzi je, katika 

hii miradi ambayo ya feeder road wakati katika ugatuzi wa madaraka 

haikuwekwa kama imo katika suala zima la Mawasiliano na Miundo mbinu 

hilo ataweza kulitekeleza vipi. 

 

Jengine Mhe. Mwenyekiti, nilikuwa nataka nimpongeze tena Mhe. Waziri na 

nimpongeze Mhe. Rais lakini vile vile Mhe. Waziri wa Fedha kuhusu suala la 

maslahi ya wafanyakazi wetu wa Vikosi vya SMZ. Mheshimiwa kwa kweli 

kwa muda mrefu tumekuwa tukipiga kelele wenzetu hawa sisi tumelala ndani 

tunakoroma wao wako nje wanatulinda. Tunashukuru nchi yetu sasa hivi iko 

katika amani kubwa na utulivu bila ya hawa mimi nadhani bado tungekuwa 

katika ile seke seke. Kwa hivyo, tunashukuru kuhusu suala zima la kuboreshwa 

maslahi yao kwa kweli na wao waendelee kwa sababu kilio hicho walikuwa 

wanatupa tulipokuwa tunakwenda kwenye kamati naamini sasa hivi na wao 

wameridhika basi waendelee kuchapa kazi zaidi ya hiyo ambayo wanaifanya 

hivi sasa.  

 

Lakini kuna changamoto kidogo katika Vikosi vyetu, hili kidogo nilikuwa 

nataka nijaribu kulizungumza na Mhe. Waziri nitaomba nipate ufafanuzi mzuri 

kwa sababu pia nimekusudia kuja kuzuia baadhi ya mafungu ili kuweza kuona 

namna gani vikosi vyetu vinafanya vizuri.  

 

Kwanza naanza na Kikosi cha KMKM,  Mhe. Waziri kuna kilio cha 

wafanyakazi wetu au watumishi wetu wa Kikosi cha Idara Maalum KMKM. 

Mhe. Mwenyekiti, iliwahi kutokezea kadhia ya baadhi ya askari wetu hasa wa 

kike na nitaomba akina mama hili suala tushikamane tuliunge mkono. Kwa 

sababu na mimi ni sehemu ya UWAWAZA mimi ni Mjumbe wa UWAWAZA 

Mhe. Mwenyekiti, kwa hiyo nikisema tushikamane ina maana na mimi ni 

sehemu ya hawa nitakaowatetea sasa hivi. 

 

Mhe. Mwenyekiti, kuna haki za kibinaadamu, haki za kibinaadamu zinatakiwa 

zilindwe na kuna maazimio makubwa sana ya Umoja wa Kimataifa yanatakiwa 

kulinda haki za binaadamu. Leo kuna askari wetu hawa wa kike wako kama 

sikosei kama 9 mpaka 11 kitu kama hicho Mhe. Waziri baadae ataniweka sawa. 

Hawa walikuja kusimamishwa kazi na mpaka sasa hivi hawajarejeshwa eti kwa 

kusema kwamba walikuwa na uja uzito. Mhe. Mwenyekiti, kila pahala kuna 

taratibu zake za kikanuni na sheria vile vile. 
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Mhe. Mwenyekiti, katika hawa ambao waliosimamishwa kuna watatu wao 

walikwenda kukata rufaa Tume ya Utumishi ya Idara Maalum wakasikilizwa 

kesi zao basi wakweza kupata msamaha. Lakini mpaka leo huo msamaha bado 

hawajarejeshwa katika Vikosi. Sasa mimi nilikuwa nauliza hii Tume ya 

Utumishi ya Idara Maalum hasa kazi yake nini? wakati kazi yake ni moja 

katika kusimamia maslahi ya Utumishi lakini vile vile kuchunga nidhamu ya 

askari. Leo kama wanafika pahala wanatoa maamuzi hayachukuliwi hatua 

mimi nadhani sio sahihi. 

 

Leo ukiangalia kwenye kanuni zao wanasema kwamba askari mpya anatakiwa 

ndani ya miaka miwili asiolewe. Lakini inasema ndani ya miaka 3 asibebe 

mimba kwa hiyo ina maana ukeshasema ndani ya miaka 2 asiolewe ina maana 

ukifika mwaka wa tatu anaweza kuolewa na kama anaweza kuolewa na kama 

hawa niliosema hawa watatu hawa walipewa barua hasa wakaruhusiwa 

wakaolewe. Sasa leo mtu keshaolewa halafu unamwabia asibebe mimba sasa 

atakuwa kaolewa huyo?  

 

Mhe. Mwenyekiti, Mhe. Waziri mimi najua kuna masharifu wa Tumbatu kule 

na ndio kila mwaka kuna maulidi makubwa  na hili kwa kweli Shehe Nyundo 

ananisikiliza huko. Mhe. Mwenyekiti, moja katika masharti ya ndoa ni 

"dukhuli". Sasa leo kama askari baada ya miaka miwili ushamruhusu "dukhuli" 

halafu asibebe mimba hiyo inataka labda kama sisi ambao tushakuwa watu 

wazima unaweza ukapiga "dukhuli" lakini hakuna kitu. Lakini kwa vijana kwa 

kweli ile siku ya mwanzo pale pale chuma kinaweza kikashika. 

 

Sasa mimi naomba Mhe. Mwenyekiti, hawa ndugu zetu tunajua wanalitumikia 

taifa ni vijana wetu wanafanyakazi nzuri. Mimi naomba Mheshimiwa kwa 

kuwa idara hii Tume ya Utumishi ya Idara Maalum walitoa hukumu wakasema 

hawa waachiwe mimi naomba warejeshwe kazini wapewe maslahi yao ili 

waendelee kufanyakazi. Lakini hata wale wengine ambao Tume ya Utumishi 

ya Idara Maalum walisema bado wana hatia walikata rufaa Kamisheni ya 

Utumishi wa Umma na ukiangalia Mheshimiwa Katiba ya Zanzibar ibara 122 

imeipa mamlaka Kamisheni ya Utumishi wa Umma ndio chombo cha juu cha 

kamisheni zote, sheria tumeipitisha hapa na katiba tumeipitisha hapa.  

Mimi nilipiga kelele sana kuhusu hii Kamisheni ya Utumishi wa Umma kwa 

sababu kuna Tume ya Utumishi ya Idara Maalum, kuna Tume ya Utumishi ya 

Baraza la Wawakilishi tukasema tumezivunja nguvu. Lakini kama hatufanya 

marekebisho bado Kamisheni ya Utumishi ya Umma bado ina nguvu umma 

kubwa. Sasa Kamisheni ya Utumishi wa Umma  imeiagiza Idara Maalum hawa 

wafanyakazi wote warejeshwe wafanye kazi waendelee na kazi zao. Lakini 
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mpaka leo tunavyozungumza kina mama hawa wako nyumbani wanakosa 

maslahi yao.  

 

Kwa hiyo, Mhe. Waziri naomba sana na kama unavyoona nimeshapata nguvu 

hapa ya UWAWAZA basi hii ni kauli ya wananchi tuwape haki zao na Mhe. 

Waziri hili nalizungumza kwa hatadhari moja, unajua hawa vijana ndio vijana 

ukija kumwambia aolewe lakini asipate mimba. Siku hizi kuna teknolojia 

vijana wanaweza wakatumia teknolojia nyengine ikaja ikawa balaa mambo 

mengine hayawezi kusemwa hapa ndio atakuwa mkewe sasa afanye nini mara, 

kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hili naomba sana Mhe. Waziri tumia busara zako ili 

hawa ndugu zetu vijana wetu waweze kupata hiyo haki yao ya msingi ili 

waendelee na shughuli zao za kazi za kawaida. 

 

Mhe. Mwenyekiti, nakuja D3 Chuo cha Mafunzo na hili namuomba Mhe. 

Waziri wa Fedha na Mwenyekiti wa Kamati ya Bajeti. Mheshimiwa safari hii 

Baraza letu limeunda Kamati ya Bajeti, kamati hii moja ya kazi zake 

kutusikiliza tu sisi tunasema nini na tunaishauri serikali vipi na katika kuna 

maeneo ambayo tunahisi mafungu kidogo yanautata aidha yaongezwe au 

wapunguzwe. 

 

Nakuja katila Chuo cha Mafunzo na hili natoa mfano wa Chuo cha Mafunzo 

lakini na-reflect vikosi vyote vya SMZ. Mhe. Mwenyekiti, tunashukuru sana 

Idara zetu hizi Maalum wameanzisha vitengo vya Ujenzi. Vitengo hivi 

vinafanya ujenzi wao wenyewe katika taasisi zao lakini vile vile vinafanaya 

ujenzi katika maeneo mbali mbali ya serikali. 

 

 Mhe. Mwenyekiti, Chuo cha Mafunzo kinadaiwa fedha nyingi sana na mimi 

huyu ninaemzungumza ni mtu mmoja tu anadai shilingi milioni thamanini huyu 

ni supplier  ame-supply vifaa na bidhaa katika Chuo cha Mafunzo, huyo ni 

mmoja tu lakini ukiangalia wapo wengine wengi ambao wanadai mpaka leo 

bado hawajalipwa. Kwa kupitisha mafungu kwa kutumoa OC hizi ambazo 

wanazopata Idara Maalum haya madeni hayalipiki hayalipiki.  

 

Sasa nakuomba Mwenyekiti wa Tume ya Bajeti naomba tuangalie katika 

mafungu ya Wizara ya Fedha aidha mfuko Mkuu wa serikali au mafungu 

mengine ambayo tutayashauri. Ni kwamba madeni haya ya vikosi kwanza Mhe. 

Waziri akija azungumze na Idara Maalum wamwambie kila kikosi kinadaiwa 

kiasi gani na ma-supplier. Halafu sasa ili tuangalie je, katika OC zao wana 

uwezo wa kulipa haya madeni. Leo Mhe. Mwenyekiti ZRB kila siku 

wanatangaza mfanyabiashara ikifika ule mwisho wa mwezi ile siku ya kulipa 

kodi kama hajapeleka kodi inatakiwa anapigwa penalty.  
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Je. hawa tayari wafanyabiashara ambao tayari wamesha-supply vitu serikilini 

je, watalipwa na wao penalty. Sisi hatutaki walipwe penalty lakini tunataka 

ndani ya bajeti hii inayokuja 2017/18 tuhakikishe wanalipwa leo milioni 

thamanini katika maduka ya Ng'ambu Ng'ambu kuna duka gani la milioni 

thamani. Ina maana sawa sawa liko frame tupu.  

 

Sasa hivi huyu kijana ninaemzungumza tayari anaburuzwa Mahakamani kwa 

sababu yeye vitu anachukuwa katika stoo yake vitu vyengine anachukuwa 

katika stoo nyengine. Sasa hili vile vile nitakuja siku ambayo nitakayochangia 

Hotuba ya Mhe. Waziri wa Katiba na Sheria kwa sababu miongoni mwa vifaa 

walivyochukuwa Chuo cha Mafunzo walijenga Chuo cha Utumishi wa Umma 

na Chuo cha Umma tunawapitishia bajeti tunawapitishia mafungu 

hawajawalipa Chuo cha Mafunzo. Kwa hivyo, kwanza namuomba na kwa 

sababu tena naomba kesho utakapotisha bajeti hii Mawaziri tuliwataja watoe 

ufafanuzi wenyewe, Waziri wa Katiba na Sheria yupo aseme Chuo cha 

Mafunzo atawalipa lini ili na wao wende wakalipe madeni ya watu na wengine 

vile vile wanaodaiwa. 

 

Jengine Mheshimiwa ninalotaka kuzungumza kuhusu suala la KVZ. Mwaka 

jana Mheshimiwa nilisema sana na nashukuru sana nilipata ufafanuzi nilipata 

majibu na kuna mambo kidogo yamerekebishwa wale askari wa sasa hivi 

wanafanyaka kazi lakini hata yale mapato sasa hivi kidogo nidhamu imenza 

kurudi na hii ndio kazi yetu. Mhe. Mwenyekiti, sisi tunapozungumza hapa sio 

kama tunamchukia mtu au vipi tunataka mambo yaende vizuri askari wetu 

hawa wanapoajiriwa wafanyekazi kwa mujibu wa taratibu za kisheria. 

Napongeza kwa ile jitihada ya marekebisho yalifanywa na naomba waendelee 

kufanya kazi zao vizuri. 

 

Nakuja katika D7 Mkuu wa Mkoa Mjini Magharibi. Mhe. Mwenyekiti, 

waswahili wanasema "kila mmoja anasifu nyumba yake". Mimi naisifu nyumba 

yangu ya Mkoa wa Mjini na Magharibi Mkuu wetu wa Mkoa anafanya kazi 

nzuri sana anajitahidi kijana mdogo na mimi naomba aendelee na moyo huo 

huo. Sasa hivi kwa kweli tulikuwa tumeshafika pahala mji ulikuwa umeshaanza 

kunuka kila unapopita yaani ukipita pita Maisara na sehemu nyengine  

unavutwa wewe mara gari inasimamishwa. Sasa hivi kidogo alhamdulilah alau 

Mkoa wetu umerudi nidhamu. 

 

Kwa hivyo, tunamuomba aendelee na opresheni alikuwa anazifanya unajua 

kuna wengine wanapenda sana huku vyombo vya habari na nini lakini wengine 

wanafanya kimya kimnya, tumemshuhudia Mkuu wetu wa Mkoa mpaka usiku, 

anakwenda anawatoa watu anawaambia bwana wewe toka nenda kalale kwako 
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na wewe kalale kwako kuna watu wamehama katika majumba walikuwa 

wanakwenda kulala sehemu wamerudishwa. Sasa hii alau ndoa ziko salama 

katika majumba yao. Kwa hivyo, namuomba Mkuu wa Mkoa aendelee na 

jitihada hizo. 

 

Lakini Mhe. Mkuu wa Mkoa wetu tumeshachoka kukufata Mji Mkongwe, kuna 

eneo letu pale Amani..... 

 

Mhe. Mwenyekiti: Mhe. Hamza Hassan Juma una dakika mbili.  

 

Mhe. Hamza Hassan Juma: Duh! sasa Mhe. Mwenyekiti, nataka nimalizie 

namuomba Mhe. Mkuu wa Mkuo ile Afisi yetu ya Mkoa pale Amani aweze 

kuirejeshaa. Sasa kuna eneo ambalo nilitaka kuzuia fungu Mheshimiwa katika 

lile fungu niliangalia katika  kitabu, kwenye kitabu hichi kwenye maelezo 

sikuliona. Lakini nilipoangalia huku nyuma ukurasa wa 77 katika huu D1 

Mradi wa CCTV Camera. Mheshimiwa kwa kweli bado mradi huu unaendelea 

kutupa mashaka mengi fedha ni nyingi sana ambazo tunazozitenga kuna 

sehemu nyengine ndani ya Idara hii tunazipunja lakini huku fungu ni kubwa.  

 

Sasa Mheshimiwa na mimi nilikuwa naona fungu hili wenzangu wamesema ni 

kubwa mimi nasema ni kubwa sana maana yake kubwa na kubwa sana. Sasa 

mimi naomba Mhe. Mwenyekiti wa Kamati ya Bajeti vile vile katika fungu hili 

mimi sitolikubali kulipitisha na nitaomba tuli-suspend tuipitishe bajeti lakini 

fungu hili tuli-suspend mpaka tuweze kupata maelezo ya kina. Kwa mradi huu 

wa CCTV Camera hivi vinavyojengwa kwa kweli mimi sikuridhika navyo. 

 

Lakini nikiangalia kuna D12 Mheshimiwa kuna huu mradi ambao wa Usajili 

wa Vizazi na Vifo, Ndoa na Talaka kwa kutumia mfumo wa Electronic. Hili 

fungu tuliloliweka la shilingi milioni mia tano hapa Mheshimiwa 

tunajidanganya miradi hii soft ware  inagharimu pesa nyingi sana. Kwa hiyo, 

miongoni tutakapokuwa tunalipunguza hili fungu la bilioni ishirini hili fungu 

nafikiri tutaweza kuligawanywa katika baadhi ya hizi taasisi ikiwemo Idara hii 

ya vizazi na vifo. Lakini hata ukiangalia vitambulisho vya Uzanzibari ilifika 

hapa Mheshimiwa ikawa karibu miezi sita hakuna zile karatasi za kutengeneza 

vile vitambulisho.  

 

Sasa mimi nadhani fungu hili tunaweza tukalihaulisha tukaligawanya gawanya 

hapa sisemi kwamba tusiziweke hata kidogo tuziweke ili huu mradi kwa kuwa 

umeshaanza mimi nafikiri katika hii bilioni ishirini tukitoa bilioni kumi 

tukaangalia wanafanyakazi vipi na kwa sababu hata kamati inaonesha 

hawakuridhika na maelezo ya wizara na ndio maana Wajumbe wa Kamati hapa 
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wakaja kuanza kudai kuzuia mafungu haya. Kwa hivyo, hili Mhe. Mwenyekiti 

nitakuja kuzia hii D1 vile vile kuweza kuja kushauriana fedha hizi tuweze 

kuzigawanya sehemu gani na sehemu gani.  

 

Lakini la mwisho la mwisho kabisa Mhe. Mwenyekiti, Halmashauri Mhe. 

Mwenyekiti, leo tumejenga barabara nyingi lakini barabara zetu inapofika 

wakati wa mvua zinakufa. Naomba katika huu igatuzi wa madaraka 

Halmashauri ziandae bajeti kwa ajili ya kutengeneza mitaro ambayo itakuwa 

inachukuwa maji inaondoa barabarani. Lakini hebu tuangalie barabara ya Fuoni 

Mheshimiwa barabara ya Fuoni katika barabara za Unguja ile nadhani ndio 

kioo barabara nzuri safi lakini barabara ishaanza kuchukiza michanga tele haina 

wasafishaji, Halmashauri zipo zinafanya nini.  

 

Kwa hiyo, naomba sana Mhe. Mwenyekiti, ili usinipigie tena kengele ya 

mwisho nilikuwa naomba waongeze hizi tozo kwa sababu sasa hivi kuna mradi 

wa boda boda Halmashauri wakamateni wale boda boda wakulipeni kodi  

wakikulipeni kodi boda boda mtapaka kulipia hawa watu wanasafisha taka taka 

na yale ya barabarani. 

 

Sasa Mheshimiwa kwa kumalizia kabisa Wanawake wa UWAWAZA 

wananiletea wanasema katika ile bilioni ishirini tutakayoipunguza basi 1.5 

tuipeleke kununua mashine ya DNA. Kwa hivyo, hilo nafikiri 

tumeshakubaliana mafungu haya tumeshayapunguza Mwenyekiti wa Tume ya 

Bajeti upo. Mimi nafikiri hizi fedha zote zitatumika ndani ya serikali, haja yetu 

zitumike katika utaratibu kila mmoja apate na sisi turidhike.  

Mhe. Mwenyekiti, baada ya hayo nitakuja kuunga mkono hoja nitakapoweza 

kupata ufafanuzi kwa masuala yetu mbali mbali au yangu mbali mbali 

niliyoyatoa. Ahsante sana Mhe. Mwenyekiti. (Makofi) 

 

Mhe. Ali Salum Haji: Ahsante Mhe. Mwenyekiti, na mimi nikushukuru kwa 

haraka haraka kwa kunipa nafasi hii nimshukuru Mhe. Waziri pamoja na timu 

yake Naibu Waziri na watendaji wake wote kwa ujumla ujumla kwa sababu 

nataka nitumie muda mchache na wenzangu wapate nafasi ya kuchangia. 

 

Mhe. Mwenyekiti, wenzangu mara nyingi kifungu hichi wanapenda kumalizia 

sasa mimi nataka nanzie hichi kifungu cha CCTV Camera Mhe. Mwenyekiti, 

lakini mimi niko tafauti kidogo na wenzangu kwa sababu wenzangu walitaja 

mpaka maeneo hapa Mhe. Mwenyekiti, akanambia kwamba tunadhlilishwa 

huko juu huko alivyosema mpaka Kwamtipura wanafungiwa CCTV Camera. 

Mimi nasema hata kama zitafungwa mpaka mashamba kule Magogoni na 

maeneo mengine na sababu za msingi mimi mwenyewe ninazo. 
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Kwa sababu katika maeneo ambayo mara nyingi huwa tunazungumza yenye 

uhalifu na yamekuwa hatarishi kutembea wakati wa usiku basi sisi tunaita 

ukada wa Gaza haya maeneo ya juu hayo Daraja bovu, Magogoni, Kinuni na 

wapi. Sasa mimi hata kama zitafungwa juu ya miembe kwa sababu zitakuwa 

zinamurika na zinaweka usalama wa watu na nina imani kwa sababu ndio 

ulimwengu wa kile rafiki yangu hayupo lakini sijui kama kwake hakuna CCTV 

Camera na mara nyingi majumba ya matajiri yote wanaweka kwa sababu ya 

usalama wao na usalama wa nchi katika maeneo mengine.  

 

Sina tatizo na uwekaji wa CCTV Camera lakini tatizo langu mimi ni dogo. 

Mhe. Mwenyekiti, katika hili namna ya fungu yaani ukubwa wa fungu na ubora 

wa hizo CCTV Camera zinavyoweka, sijui wameangalia vigezo gani maana 

wakati mwengine hata nguzo zake zile ambazo wanazoweka kweli zinakuwa 

zinanipa mashaka hawakuweka nguzo ambazo huwezi kuparamia kwa haraka 

nguzo zake zina matundu mtu unaweza ukavaa gunia ukenda ukafanya jambo 

ukaondosha ukafanya jambo lako bila kujulikana. Sasa ni ule uimara wenyewe.  

 

Sasa mimi ndio hapo mashaka ninapopata na mashaka zaidi kwa sababu Mhe. 

Mwenyekiti, nilikuwa namuomba Mhe. Waziri kwa sababu mimi nimeangalia 

maeneo yote haya nimengalia katika  tabia yako lakini nimeangalia pia katika 

tabu kubwa hili la bajeti katika ukurasa wa D0118, ukiangalia Mhe. 

Mwenyekiti, katika kifungu hichi cha HDO 1040102 hichi kifungu 

kimechanganya kinazungumza mambo mawili kwa bajeti moja kinazungumzia 

uwekaji wa CCTV Camera na vifaa vya ulinzi.  

 

Sasa tabu yetu tunayoipata sisi wengine ambao tumesoma kwa umakini ni 

amount gani ya CCTV Camera  na amount gani ya vifaa vya ulinzi. Sasa haya 

ndio mashaka inawezekana katika hapa pengine kuna milioni mia tano tu ya 

CCTV Camera lakini uchambuzi ndio unaotupa mashaka na najua kuna baadhi 

ya vitu vimeelezwa ndio vinavyotupa mashaka kusema kama vifaa vya  ulinzi 

kwa sababu vifaa vya ulinzi ndio vinakuwa viko nyeti na hesabu zake 

hazielezwi wala vifaa vyenyewe havitajwi.  

 

Lakini wa mfano wa CCTV Camera nafikiri tungepewa ufafanuzi uliokuwa 

nzuri kwamba katika hapa cha CCTV Camera labda ni amount hii ana ya 

kumalizia ama mradi kuendelea sasa hayo ndio mashaka. Lakini kama fungu 

litakuja kuonekana kubwa kama wenzangu la CCTV Camera basi mimi sina 

mashaka sina mbadala tuna maeneo nyeti sana ambayo yana umuhimu katika 

nchi hii na yanatupa mashaka kwa muda mrefu sana, wenzangu wamesema 

zipelekwe tukanunue kipimo cha DNA.  
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Mimi nasema kama itawezekana mapesa yako mengi yapelekwe ZAWA 

angalau tusitirike kwa kipindi kirefu tunateseka na maji katika maeneo 

makubwa ya mkoa wetu wa wa Mjini Magharibi. Sasa Mhe. Waziri 

utakapokuja kama nilivyoeleza mimi nilienda deep zaidi kuangalia hiyo hali 

halisi najua ufafanuzi utakuja kutueleza namna gani ya kufanya.  

 

Chengine Mhe. Mwenyekiti, nilikuwa nataka kuzungumzia suala la Masheha. 

Mhe. Mwenyekiti, nimuombe Mhe. Waziri atusaidie tangu tumemaliza 

uchaguzi huu tuna karibuni mwaka mmoja na miezi mitatu na tulifanya 

mabadiliko ya mikato ya majimbo. Lakini tukafanya mabadiliko ya mikato ya 

Shehia, siwe wengine katika majimbo yetu tumepewa Shehia mpya, kuna 

Shehia ile ilikuwa ni Shehia ya Makadara imegawanywa sasa hivi ina Shehia 

mbili ina Shehia ya Miti Ulaya ina Shehia ya Makadara.  

 

Lakini kwa muda wa mwaka mmoja na miezi mitatu kila ukiulizia Sheha wa 

Shehia ile hakuna utendaji unakuwa mgumu watu wanazongana, wanazongana 

katika suala la Shehia lakini wananchi wanazongana pia kujua hiyo mipaka 

kujijua yeye kama yuko Kwahani ama yupo jimbo la Malindi. Leo anakuja 

jimbo la Kwahani kesho anakwenda jimbo la Malindi. Hebu atusaidie Mhe. 

Waziri hili suala kulipatia ufumbuzi limalizike haraka hii mipaka iweze 

kueleweka, wapi Mitiulaya, wapi Makadara. 

 

Mhe. Mwenyekiti, upande wa masheha ukiachilia hilo la mipaka tu sijui 

kunakuwa kuna ugumu gani wa kutangaza masheha. Masheha wengi 

tulivyokuwa tumezowea huko zamani na ndivyo tulivyoridhika age zao 

zilikuwa kubwa, lakini sasa hivi wengi ukija ukiangalia na hususan katika 

Mkoa wetu wa Mjini, sijui kama Mkuu wa Mkoa kama anafahamu yeye 

mwenyewe anaelewa kama si chini ya masheha wanne wako kitandani kwa 

muda mrefu. Kwa sababu ya umri wao na sababu ya maradhi 

yanayowasumbuwa, watu wanateseka kupata huduma tatizo liko wapi, hivyo 

katika majimbo hakuna mtu mmoja wa kuweza kumtangaza sheha, au watu 

waliokuwemo katika majimbo hawana sifa za usheha. Mhe. Waziri atusaidie 

katika hili.  

 

Mhe. Mwenyekiti, chengine ambacho nataka kukizungumzia ni kuwa kwa 

kipindi kirefu hapa tulipitisha sheria ya ulinzi, tukasema tuanzishe shirika la 

ulinzi kwa wenzetu wa JKU tukatoa mfano kama wenzetu wa JKT 

walivyoanzisha SUMA JKT. Lakini nimuombe Mhe. Waziri alileta sheria ile 

tukaipitisha kwa mbwembwe, kwa haraka sana, sasa sijui tumekwamia wapi 

muda umekuwa mrefu. Hili tulipopitisha sisi tulipata matumaini makubwa na 
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matumaini makubwa tuliyapata kwa vijana wetu, kwamba tukianzisha lile 

shirika likifanya kazi haraka suala la ajira Zanzibar litatoweka na litatoweka 

kwa sababu tuna maeneo makubwa ambayo yanahitaji ulinzi, lakini kwa 

sababu ya kutokuwa na sifa, kwa sababu ya kutokuwa na mipango mizuri 

wenzetu hawa wanatumia walinzi kupitia nchi nyengine, leo tuna walinzi wa 

Kenya, Sudan, Zambia wanakuja kulinda kwenye mahoteli na vijana wetu 

wapo na tumeanzisha sheria ile ili shirika lifanye kazi haraka. Mhe. Waziri 

tumekwama wapi, tatizo nini.  

 

Mhe. Mwenyekiti, mbali ya kusaidia masuala ya ajira lakini pia tunaweza 

kusaidia masuala ya usalama kwa sababu hao walinzi wanaolinda katika 

maeneo mengine hawana uwezo wa kuchukua silaha, hawana mafunzo, lakini 

pia litakusaidia yeye Mhe. Waziri kuweza kuongeza mapato katika vikosi 

vyako ili kuondokana na masuala haya ya kuchukua walinzi katika maeneo 

mengine yasiostahiki. (Makofi) 

 

Mhe. Mwenyekiti, 

 

Mhe. Mwenyekiti: Mheshimiwa muda umemaliza. 

 

Mhe. Ali Salum Haji: Mhe. Mwenyekiti, saa zako zinatupa tabu sana, kwa 

sababu mmeziweka Kiswahili, nakuomba wanaohusika hizi saa wazirekebishe 

halafu na mimi muda wangu uje unipe kesho tukijaaliwa nakushukuru sana. 

(Makofi) 

 

Mhe. Mwenyekiti: Waheshimiwa niwashukuru kwa utulivu wenu na 

michango yenu na hadi sasa tunaliakhirisha Baraza hili hadi kesho asubuhi saa 

tatu. Ahsante. 

 

(Saa 1:48 usiku Baraza liliakhirishwa mpaka 

 tarehe 17/05/2017 saa 3:00 asubuhi) 
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